
จอแกกม.ลางคาวดงขมิ้น

เตือนระวังไมดีกวาเดิม!

ฝายคานขีดเสนอายุรบ.

คนละคร่ึงเฟส5สอเคาหัวท่ิม

ประชาชนกลุมศูนยรวมประชาชนปกปองสถาบันถึงกับน้ําตาคลอ ในระหวางไปประทวงบริษัท ลาซาดา จํากัด ที่อาคารภิรัช

ทาวเวอร ถ.สุขุมวิท จากโฆษณาที่มีการบูลลี่และลวงละเมิดสถาบัน
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จับตาความเคล�อนไหวของ
‘เยาวชนปฏิบัติ’
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‘อนุทิน’เปดงานกัญชาจันทบุรี

ต้ังเปาปนเปนพืชเศรษฐกิจโลก

จันทบุรี • “อนุทิน” เปดงานกัญชา 

“จันทบุรี” มั่นใจฝมือเกษตรกรไทย ปน

กัญชาเปนพืชเศรษฐกิจ ปอนตลาดโลก

เม� อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ที่ 

อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36)                                                          

ม.ราชภัฏรําไพพรรณี  อ.เมืองจันทบุรี 

จ.จันทบุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รอง

นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการกระ 

ทรวงสาธารณสุข และ น.ส.มนัญญา ไทย

เศรษฐ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง

เกษตรและสหกรณ รวมงานประชุมวิชา 

การกัญชาทางการแพทยเขตสุขภาพที่                                                     

6 จัดขึ้นระหวางวันที่ 6-8 พ.ค. โดยมี

ผูบริหารและบุคลากรสาธารณสุข ตัว 

แทนภาครัฐและภาคเอกชน ไปจนถึง

ประชาชนเขารวมงานจํานวนมาก 

นายอนุทินกลาวเปดงานวา นโย 

บายกัญชาทางการแพทย เปนนโยบายที่

กําหนดขึ้นเพ� อสรางรายไดใหประชาชน

และประเทศ กัญชาเปนพืชเศรษฐกิจใหม

ที่สําคัญของไทย เพราะเปนหนึ่งในพืช

ไมกี่ชนิดที่ใชประโยชนนํามาเปนยาและ

อาหารไดทุกสวน ทั้งราก ตน ใบ และ

ดอก ที่คนไทยใชกันมานาน ซึ่งการดํา

เนินงานกัญชาทางการแพทยตลอด 3 ป                                             

ท่ีผานมา ช้ีใหเห็นวากัญชาจะเปนพืชเศรษฐ 

กิจ และจะสามารถพลิกโฉมใหเกิดการ

ขับเคล� อนทางเศรษฐกิจในภาพรวมของ

ประเทศ เห็นไดจากผลงานในป 2564

กรุงเทพฯ • “ประยุทธ” วอนลดความ

ขัดแยงทางการเมือง ลั่นลมนายกฯ ไดก็

ลมไป สุดทายก็ไมตองทํางาน แคนั้นเอง  

เตือนสังคมอยากกลับที่เกาเวลาเดิมหรือ  

“ประวิตร” ยันชวยพยุงนองตูจนหมดวาระ  

ไมคิดนั่งผูนําแทนแน� “นิโรธ” เดือดซัด “พิ

เชษฐ” สายลับ 3 หนา เจาตัวไมยี่หระบอก

หากถูกขับก็ยายไปฝายคาน “ชลน�าน” อาน

แถลงการณขีดเสนอายุรัฐบาลไมเกิน ส.ค.

เม� อวันท่ี 6 พ.ค. พล.อ.ประยุทธ จันทร

โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงกลาโหม ใหสัมภาษณถึงการเตรียม

เดินทางเขารวมประชุมสุดยอดอาเซียน-

สหรัฐอเมริกา สมัยพิเศษ (ASEAN - US 

Special Summit) ครั้งที่ 2 ระหวางวันที่ 12-

13 พ.ค.ที่สหรัฐ มีความหวงใยสถานการณ

ในประเทศไทยอะไรหรือไม วาส่ิงท่ีเปนหวง                        

อยางเดียวก็คือความขัดแยง ซึ่งเวลานี้ ไม                  

ใชเวลาสรางความขัดแยง โดยเฉพาะอยาง

ยิ่งสถานการณการเมือง เปนอีกเร� องหนึ่ง 

ซึ่งมันไมไดหมายถึงในตอนนี้ วันนี้เราตอง 

เตรียมการในเร� องของการช้ีแจงเร� องงบประ 

มาณตามวาระที่เตรียมไว ถาหากไมผาน

ในการพิจารณาก็จะเดือดรอนในสวนของ

งบประมาณป 2566 ที่จะตองมีการเริ่มใช

ตั้งแตเดือน ต.ค.เปนตนไป ขอรองใหเขาใจ

กันบาง และก็ยังมีอีกหลายเร� องที่ตองทําให

บานเมืองเกิดความสงบ เพราะเรากําลังบูม                 

ในเร� องของการทองเท่ียว รวมท้ังการลงทุน

ตางๆ ซึ่งนักลงทุนเขาก็ตองบอกวาในประ 

เทศไทยมีความขัดแยงอะไรมากมายหรือ

ไม ถาไมมีอะไรขัดแยงกันมากมายและอยู

ในเกณฑที่รับไดก็จะมีการเพิ่มการลงทุนใน

ประเทศของเรามากยิ่งขึ้น 

“อะไรที่ขัดแยงกันมากๆ โดยที่ไมมี

ความจําเปนก็ไมรูจะขัดแยงกันไปทําไมเหมือน

กัน สวนเร� องการเดินทางไปตางประเทศ                                                                                        

ไทยโพสต • “บิ๊กตู” ศึกษาคนละครึ่งเฟส 

5 ไมการันตีไดเหมือนเดิม รับงบรอยหรอ  

วอนลดความขัดแยงลง รักษาบรรยากาศ

หลังโควิดคลี่คลาย “หอการคาฯ” หนุนเต็ม

ที่ ชวยกระตุนจีดีพี ศบศ.เคาะเพิ่ม 1 ลาน

สิทธิ์เราเที่ยวดวยกัน ตั้ง “คสดช.” ดึงดูด

ชาวตางชาติ

เม� อวันที่  6  พ.ค. ศูนยบริหารสถาน 

การณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. 

รายงานสถานการณการแพรระบาดในประ 

เทศไทยวา พบผูติดเชื้อรายใหม 7,705 ราย 

เปนการติดเชื้อในประเทศ 7,680 ราย มา

จากระบบเฝาระวังและระบบบริการ 7,669 

ราย, มาจากการคนหาเชิงรุก 11 ราย, มา

จากเรือนจํา 15 ราย เปนผูเดินทางมาจาก

ตางประเทศ 10  ราย หายปวยเพิ่มขึ้น 11, 

252 ราย อยูระหวางรักษา 97,672 ราย 

อาการหนัก 1,622 ราย ใสทอชวยหายใจ 

778 ราย เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 62 ราย เปน

ชาย 33 ราย หญิง 29 ราย เปนผูเสียชีวิตที่

มีอายุ 60 ปขึ้นไป 49  ราย มีโรคเรื้อรัง 10 

ราย ไมมีประวัติโรคเรื้อรัง 3 ราย 

มียอดผูติดเชื้อสะสมยืนยันตั้งแตป 

2563 จํานวน 4,308,319 ราย มียอดหาย

ปวยสะสมตั้งแตป 2563 จํานวน 4,181,671 

ราย ยอดผูเสียชีวิตสะสมตั้งแตป 2563 

จํานวน 28,976 ราย ขณะท่ีสถานการณโลก 

มียอดผูติดเชื้อสะสม  515,898,572 ราย 

ทําเนียบฯ • “วิษณุ” ระบุ พศ.ไมไดนิ่งเฉย

เร� องฉาววงการสงฆ เผยกําลังพิจารณานํา

กฎหมายเกาเอาผิดทั้ง “พระ-ผูหญิง” เสพ

เมถุนตองติดคุกมาใชหรือเขียนใหมใหดีกวา                    

ย้ําศาสนาไมเส� อม ขอทุกฝายชวยกัน แยม

รอดู “คดีเงินทอนวัด” โผลอีก “ตํารวจ 

ปปป.” เรงสอบเสนทางเงินอดีตพระกาโตะ 

พรอมตามตัว “พระดอน” คนกลางจายเงิน 

“ผูรับเหมาเมืองคอน” โผลแจงความ “พระ

ดอน” เบี้ยวจายเงิน 1 แสนคาจางสรางกุฏิ

ที่ทําเนียบรัฐบาล วันที่ 6 พ.ค. นาย

วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กลาว

ถึงกรณี พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายก

รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เรียกเขาหารือ

เร� องอื้อฉาวในวงการสงฆตอนนี้หรือไมวา  

นายกฯ ไมไดฝากเร� องอะไรเกี่ยวกับเร� องนี้                                       

แตตนไดบังเอิญเจอนายสิปปบวร แกวงาม 

ผอ.สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ (พศ.) 

จึงไดคุยกัน โดยไดถาม ผอ.พศ.วานายศรี

สุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองคการ

พิทักษรัฐธรรมนูญไทย กําลังเสนอใหมีการ

แกไขกฎหมายอยู ทางสํานักงานพระพุทธ

ศาสนาฯ จะวาอยางไร ซึ่งทาง ผอ.พศ.ก็รับ

วาจะไปศึกษาเร� องนี้ดู

“ผมเขาใจวาเขากําลังดําเนินการอยู                                                            

รอใหทางสํานักพุทธฯ เปนคนพูดเองดีกวา

‘ขอโทษ’ ยังไมพอ

สัญญาณชวยเหลือ

กรุงเทพฯ/สุราษฎรธานี • “บิ๊กตู” สั่งหาขอ

เท็จจริงแกงคามนุษยที่สุราษฎรธานี “จุติ” 

เตนบอกทําตลอดแบบเงียบๆ ส่ังยายผูเก่ียว 

ของออกนอกพื้นที่แลว ลั่นไมมีมวยลมตม

คนดูแน� เอ็นจีโอชี้อาจมีการตัดตอน “โจก” 

ไมหนักใจ รองศาลถอนประกันผูตองหาแลว

เม� อวันศุกรที่ 6 พ.ค. พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

วาการกระทรวงกลาโหม ใหสัมภาษณกรณี

เจาหนาที่จับกุมเครือขายคามนุษยที่นําเด็ก                                                           

มาแสวงหาประโยชนทางเพศ ซึ่งพบผูตอง 

หาเปนทั้งครู หมอ ทหาร ลูกอดีตนักการ

เมืองใชบริการ องคการบริหารสวนตําบล 

(อบต.) รวมถึงรองอธิบดีกรมกิจการเด็กและ

เยาวชน (ดย.) กระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย (พม.) ซึ่งตอง

ทําหนาที่แตกลับละเวนแถมยังโทร.สั่งเกลี้ย

กลอมเด็กเหย� อชวยผูตองหา วาตํารวจรับ

เร� องไวแลว กําลังสอบสวนอยู ซ่ึงทราบขาว

ก็ไดยํ้าเตือนและส่ังการไปทันทีใหตรวจสอบ

ขอมูลหาขอเท็จจริงใหได แลวดําเนินการผู

กระทําผิด เพราะเร� องนี้มีผลกับเร� องการคา

มนุษย ซึ่งตํารวจชี้แจงมาขั้นตนแลว

ขณะที่นายจุติ ไกรฤกษ รมว.การ

พัฒนาสังคมฯ กลาววา เร� องเกิดขึ้นปลาย

ป 2564 มีการสอบสวนจนมาถึงเดือน เม.ย.                                                                   

และ พ.ค. ซึ่งมีผูเสียหาย 9 ราย ที่ผาน                                                         

มา พม.ไดดําเนินการอยูแลวอยางเงียบๆ                                                         

เพราะตองคุมครองสิทธิ์ผูเสียหาย ประชา 

ชนอาจไมไดเห็นอะไรที่ พม.ไดดําเนินการ                                                    

ไป แตอยากใหประชาชนน้ันไดม่ันใจวากระ 

บวนการที่เราทําอยูนั้นไดคุมครองปองกัน

และจัดการกับการกระทําละเมิดทางเพศ

อยางเด็ดขาดเสมอมา ดวยคณะกรรมการที่

มีอยูแลวในระบบ

สน.ลุมพินี • ศาลอาญากรุงเทพใตใหประ 

กัน “ปริญญ” อีกสํานวน ตีราคา 2 เเสน 

บาท หามออกนอกประเทศ ขณะที่เจาตัว

ยังคงปฏิเสธขอหาอนาจารในคอนโดฯ ดาน

ทนายยืนยันแชตหลุดเปนของจริง เตรียม

ฟองกลับ

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันเสารที่  7  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565  ขึ้น  7  ค่ํา  เดือน  6  ปขาล

อานตอหนา 16 อานตอหนา 15

อานตอหนา 16

อานตอหนา 15

อานตอหนา 16อานตอหนา 15

ปที่ 26 ฉบับที่ 9306

อิสรภาพแหงความคิด

ปริญญรอดอีก

ศาลใหประกัน

ขูฟองกลับแน�!

นายกฯส่ัง‘พม.’

บ้ีแกงคามนุษย

‘จุติ’ล่ันเอาจริง
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ปูตินจะประกาศอะไร

วันที่ 9 พฤษภาคม?

บิ๊กตู โวลมไดก็ลมไป
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2 ในประเทศ

โจรออนไลน์ ไม่กลัวกฎหมาย

ประชาชนยังใช้ชีวิตสุ่มเสี่ยง

ลังจากตำารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทาง

เทคโนโลยี ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเปิดปฏิบัติ

การปูพรม เข้าตรวจค้น กวาดล้าง จับกุม การ

พนันออนไลน์ทุกรูปแบบพร้อมกันทั่วประเทศ ตามนโยบาย

สำานักงานตำารวจแห่งชาติกวดขันปราบปรามการพนัน

ออนไลน์ เพื่อป้องกันการสูญเสียทรัพย์สินของประชาชน 

และมิให้เยาวชนชาวไทยเข้าไปข้องเกี่ยวกับการพนันที่จะส่ง

ผลต่ออนาคตได้ ปรากฏว่าการลงพื้นที่ 10 จังหวัด ประกอบ

ด้วย กรุงเทพมหานคร นนทบุรี, จันทบุรี ชลบุรี นครราชสีมา 

มหาสารคาม เชียงใหม่ ลำาปาง ตาก สุราษฎร์ธานี สามารถ

จับกุมผู้กระทำาผิดได้หลายคน 

นอกจากผู้ต้องหาจะต้องถูกดำาเนินคดีการพนันออนไลน์ 

ตามฐานความผิดพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การพนัน พ.ศ.

2478 แล้ว ยังถูกดำาเนินคดีในความผิดฐานฟอกเงินเพิ่มเติม 

เนื่องจากคดีพนัน ถือเป็นความผิดมูลฐาน ตาม พ.ร.บ.ป้องกัน

และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 โดยหลังจากนี้จะได้

แจ้งสำานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เพื่อ

ยึดทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับคดีทั้งผู้ต้องหา หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และ

ดำาเนินคดีฐานฟอกเงินต่อไป ซึ่งการดำาเนินคดีกับผู้กระทำา

ความผิดอย่างต่อเนื่อง ยังไม่ทำาให้ขบวนการหรือกลุ่มผู้ทำา

ธุรกิจนอกกฎหมายเหล่านี้เกรงกลัว หรือเข็ดหลาบ 

สำาหรับสถานการณ์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีในภาพ

รวม เมื่อย้อนไปดูสถิติช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาจะพบว่า เจ้า

หน้าที่ตำารวจสามารถจับกุมผู้กระทำาผิดได้ถึง 6,933 ราย แบ่ง

เป็น การพนันออนไลน์ 4,302 ราย แชร์ข่าวปลอมและความ

ผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 1,303 ราย คดีล่วงละเมิดทางเพศ

ต่อเด็กและสตรีทางอินเทอร์เน็ต และค้ามนุษย์ 473 ราย คดี

หลอกลวงจำาหน่ายสินค้าออนไลน์ 461 ราย และคดีหลอก

ลงทุน 394 ราย โดยในคดีทั้งหมดนี้สามารถจับกุมผู้ต้องหา

รับจ้างเปิดบัญชีม้า อีกจำานวน 216 คน 

ที่น่าสนใจคือ การจับกุมแก๊งหลอกลงทุนในแอปพลิ

เคชัน จากคำาให้การพบว่า ผู้เสียหายหลงเชื่อและร่วมลงทุน

หลายครั้ง โดยช่วงแรกคนร้ายจะจ่ายผลตอบแทนแก่ผู้เสียหาย

จริง ทำาให้มั่นใจและหลงเชื่อ ยอมเพิ่มเงินลงทุนจำานวนมาก

ขึ้นเรื่อยๆ คดีนี้มีผู้เสียหาย 6 ราย มูลค่าความเสียหายกว่า 3 

ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างติดตามตัวผู้เสียหายเข้าแจ้งความ

ร้องทุกข์อีกหลายราย มูลค่าความเสียหายคาดว่าไม่ต่ำากว่า 

100 ล้านบาท โดยมีการสืบทราบว่าคนร้ายใช้กรุงพนมเปญ 

ประเทศกัมพูชาเป็นสถานที่ในการกระทำาความผิด จึงขออนุมัติ

ศาลออกหมายจับผู้กระทำาความผิด จำานวน 32 ราย 

ตั้งแต่เปิดศูนย์รับแจ้งความออนไลน์ตำารวจ เมื่อวันที่ 

1 มี.ค.เป็นต้นมา มียอดผู้เสียหายแจ้งความคดีออนไลน์แล้ว 

14,436 เรื่อง แบ่งเป็นคดีที่รับแจ้งมากที่สุด 9 อันดับ ได้แก่ 

อันดับ 1 ซื้อสินค้า แต่ไม่ได้รับสินค้า 4,847 เรื่อง อันดับ 

2 หลอกให้ทำาภารกิจ เช่น กดไลค์ในติ๊กต๊อก กดไลค์ช้อป

ปี้ 1,673 เรื่อง อันดับ 3 หลอกให้กู้เงิน 1,492 เรื่อง อันดับ 

4 หลอกให้รักแล้วหลอกให้ลงทุน 1,207 เรื่อง อันดับ 5 Call 

center 1,155 เรื่อง อันดับ 6 แชร์ลูกโซ่ 536 เรื่อง อันดับ 7 

หลอกยืมเงิน 524 เรื่อง อันดับ 8 ซื้อสินค้าได้ไม่ตรงปก 208 

เรื่อง อันดับ 9 หลอกให้รักแล้วให้ โอนเงิน 182 เรื่อง

จำานวนการร้องเรียนที่เพิ่มมากขึ้นทำาให้เจ้าหน้าที่

ตำารวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องทำางานหนัก ไล่ตามจับ

โจรในโลกออนไลน์ที่งัดกลเม็ดการหลอกลวงคนในสังคมให้

สูญเสียทรัพย์หลายรูปแบบ ด้วยจำานวนเม็ดเงินหมุนเวียนที่

ล่อตาล่อใจทำาให้ โจรเหล่านั้นยอมแลกด้วยการทำาผิดกฎหมาย

แล้วไปเสี่ยงที่จะรับโทษทัณฑ์เมื่อถูกจับกุมในภายหลัง แต่

ไม่ลดละการสร้างความเดือดร้อนให้กับเพื่อนมนุษย์เพื่อหวัง

ได้เงินมา ส่วนผู้ที่น่าเห็นใจที่สุดคือคนที่ถูกหลอก ซึ่งแม้

จะป้องกันหรือระมัดระวังตัวแค่ไหนก็ไม่พ้นตกหลุมพลาง

มิจฉาชีพที่ ไม่เกรงกลัวกฎหมายเหล่านี้ ไปได้.

หากสภายังเลือกนายกฯ ใหม่ไม่ได้ นายกฯ รักษาการ

ยังต้องทำาหน้าที่ต่อไป โดยอำานาจของนายกฯ รักษาการนั้น

สามารถทำาได้ทุกอย่าง สามารถปรับ ครม.ได้ เพราะเคยมีมา

แล้วในสมัยนายบรรหาร ศิลปอาชา อดีตนายกรัฐมนตรี ที่

สมัยนั้นยุบสภาแล้วปรับ ครม. ทั้งนี้ จะต้องมีนายกรัฐมนตรี

รักษาการและ ครม.รักษาการ เพราะเราจะขาด ครม.ไม่ได้ 

เนื่องจากหากเกิดปัญหาใดขึ้น เช่น สึนามิหรือปัญหาใดๆ จะ

ต้องมี ครม.คอยแก้ปัญหาเพื่อสั่งราชการ.

นายวิษณุ เครืองาม 

รองนายกรัฐมนตรี

ายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้

ว่าฯ กทม.) หมายเลข 1 พรรคก้าวไกล กล่าวถึงสิทธิการชุมนุม

และการแสดงออกทางการเมือง ว่าการจัดเตรียมห้องสุขา การ

ดูแลกล้องวงจรปิดที่ต้องให้ความยุติธรรมกับทุกคนถือเป็นเรื่องพื้นฐาน แต่

มีอีก 2 เรื่องเป็นอย่างน้อยที่ควรจะต้องทำา คือการเปิดพื้นที่ของหน่วยงาน

ราชการในสังกัดกรุงเทพฯ ให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยสำาหรับผู้ชุมนุม รวมถึงจัด

ให้มีเจ้าหน้าที่สังเกตการณ์การชุมนุมอย่างเป็นกลาง โดยทำางานร่วมกันกับ

นักข่าวพลเมืองและภาคีเครือข่ายต่างๆ เพื่อทำาให้สิทธิของประชาชนได้รับ

การปกป้อง  

 นอกจากนี้ นายวิโรจน์ได้แสดงความคิดเห็นถึง พ.ร.บ.รักษาความ

สะอาดฯ ว่าที่ผ่านมาเป็นกฎหมายที่ใช้เอาผิดกับผู้ชุมนุมที่มีความเห็นต่าง

จากรัฐบาลเท่านั้น ทั้งที่ พ.ร.บ.นี้ควรใช้อำานวยความสะดวกเรียบร้อยให้แก่

ผู้คนในเมือง  

“พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ ควรใช้จัดการกับสายไฟระโยงระยาง

ต่างหาก แต่กลับไม่เคยทำา คุณใช้กฎหมายจัดการกับกระดาษโพสต์อิท แต่

ปล่อยตู้คอนเทนเนอร์ รั้วลวดหนามหีบเพลง พอมีพลเมืองดีไปเก็บลวด

หนามกลับถูกกล่าวหาว่าลักทรัพย์สินของทางราชการ” 

นายวิโรจน์กล่าวถึงการหยุดเดินรถ BTS ในวันที่มีการชุมนุมของ

ประชาชน ว่าเป็นการทำาให้กรุงเทพมหานครเสียค่าปรับและลิดรอนสิทธิใน

การเดินทางของประชาชน  

“ต้องตั้งคำาถามว่าคุณไปรอนสิทธิการเดินทางของคนอื่นทำาไม และ

ที่สำาคัญที่สุดก็คือว่า ถ้าคุณหยุดการเดินรถ BTS อันตรายจะเกิดขึ้นกับผู้

ชุมนุม คุณหมายจะให้ใครขึ้นไปบนรางเหรอ คุณไม่สาแก่ใจกับเหตุการณ์วัด

ปทุมฯ เหรอ ผมจะไม่ยอมให้มีชายลายพรางหรือชุดอะไรก็ตามขึ้นไปบนบีที

เอสส่องยิงประชาชนอีก” นายวิโรจน์กล่าว 

นายสกลธี ภัททิยกุล ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้

ว่าฯ กทม.) หมายเลข 3 (อิสระ) กล่าวถึงประเด็นการใช้พื้นที่สาธารณะว่า 

ตนเองเห็นด้วยกับการเอื้ออำานวยให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดง

ความคิดเห็นในการชุมนุมอย่างเต็มที่ เพราะตนเองก็เคยใช้พื้นที่สาธารณะ

ในการเรียกร้องสิทธิเช่นกัน 

“หลายคนรู้จักผมจากบทบาทที่เคยชุมนุมเรียกร้องสิทธิมาก่อน ผม

คิดว่าเราต้องเปิดพื้นที่ให้กับคนที่ต้องการเรียกร้องสิทธิตราบเท่าที่กฎหมาย

ให้ทำาได้นะครับ แต่ถ้ากฎหมายไม่ให้ทำา แต่ยังจะทำา ผมก็อยากให้ดูตัวอย่าง

ที่ไม่ดีอย่างผม ซึ่งต้องรับผลของการกระทำา ผมสู้คดีมา 7-8 ปี กว่าจะหลุด

พ้นมาก็ต้องใช้เวลาอยู่พอสมควร ถ้าผมมีโอกาสได้เป็นผู้ว่าฯ ถ้าการชุมนุม

ไม่ผิดกฎหมายยังไงก็ต้องช่วยประชาชน” นายสกลธีกล่าว 

สำาหรับประเด็นที่จะเอื้อให้เมืองเป็นมิตรกับสิทธิในการชุมนุม นาย

สกลธีกล่าวว่า กรุงเทพมหานครสามารถสนับสนุนในเรื่องของการจัดการ

ขยะ ไฟฟ้า ห้องน้ำา รวมถึงการใช้ประโยชน์จากพื้นที่สาธารณะควรมี

ลักษณะยืดหยุ่น 

“การใช้พื้นที่สาธารณะของกรุงเทพฯ ไม่ควรจำาเพาะเจาะจงใน

การใช้ประโยชน์ลักษณะใดอย่างตายตัว เช่น สวนสาธารณะไม่ใช่สถานที่

สำาหรับการออกกำาลังกายเพียงอย่างเดียว สวนสาธารณะต้องทำากิจกรรม

อย่างอื่นได้ด้วย อาจจะใช้เป็นพื้นที่แสดงงานศิลปะ หรือจัดกิจกรรมดนตรี 

สามารถทำาได้ในโซนที่ไม่เบียดเบียนกิจกรรมของคนที่ใช้สวนสาธารณะนั้น 

การใช้พื้นที่สาธารณะเป็นประเด็นที่ผู้ว่าฯ ต้องพยายามดึงศักยภาพของสิ่งที่

ตัวเองมีออกมาให้ได้มากที่สุดครับ” นายสกลธีกล่าว 

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

(ผู้ว่าฯ กทม.) หมายเลข 4 พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการใช้สิทธิทางการ

เมืองว่า ตนเองสนับสนุนการใช้สิทธิในการชุมนุมภายใต้ขอบเขตของ

กฎหมาย ยืนยันว่าหากตนเองเป็นผู้ว่าฯ จะไม่มีเรื่องสองมาตรฐาน พร้อม

ดูแลทุกคนอย่างมีมาตรฐานเดียวกัน แต่ประเด็นสำาคัญคือความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สินต้องเป็นสิทธิพื้นฐานของคน กทม. กล้อง CCTV ควร

เชื่อมต่อด้วยระบบ WiFi 

 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้

ว่าฯ กทม.) หมายเลข 8 (อิสระ) กล่าวว่า คำาว่าสิทธิมนุษยชนตรงกับวิสัย

ทัศน์ของตนเองที่ว่า กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่น่าอยู่สำาหรับทุกคน ไม่ว่าจะเป็น

คนกลุ่มใดก็ตาม ตนเองจะเน้นที่โครงการระดับเส้นเลือดฝอยเพื่อให้เข้าถึง

คนตัวเล็กตัวน้อย และกล่าวถึงการจัดเตรียมพื้นที่สาธารณะให้มีการชุมนุม 

โดยระบุว่า พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะฯ ตามมาตรา 9 หน่วยงานราชการ

สามารถกำาหนดพื้นที่สาธารณะเพื่อการชุมนุมได้ ผู้ชุมนุมไม่ต้องขออนุญาต

ตำารวจตามหมวด 2 เช่น พื้นที่ลานคนเมือง สวนลุมพินีบางส่วน สนาม

กีฬาไทย-ญี่ปุ่น หรือสวนสาธารณะอื่นๆ ได้ กระทั่งสามารถจัดการพื้นที่การ

ชุมนุมให้มีตลาดหรือการแลกเปลี่ยนพูดคุยปราศรัยไ 

 “เรื่องเสรีภาพในการชุมนุมเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน เรา

ควรทำาให้เรื่องนี้เป็นวัฒนธรรมของการพูดคุยเวลาที่มีความเห็นแตกต่างกัน 

หน้าที่เราคือดูแลประชาชน ไม่ว่าความคิดต่างจากเราหรือรัฐบาลอย่างเท่า

เทียมกัน ดังนั้น กทม.ต้องอำานวยความสะดวกเต็มที่ ทั้งการเก็บขยะ ห้องน้ำา 

น้ำาดื่ม แพทย์ฉุกเฉิน กล้องวงจรปิด เพื่อดูแลประชาชน ซึ่งจะปฏิเสธไม่ได้

แม้จะมีความคิดเห็นต่างจากรัฐบาลอย่างไรก็ตาม และมองว่าการเตรียม

พื้นที่ของ กทม.ให้เป็นพื้นที่ชุมนุมได้ เช่น บริเวณลานคนเมือง และพื้นที่

สาธารณะในทุกเขต ซึ่งจะต้องทำาให้เกิดเป็นวัฒนธรรมที่มาพูดคุยกัน แล้ว

ทำาให้ข้างๆ เป็นตลาดนัด สร้างเศรษฐกิจในเมืองด้วย” นายชัชชาติกล่าว  

น.ต.ศิธา ทิวาร ีผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.) 

หมายเลข 11 พรรคไทยสร้างไทย กล่าวถึง แรงงานนอกระบบ ผู้เรียกร้อง

ให้มีการทำาแท้งปลอดภัยและถูกกฎหมาย ว่าจะต้องรับฟังข้อเสนอเหล่านี้ 

รวมถึงกลุ่มคนที่มีอัตลักษณ์ที่แตกต่าง 

ส่วนปัญหาคนเร่ร่อนนั้น ส่วนนี้นอกจากการดูแลของกระทรวงการ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) แล้ว กทม.ต้องดูแลควบคู่

ด้วย ต้องช่วยบริการ จัดหาวิธี หากมีกรณีผู้ป่วยจิตเวช ต้องเร่งรักษาผ่าน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีการดูแลเรื่องที่พักของนักศึกษา และปัญหาการ

แพร่ระบาดของโรคโควิด ย้ำาว่าต้องมีการวางแผนอย่างเป็นระบบ และมอง

ว่าสถานที่ราชการหรือโรงแรมสามารถเข้าไปขอความร่วมมือทำาเป็นโรง

พยาบาลสนามได้ด้วย ถ้าบริหารได้ดี จำานวนคนเสียชีวิตจะไม่เยอะขนาดนี้ 

สิ่งต่างๆ สะท้อนให้เห็นว่าหน่วยงานต่างๆ นั้น ประชาชนไม่เชื่อมั่น 

“เขาจะต้องมีสิทธิในความเป็นคนในความเป็นมนุษย์ครับ อัตลักษณ์

ที่แตกต่างต้องได้รับการดูแล หลายสิ่งหลายอย่างที่กรุงเทพฯ ทำามา เช่น 

สกายวอล์ก เป็นสิ่งที่ดี แต่ยังไม่ครอบคลุมคนทุกกลุ่ม แต่ว่าคนพิการไม่ได้

มองอย่างนั้นครับ เขามองว่าสกายวอล์กเป็นเหมือนอนุสรณ์สถานของความ

อดสูหรือความน้อยเนื้อต่ำาใจ ทำาไมเขาขึ้นไปใช้ไม่ได้ เพราะฉะนั้นกรุงเทพฯ 

ควรคำานึงถึงคนพิการให้สามารถเข้าถึงสิ่งอำานวยความสะดวกต่างๆ เราต้อง

ทำางานบนแนวคิด Universal Design จึงจะสามารถบอกได้ว่าเราจะไม่ทิ้งใคร

ไว้ข้างหลังครับ ทุกวันนี้เราทิ้งไว้ข้างหลังหมดนะครับ” น.ต.ศิธากล่าว 

 แต่สิ่งที่สำาคัญที่สุดในมุมมองของ นางสาวรสนา โตสิตระกูล ผู้

สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.) หมายเลข 7 (อิสระ) คือ

การประกาศเจตจำานง “ต้องหยุดโกง กรุงเทพฯ เปลี่ยนแน่” หากหยุดโกงได้

จะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ กทม.ได้ 

นางสาวรสนากล่าวว่า ตนมุ่งทำานโยบายให้ชัดเจน เช่น 

นโยบาย 50 ล้าน 50 เขต ให้ประชาชนมีส่วนร่วมออกแบบโครงการแก้

ปัญหาในเขตตัวเอง จะเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม เข้าไปสำารวจ

เหตุแห่งปัญหา ดึงให้คนในพื้นที่ที่ใกล้ชิดปัญหาเข้ามามีส่วนร่วม จะช่วยให้

แก้ปัญหาตรงจุดได้ 

ในขณะที่การดำาเนินนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดก็คือความ

เป็นอิสระจากอำานาจต่างๆ ซึ่ง นายโฆษิต สุวินิจิต ผู้สมัครอิสระ 

หมายเลข 24 กล่าวว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องเป็นอิสระ และเป็นตัวของ

ตัวเอง คำานึงถึงผลประโยชน์ของประชาชน และอย่าให้พรรคการเมืองเข้า

มามีอิทธิผลต่อการตัดสินใจ 

“ผมไม่เกี่ยวกับพรรคไหน นายกฯ สั่งผมไม่ได้ ไม่มีใครสั่งผมได้ ผม

เป็นอิสระ ผมมาจากประชาชน” นายโฆษิตกล่าว. 

ลังวันที่ 14 พฤษภาคมที่จะถึงนี้ จะเป็นวันครบ

กำาหนด การหยุดยิง หรือการ ไม่ก่อเหตุร้าย ในเดือน 

รอมฎอน ที่มีการ ลง

นาม ระหว่าง พล.อ.วัลลภ รัก

เสนาะ หัวหน้าคณะ พูดคุย

สันติภาพ ของ รัฐบาลไทย 

กับ นายหิพนี มะเระ หรือ 

อิหม่ามบันนังสตา หัวหน้า

คณะ เจรจาสันติภาพ ที่เป็น

ตัวแทนของขบวนการแบ่ง

แยกดินแดน บีอาร์เอ็น ซึ่ง

แม้จะยังไม่ถึงกำาหนดของวัน

ที่ 14 ตามข้อตกลง แต่ คณะพูดคุย

สันติสุข ที่มี พล.อ.วัลลภเป็นหัวหน้า และ 

กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ที่มี พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาค

ที่ 4 ก็ เชื่อมั่น เป็นอย่างยิ่งว่า การ ลงนาม เพื่อการ ยุต ิการก่อการ

ร้ายในเดือน รอมฎอน ครั้งนี้ เป็นไปตามข้อตกลงและประสบความ

สำาเร็จเป็นที่น่าพอใจ ซึ่งหัวหน้าคณะ พูดคุยสันติสุข ของ รัฐบาล

ไทยมีการแถลงข่าวเพื่อกำาหนดการ พูดคุย ครั้งต่อไปกับ คณะเจรจา

สันติสุข ของ บีอาร์เอ็น ในเร็วๆ นี้ 

ก็ไม่ทราบว่าฝ่ายความมั่นคง โดยเฉพาะ กอ.รมน.

ภาค 4 ส่วนหน้า มีการ ประเมิน หรือ วิเคราะห์สถานการณ์ 

ในห้วงเดือน รอมฎอน อย่างไร ใครได้ใครเสีย ระหว่าง

ฝ่ายเรา กับฝ่ายของ บีอาร์เอ็น เพราะโดยข้อเท็จจริง การ

ไม่มีเหตุร้ายในห้วงเดือนรอมฎอน เพียงอย่างเดียว ไม่ได้

หมายความว่าสถานการณ์ของ ไฟใต้ จะเป็นการ เดินมาถูก

ทาง แล้ว และเป็น จุดเปลี่ยน ในทางที่ดีของจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ 

ข้อแรก การไม่มีเหตุในห้วงเดือน รอมฎอน คน มลายู 

ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ได้ให้ความ ชื่นชม หน่วย

งานความมั่นคงมากนัก แต่ให้ความ ชื่นชม กับขบวนการ บี

อาร์เอ็น ที่ทำาให้เกิด จุดเปลี่ยน ในเดือน รอมฎอน ที่ทำาให้

พวกเขาสามารถปฏิบัติภารกิจทางศาสนา โดยไม่ถูก รบกวน 

จากเจ้าหน้าที่รัฐ เหมือนกับ 18 ป ีที่ผ่านมา 

ในส่วนของบีอาร์เอ็นนั้นได้ฉกฉวย ห้วงเวลาที่มีการลง

นาม เพื่อการ หยุดยิง ในครั้งนี้จัดระเบียบใหม่ในองค์กร ทั้งฝ่าย 

ทหาร และ การเมือง เสียใหม่ ซึ่งหาก หน่วยข่าว มีการ เกาะ

ติด ใน ปีกทางการเมือง และ ปีกเยาวชน ของ บีอาร์เอ็น จะพบ

ว่าในห้วงเดือน รอมฎอน มีการเคลื่อนไหวของ ปีกเยาวชน อย่าง 

คึกคัก มากกว่าในทุกๆ ปี 

ในห้วง 1 เดือนที่หน่วยงานความมั่นคงหยุดการ บังคับใช้

กฎหมาย ปล่อย เสือจากป่า ให้ออกมา เคลื่อนไหว ในพื้นที่อย่าง 

อิสระ และไม่มีการติดตาม  เพราะต้องการให้ บีอาร์เอ็น เห็น

ถึงความ จริงใจ ในการสร้าง บรรยากาศ ของความ สันติสุข ใน

พื้นที่ จึงกลายเป็น โอกาส ของ บีอาร์เอ็น เพื่อการ ขับเคลื่อน งาน

ด้านการเมืองอย่างเต็มที่ เพราะ บีอาร์เอ็น รู้ดีว่าการเปลี่ยนแปลง

ที่จะเกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เป็นไปตามที่ บีอาร์เอ็น 

ต้องการนั้น ต้องเปลี่ยนแปลงทาง การเมือง และ อำานาจ ของการ 

เปลี่ยนแปลง มาจาก ขบวนการเยาวชนชาย-หญิง ที่เรียกว่า เปอร์

มูดอ และ เปอร์มูดี นั่นเอง 

ซึ่งสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์ให้สังคมในพื้นที่ได้รับรู้ หลังการ

สิ้นสุดของเดือน รอมฎอน เพียง 2 วัน คือการรวมตัวของ เยาวชน ทั้ง 

ชาย-หญิง ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อจัด กิจกรรม แสดงถึง 

อัตลักษณ์ ความเป็นตัวตนของ เยาวชนปาตาน ีที่เป็นไปใน ทิศทาง

เดียวกัน ทั้งการ แต่งกาย และแสดง สัญลักษณ์ เพื่อการ สื่อสาร 

ต่อสังคมในพื้นที่และสังคมโลก 

มีการประกาศ เจตนารมณ ์ของเยาวชน ที่สังคม 

มุสลิม ที่ชัดเจน อาทิ จะต่อสู้เพื่อประชาชนและจะต่อสู้กับ

ผู้รุกรานเรา, ขอสัญญาว่าจะบำารุงศาสนาและวัฒนธรรมบน

ผืนแผ่นดินนี้ เพื่อเป็น เอกภาพ รวมกันเป็นหนึ่งเดียว, พวก

ข้าเยาวชนคือความหวังของชาติ จะร่วมมือเป็นหนึ่งเดียว

เพื่อประชาชนอิสลาม ด้วยความมุ่งมั่น ตระหนักในชาติ มลายู 

ปาตาน ีและ ฯลฯ รวมทั้งการร้องเพลงเพื่อปลุกใจ ซึ่ง กิจกรรม 

ดังกล่าวของ เยาวชนปัตตาน ีมีการจัดขึ้นหลายสถานที่ของจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ และนี่คือการประกาศการจัดตั้ง วันเยาวชนปาตานี ที่

ชัดเจนที่สุดในเดือน รอมฎอน ของปีนี้ หลังจากที่ กิจกรรม การรวมตัว

ของ เยาวชนปาตาน ีมีการจัดขึ้นติดต่อกันมาหลายปี แต่ไม่ หลากหลาย 

และ ยิ่งใหญ่ เท่ากับ กิจกรรม ในครั้งนี้ 

แน่นอน ถ้ามองด้วย โลกสวย นี่คือการประกาศรวมตัวของ

เยาวชน และประกาศเจตนารมณ์ที่ ส่วนรวม เพื่อ มาตุภูม ิและปกป้อง 

อัตลักษณ์ ของชนชาวมลายูปาตานีในพื้นที่ ซึ่งไม่ผิดกฎหมายแต่อย่างใด 

แต่ในเรื่องของความ มั่นคง เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ อ่อนไหว และเป็น

สิ่งที่หน่วยงานความ มั่นคง ต้องมีการ จับตามอง อย่างใกล้ชิด และ 

จับตามอง อย่างเดียวไม่ได้ แต่ต้อง ลงลึก ถึง เบื้องหน้า และ เบื้อง

หลัง ของ แนวทาง ของการ ขับเคลื่อน ที่เกิดขึ้น 

เพราะหลายแห่งจาก หลักฐาน ที่หน่วยงานความมั่นคงได้

รวบรวมไว้ในการจัด กิจกรรม ที่เหมือนกัน วันเยาวชนแห่งปาตาน ีมี

การ ปักธง ของขบวนการแบ่งแยกดินแดน บีอาร์เอ็น มี บุคคล ที่

เกี่ยวข้องกับขบวนการแบ่งแยกดินแดนบีอาร์เอ็นรวมอยู่ใน กิจกรรม 

นั้นๆ 

โดยเฉพาะ ภาคประชาสังคม ที่หน่วยงานความมั่นคงขึ้นบัญชีว่า

เป็น ปีกทางการเมือง ของ บีอาร์เอ็น เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นผู้ ขับเคลื่อน 

ในการจัด กิจกรรม ต่างๆ ในหลายพื้นที่ 

ถ้า กิจกรรม ที่เกิดขึ้นไม่มีเบื้องหลังในด้านความ มั่นคง ก็ถือว่า

เป็น กิจกรรม ที่เป็นการแสดงออกของ เยาวชน ในพื้นที่จังหวัดชายแดน

ภาคใต้ ควรแก่การ ยกย่องชื่นชม ในการแสดงออกเพื่อการปกป้อง 

มาตุภูม ิและ อัตลักษณ์ ของชาว มลาย ูที่ไม่ต้องการให้ถูก รุกราน ซึ่ง

เป็นเรื่องที่ดี เป็นหน้าที่ของ เยาวชน คนรุ่นใหม่ที่เป็น อนาคต ของ

ชาติ ซึ่ง รัฐบาล ต้องให้การสนับสนุนด้วยซ้ำา 

แต่...ถ้า กิจกรรม และการ รวมตัว เพื่อการประกาศ 

เจตนารมณ ์มีจำานวนหนึ่งที่มีการ แอบแฝง ทาง การเมือง ของ บี

อาร์เอ็น ซึ่งเป็นที่รู้กันในหน่วยงานความมั่นคงว่า บีอาร์เอ็น จัด

ตั้งกองกำาลังเยาวชนชาย-หญิง เพื่อเป็นกองกำาลังสำาหรับการ 

ปฏิวัติ ตามแผนการ เพื่อการ แบ่งแยกดินแดน มาเป็นเวลานาน 

นั่นหมายถึงการ เดินหน้า ทาง การเมือง ของ บีอาร์เอ็น ในพื้นที่

จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เป็น รูปร่าง ที่ชัดเจน เป็นการ เปิดหน้า บน

เวที เพื่อการ ขับเคลื่อน สู่การ ปฏิบัติการ ที่เป็น รูปธรรม 

การประกาศ เจตนารมณ ์ครั้งนี้จึงไม่ได้ต่างไปจาก

เรื่องของการประกาศการ กำาหนดใจตนเอง ตาม กฎบัตร 

ของ สหประชาชาต ิในเรื่อง สิทธิและเสรีภาพ ที่องค์กรจาก ชาติ

ตะวันตก ไม่ว่าจะเป็นในชื่อของ องค์กรกาชาดระหว่างประเทศ (ไอ

ซีอาร์ซี) หรืออื่นๆ ที่เข้ามาให้ความรู้ ให้การศึกษาแก่ภาคประชา

สังคมที่เป็น ปีกทางการเมือง ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มาเป็น

เวลาหลายปี 

ถ้าการชุมนุมครั้งนี้ และ กิจกรรม ครั้งนี้เป็นการแสดงให้เห็น

ถึง ศักยภาพ ของ บีอาร์เอ็น ภายใต้ปีกทาง การเมือง ของ สมัชชา

สังคมเพื่อสันติภาพ เพื่อแสดง ตัวตน ที่ ชัดเจน และรับการ 

ส่งเสริม จากชาติ ตะวันตก และสังคมมุสลิมโลก 

ถ้าการชุมชุมและ กิจกรรม ในครั้งนี้เป็นการ ทดสอบ 

ความพร้อมของ เปอร์มูดอ-เปอร์มูดี ที่เป็น เยาวชน

ปฏิวัติ ของ บีอาร์เอ็น เพื่อต้องการใช้เป็น ข้อต่อรอง หรือ

เป็นการ กดดัน รัฐบาลไทย ของ บีอาร์เอ็น ใน โต๊ะการพูดคุย

สันติภาพ 

ถ้าข้อสังเกตทั้ง 2 ข้อเป็นความจริง และการจัด 

กิจกรรม ของ เยาวชน บางส่วน บางกลุ่ม มี บีอาร์เอ็น 

อยู่เบื้องหลัง กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า และคณะ พูดคุย

สันติสุข ฝ่ายรัฐบาลไทยจะต้องมีแผนการในการ รับมือ ให้ถูก

ต้อง เพราะการ รู้เขา รู้เรา เท่านั้นที่จะสามารถ ได้เปรียบ ใน

เวทีของการ พูดคุย รวมถึงการนำาไปสู่ความ ไม่พ่ายแพ้ ทาง 

การเมือง ต่อ ปีกทางการเมือง ที่ใช้กำาลังของ เยาวชน ใน

พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อนำาไปสู่การ เปลี่ยนแปลง ตาม

ความต้องการของ บีอาร์เอ็น 

สุดท้ายก่อนที่จะ ขับเคลื่อน ทั้งงาน การทหาร หมายถึง

การ ยุต ิความรุนแรง ในพื้นที่ และงาน การเมือง ที่ ขับเคลื่อน 

โดย ปีกทางการเมือง ที่ใช้ เยาวชนปฏิวัต ิเป็น หัวหอก กอ.รมน.

ภาค 4 ส่วนหน้า และ คณะพูดคุยสันติสุข ได้มีการศึกษาและเข้าใจ

โครงสร้างการ ปฏิบัติ การ บังคับบัญชา และแผนงานของ บีอาร์

เอ็น เช่น 1.ขบวนการ บีอาร์เอ็น มีแผนงานทั้งหมด 15 แผน มี

อะไรบ้าง 2.สายการบังคับบัญชา 7 สายงาน 7 ขั้นตอน เขา สั่งการ

อย่างไร มีใครบ้างที่รับผิดชอบแต่ละสายงาน 3.ภารกิจ ของ แนว

ร่วม ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มี 6 ภารกิจ มีอะไรบ้าง 

นี่คือ หัวใจ สำาคัญของการ แพ้-ชนะ ในการดับ ไฟใต้ ไม่ใช่

การ หยุดยิง ในเดือน รอมฎอน ที่เกิดขึ้นคือการบอกว่า กำาลังนำาไปสู่ 

ชัยชนะ ของการดับ ไฟใต้ เพราะที่แจ้งจริงแล้วนั้น อาจจะเป็นเพียง 

หลุมพราง ที่ บีอาร์เอ็น ขุดไว้เพื่อรอให้ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า 

และคณะ พูดคุยสันติสุข ตกลงไปต่างหาก!. 

เมือง ไม้ขม รายงาน

จับตาความเคลื่อนไหวของ ‘เยาวชนปฏิบัติ’

หลุมพราง ‘บีอาร์เอ็น’ รัฐไทยสุ่มเสี่ยงเพลี่ยงพล้ำา

ห

ห น

เปิดนโยบาย ‘ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง’ 

ภารกิจสร้างเมืองให้เป็นมิตรกับสิทธิมนุษยชน 

สิทธิมนุษยชน ความท้าทายของพ่อเมืองกรุงเทพมหานคร 

หมายเหตุ : “กรุงเทพฯ เมืองที่ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” เวทีเปิดแนวคิด

ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กับนโยบายด้านสิทธิมนุษย

ชน ร่วมจัดโดย ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัย

มหิดล คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สโมสรนิสิต คณะ

รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นิสิตรีคอเดอร์ แอมเนสตี้                                                                                 

อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย มูลนิธิอิสรชน กลุ่มเส้นด้าย 

และ Mob Data Thailand สำานักข่าว The Reporters ข่าว 3 มิติ 

และ AIS PLAY  
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3บทความ-ในประเทศ

นน้ีไม่มีก้อนหิน ไม่มีก้อนอิฐ มีแต่ดอกไม้มาเสียบชื่นชอบ 

ชื่นชม หลังเห็นข่าวโชเฟอร์แท็กซ่ีไหวพริบดี ชูสัญญาณมือ

แบบสากล ขอความช่วยเหลือมีหนุ่มหลอนยาควงมีดควง

ปืนอยู่ในรถ จนตำารวจรู้และนำากำาลังเข้าจับหนุ่มหลอนยาได้

อย่างละมุนละม่อม

เรื่องน้ีเกิดข้ึนเมื่อวันท่ี 4 พ.ค.65 พ้ืนท่ี สภ.บ้านบึง จ.ชลบุรี.... 

คุณทนงศักด์ิ เลียงสา อายุ 49 ปี โชเฟอร์แท็กซ่ีโตโยต้า สี

เหลือง-เขียว ได้รับผู้โดยสารเป็นหนุ่มวัย 23 ข้ึนรถจากหมอชิตให้ไป

ส่งท่ีเพชรเกษม ก่อนท่ีจะเปล่ียนใจให้ไปส่งท่ี อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 

จึงใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์-ระยอง 

ระหว่างทางเห็นผู้โดยสารมีท่าทางผิดปกติ คล้ายๆ กับกำาลัง

เสพสารเสพติดมีสายยางและหลอดแก้ว ต่อมาผู้โดยสารอ้างว่าปวด

ปัสสาวะ จึงจอดรถบริเวณท่ีพักรถมอเตอร์เวย์ และบอกให้เข้าไป

ปัสสาวะเป็นเพื่อนด้วย หลังจากทำาธุระส่วนตัวเสร็จ ได้บอกให้ขับรถ

มุ่งหน้าไปตามถนนสาย 36 เข้าบ้านฉาง ระยอง

จากน้ันผู้โดยสารก็นำาเอาอาวุธปืนออกมาโชว์ เอากุญแจมือ

มาสวมใส่ท่ีข้อมือ และโชว์ลีลาใช้เหล็กสายนาฬิกาไขกุญแจออก 

ทำาให้โชเฟอร์แท็กซ่ีกลัว จึงจำายอมขับรถไปตามคำาส่ังเรื่อยๆ กระท่ัง

ผู้โดยสารบอกจุดหมายปลายทางใหม่ให้มาส่งท่ีบ้านบึง 

คุณทนงศักด์ิจึงออกอุบายขอเข้าห้องน้ำา ก่อนท่ีจะต้ังจีพีเอสมา

ยัง สภ.บ้านบึง และส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือแบบสากล (Signal 

for Help) ท่ีจำามาจากต๊ิกต็อก  เมื่อ พ.ต.ต.ชัยณรงค์ จิตต์สุนทร สว.สส.

สภ.บ้านบึง เห็นสัญญาณมือขอความช่วยเหลือ จึงนำากำาลังมาช่วย

เหลือได้อย่างปลอดภัย

เมื่อนำาหนุ่มวัย 23 ซ่ึงมีอาการมึนเมามาตรวจ ก็พบอาวุธปืน

บีบีกัน มีดพกส้ัน กุญแจมือ โทรศัพท์มือถือ 4  เครื่อง ไม้ขีดตราพระยา

นาค 1 กลัก ไฟฉายเดินป่า 1  กระบอก นาฬิกาข้อมือ 1 เรือน และ

กระเป๋าหนังอีก 2 ใบ นำาไปตรวจปัสสาวะพบเป็นสีม่วง จึงนำาตัวส่ง

พนักงานสอบสวนเพื่อดำาเนินการตามกฎหมาย

พร้อมท้ัง พ.ต.อ.ทวี กุดแถลง ผกก.สภ.บ้านบึง ได้มอบเงิน

จำานวน 300 บาท ให้โชเฟอร์แท็กซ่ีเป็นค่าเช้ือเพลิงเดินทางกลับ

บ้านพัก

ครับ...ปรบมือดังๆ พร้อมโค้งคารวะ ชื่นชมท้ังคุณทนงศักด์ิ 

และตำารวจ สภ.บ้านบึง ท่ีมีไหวพริบและมีความรู้เก่ียวกับสัญญาณ

มือขอความช่วยเหลือแบบสากล จนสามารถป้องกัน ก่อนเหตุร้าย

แรงจะเกิดข้ึนได้

ต้องยอมรับว่าหลายคนไม่รู้ ไม่เคยเห็นสัญญาณมือ ซ่ึงเป็น

สัญลักษณ์ขอความช่วยเหลือเหล่าน้ี ท่ีถือเป็นเรื่องจำาเป็น เป็นเรื่อง

ท่ีรู้ไว้ใช่ว่า ใส่บ่าแบกหาม เพราะบางคร้ัง บางสถานการณ์ เราอาจ

ไม่สามารถใช้เสียงหรือคำาพูดขอความช่วยเหลือได้

วิธีการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือทำาได้ง่ายๆ ใน 3 ข้ัน

ตอน คือ 1.หงายฝ่ามือออกหาคนอื่น 2.พับน้ิวโป้งเข้าหาฝ่ามือ 

3.กำามือปิดน้ิวโป้งไว้ 

เพียงเท่าน้ีก็จะเป็นการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือไปให้

คนอื่นได้รับรู้แล้ว

ซ่ึงแม้เราไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ท่ีคับขันดังกล่าว  หรือไม่ใช่

เจ้าหน้าท่ีตำารวจ แต่เมื่อเราเห็นคนท่ีส่งสัญลักษณ์ดังกล่าวออกมา 

เราก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าท่ีตำารวจ หรือโทร.191 ให้มาช่วยเหลือได้

ทันท่วงที

เป็นส่ิงดี เป็นส่ิงท่ีควรรู้กันไว้ เพื่อประโยชน์ต่อตัวเองและผู้อื่น.

สัญญาณช่วยเหลือ

วั
หายใจเขา้ออกแลนดส์ไลดก์วาดเรยีบส.ก.

แล้ว ‘ลุงป้อม’ ก็นั่งนายกฯ

ปดาห์หน้า “ป้อมอยู่-ตู่ไป”

คือท่านนายกฯ จะเดินทางไปประชุม “สุดยอดอาเซียน-

สหรัฐฯ” กับท่านประธานาธิบดี “โจ ไบเดน” ที่วอชิงตัน 

ระหว่าง ๑๒-๑๓ พฤษภา

อยู่ทางนี้ “ลุงป้อม” ทำาหน้าที่รักษาการในตำาแหน่งนา

ยกฯ นับว่าฝ่ายค้าน-โหราจารย์ แม่นเหมือนตาเห็น

ที่ว่าพฤษภาจะมีการเปลี่ยนแปลงในรัฐบาล!

ก็เปลี่ยนแล้วนี่ไง....

นายกฯ ประยุทธ์ “ต้องนิราศร้างห่างทำาเนียบไปเหยียบ

สหรัฐอเมริกา”

แล้ว “นายกฯ คนนอก” ก็เกิดขึ้นจริง

“พลเอกประวิตร” ฟิตปั๋ง ขึ้นนั่งแท่น ว่าราชการงาน

เมืองแทน บนเก้าอี้ “รักษาการในตำาแหน่งนายกฯ”

เอาเหอะ แม้แค่ ๕ วัน ๗ วัน นั่นก็ถูกต้องตามโฉลก เป็น

โชคทั้งลุงป้อม ทั้งสะเดาะเคราะห์ลุงตู่ แล้วอยู่ยาวไปด้วยกัน 

ให้เลือดริษยาฝ่ายค้านพลุ่งพล่าน ลมสว้านตีอกแตกตายไปเอง

นายกฯ เดินทางไปไกลๆ ซะบ้างก็ดีนะ

อย่างน้อย จะได้ไม่ต้องคอยตอบคำาถามทั้งเช้า-ค่ำา เรื่อง

รัฐบาลคว่ำา-รัฐบาลหงาย มีเวลานั่งหลับตาสบายๆ บนเครื่อง

บิน คิดนั่น-คิดนี่ ถึงวิธีช่วยชาวบ้านในยามทุกข์เข็ญ

นายกฯ พบโจ ไบเดน.......

แน่นอนละ ฝ่ายจ้องโจมตี จะต้องตั้งประเด็นว่า...คง

ไปรับบัญชาอเมริกาเรื่อง “อินโด-แปซิฟิก” มาต้านจีน-ต้าน

รัสเซียละซีท่า!?

เหมือนอย่างนายกฯ ญี่ปุ่นมา เขาให้กู้เหมือนให้ยืมเปล่าๆ 

๕ หมื่นล้านเยน คือคิดดอกแค่ปีละ ๐.๐๑% อายุเงินกู้ ๑๕ ปี 

ปลอดเงินต้น ๔ ปีแรก

ก็ยังมีคนพูด “กู้อีกแล้ว” บ้าง “น่าจะมีเงื่อนงำา” บ้าง  

ทั้งๆ ที่ ๕ หมื่นล้านเยน หรือราวๆ ๑.๓๒ หมื่นล้านบาทนี้ 

กู้ภายใต้วงเงิน ๕ แสนล้านบาท ตามกรอบ พ.ร.ก.ที่ผ่าน

ความเห็นชอบรัฐสภาปีที่แล้ว ที่ให้กระทรวงคลังกู้ฉุกเฉินได้ใน

ภาวะโควิด

ครูบาอาจารย์เคยเขียนไว้ ถ้าจำาไม่ผิด เห็นจะเป็น “หลวง

วิจิตรวาทการ” ท่านเขียนไว้ว่า

“อันที่จริงคนเขาอยากให้เราดี

แต่ถ้าเด่นขึ้นทุกทีเขาหมั่นไส้

จงทำาดีแต่อย่าเด่น จะเป็นภัย

ไม่มีใครอยากเห็นเราเด่นเกิน”

นายกฯ ก็เข้าทำานองนี้ อยู่นาน นั่นก็เรื่องหนึ่ง แต่นาน

แล้ว ทำางาน วางรากฐานเศรษฐกิจ-สังคมประเทศเป็นรูปร่าง

จริงจัง เป็นความหวังทางอนาคตมากมาย

โคตรตระกูลกู อย่างที่บางคนในบางรัฐบาลทำา

ถ้ารัฐบาลนี้่ นายกฯ คนนี้ เป็นคนแบบนั้น

วันนี้......

มันก็จะไม่มีขบวนการ “ล่มชาติ-ล้มสถาบัน” เกิดขึ้น อย่าง

ที่เป็นทุกวันนี้!

เพราะนายกฯ ประยุทธ์ “ไม่ยอมเขา” นั่นแหละ

คำาว่า “ฝ่ายประชาธิปไตย-ฝ่ายเผด็จการ” และคำาว่า “สืบ

ต่ออำานาจ” จึงถูกเสี้ยมสร้างขึ้น เป็นกระแสปลุกปั่น “ชังชาติ”

ปูทาง “จลาจลเมือง-ล้มประยุทธ์”

เปิดทาง “สถาปนาอำานาจใหม่” ให้หัวหน้าคอกหมากลับ

เข้ามา

“ล้มสถาบัน”

และให้มันเป็น “แดงทั้งแผ่นดิน ทักษิณสถาปนา” อำานาจ

ใหม่ใต้ปลอกคอ “อำานาจเดียวครองโลก-CFR”!

เราเคยขนานนาม “อดีตนายกฯ ชวน” ว่า

นายกฯ “จอมหลักการ”

แต่เรื่องการเดินเกมการเมืองระหว่างประเทศในภาวะสังคม

โลก “แบ่งขั้ว-เลือกข้าง” ชัดแจ๋ว จนเห็นไฮโลเม็ดใน ว่า

“นายกฯ ประยุทธ์” นี่แหละ “จอมหลักการ” คนที่สองละ

 “เถ่าหยับซั้งเหม่ง” เดชคัมภีร์เส้าหลิน เคยดูมั้ย ผมก็ไม่

เคยดูเหมือนกัน!

ท่องไว้.......

“ทางสายกลาง-กฎบัตรสหประชาติ” มุ่งสันติภาพ ยึดการ

เจรจา และยึด “มติ ๑๐ ชาติอาเซียน” เป็นมนตร์ภาวนา

เราเป็นน้ำา อยู่ในมหาสมุทรก็น้ำา อยู่ในคลองก็น้ำา อยู่ใน

ห้วยก็น้ำา อยู่ในแก้วก็น้ำา อยู่ในขวดก็น้ำา คงความเป็นน้ำาได้ในทุก

สภาวะสภาพ

มีมิตรร้อย ก็ยังน้อยไป มีศัตรูเพียงหนึ่ง ก็มากเกินไป  ฉะนั้น 

ไว้ใจ “ประยุทธ์-ดอน” ได้ ในการเดินแต้มวิเทโศบาย

อย่างที่ ไปประชุมสหรัฐฯ ๑๒-๑๓ พ.ค.นี้ ไม่ใช่ไทยเราไป

ประเทศเดียวนะ 

แต่ไปในความเป็นหนึ่งใน ๑๐ ชาติอาเซียน ซึ่งตอนนี้ “สม

เด็จฮุน เซน” นายกฯ กัมพูชา เป็นประธาน

ความเป็นเอกภาพของอาเซียน คือจากแขนงไผ่ รวมกัน

เป็นกอไผ่นี่ล่ะ ทำาให้เกิดพลัง มีน้ำาหนักในการต่อรองตกลงกับคู่

เจรจาในแต่ละเรื่อง

แต่คราวนี้่ จะขาดไป ๑ ผู้นำา คือ “ประธานาธิบดีดูเตอร์เต” 

แห่งฟิลิปปินส์ เพราะอยู่ช่วงเปลี่ยนถ่ายอำานาจ 

๙ พฤษภา ฟิลิปปินส์มีเลือกตั้งประธานาธิบดีคนใหม่พอดี 

ซึ่งท่านดูเตอร์เตให้เหตุผลที่ไม่เดินทางไปร่วมประชุมมีเหตุผลน่า

รับฟังอย่างยิ่ง

“อาจมีข้อตกลงหรือข้อผูกมัดบางอย่างเกิดขึ้น และเขา

อาจแสดงจุดยืนที่ไม่เป็นที่ยอมรับของประธานาธิบดีคนใหม่ ที่

จะมาจากการเลือกตั้งวันที่ ๙ พฤษภาคมนี้”

และเขาบอกว่า........

“ในช่วงที่จัดการประชุมสุดยอด การเลือกตั้งจะสิ้นสุด

ลงแล้ว และเราก็จะรู้ว่าใครจะเป็นประธานาธิบดีคนต่อไปผม

ก็เลยแจ้งไปว่า จะไม่เป็นการดี ถ้าผมไปร่วมประชุมทั้งที่กำาลัง

จะมีประธานาธิบดีคนใหม่” 

เป็นมรรยาททางการเมืองที่ถูกต้อง น่าชื่นชม ก็คงมีไป 

๙ ชาติ หรือ ๘ ชาติ ไม่แน่ใจ คือไม่แน่ใจว่า “มิน อ่อง หล่าย” 

นายกฯ เมียนมา จะได้ไปด้วยหรือไม่

สรุปความแล้ว....

ปลายสัปดาห์หน้า จนถึงต้นสัปดาห์ โน้น 

“พลเอกประวิตร” ผู้รักษาการในตำาแหน่งนายกฯ คงต้อง

รับบทเป็น “พระเอกหนังข่าว” หนักหน่อย

ก็คงวนเวียนอยู่กับคำาถามนักข่าว เรื่องรัฐบาลจะคว่ำา

หรือจะหงายในศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจ ตามด้วยเรื่อง ๘ ปี ลุง

ตู่ สมมุติไม่รอด แล้วจะรับเป็น “นายกฯ คนนอก” มั้ย?

และเรื่องเฉพาะหน้าที่กวนตีน-กวนใจ ปัญหา “คนหัว

หงอก” ที่นายนิโรธ สุนทรเลขา วิปรัฐบาลตั้่งสมญานามให้ว่า 

“สายลับ ๓ หน้า” นั่นน่ะ

เรื่องสัมปทานน้ำาประปาในอีอีซี ผมไม่รู้ตื้นลึก-หนาบาง 

แต่เท่าที่จับประเด็นตามข่าว ตามที่แถลง ผมว่าพิลึกนะ

มีแต่รัฐบาลได้น้อยแล้วถูกโวย.....

แต่นี่ผู้ชนะประมูลให้ผลตอบแทนรัฐมากกว่าเจ้าเดิมกลับ

เป็นฝ่ายถูกโวย!?

เท่าที่ฟัง พวกที่ออกมาโวยแทนฝ่ายแพ้ประมูล จะเอา 

“ความจริงครึ่งเดียว” ตัดตอนมาพูด 

เช่นอ้าง “เจ้าเดิม” เป็นรัฐวิสาหกิจ หวังให้คนเข้าใจว่า 

กรมธนารักษ์ไม่รักษาผลประโยชน์รัฐ เอาสัมปทานไปให้เอกชน 

ประมาณนั้น

ซึ่งมันไม่ใช่ ประปาภูมิภาคถือหุ้นแค่ ๔๐% แล้วจะเป็น

รัฐวิสาหกิจได้ไง ส่วนอีก ๖๐% นั่นเป็นของใคร เงียบ..ไม่พูด

อันที่จริง เท่าที่ฟัง “อธิบดีกรมธนารักษ์” แจกแจงคร่าวๆ 

ก็พอเห็นอะไร-เป็นอะไร

แต่ประเด็นอยู่ตรงว่า พูดเฉยๆ แถลงเฉยๆ มันมองไม่

เห็นภาพ

ท่านลองทำา “อินโฟกราฟิก” แถลงแล้วแจกไปทั่วๆ ซีครับ

๑ ภาพ ชัดกว่า ๑๐๐ คำาพูดครับ!

-เปลว สีเงิน

๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕

มัน “เด่นเกิน” หน้า-เกินตา นักการเมืองอื่นๆ เขา! 

โดยเฉพาะพรรคเพื่อไทย ซึ่งเขาเคยเป็นรัฐบาล มีนายกฯ 

สืบต่ออำานาจกันมาตั้ง ๓-๔ คน

ผลงานเพื่ออนาคตชาติบ้านเมืองมีอะไรฝากไว้น่ะหรือ?

ที่ขึ้นหน้า-ขึ้่นตา เป็นที่ร่ำาลือไม่รู้จบ 

ก็มี “โกงแบ่งกัน” และ ๑๐% ทุกโครงการ ในยุคพี่

ยุคน้องก็มี “กินข้าวจำานำาทุกเม็ด” แล้วหนีออกช่องทางหมา

ลอด ทิ้งหนี้ให้รัฐบาลประยุทธ์หาเงินมาใช้แทน  ๗๐๕,๐๐๐ ล้าน

บาท ถึงทุกวันนี้ ก็ยังไม่หมด นั่นแหละ

ยังเหลือภาระหนี้อีก ร่วม ๓ แสนล้าน อีกราวๆ ๑๒ ปี หนี้ 

“โกงจำานำาข้าว” ในรัฐบาลยิ่งลักษณ์คนดี ถึงจะหมด

เงินใช้หนี้ “โกงจำานำาข้าว” เอามาจากไหน?

ก็จาก “ภาษีกู” คือจากภาษีที่เราจ่ายไปนั่นไง เฉพาะดอกเบี้ย 

ก็ไม่หนี ปีละ ๕-๖ หมื่นล้าน!

นี่ถ้าไม่ต้องจ่ายหนี้ โกง ในช่วงโควิด ช่วงเศรษฐกิจยาม

สงคราม เราคงไม่กระเบียด-กระเสียรกันขนาดนี้ รัฐบาลจะมีเงิน

มาแจกจ่าย เยียวยา กันได้สบายมากกว่านี้เยอะ

นี่แหละ....

ผลของการ “ทำาดีจนเด่นเกิน” จึงถูกเขาอิจฉา ขืนให้เป็น

ผู้นำารัฐบาลอยู่ต่อ พวกเขาคงต้องไปสไลด์หนอน แทน “แลนด์

สไลด์” แหงๆ!

ในเรื่องนโยบายต่างประเทศ ด้วยรัฐบาลประชาธิปัตย์-ภูมิใจ

ไทย-พลังประชารัฐเป็นแกนนำา มีพลเอกประยุทธ์เป็นนายกฯ มี

รัฐมนตรีต่างประเทศชื่อ “ดอน ปรมัตถ์วินัย”

ไปแหกทุเรียนกินกันให้สบายใจได้เลย

ไม่ต้องห่วง เรื่องที่จะเอาชาติบ้านเมืองไปขาย หรือที่จะแอบ

ไปเซ็นสัญญาอะไรผูกมัดในทางเอาประเทศชาติไปแลกประโยชน์

สั

กรุงเทพฯ • เมื่อวันศุกร์ นาย

จอนนี่ แอนโฟเน่ ดารานักแสดง

รุ่นใหญ่ และสมาชิกพรรคไทย

สร้างไทย ได้ โพสต์ข้อความหลัง

สมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคไทย

สร้างไทยของคุณหญิงสุดารัตน์ 

เกยุราพันธุ์ ใจความว่า จอนนี่                

กลับใจ ใช่ครับ “ผมขอโทษ”

“การออกมาในวันนี้ของ                                                       

ผมก็เพื่อ ‘ปัจจุบัน’ และ  ‘อนาคต’                                                 

ผมเองไม่สามารถลบอดีตได้ สิ่ง

ที่ผมทำาได้ก็แค่กลับไปทำาความ

เข้าใจอดีตและความผิดพลาด

ของตัวเอง  เพื่อเป็นพลังในการ

เรียกร้องความยุติธรรม เป็น

แรงให้กับผมในการกลับมา

ชดใช้สิ่งที่เคยทำาไว้กับประเทศ

ที่ผมรัก

ผมขอให้เวลาและการ

ทำางานเพื่อเป็นเครื่องพิสูจน์

ความตั้งใจและอุดมการณ์ครั้ง

ใหม่ของผม ผมขอยืนยันว่า 

การพิสูจน์ตัวตน บนเส้นทาง

ประชาธิปไตย เป็นเรื่องยากที่

จะได้รับความเชื่อมั่น ‘ความเชื่อ

ใจ’ ในเวลาอันรวดเร็ว”  นาย

จอนนี่ระบุ.

‘วิโรจน์’ ขอบคุณศาลปกครองทุเลาตัดสิทธ์ิ ‘พีรพล’

กรุงเทพฯ •  นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. เบอร์ 

1 พร้อมด้วยนายพีรพล กนกวลัย ผู้สมัคร ส.ก. เขตพญาไท แถลง

ข่าวบริเวณย่านบางรัก ถึงกรณีศาลปกครองทุเลาคำาส่ังการตัดสิทธ์ิ

ลงสมัครเลือกต้ัง ส.ก.ของนายพีรพล  กนกวลัย กรณีถือหุ้นสื่อซ่ึงปิด

กิจการไปต้ังแต่เมื่อ 28 ปีก่อน โดยระบุว่าคำาส่ังศาลปกครองถือว่า

ให้ความเป็นธรรมแก่ผู้สมัครของพรรค และเป็นขวัญกำาลังใจให้ทีม

‘จอนนี่’ร่ายยาวขอกลับมาชดใช้ 

แม้เหลือเวลาหาเสียงอีก 13 วันก็ตาม ต้องขอบคุณศาลปกครองท่ีมอบ

ความเป็นธรรมให้พีรพล เชื่อว่าตำาแหน่ง ส.ก.เป็นตำาแหน่งสำาคัญในการ

บำาบัดทุกข์ของประชาชน การตัดสิทธ์ิผู้สมัคร ส.ก.ก็เท่ากับการลิดรอน

สิทธิของประชาชนคนกรุงเทพฯ ด้วย ด้านนายพีรพลกล่าวขอบคุณคำา

ส่ังศาลปกครอง โดยบอกว่าถือเป็นข่าวดีหลังจากท่ีต่อสู้มาตลอดหลาย

สัปดาห์ท่ีผ่านมา แม้จะมีเวลาหาเสียงเพียง 13 วันก็ไม่รู้สึกกังวล เพราะ

ตนได้ทำางานในพ้ืนท่ีมาตลอด 7-8 ปี เชื่อว่าคนพญาไทจะเข้าใจในเรื่อง

น้ี และโดยเฉพาะอย่างย่ิงช่วงการระบาดโควิดตนก็ทำางานหนักมาโดย

ตลอด ดังน้ันไม่คิดว่าเวลาท่ีเหลือจำากัดในการหาเสียงจะเป็นปัญหาต่อ

การตัดสินใจของประชาชน

‘ทีมพี่เอ้’ กางแผนปราศรัยปิดท้ายเวทีใหญ่ 20 พ.ค.

กรุงเทพฯ • นางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย รองโฆษกพรรค

ประชาธิปัตย์ และรอง ผอ.ศูนย์อำานวยการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.

และ ส.ก.พรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า เตรียมจัดเวทีปราศรัย

ใหญ่ให้นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ผู้สมัครผู้ว่าฯ  กทม. หมายเลข 

4 พรรคประชาธิปัตย์ อีก 3 ครั้งต่อเนื่องกัน  โดยครั้งที่ 1 ได้

เปิดเวทีปราศรัยเป็นครั้งแรกในกรุงเทพฯ  โซนตะวันออกเป็นที่

เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 4 พ.ค.ที่ผ่านมา  และได้รับการตอบรับ

จากประชาชนเป็นอย่างดี ทั้งนี้การปราศรัยใหญ่ครั้งที่ 2 จะจัดขึ้น

ในวันศุกร์ที่ 13 พ.ค.ระหว่างเวลา 17.00-20.00 น.โดยประมาณ 

ที่เขตสะพานสูง ส่วนการปราศรัยใหญ่ครั้งที่ 3 จะจัดขึ้นในวัน

พุธที่ 18 พ.ค.เวลาเดียวกัน ที่เขตบางขุนเทียน และการปราศรัย

ใหญ่ครั้งที่ 4 ครั้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้ง จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 

20 พ.ค.ในช่วงเย็นถึงค่ำา โดยจะจัดที่บริเวณใจกลางเมือง ส่วนจะ

เป็นที่ใดนั้นจะแจ้งให้ทุกฝ่ายทราบต่อไป. 

กรุงเทพฯ • เพื่อไทยหายใจเข้าออกแลนด์สไลด์ คุยโวหนักสนาม

เลือกตั้ง ส.ก.กวาดเรียบเกิน 25 เขต ฟุ้งนโยบายอยู่ ในหัวใจ

ประชาชน พร้อมให้เข้ามาแก้ปัญหา 

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. หมายเลข 4 พรรคประชาธิปัตย์ ลงพื้นที่หาเสียง

พูดคุยกับกลุ่มแม่ค้าหาบเร่แผงลอย เพื่อชี้แจงนโยบายการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยท่ามกลางภาวะ

เศรษฐกิจที่กำาลังได้รับผลกระทบ 

เมื่อวันศุกร์ นางพวงเพ็ชร                                                   

ชุนละเอียด ผู้อำานวยการการ

เลือกตั้ง ส.ก. พรรคเพื่อไทย ให้

สัมภาษณ์ถึงภาพรวมการหา

เสียงเลือกตั้ง ส.ก.ช่วงที่ผ่านมา

ว่า การหาเสียงที่ผ่านมากระแส

การตอบรับดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

เพราะประชาชนในพื้นที่ส่วน

ใหญ่มองเห็นความตั้งใจของผู้

สมัคร ส.ก.ของพรรคเพื่อไทย 

ที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน

ในช่วงโควิด-19  ระบาดมา

อย่างต่อเนื่อง ถึงวันนี้ผู้สมัคร

ของพรรคก็ยังลงพื้นที่กันทุกวัน 

บอกกล่าวนโยบายที่เราจะเข้า

มาพัฒนาให้ประชาชนเขารับ

ทราบ

“ประชาชนตอบรับอย่าง

ดี โดยเฉพาะนโยบายกองทุน

พัฒนาชุมชน 200,000 บาท 

ที่ประชาชนต่างชื่นชอบ และ

นโยบาย 50 เขต 50 โรง

พยาบาล ที่จะเข้ามาแก้ปัญหา

การขาดแคลนโรงพยาบาลใน

พื้นที่ ซึ่งมีปัญหาอย่างชัดเจนใน

วิกฤตโควิดที่ผ่านมา นโยบาย

ของเพื่อไทยจะเข้ามาแก้ปัญหา

ตรงนี้” นางพวงเพ็ชรกล่าว

   เมื่อถามว่า การเลือก

ตั้ง 50 เขต พรรคเพื่อไทยมั่นใจ

ว่า จะได้รับเลือกจากประชาชน

กี่เขต นางพวงเพ็ชรกล่าวว่า ขอ

ทำาให้ดีที่สุด จากกระแสตอบรับ

ของประชาชนคิดว่า ส.ก.ของ

เพื่อไทยคงได้รับความไว้วางใจ

จากประชาชนเกินครึ่ง เพราะ

ความขยันของผู้สมัครพรรคเพื่อ

ไทยที่ลงพื้นที่พบชาวบ้านรับรู้

ปัญหาที่แท้จริง และบอกกล่าว

นโยบายให้เขารับทราบ มั่นใจ

ว่าถ้าได้รับเลือกจะเข้าไปแก้ไข

ปัญหาได้อย่างตรงจุด เพราะถ้า

ใครไม่ลงพื้นที่จริงจะไม่มีทางรู้

ได้เลยว่าแต่ละปัญหาจะแก้ไข

อย่างไร  

เมื่อถามว่า พรรคเพื่อไทย

ไม่ส่งผู้สมัครผู้ว่าฯ แล้วนโยบาย

ต่างๆ จะนำาไปสู่การปฏิบัติได้

อย่างไร นางพวงเพ็ชรกล่าว

ว่า มั่นใจว่า ส.ก.ของเราจะได้

รับเลือกแบบแลนด์สไลด์ เมื่อ

ได้ ส.ก.เกินครึ่งของสภา กทม.ก็

มั่นใจว่าเราจะใช้เวทีสภา กทม.

ขับเคลื่อนนโยบายของเราให้

เป็นรูปธรรมเพื่อพัฒนาชีวิตของ

คนกรุงเทพฯ ได้อย่างแท้จริง

ขณะท่ีนายชัชชาติ สิทธิ

พันธ์ุ โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวระบุ

ว่า “เราไม่ได้ว่ิงร้อยเมตร แต่

เราว่ิงมาราธอน เป็นเวลากว่า 

3 ปีท่ีเราทำางานอย่างต่อเน่ือง 

ลงพ้ืนท่ีทำาความเข้าใจปัญหา  

ศึกษาค้นคว้า เก็บข้อมูลละเอียด

ระดับเขต มาพัฒนาเป็น  200+ 

นโยบาย ท่ีครอบคลุมทุกวิถี

ชีวิตของคนกรุงเทพฯ  เพื่อให้

กรุงเทพฯ น่าอยู่ข้ึน ‘สำาหรับทุก

คน’ อีกไม่ก่ีวันจะถึงวันเลือกต้ัง

แล้ว เรามาว่ิงเข้าเส้นชัยไปด้วย

กันครับ 8 พ.ค.น้ี เตรียมพบกับ

งานปราศรัยของชัชชาติ สิทธิ

พันธ์ุ ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. เบอร์ 8”.
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4 บทความ

กู

‘นายกสมาคมเกลียมัว’

ปมนายกฯ รักษาการ นายกฯ สํารอง นายกฯ คนนอก หาก

ไปถาม “เสี่ยหนู” อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สาธารณ 

สุข ในฐานะหัวหนาพรรคภูมิใจไทย บอกวาไมสนใจกับกระแสขาว                                   

เร� องการเมืองแบบน้ี และขอมุงม่ันสนับสนุน                  

“ลุงตู” พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกฯ                                                        

และรัฐบาล เพ� อแกปญหาใหพ่ีนองประชาชน

แมจะมีช� อเปนนายกฯ สํารองอยูใน                                    

ตะกราพรรคการเมือง หากสมมุติ “ลุงตู”                 

เกิดอุบัติเหตุ “เสี่ยหนู”  ก็ไมคิดไปถึงตรงนั้น 

พรอมบอกวา “วันนี้ควรโฟกัสกับปจจุบัน 

ปญหาวันนี้ ไมใชการเลือกตั้ง”

นักขาวไมละความพยายามถาม

ตอ กระทั่ง “อนุทิน” บอกวา ถาจะเปน 

ตอนนี้ก็คือ “นายกสมาคมเกลียมัว”

ลาสุด “เสี่ยหนู” ไม โสดแลวจา เพราะเพิ่งเปดตัว “หวานใจ” 

ออกส� อไปหมาดๆ 

‘กฎหมาย DSA’

กรณี “อนิวัต ประทุมถิ่น” หรือ นารา เครปกะเทย ทํา

โฆษณาใหลาซาดา มีเนื้อหาหมิ่นเหมกระทบกระเทือนจิตใจพสกนิกร 

ประชาชนถามหาเจตนาคืออะไร ตองการส� อถึงใคร และแมเจาตัวจะ                                                                                     

ออกมาปฏิเสธแลวก็ตาม แตถาไมใชเด็กอมมือก็พอรูวา นารา-อนิวัต 

แถแคไหน และที่สําคัญอีกประการมันคือการบูลลีคน  

จากกรณีดังกลาวมีคนการเมืองสะทอนความคิดเห็นไวอยาง

หลากหลาย ดาน “กรณ จาติกวณิช” หัวหนาพรรคกลา โพสตเฟซ 

บุกวา “วันนี้เห็นประเด็นโฆษณาที่ไมเหมาะสมถึงขั้นทํารายจิตใจของ

คนไทยโดย Lazada แลวทําใหผมนึกถึงกฎหมาย Digital Services 

Act (DSA) ที่ทาง EU ไดเพิ่งผานขั้นตอนพิจารณาสําคัญ เม� อวัน

ที่ 22 เม.ย.ที่ผานมา กฎหมาย DSA มีเปา

หมายสําคัญท่ีจะใหทาง platform ตางๆ เชน                                                               

Facebook (และ Lazada) รับผิดชอบขอ 

ความและโฆษณาที่ปรากฏในพื้นที่ของตน 

ตองรับผิดชอบตอขอความที่เปนขอความ

เท็จ ขัดตอกฎหมาย หรือผิดจริยธรรม และ

ภายใต DSA นั้น platform ตางๆ อาจถูกสั่ง

ใหเปดเผย algorithm ที่ใชในการคัดกรอง

และเผยแพรขอมูลดวย”

ตอนทาย “หัวหนากรณ” ระบุ

ดวยวา “วันนี้ ทาง EU มองวาสิทธิสวน

บุคคลและความเปนประชาธิปไตยควรได

รับการปกปองดวยกฎหมาย สิทธิในการแสดงออก และหลักการ free 

speech ยังตองมี ซึ่ง EU มองวา ‘free’ ตองไมใชเท็จ ตองไมมีการ

กีดกันอยางไมยุติธรรม หรือไมโปรงใส และตองไมใชการแสดงออกที่

ขัดตอกฎหมาย หรือทํารายสิทธิของผูอ� นและสังคมโดยรวม”

อืม เห็นดวยอยางยิ่ง การมีเสรีภาพตองเคารพและรับผิดชอบ

ผูอ� นดวย

สภาพ ‘นายกฯ สํารอง’

แมในวันน้ีจะไมใชโทรโขงของพรรคเพ� อไทยแลว สําหรับ โอปอ-

อนุสรณ เอี่ยมสะอาด เพราะไดพาสชั้นนั่งเปนกรรมการยุทธศาสตร

และทิศทางการเมือง พรรคเพ� อไทย แตหากเห็นวามีมุมมองอะไรน�า

สนใจ เปนประเด็น การชี้แจงเพ� อใหเกิดความเขาใจกับพรรค และการ

โตตอบทางขาวสารกับขั้วตรงขาม ใชจะเงียบหายตามไปดวย ยังคงได

เห็นอนุสรณตามหนาส� ออยูบอยครั้ง

ไมนานมานี้ อนุสรณอินเทรนดกับ

เขา เปดชองติ๊กตอกอัดคลิปสั้นๆ ลง เกี่ยว

กับประเด็นนายกฯ สํารอง หลังมีช� อบิ๊ก

ปอม-พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ โผลมา

ใหไดลุน ที่ ไดนําภาพบิ๊กปอมที่มักจะลุก 

นั่ง เดินไมคอยสะดวก ซึ่งบางครั้งแทบจะ

ลมทั้งยืน จนตองมีคนคอยพยุง คอยชวย 

รวมทั้งภาพครั้งหนึ่งเผลอพักสายตาใน

สภามา พรอมกับบรรยายเชิงแซวๆ ชวน

ใหแฟนๆ ที่ติดตามไดอมยิ้มเบาๆ ไปวา 

“สภาพพังมาก มาก็หลับ กลับก็ลม”

ยังคงสไตลพูดไปแซะไป ชี้ใหเห็น ไมวานายกฯ คนเกา นายกฯ 

สํารอง ดูแลวคงไมไหวทั้งคูสําหรับอนุสรณ คงอยากใหเขาโหมดเลือก                                                                                      

ตั้ง หรือมีอุบัติเหตุในสภา จะไดเปลี่ยนนายกฯ ในเร็วๆ วัน เปน

แน�แท

ทีมโฆษกหวานเย็น

ควันหลงวันแถลงขาวการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ประจํา

สัปดาห วันอังคารท่ีผานมา เม� อทีมโฆษกรัฐบาล นําโดย “ดร.แดก” ธน

กร วังบุญคงชนะ โฆษกประจําสํานักนายก

รัฐมนตรี “รองกานต” รัชดา ธนาดิเรก รอง

โฆษกประจําสํานักนายกฯ และ “กวาง” 

ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษก พรอมใจ 

กันมาในชุดสีสันสดใสสะดุดตากันยกทีม 

โดยทั้งทีมสวมชุดผาไทยสวยงาม

หลากสี ทั้งสีน้ําเงิน สีมวง และสีชมพู

บานเย็น เรียกวาสีแจมๆ ทั้งนั้น ไมวาจะ

เดินไปไหนก็มีแตคนทักวาชุดสีสดสวย

ครั้นไดเวลาขึ้นแถลงขาว นั่งเรียง                                                         

แถวพรอมหนาพรอมตากันบนเวที เลย

กลายเปนธีมชุดสีหวานเย็น จนตองนึกถึง                                                                                                 

นํ้าหวานหลากสีกันเลยทีเดียว งานน้ีหัวหนาทีมอยาง “ดร.แดก” อารมณดี 

เลยขอตั้งช� อทีมน�ารักๆ วา “ทีมโฆษกหวานเย็น” พรอมแชรภาพชุด

สีหวานเย็นผานโซเชียลอีกดวย

เรียกวาสรางสีสันในวันประชุม ครม. ท่ีไมใชสีสันทางการเมือง 

 แตเปนสีสันของเสื้อผานี่แหละจา ฮาๆๆ

อนุทิน ชาญวีรกูล

อนุสรณ 

เอี่ยมสะอาด

กรณ จาติกวณิช

ธนกร วังบุญคงชนะ

ทรายใน Guthrie, A History of Greek Philosophy, 

vol. 4, p.87 ลงความเห็นวา แมในบทสนทนาที่อางคํา

สนทนาของซาคเขรอถิสจะมีความคิดของเพลโทวแทรก

อยู แตก็แน�ๆ วาเพลโทวตองการเผยแพรคําสอนและยกยอง

อาจารยของตนอยางศิษยที่ดีในสมัยนั้นพึงกระทํา กูทรายคิดวา

หากใชวิจารณญาณเชิงปรัชญาวิเคราะหดูก็พอจะสรุปไดบางวา 

อะไรบางที่เปนมรดกทางปญญาที่เพลโทวรับจากอาจารยซาค  

เขรอถิสของตน อยางเชน

1.สํานวนภาษาเสนอความจริงของซาคเขรอถิส ที่ตรง

ไปตรงมา ตางกับสํานวนภาษา เสนอความจริงของบรรดา

ซาฟเฝสทที่เลนลิ้นตองตีความหลายตลบก็ยังไมรูวาความจริงอยู

ตรงไหน ภาษาของซาคเขรอถิสเปนภาษาสํานวนชาวบาน ติดดิน 

เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน เม� อซาคเขรอถิสกลาวหาคําตัดสิน

ของศาลวาเปนภาษาตางดาวทาวตางแดน มิไดหมายความวา

ไมเขาใจความหมาย แตตองการบอกวาเปนภาษาที่เขาใจกัน

บนศาลเทานั้น ไมเหมือนภาษาของนักปรัชญาที่เขาใจกันอยาง

ตรงไปตรงมา และกูทรายก็ใหขอสังเกตวา เม� อเพลโทวกลาว

ถึงนักปรัชญา (the Philosopher) ยอมตั้งใจใหหมายถึงซาค          

เขรอถิสโดยเฉพาะ และเม� อกลาววาคุณธรรมสอนกันไมไดนั้น 

ตองการพูดถึงชีวิตจริงในการฝกฝนมา จะเอาแตสอนดวยคําพูด

ไมพอ ตองฝกใหวิ่งมากๆ ดวยจนเกิดเปนนิสัยติดตัว จึงเรียกวา

คุณธรรม ซึ่งในภาษาอารยันกรีกละตินหมายถึงพลังที่จะพึงเกิด

จากการปฏิบัติจนเคยชินดังกลาว

2.ความไมรูแบบซาคเขรอถิส (Socrates’ 

Ignorance) เปนที่รับรูกันวาเกณฑชีวิตของมนุษยผูมี

ปญญาสําหรับซาคเขรอถิสก็คือ “การดําเนินชีวิตโดย

ปราศจากการสํารวจความผิดถูกเอาเสียเลย ไมสมควร

ไดช� อวาเปนการดําเนินชีวิตอยางมนุษย” (38a) และ

แน�นอนวาซาคเขรอถิสเองยึดถือเปนหลักปฏิบัติในชีวิต

ของตนเองเปนตัวอยาง การสํารวจที่ทําอยางจริงจัง

ยอมตองเริ่มจากสมมุติวาตัวเองยังไมรูหลักเกณฑและ

ตัดสินใจทําการโดยไมมีกฎเกณฑ ผลปรากฏออกมาวา

ไมน�าพึงพอใจตามเกณฑของปญญา ก็ตองใชปญญา

สํารวจดูวา ที่คิดวาทําไปโดยไมมีกฎเกณฑนั้น ความ

จริงเขาเกณฑใดเกณฑหนึ่งตามสัญชาตญาณ เชน

เห็นแกตัวอยากได โน�นอยากไดนี่ เปนตน ปญญาก็จะ

ปรับตอไปวาถาใหไดผลน�าพอใจตามเกณฑของปญญา 

เกณฑนั้นควรเปนอยางไร ก็ตองมีการทดสอบลองหา

โอกาสทําตามเกณฑที่ไดมาใหม แลวสํารวจดูวาไดผล

เปนที่พอใจของปญญาแลวหรือยัง หรือยังตองปรับ

ตรงไหนอีก อยางนี้เรียกวาเปนความไมรูเชิงวิธีการ 

คลายๆ กับความสงสัยสากลของเดการต (Descartes) 

แตของซาคเขรอถิสไมเพียงแตสมมุติวาสงสัย แต

สมมุติวาไมรูเอาเสียเลยทีเดียว

จากความไมรูเชิงวิธีการ (methodical ignorance) 

เพลโทวเอาไปดัดแปลงในบทสนทนาท่ีเพลโทวเขียนโดย

ใหซาคเขรอถิสเปนผูสนทนาเอก เปนความไมรูอยาง   

เสแสรง (pretended ignorance) คือ สมมุติใหซาคเขรอ 

ถิสเปนชาวบานในกรุงเอเธนสท่ีไมประสีประสาเร� อง

ปรัชญาท่ีชาวซาฟเฝสทนํามาเผยแพรในกรุงเอเธนสขณะ

น้ัน แตสนใจอยากรูและเสแสรงสนใจอยากเปนศิษยของ

อาจารยซาฟเฝสท อาจารยซาฟเฝสทไมรูถึงการเสแสรงของซาค

เขรอถิส จึงหย่ิงผยองอวดรูพูดอะไรเลอะเทอะใหซาคเขรอถิสจับ

ประเด็นจุดออนโตแยงไดอยางฉกรรจๆ  ถาจะถามวาซาคเขรอถิส

รูจุดออนเหลาน้ันลวงหนาหรือไม ก็เดาไดวารูเปนสวนมากและได

เตรียมขอโตแยงไวลวงหนา แตแสรงไมรูเปนกับดักใหคูสนทนา

หลงกลเขารองทาง จะไดเชือดไดอยางเลือดเย็น แตนักวิชาการ

ไมถือวาเปนเร� องเลวราย แตกลับมองวาเปนเทคนิคการสอนและ

การเรียนรูท่ีเด็ดเด่ียวเปนแบบอยาง เรียกวาวิธีบอกวาไมรูแบบซาค   

เขรอถิสเชนกัน และเช� อวาเพลโทวไดอาศัยคิดแบบซาคเขรอถิสไต

เตาข้ึนสูทฤษฎีใหมของตนจนได

พรายกระซิบของซาคเขรอถิส

ซาคเขรอถิสสังเกตอยางถูกตองวา ศิลปนมีชวงเวลาแหง

การสรางสรรคพิเศษ ซึ่งถาไมถายทอดออกเปนผลงานใหทัน

ทวงที ก็จะหลุดหายไปอยางกูไมกลับ แตถาหากไดรีบแสดงออก

เปนผลงานก็เทากับมีการบันทึกไว ซึ่งตัวผูสรางผลงานนั้นเอง

ก็อดแปลกใจไมไดวาคิดออกมา (จากปญญาและอารมณ) ได

อยางไร พวกเขาจึงเปรียบไดกับหมอตําแยทําคลอดใหกับปญญา

ของตนเอง ตัวซาคเขรอถิสเองก็มีประสบการณกับความคิดดาน

จริยธรรม มีความคิดที่เกิดขึ้นในชวงเวลาพิเศษสุดเทานั้น หาก

ไมรีบบันทึกไวหรือบอกใหใครชวยจําไวใหได ก็จะสูญหายไป

ชนิดกูไมกลับเชนกัน ซาคเขรอถิสจึงใชความเฉียบคมของชวง

เวลาพิเศษ เรียกแหลงที่มานั้นวาเปนพรายกระซิบ (Daimon, 

Daemon, Demon) ซึ่งไมจําเปนตองเปนสิ่งที่มีตัวตนจริงๆ แตมัน

เหมือนกับมีอะไรมากระซิบอยูที่หู นักประวัติปรัชญาจึงตีความ

วาเปนการดลใจ (inspiration) ในชวงเวลาพิเศษสุดเหมือนอยาง

ที่ศิลปนไดรับ แตในกรณีของซาคเขรอถิสคือศิลปนทางปรัชญา

และปญญาเปนเพียงทางผาน ไมใชตนกําเนิดหรือแหลงกําเนิด 

สําหรับซาคเขรอถิสน�าจะคิดไดวาตนกําเนิดจริงๆ น�าจะสาวไปได

ถึงสารรวมรูป (Chaos) ที่เฮสเสียดใหขอคิดไววาเปนแหลงที่รวม

ของพลังทั้งดีและเลวทั้งหมด ซึ่งเพลโทวเองน�าจะเช� อตามซาค

เขรอถิสในตอนแรกเปนศิษย แตภายหลังปรับเปนความคิดของ

ตนเองดวยทฤษฎีโลกแหงมโนคติ

เนนสอนอมตภาพของวิญญาณ

ศาสนาของชาวกรีกโดยทั่วไปในสมัยของซาคเขรอถิส

สอนใหเช� อวาเทพเทานั้นที่เปนอมตะทั้งวิญญาณและกายทิพย 

สวนมนุษยมีรางกายไมทิพยจึงตายทันทีที่วิญญาณออกจากราง 

เพราะเทพตั้งใจไมใหมนุษยเปนอมตะมาแตแรก สวนวิญญาณ

ที่ออกจากรางก็จะมีชีวิตตอไปชั่วระยะเวลาหนึ่งเพ� อรับทุกขตาม

ที่ไดทําผิดน้ําพระทัยของเทพ และรับสุขตามที่ไดปฏิบัติตนถูก

น้ําพระทัยของเทพ ครั้นสิ้นบุญสิ้นบาปแลวก็จะคอยๆ จางหาย

ไปเหมือนละอองน้ํา นอกจากผูรูเคล็ดลับเขาจารีตที่เทพดายเออ

นายเสิสกําหนด วิญญาณจะรูทางไปอยูในทุงเอลีเซส (Champs 

Elisees) ซึ่งเปนสวนหนึ่งของดินแดนใตบาดาล วิญญาณก็จะ

เปนอมตะโดยพระพรของเทพดายเออนายเสิส ซาคเขรอถิสเช� อ

แปลวา ยังผูตองพาย หมายถึง ผูตองพายแพใน

ตัวเองที่ ไมสามารถปฏิบัติในพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจา

ทรงประทานไวใหได ประกอบดวย 1.เสพเมถุน แมกับ

สัตวเดรัจฉานตัวเมีย (รวมสังวาสกับคนหรือสัตว) 2.ถือเอา 

ทรัพยที่เจาของไมไดใหมาเปนของตน จากบานก็ดี จากปา                                            

ก็ดี (ขโมย) 3.พรากกายมนุษยจากชีวิต (ฆาคน) หรือแสวง                                                              

หาศาสตราอันจะนําไปสูความตายแกรางกายมนุษย 4.กลาว 

อวดอุตตริมนุสสธรรม ขาพเจารูอยางนี้ ขาพเจาเห็นอยางนี้ 

(ไมรูจริง แตโออวดความสามารถของตัวเอง).

ปาราชิก

โดยการวิเคราะหของปญญาของตนเองวาแมรางกายจะเปน

มรรตัย แตวิญญาณของมนุษยทุกคนเปนอมตะ และไมไดระบุไว

วามาจากไหน คงไมเช� อตามกระแสชาวบาน และอยากจะเช� อ

ดวยปญญาของตนเอง กูทรายในหนังสือ A History of Greek 

Philosophy เลม 4 หนา 89 เช� อวาซาคเขรอถิสเช� อตลอดเวลา

ที่ทําหนาที่นักปรัชญาวาวิญญาณมนุษยทุกคนเปนอมตะ แตก็

ไมใชทุกสวนของ psyche จะเปนอมตะ ที่เปนอมตะก็คือสวน

ที่เปนปญญา (nous) เพราะสวนนี้เทานั้นที่ทําใหมนุษยมีฐานะ

เสมอเทพ (which unites us with the divine) แตตางจากเทพ

ตรงท่ี เทพเปน sophos สวนมนุษยเปน philosophos (23a, 28e, 

29d) จึงน�าจะขยายผลตอไปดวยการสันนิษฐานวา ซาคเขรอถิส 

น�าจะหวนกลับไปคิดไดวา ทั้งเทพและวิญญาณมนุษยมาจาก

สารรวมรูปดั้งเดิมของเฮสเสียด ซึ่งมีทั้งพลังดีและพลังเลวปน

กัน รางกายของมนุษยน�าจะมาจากพลังเลว สวนวิญญาณมีสวน

ที่มาจากพลังเลวและพลังดีเหมือนเทพ มนุษยแตละคนจึงควร

หาเวลามองภายในตัวเองเพ� อรูจักตัวเองและแยกใหออกวาดี

คืออยางไรและเลวคืออยางไร และตั้งใจพัฒนาสวนดีคือสวนที่

เปนวิญญาณอมตะ ก็จะมีความสุขแทตลอดกาล ไมควรเลียน

แบบเทพทุกอยาง เพราะเทพบางทีก็ทําตามกิเลสและไดรับทุกข

ชั่วคราวตามโทษานุโทษ 

เพลโทวในชวงแรกของชีวิตก็คงจะทุมเช� อซาคเขรอถิส 

อยางนี้จนสุดตัว ชวงหลังคงไดคอยๆ ถอนตัวเองจากการเช� อ

ตามเฮสเสียดวาในสารรวมรูปมี 2 พลังตอสูกันอยางไมเปนโล

เปนพาย และเลิกเช� อแบบอารยันดั้งเดิม ปรับปรัชญาของตนเอง

เปนแบบอารยันปฏิรูปวา สารรวมรูปมีแตคุณภาพดีที่ปะปนกัน

อยางไมเปนระเบียบ ครั้นระเบียบเกิดขึ้น พลังดีก็เริ่มทําการ 

ความเลวไมใชอีกพลังหนึ่งตางหาก แตเปนความไมสมบูรณใน

การทํางานของพลังทําดี หากความดีสมบูรณเม� อไรความเลว

จะหายไปโดยอัตโนมัติ ซึ่งเพลโทวจะพัฒนาเปนทฤษฎีโลกแหง

มโนคติ สวนแอรเริสทาทเถิลจะพัฒนาเปนปรัชญาของเอกภพ 

(Philosophy of the Universe) ในเวลาตอมาอีกไมนาน อยางไร

ก็ตามซาคเขรอถิสเช� อวา มีเทพดีๆ ที่รักความดีและอยากชวย

มนุษยที่อยากทําดีอยางซาคเขรอถิส โดยจัดฉากโอกาสดีๆ ให 

หรืออาจจะทําหนาที่เปนพรายกระซิบใหก็ยังได ดังนั้น คนดีจึง

ควรคบเทพดีๆ และเหินหางจากเทพเลวๆ ไว

รับผลจากกรรมช่ัวของผูอ� นดีกวาทํากรรมช่ัวเสียเอง

เกณฑนี้เปนฐานของจริยศาสตรของซาคเขรอถิสก็วาได 

ในบทสนทนา Apologia เพลโทวใหซาคเขรอถิสกลาว และน�า

จะเปนการกลาวจริงๆ ของซาคเขรอถิสวา ลูกขุน Meletus และ 

Anytus ตัดสินประหารชีวิตตนน้ันน�าสงสารท่ีสุด ไมใชซาคเขรอถิส

ผูถูกตัดสินประหารชีวิตเปนผูน�าสงสาร เพราะการตัดสินนี้ ไม

ไดกอใหเกิดความทุกขแมแตนอยแกตน ดวยเหตุผลวาการตาย

อยางนี้เปนการปลดปลอยวิญญาณอมตะใหไดไปสูที่ชอบที่เปน

อมตะไรความบกพรองใดๆ ที่พบเห็นในการดํารงชีพในโลกนี้ 

การยอมรับกรรมโดยรูความตื้นลึกหนาบางของชีวิตอยางนี้ถือวา

เปนกุศลกรรม มีแตแงดีไมมีแงเสีย สวนคณะลูกขุนที่ตัดสิน

ความบนฐานแหงความไมรู อะไรๆ ก็เปนอกุศลกรรมไปหมด จึง

น�าสงสารที่สุด อาจจะมีผูมีความคิดเห็นโตแยงวา ก็ในเม� อคณะ

ลูกขุนทําตามหนาที่ ตัดสินตามกระบวนการกฎหมายของชาติ 

ยอมจะมีมโนธรรมที่ดีวาทําตามหนาที่ในตําแหน�งคณะลูกขุน   

มิฉะนั้นก็จะทําหนาที่ไมไดเลย ก็ตองขอตอบวานั่นเปนการคิดใน

กรอบความคิดของแอรเริสทาทเถิล แตกรอบความคิดของซาค

เขรอถิสมิเปนเชนนั้น สูตร Gnothi seauton = Know thyself = 

จงรูจักตัวเอง สั่งเปนหนาที่บังคับทุกคนใหตองศึกษาภายในตัว

เองใหรูแจมแจงชัดเจนวา อะไรเปนเกณฑของปญญาที่มาจาก

พลังดีของสารรวมรูป และอะไรเปนเกณฑของรางกายที่มาจาก

พลังเลวของสารรวมรูปที่ศัพทพุทธศาสนาเรียกวากิเลส การ

ตัดสินใดๆ ที่มีสวนจากความตองการของกิเลสยอมเลวไมมากก็

นอย ใชเปนมาตรฐานไมได ใครที่ตัดกิเลสไดหมดจด ตัดสินอยาง

ไรกิเลสแทรกแซงแมแตยองใย จะคิดอะไร ตัดสินอะไร และ

ตัดสินใจอยางไร ยอมตรงกันหมด เปนความจริง ปญญาของใคร

ทําไดอยางนี้ วิญญาณของเขาเปนเทพอมตะรอเวลาหลุดพนจาก

รางกายไปสูโลกของวิญญาณ ซึ่งพระพุทธศาสนาจะชี้แจงไปอีก

สํานวนหนึ่งตามเกณฑภาษาศาสนา 

สําหรับซาคเขรอถิสคณะลูกขุนไมมีสิทธิ์แกตัววาไมรูความ

จริง หรือรูเทาไมถึงการณ เพราะซาคเขรอถิสคิดวาทุกคนที่เกิด

เปนมนุษยมีปญญายอมมีหนาที่จะตองแสวงหาความรูที่ถูกตอง 

การจมปลักอยูในความไมรูเปนบาปในตัว ทุกคนมีหนาที่ตอง

ปลดเปลื้องตัวออกจากความไมรู มิฉะนั้นก็ไมมีสิทธิ์เสวยความ

สุขแหงเทพดวยวิญญาณอมตะ ซาคเขรอถิสไมไดทิ้งหลักฐาน

ความคิดไววาคิดอยางไรกับวิญญาณที่ยังติดของกับกิเลสหลัง 

ความตายของรางกาย เช� อวาคงยังไมมีคําตอบ เปนประเด็น

สําคัญที่เพลโทวและแอรเริสทาทเถิลจะตองหาคําตอบตอไป

เก่ียวกับทฤษฎีความไมรูเปนบาป มีทฤษฎีเสริมอยู 2 บท  

บทแรกคือ ไมมีใครอยากทําส่ิงเลว (kakon) เปนสัญชาตญาณของ

ปญญาท่ีมุงทําแตส่ิงท่ีคิดวาดี (kalon) แตผลท่ีไดอาจจะไมดีจริง

เพราะคิดผิด แตการคิดผิดน้ันไมเปนขอแกตัวใหพนผิด เพราะทุก

คนมีปญญาท่ีสามารถแยกความดี (kalia) จากความเลว (kakia) ได 

หากใชความสนใจพอสมควร ซาคเขรอถิสเช� อวาการจมปลักอยู

ในความไมรูเปนการกระทําท่ีผิดวิสัยมนุษย ผิดสัญชาตญาณพ้ืน

ฐานท่ีสุดแหงการเปนมนุษยมีปญญา แกตัวไมหลุดดวยเหตุผลท่ี

ผูกมัดตัวเอง ทฤษฎีเสริมบทท่ี 2 คือ นักปรัชญาไมควรเปนนักการ

เมือง เพราะตามความเช� อของซาคเขรอถิสเองท่ีสังเกตจากการ

เปนนักการเมืองในกรุงเอเธนสขณะน้ัน ความพยายามหาตําแหน�ง

ในการเมืองหากไมเห็นแกตัวก็ไมสามารถควาตําแหน�งใดได แต

ถาเห็นแกตัวก็ไมใชนักปรัชญา มันเปนเหตุผลท่ีเปนวิภาษบท 

(Dilemma) คานกันอยูอยางน้ีอยางไมมีทางแก
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มีคําถามถามปรัชญาศาสนาพหุนิยมวาสงเสริมใหคนคน

หนึ่งนับถือไดหลายศาสนาใชไหม ขอตอบวาไมใชและไมควร 

เพราะที่สุดผูนั้นเองจะสับสน ปรัชญาศาสนาพหุนิยมจึงสงเสริม

ใหคนคนหนึ่งนับถือศาสนาใดศาสนาหนึ่งอยางศรัทธาทุมเท 

และสนใจรูศาสนาอ� นๆ ของเพ� อนรวมชาติหรือรวมโลก และ

แสดงความเคารพตามควรแกกาละและเทศะ หากพบวามีคํา

สอนใดตรงกันกับศาสนาของตนก็พึงรับรูไวเปนความเห็นสวน

ตัวหรือเปนการปฏิบัติสวนตัว เพราะจริงๆ แลวเหตุผลปรัชญา

ชี้ใหเห็นวาจะยกยองขอธรรมใดที่เหมือนกันใหเทาเสมอเหมือน

กับที่ยกยองในศาสนาของตนยอมเปนไปไมได จะแสดงออก

ภายนอกก็ควรไดรับความเห็นชอบจากเจาของศาสนาและเพ� อน

รวมศาสนา ไมควรอยางยิ่งที่จะออกความเห็นใดๆ เกี่ยวกับคํา

สอนหรือการปฏิบัติของศาสนาอ� น นอกจากศาสนาที่ตายไป

แลวซึ่งก็พึงทําดวยความเคารพและรูคุณในฐานะเปนมรดกทาง

วัฒนธรรมรวมกับผูอ� นอีกมาก เชน ชาวพุทธหรือชาวคริสตที่

คิดวาตนมีจิตศรัทธาพอที่จะรวมการละหมาดของชาวมุสลิมได 

ก็ควรถามเพ� อนชาวมุสลิมเสียกอนวายินดีใหทําเชนนั้นไดหรือ 

และก็ควรถามความรูสึกของเพ� อนรวมศาสนา (พุทธหรือคริสต

ตามแตกรณี) วารูสึกแปลกแยกหรือไม หรือหากชาวมุสลิมหรือ

คริสตคิดวาตนมีศรัทธาพอที่จะปฏิบัติการฝกสมาธิถึงขั้นวิปสสนา

กรรมฐานของเพ� อนชาวพุทธ ก็ควรแจงใหผูสอนรูวาตนนับถือ

ศาสนาอ� น ขอความเห็นชอบจากผูสอนใหชัดเจน และขอความ

รูสึกจากเพ� อนรวมศาสนาดวย
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เม� อไมนานมานี้ ไดเขียนในคอลัมนนี้วาดวยอันติมสัจของ

ศาสนาตางๆ และไดระบุวาอันติมสัจของพระพุทธศาสนาไดแก

อริยสัจ 4 และไดรับความเมตตาทักทวงจากทานผูรูวาเปนการ

อางผิด เพราะอันติมสัจแมจะเปนคําบาลี แตก็ไมมีใชในพระ

ไตรปฎก เพียงแตวิชาปรัชญายืมเอาไปใช โดยราชบัณฑิตยสภา 

โดยกําหนดคําแปลใหวาหมายถึงความจริงขั้นสูงสุด ซึ่งพระ

ไตรปฎกไมมีกําหนดวาไดแกความจริงขอใด  สวนอริยสัจ 4 นั้น

แปลวาความจริงอยางประเสริฐ ความจริงของพระอริยะซึ่ง

กําหนดไววาเปนสามุกกังสิกาธรรม คือ ธรรมะที่พระพุทธเจา

ทรงยกขึ้นมาแสดงเองโดยไมตองมีปรารภคาถาถามหรือการ

ทูลขอรองของผูฟงอยางการแสดงธรรมเร� องอ� นๆ แตทานพระ

พุทธโกศาจารย (ป.อ.ปยุตโต) ก็ไดแสดงความเห็นไววา “ความ

จริงจะแปลวา “พระธรรมเทศนาขั้นสุดยอดก็ได” (พจนานุกรม

พุทธศาสตรฉบับประมวลธรรม หนา 204) แตก็มิไดหมายความ

วาสัจธรรมในธรรมเทศนานี้เปนสัจธรรมสุดยอดหรือไม จึงขอ

ขอบคุณอยางสูงไวณที่นี้ และขอใหเขาใจใหมตามนี้.

ที่มาภาพ : https://media.nationalgeographic.org/assets/photos/957/798/480e8645-fc3f-48dc-b17a-e81038d3ee97.jpg



ม่ใช่นักแสดงรายแรกที่ก้าวเข้าสู่เส้นทางการเมือง 

สำ�หรับ จอนนี่ แอนโฟเน่ อดีตพระเอกชื่อดัง ที่เพิ่ง

เปิดตัวสวมเสื้อพรรคไทยสร้�งไทยอย่�งเป็นท�งก�ร 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่�นม� โดยเตรียมลงสมัคร ส.ส.กทม.ใน

เขตมีนบุรี, คันน�ย�ว และคลองส�มว� 

“ตลอด 7-8 ปีมานี้ ได้เรียนรู้และเห็นความจริงแล้วว่า  

การยึดอำานาจรัฐประหารไม่ใช่ทางออกของประเทศ  ประชา                                                  

ธิปไตยที่ประชาชนมีส่วนร่วมเท่านั้นที่เป็นทางรอดอย่างแท้ 

จริง จึงตัดสินใจลงมาทำางานการเมืองเต็มตัว และมีความ

มุ่งมั่นที่จะเข้ามาทำางานแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนร่วมกับ

พรรคไทยสร้างไทย”

จอนนี่แจงเหตุผลที่                       

ตัดสินใจเข้�สังกัดพรรค

ไทยสร้�งไทยไว้ ก่อนที่ใน

ช่วงเย็นจะประเดิมลงพื้น

ที่ห�เสียงช่วย  น.ต.ศิธ� 

ทิว�รี ผู้สมัครผู้ว่�ร�ชก�ร                     

กรุงเทพมห�นคร  หม�ยเลข 

11 ของพรรค ที่ห้�งดัง

ย่�นบ�งแค จะว่�ไปก็ไม่ใช่

ง�นแรกซะทีเดียว เพร�ะ

ช่วงเดือน เม.ย.ที่ผ่�นม�ก็

เคยช่วยห�เสียงให้ผู้สมัคร 

ส.ก.เขตมีนบุรี ของพรรค

ไทยสร้�งไทย และข้ึนเวทีปร�ศรัยท่ีเขตหนองจอกม�แล้วด้วย

ผ่�นไปแค่วันเดียว เจ้�ตัวโร่เคลียร์ประเด็นดร�ม�  โพสต์ 

เฟซบุ๊กส่วนตัว #จอนนี่กลับใจ พร้อมขอโทษ ก่อนจะร่�ยย�ว

ถึงกรณีที่เคยร่วมเป่�นกหวีดเป็นหนึ่งในผู้ชุมนุม  กปปส.ใน

ช่วงปี 56-57 โดยต้องก�รคัดค้�น พ.ร.บ.นิรโทษกรรมเหม�

เข่ง ซึ่งเป็นก�รล้�งบ�งคนผิดทุกกรณี ซึ่งรวมไปถึงก�รทุจริต

งบประม�ณแผ่นดิน แต่ไม่คิดว่�จะนำ�ไปสู่ก�รรัฐประห�ร

“สิ่งแรกที่ผมทำาได้ คือการขอโทษ เพื่อลดความผิด

พลาดของผมในอดีต แทนการเรียกร้องให้ทุกคนอภัยผม ขอ 

โทษ ผมขอยอมรับความผิดพลาดท่ีเคยเป็นส่วนหน่ึง ในการ                                                                

ร่วมเคลื่อนไหวทางการเมือง จนนำามาสู่การยึดอำานาจรัฐประ                                                                         

หาร ซ่ึงผมก็มีจุดยืนไม่เห็นด้วยกับการรัฐประหารมาโดยตลอด 

การออกมาในวันนี้ของผมก็เพื่อ ‘ปัจจุบัน’ และ  ‘อนาคต’ 

ผมเองไม่สามารถลบอดีตได้ ส่ิงท่ีผมทำาได้ก็แค่กลับไปทำาความ

เข้าใจอดีตและความผิดพลาดของตัวเอง  เพื่อเป็นพลังในการ                                                                            

เรียกร้องความยุติธรรม เป็นแรงให้กับผมในการกลับมาชด 

ใช้สิ่งที่เคยทำาไว้กับประเทศที่ผมรัก”

สำ�หรับ จอนนี่ แอนโฟเน่ ปัจจุบันอ�ยุ 52 ปี เกิดวัน

ที่  28 ตุล�คม 2512 เป็นบุตรช�ยของ คุณเรเน แอนโฟเน  

เป็นนักดนตรีช�วฟิลิปปินส์ และคุณละอองทิพย์ ภู่บุญ ลูก

ครึ่งไทย-เยอรมัน สมรสกับ นก จริย� และมีบุตรด้วยกัน 

3 คน เข้�สู่วงก�รบันเทิงจ�กก�รถ่�ยแบบตั้งแต่อ�ยุ 15 

ปี  ในช่วงที่ศึกษ�อยู่ที่โรงเรียนเซนต์ดอมินิก รุ่นที่ 19 ต่อ

ม�มีผลง�นภ�พยนตร์ โฆษณ�ม�กขึ้น และได้เป็นสม�ชิกวง       

แกรนด์เอ็กซ์ ในอัลบั้มชุดขวดโหล ปี 2529 ทำ�หน้�ที่เป็น

มือคีย์บอร์ดและร้องประส�นน�น 3 ปี จ�กนั้นเข้�ศึกษ�ต่อ

ที่มห�วิทย�ลัยอัสสัมชัญ จึงได้ล�ออกจ�กวง หลังจ�กนั้น

ได้เล่นละครโทรทัศน์เป็นพระเอกเรื่องแรกกับบริษัทกันตน�  

ก่อนจะมีผลง�นก�รแสดงละครและภ�พยนตร์เป็นจำ�นวน

ม�กกว่� 60 เรื่อง.

แตงโมตกเรือและถูกใบพัดเรือฟัน จึงทำ�ให้ไม่ส�ม�รถช่วยตัว

เองได้จึงจมน้ำ�ต�ย ไฮไลต์ของเรื่องนี้อยู่ที่นิติเวชให้เหตุผลว่� 

๑.บ�ดแผลเกิดจ�กของมีคม แต่ไม่ได้ระบุว่�เป็นใบพัดเรือ 

๒.บ�ดแผลน้ีเกิดข้ึนก่อนเสียชีวิต แต่ไม่ระบุว่�น�นเท่�ใด คว�ม                                                                       

บกพร่องของตำ�รวจในเรื่องนี้ ทำ�ให้มีก�รเรียกร้องให้ดีเอสไอ

เข้�ม�ทำ�หน้�ที่แทนตำ�รวจ บิ๊กปั๊ดก็หนังหน้�ไฟ (ผบช.ภ.๑) 

ออกม�ชี้แจงแทน แต่ก็ยังอ้�งว่�ไม่เกี่ยวข้องกับรูปคดี เป็น

เจตน�ดีที่จะอธิบ�ยรูปของบ�ดแผลว่�เหมือนตัวเอส แล้วจึง

โยงไปถึงบ�ดแผลที่เป็นรูปตัวเอสนั้นเกิดจ�กถูกใบพัดเรือฟัน 

ซึ่งเป็นก�รบิดเบือนคว�มจริง

เรื่องนี้ทำ�ให้ปี๊บข�ดตล�ด เพร�ะตำ�รวจกว้�นซื้อไป

หมด.

       

 แมวขาว 

 

คดีนี้ผมแปลกใจมากเลยครับ มันมีแรงจูงใจอะไร ทำา                                                   

ให้คดีที่ไม่น่าจะยุ่งยากซับซ้อน กลับกลายเป็นคดีที่ต้องถอด 

รหัสกันวุ่นวายแบบนี้  

ผมก็สรุปได้ว่า คดีนี้จบ วิกฤตศรัทธาในตำารวจไม่จบ

ครับ.

 * สักว� “ตาส่อน” ซ่อนปมเงื่อน

โบร�ณเตือนให้ระวังอย่�พลั้งเผลอ

เหมือนงูพิษฤทธิ์ร้�ยภัยนะเออ

ฉกกัดได้เสมอเรียกเจอดี

ตัดไฟแต่ต้นลมเลิกสมคิด

เสี่ยงชีวิตทำ�ไมไร้ศักดิ์ศรี

สกัดกั้นยันเดนพวกเช่นนี้

ตกเวทีก�รเมือง “เปลื้องผ้า” เอย.

ประธาน ฤทธิลี/อดีต ผอ.เรือนจำาบางขวาง จ.นนทบุรี

 

 * สักว� “ขาลอย” นับถอยหลัง

5บทความ

ม่รู้ ใช้อวัยวะส่วนไหนคิดครับ 

ผลถึงได้ออกม� น่�รังเกียจสุดบรรย�ย 

ได้ยินชื่อ เห็นพฤติกรรมกันม�น�นพอควรแล้ว  

สำ�หรับ “น�ร� เครปกะเทย” หรือ น�ยอนิวัติ ประทุม

ถิ่น  เน็ตไอดอล อดีตคนข�ยเครป

คร�วนี้ ได้รู้จักม�กขึ้น 

จ�กประวัติชอบสร้�งเรื่องร�วขึ้นม�ดิสเครดิตรัฐบ�ล  

บ�งทีก็เลยเถิดก้ำ�ก่ึงไปถึงสถ�บัน เมื่อตกเป็นประเด็นร่วมกับ 

ล�ซ�ด้� ก็เหมือนผีเน่�กับโลงผุ 

จึงไม่แปลกใจอะไรที่ 

“น�ร� เครปกะเทย” นำ�เสนอเนื้อห�ส่อไปในท�งจ�บ

จ้วงสถ�บัน

ส่วน ล�ซ�ด้� ขึ้นชื่อเรื่อง ก�รตรวจสอบร้�นค้� ทำ�ให้

ถูกร้องเรียนเรื่อง สินค้�ปลอม อยู่บ่อยครั้ง 

คลิปคอนเทนต์ โปรโมตแคมเปญ Lazada 5.5 จึงเป็น 

ก�รเจือสม อย่�งไร้คว�มรับผิดชอบโดยสิ้นเชิง 

คว�มไม่เหม�ะสมนี้รอดหูรอดต� ผู้ที่มีหน้�ที่รับผิดชอบ

ออกม�ได้อย่�งไร 

จ�กคำ�ชี้แจงของ “น�ร� เครปกะเทย” ไม่ค่อยแปลกใจ

อะไรนัก

...ในส่วนของแอพท่ีได้จ้างนาราทำางานการโปรโมทโฆษณา

หนึ่ง ซึ่งงานที่นาราได้มานั้นคือละครที่นาราจะเสนอออกมา 

โดยเนื้อเรื่อง ท่านแม่มาขโมยของนารา และจับตัวไม่

ได้สรุป ท่านแม่เป็นคนเอาไป และจุดพีคของที่นาราคิดคือ 

แม่เดินได้ 

นี่คือบทละครที่นาราทำามา ไม่มีเจตนาหรือล้อเลียนใคร

ในส่วนของคลิปนะ พูดจริงๆ สาบานให้ตายว่าไม่ได้จะพาดพิง

ใคร (แต่รูปอะ อยู่ในใจ) และคิดว่าการแสดงแบบนี้นาราก็ไม่

ได้ทำาคนเดียว ยังมีอีกหลายตัวละครที่เล่าบทนี้  

และทางแอพก็ไม่ได้มีส่วนในการบรีฟงานในครั้งนี้  และ                                                                                   

งานน้ีเป็นงานเร่งด่วนนาราถ่ายงานพอดีเลยให้หนูรัตน์ได้ถ่าย

ด้วย 

ถ้าในส่วนของคลิปนาราตั้งใจที่จะล้อเลียนใคร นาราจะ

เอา mom ดิว มาถ่ายคลิปด้วยแล้ว แต่นี้เจตนาของนารา คือ 

‘ขอโทษ’ ยังไม่พอ

หนูรัตน์ที่เล่นเป็นแม่และขโมยของแค่นั้น...

เจตน�ในก�รสื่อส�รต่อส�ธ�รณะก่อนมีเรื่องนั้นอ�จเป็น

แบบหนึ่ง แต่หลังเป็นประเด็นขึ้นม� แน่นอนว่� กล�ยเป็นอีก

อย่�ง 

ยกตัวอย่�งกรณี “น�ร� เครปกะเทย” ไปเกณฑ์ทห�ร เมื่อ

ต้นเดือนเมษ�ยนที่ผ่�นม� 

ได้ โพสต์ภ�พตัวเองใส่เสื้อยืดสีข�วสกรีนรูปหน้�ของ  “ลุง

ตู่” พร้อมเขียนข้อคว�มว่� “ม�ทำ�ต�มหน้�ท่ี เผื่อจะได้เป็นน�ยก”

จ�กนั้นไปเปลี่ยนเสื้อม�เป็นชุดสีดำ� อ้�งว่� “โดนไล่ให้ไป

เปลี่ยนเสื้อ ไม่งั้นจะไม่เรียกชื่อให้เข้ารับการเกณฑ์ทหาร ขอโทษ

ทีค่ะ หนูมีสำารอง”

“เปลี่ยนก็เปลี่ยน หนูไม่ซีเรียส เพราะว่าหนูใส่มาก็ไม่ล้อ

เลียน หรือทำาให้เสียหาย หนูอยากมาแบบเรียบร้อย แต่ไม่ซี เพราะ

ทหารหล่อน่ารัก ก็เจอชุดดำาไปเลย”

มีประเด็นให้น่�สงสัยอยู่ไม่น้อย 

ไปเกณฑ์ทห�ร และมีเสื้อไปเปลี่ยนด้วย 

ก็อ�จอ้�งได้ว่� โดยอ�ชีพอ�จมีเสื้อผ้�ติดอยู่ในรถ ก�ร

เปลี่ยนจึงทำ�ได้ง่�ยๆ 

แต่คว�มจริงก็ปร�กฏออกม�ว่� ไม่มีใครไล่ไปเปลี่ยนเสื้อ 

เพร�ะกองทัพบกไม่ได้กำ�หนดเครื่องแต่งก�ยท่ีเป็นลักษณะ

ข้อบังคับใดๆ 

ดังนั้นผู้เข้�รับก�รตรวจเลือกส�ม�รถแต่งก�ยต�มสะดวก

ในชุดสุภ�พ เข้�ร่วมก�รตรวจเลือกต�มวันและเวล�นัดหม�ยได้ 

ไม่มีใครติดใจเสื้อยืดสีข�วสกรีนรูปหน้�ของ “ลุงตู่” 

เพร�ะไม่มีอะไรบ่งบอกว่� ไม่เหม�ะสม

มันก็เลยเกิดข้อสงสัยว่� สร้�งสถ�นก�รณ์เท็จขึ้นม� ใช่

หรือไม่? 

ม�คร�วนี้ ก�รที่ “น�ร� เครปกะเทย” อ้�งว่�ไม่มีเจตน�

หรือล้อเลียนใคร ถ้�ตั้งใจที่จะล้อเลียนใคร น�ร�จะเอ� mom ดิว 

ม�ถ่�ยคลิปด้วยแล้ว มันกล�ยเป็นประเด็นที่ลึกลงไปอีก

“mom ดิว” หรือ น�ยกิตติคุณ ธรรมกิติร�ษฎร์ เป็นคู่หูที่

ถูกจับต�มองม�น�น เกี่ยวกับก�รแต่งก�ย และใช้เสียง ล้อเลียน 

ที่ส่อว่�หมิ่นสถ�บันเบื้องสูงม�ระยะหนึ่งแล้ว 

ในแวดวงนี้ ต่�งก็รู้ดีกันอยู่แล้วว่� บทบ�ทของแต่ละคน

เป็นอย่�งไร 

โดยเฉพ�ะกองเชียร์ส�มนิ้ว ต่�งก็ยกเป็นไอดอล

ฉะนั้นก�รบอกว่� ถ้�ตั้งใจล้อเลียน จะเอ� หม่อมดิว  ม�

ด้วย มันก็เป็นก�รยอมรับกล�ยๆ ว่� ที่แท้จริงแล้วมีแนวคว�มคิด

ที่จะล้อเลียนม�ตั้งแต่ต้น 

ต่อให้ตัดประเด็นหม่ินสถ�บันฯ ออกไป ก็ยังมีประเด็นละเมิด

คว�มเป็นมนุษย์อยู่ดี 

เสียด�ยว่�คร�วนี้ นักสิทธิมนุษยชนชั้นหัวกะทิทั้งหล�ย 

ป�กหนักไปหน่อย ยังไม่มีใครออกม�พูดถึงก�รบูลลีผู้พิก�ร 

คลิปคอนเทนต์ โปรโมตแคมเปญ มันมีเรื่องให้ทำ�เยอะแยะ

ครับ ยิ่งเป็นคลิปข�ยของด้วยแล้ว หยิบอะไรม�ทำ�ได้เกือบหมด 

แต่ทำ�ไมต้องเป็นผู้พิก�ร นั่งวีลแชร์ และยังมีท่�ท�งที่ไม่

ปกติท�งร่�งก�ยอย่�งอื่นด้วย

และทำ�ไมต้องสวมชุดไทย

ต้องก�รล้อเลียนใคร? 

เรื่องแบบนี้เอ�ม�ข�ยได้หรือไม่ 

คงต้องถ�มผู้บริห�รตั้งแต่ บริษัท อินเตอร์เซคท์ ดีไซน์ 

แฟคทอรี่ จำ�กัด ผู้ประส�นง�นและติดต่อจัดทำ�คลิปโปรโมตแคม 

เปญ และ ล�ซ�ด้� ผู้ว่�จ้�ง 

ได้ดูคลิปของ “น�ร� เครปกะเทย” ก่อนที่จะนำ�ม�เผยแพร่

ต่อส�ธ�รณะหรือไม่ 

หรือดูแล้วเกิดคว�มรู้สึกอะไรหรือไม่ 

จ�กคำ�ชี้แจงของ ล�ซ�ด้�

“...บริษัทลาซาด้าขอใช้ โอกาสนี้ในการขออภัยต่อความ

ผิดพลาดที่เกิดจากการผลิตและเผยแพร่เนื้อหาวิดีโอโดยอิน                                                              

ฟลูเอนเซอร์ ‘นารา เครปกะเทย’ บนโซเชียลมีเดีย เมื่อวันที่ 

๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา เราเข้าใจดีว่าเนื้อหาดังกล่าว

สร้างความกระทบกระเทือนจิตใจต่อสังคมและลดทอนคุณค่า

ความเป็นมนุษย์ ทันทีที่เรารับทราบถึงคลิปดังกล่าว เราได้มี

คำาส่ังให้ถอดคลิปดังกล่าวออกทันที  เพราะเน้ือหาและข้อความ

เป็นสิ่งที่ขัดต่อหลักการทำางานและความเชื่อของลาซาด้าใน

การเป็นส่วนหน่ึงของสังคมท่ีให้ความเคารพต่อกันและกัน และ

ไม่แบ่งแยก

แม้ว่าทางบริษัท อินเตอร์เซคท์ ดีไซน์ แฟคทอร่ี จำากัด                   

ซึ่งเป็นบริษัทตัวแทนที่ดูแลการจัดการด้านอินฟลูเอนเซอร์                                                                           

รวมถึงคุณนาราเอง จะได้ออกแถลงการณ์ขอโทษต่อสาธารณ 

ชน เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมแล้ว

ก็ตาม แต่เหตุการณ์ที่ผิดพลาดอย่างรุนแรงในครั้งนี้เป็นผลมา

จากความไม่รอบคอบของทางลาซาด้าอย่างปฏิเสธไม่ได้ หาก

เน้ือหาในวิดีโอดังกล่าวได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดถ่ีถ้วน 

วิดีโอนี้จะไม่ได้รับการเผยแพร่อย่างแน่นอน เนื่องจากมีเนื้อ 

หาที่ขัดต่อหลักการที่ลาซาด้ายึดถือ...”

สรุปคือ รู้ว่�ผิด ขอโทษ ท่ีกระเทือนจิตใจต่อสังคม และ

ลดทอนคุณค่�คว�มเป็นมนุษย์ แต่ไม่ได้ตรวจสอบอย่�งละเอียด

ถี่ถ้วน 

ประเด็นคือ อินเตอร์เซคท์ ดีไซน์ แฟคทอรี่ จำ�กัด และ

ล�ซ�ด้� มีประวัติของ “น�ร� เครปกะเทย” อยู่ในมือหรือไม่ 

เคยติดต�มหรือเปล่�ว่�มีก�รเคลื่อนไหวท�งก�รเมืองที่

ค่อนข้�งล่อแหลมม�อย่�งต่อเนื่อง 

หรือไม่ได้สนใจ 

เพร�ะนี่คือหนึ่งในกลุ่มคนที่ถูกจับต�มองว่�เคลื่อนไหว

สุ่มเสี่ยงหมิ่นสถ�บันฯ ม�อย่�งต่อเนื่อง

โดยเฉพ�ะ หม่อมดิว ท่ีมีภ�พปร�กฏอยู่ในคลิปคอนเทนต์

โปรโมตแคมเปญนี้ด้วย 

เห็นทีว่�ขอโทษเฉยๆ ไม่น่�จะพอครับ.

ฟังธรรมวันอาทิตย์

ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนา

ธรรมสภา พาใจ ไปสูงส่ง

พระมหากรุณาธิคุณพุทธองค์

พระจันทร์จงแจกแจงแจ้งใจ

การช่วยเหลือมนุษย์สุดยาก

หญิงชายหลายหลากหลงใหล

มิรับการช่วยเหลือเอื้ออวยชัย

ธรรมทวนกระแสใจรู้ยากจริง

*ธรรมสภา 09.00-11.30 น.

นั่งทำาตาปริบๆ

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่รักและนับถือ

วันที่ ๑ วันแห่งคว�มหวังของคนจน คนจนแทงหวย  

คนรวยรับกิน หวยใต้ดินแข่งกับหวยรัฐบ�ล ตอนนี้รัฐบ�ล

กำ�ลังทำ�ให้สล�กกินแบ่งข�ยในร�ค� ๘๐ บ�ท ไทยแลนด์

แดนสย�มทุนใหญ่มีอำ�น�จมห�ศ�ล กลุ่มทุนใหญ่ก็ควบคุม

เศรษฐกิจไว้ทั้งหมด คนระดับร�กหญ้�นั่งทำ�ต�ปริบๆ ข้�ว

ของแพงขึ้นร�ค�เกือบทุกอย่�ง ยกเว้นไทยโพสต์ ตอนนี้คน

กรุงเทพฯ ก็จะได้เลือกผู้ว่�ฯ และ ส.ก.แล้ว ผู้สมัครทุกท่�น

จะทำ�ให้กรุงเทพฯ ดีขึ้น คุณอัตถ์เห็นด้วยไหม.

พันธุ์ ไดโนเสาร์

 

วันที่ ๑ กับวันที่ ๑๖ เป็นวันความหวังแห่งชาติครับ  

ฮ่าๆๆๆ 

ผมไม่สนับสนุนให้ซื้อหวย แต่ถ้ารัฐบาลแก้ปัญหาหวย

เกินราคาได้ก็สาธุครับ เพราะในความเป็นจริงประชาชนยัง

นิยมหวยกันเยอะ มองในแง่ดีช่วยประหยัดตังค์ในกระเป๋า

ประชาชนได้เหมือนกัน แต่ถ้าอยากประหยัดกันจริงๆ เอา

ตังค์ที่ซื้อหวยไปซื้อของใช้ที่จำาเป็นดีกว่า 

พูดถึงกลุ่มทุนก็เป็นปัญหาทุกประเทศ ดินแดนแห่งเสรี 

ภาพเช่นสหรัฐฯ ก็มีปัญหาน้ี หรือคอมมิวนิสต์แบบจีนก็มีนาย 

ทุนเต็มไปหมด อยู่ที่ว่าประเทศไหนจัดการกับทุนผูกขาดได้

มากกว่ากัน สำาหรับไทยพูดได้คำาเดียวว่าน่ากลัวขึ้นทุกวัน 

ส่วนเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. รวมทั้ง ส.ก. แรงโม้เยอะครับ  

ใครชนะเลือกตั้งก็เอาร้อยหาร นั่้นแหละครับคือความจริง.

วันนี้ปี๊บขาดตลาด

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

สืบเนื่องจ�กกรณีตำ�รวจแถลงข่�วสรุปสำ�นวนคดี

แตงโม ได้นำ�ภ�พจ�กกูเกิลม�อธิบ�ยส�เหตุของก�รเกิดบ�ด 

แผลที่ต้นข�ของแตงโม ว่�เกิดจ�กใบพัดเรือ แล้วสรุปต่อว่�

แตงโมตกจ�กท้�ยเรือจึงถูกใบพัดเรือฟัน เรื่องนี้เป็นก�รบิด 

เบือนคว�มจริง ซึ่งตำ�รวจนำ�ไปสู่ก�รสรุปสำ�นวนว่�แตงโม

เสียชีวิตเพร�ะตกเรือ ทำ�ให้เสียชีวิต จึงเป็นอุบัติเหตุ

ภ�พบ�ดแผลที่ตำ�รวจนำ�ม�แสดงนั้นไม่ตรงกับบ�ด 

แผลบนข�แตงโม ซึ่งเป็นบ�ดแผลจ�กของมีคมชนิดอื่น และ

นิติเวชก็ไม่ได้แจ้งว่�เป็นใบพัดเรือ แต่ตำ�รวจกลับใช้ภ�พกู

เกิลม�สรุปว่�เป็นบ�ดแผลที่เกิดขึ้นจ�กใบพัดเรือ แสดงว่�

‘จอนนี่’ กลับใจ

ด้อยกำ�ลังวังช�เคยส�ไถย

แนวร่วมต่�งว�งเฉยเผยคว�มนัย

ท�งของใครของมันแต่วันนี้

ผู้นำ�กร่�งพร�งหน้�หม�จิ้งจอก

นิสัยหลอกฟอกข�วฉ�วศักดิ์ศรี

แล้งคุณง�มแล้งน้ำ�ใจแล้งไมตรี

อเวจีพรรคก�รเมือง “เคี้ยวเอื้อง” เอย.

 ชูเกียรติ วรรณศูทร/เขตบางเขน กทม.

 

 * สักว� “ตาใส” ในอำ�น�จ

จัดก�รช�ติเสื่อมทรุดไร้จุดหม�ย

เศรษฐกิจติดดินสิ้นทุกร�ย

นับพันคนฆ่�ตัวต�ยใจท้อแท้

ลอยน้ำ�วนจนน้ำ�ท่วมอ่วมไปหมด

คว�มเสียห�ยม�กรันทดรับบทแย่

ผี ลับ ลวง พร�งล้วนจิตปรวนแปร

ดื้อเก้�ปีเดินป้อแป้ “แพ้ภัย” เอย.

 กวาง กรุงเก่า (แซ่ตั้ง)/จ.พระนครศรีอยุธยา

 * สักว� “สงคราม” ไหม้ล�มทุ่ง

หว่�นเงินกันเป็นกระบุงจนยุ่งเหยิง

ช�วบ้�นหลงดีใจในกองเพลิง

นับวันยิ่งระเริงเหลิงลืมตัว

มันเป็นคว�มทร�มม�กย�กแก้ไข

ป�กประช�ธิปไตยแต่ใจชั่ว

ต่�งซื้อสิทธิ์ข�ยเสียงเยี่ยงคว�ยวัว

ก�รเลือกตั้งจึงมั่วซั่ว “ทั่วไป” เอย.

 ทัศนียาพร จงธนัชจิรโชติ/เนติบัณฑิตไทย กทม.

 

 * สักว� “ข้าราชการ” ต้องมั่นจิต

ยึดคติชีวิตคิดสร้�งสรรค์

คือทำ�ตัว “หัวไม่ส่�ยห�งไม่พัน”

จนถึงวัน “เลือกตั้ง” โปรดชั่งใจ

บริสุทธิ์ ยุติธรรม สำ�คัญม�ก

อย่�ตกเป็นขี้ป�กเปรตล�กไส้

ท่�นมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีวินัย

เพื่อประช�ธิปไตย “โปร่งใส” เอย.

ผศ.ดร.วาสนา บุญสม/ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

จอนนี่ แอนโฟเน่

ไ

ไ



ดัชนีค้าปลีกขยับรับหยุดยาว

เมกะโปรเจ็กต์อีอีซีสะดุด
สารพัดปัญหารุมเร้าไฮสปีดเชื่อมสามสนามบิน

สั่งสมอ.คุมเข้มท่อไอเสียมอ’ไซค์ลดมลพิษ
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6 เศรษฐกิจ

‘เอกชน’เชียร์รัฐอัดฉีดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่อ

ฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์

ไทยโพสต์ • “สมาคมผู้ค้าปลีกไทย” ปลื้มดัชนีค้าปลีกเดือน เม.ย.

2565 กระเตื้องรับผลดีหยุดยาว ห้างสรรพสินค้า-ภัตตาคาร-ร้าน

อาหารยิ้มออก อานิสงส์เปิดประเทศหนุนเต็มสูบ อ้อนรัฐต่ออายุ

มาตรการกระตุ้นจับจ่าย ห่วงอัตราเข้าพักโรงแรมเดือน พ.ค.2565 

ชะลอ เหตุเข้าช่วง Low season

ครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน (ดอนเมือง 

สุวรรณภูมิ อู่ตะเภา) เป็นโครงการสัญญาร่วมทุนระหว่าง

ภาครัฐและเอกชน (PPP) โดยมีกลุ่มซีพีดำาเนินโครงการ

ผ่านบริษัท เอเชีย เอรา วัน จำากัด ได้สิทธิลงทุนและบริหาร 

50 ปี หลังจากที่กิจการร่วมค้าบริษัท เจริญโภคภัณฑ์ โฮลดิ้ง จำากัด 

และพันธมิตร ชนะการประมูลและลงนามสัญญาร่วมลงทุนกับการ

รถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เมื่อวันที่ 24 ต.ค.2562 ใช้ระยะเวลา

ก่อสร้างประมาณ 4-5 ปี และจะเปิดให้บริการรถไฟความเร็วสูงช่วง

พญาไท สุวรรณภูมิ ถึงอู่ตะเภา ในปี 2568 ตามแผนเร่งรัด

ถือว่าเป็น 1 ใน 4 โครงสร้างพื้นฐานหลักๆ ที่จะพัฒนาในพื้นที่

ภาคตะวัน เพื่อดึงการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

หรืออีอีซี เมื่อโครงการเสร็จสมบูรณ์สามารถเชื่อมต่อกับการพัฒนา

สนามบินอู่ตะเภา จะสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น โดยมีผล

ตอบแทนทางเศรษฐกิจประมาณ 650,000 ล้านบาท รวมถึงการจ้าง

งานตลอดช่วงระยะเวลาการก่อสร้างสูงถึง 16,000 อัตรา และการ

จ้างงานในธุรกิจที่เกี่ยวข้องมากกว่า 100,000 อัตราใน 5 ปี และเมื่อ

สิ้นสุดสัญญา 50 ปี ทรัพย์สินทั้งหมดจะตกเป็นของรัฐ

ตั้งแต่ได้ลงนามในสัญญาจนถึงปัจจุบัน การดำาเนินงาน

โครงการนี้ดูเหมือนจะติดๆ ขัดๆ มาโดยตลอด มีสารพัดปัญหารุม

เร้า และยังไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบพื้นที่ 

โดยปมร้อนนอกจากจะมีบ้านเรือนประชาชนกระจายอยู่ตลอดแนว

ในลักษณะฟันหลอทำาให้ไม่สามารถก่อสร้างได้แล้ว ยังติดปัญหา

บริเวณบึงเสือดำาและลำารางสาธารณะในพื้นที่ที่จะต้องพัฒนาพื้นที่เชิง

พาณิชย์ (TOD) มักกะสัน ซึ่งจากโฉนดที่ดินในพื้นที่มักกะสัน พบว่ามี

ลำารางสาธารณะที่ไม่ได้ใช้งานมาเป็นเวลานานแล้ว และตอนนี้ลำาราง

นั้นค่อนข้างตื้นเขิน ในพื้นที่ปัจจุบันตรวจสอบไม่พบแล้ว แต่ยังปรากฏ

อยู่ในโฉนดที่ดิน ทำาให้เป็นสาเหตุที่ทางภาคเอกชนกังวลใจ หากรับ

มอบหนังสือเข้าพื้นที่ (NTP) และเริ่มงานก่อสร้าง ท้ายที่สุดปัญหาลำา

รางสาธารณะจะส่งผลกระทบต่อโครงการในแง่ของข้อกฎหมาย

ซึ่ง นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย 

  

หรือ รฟท. ระบุว่า จากการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่

สามารถหาข้อยุติในประเด็นการส่งมอบพื้นที่ได้ เนื่องจากทางเอกชน

ยังไม่ยอมรับการออกหนังสือเริ่มงาน (NTP : Notice to Proceed) ดัง

นั้นจึงต้องขยายบันทึกข้อตกลง (MOU) ออกไปอีก 3 เดือน จากวันที่ 

24 เม.ย.2565 ไปเป็นวันที่ 24 ก.ค.2565

“การรถไฟฯ ยืนยันว่าการออก NTP เริ่มงานก่อสร้างโครงการ

ไฮสปีดเทรนเชื่อมสามสนาม

บินนั้นมีความพร้อมอย่าง

มาก ติดปัญหาเพียงพื้นที่ลำา

รางสาธารณะซึ่งถือเป็นพื้นที่

ส่วนเล็กน้อย 1% ของพื้นที่

ก่อสร้างโครงการทั้งหมด แต่

เนื่องด้วยเอกชนยืนยันว่า

หากไม่มีการแก้ไขปัญหาส่วน

นี้ให้แล้วเสร็จ ก็ไม่สามารถ

เริ่มงานก่อสร้างได้ เพราะ

อนาคตปัญหานี้อาจส่งผล 

กระทบต่อโครงการทั้งหมด 

จึงมีความจำาเป็นที่จะต้อง

แก้ไขปัญหา และทำาให้แผน

ส่งมอบพื้นที่จะล่าช้ากว่าแผน

ออกไปเล็กน้อยราว 2-3 เดือน” นายนิรุฒ กล่าว

นอกจากน้ียังติดปัญหาในเรื่องการโอนกรรมสิทธ์ิและการชำาระค่า

บริหารโครงการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ หรือ ARL ยังไม่สามารถ

ดำาเนินการได้เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 รัฐได้ออกมาตรการ

ควบคุม ส่งผลให้จำานวนผู้โดยสารลดลงจากเดิม 80,000 คนต่อวัน เหลือ

ประมาณ 30,000 คนต่อวัน ทำาให้ขาดทุนค่าดำาเนินการประมาณ 68 ล้าน

ออกแบบ และก่อสร้างจากยุโรปเป็นจีน ส่งผลให้เอกชนคู่สัญญามีงาน

และค่าก่อสร้างเพ่ิม จากสัญญาเดิม 9,207 ล้านบาท ซ่ึงเอกชนต้องเป็น

ผู้รับผิดชอบค่าก่อสร้างดังกล่าว โดยรัฐไม่ต้องเสียงบประมาณในส่วนน้ี

ดังนั้น รฟท.จึงชดเชยงานและค่าก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นของเอกชนคู่

สัญญาด้วยการปรับวิธีชำาระเงินที่รัฐร่วมลงทุน จากเดิมที่รัฐเริ่มชำาระ

หลังงานก่อสร้างทั้งโครงการแล้วเสร็จ เป็นทยอยชำาระระหว่างการ

ก่อสร้าง และให้เอกชนคู่สัญญา

วางหลักประกันสัญญาเพิ่ม ซึ่ง

การดำาเนินงานดังกล่าวทำาให้

ความเสี่ยงการกู้เงินของเอกชน

คู่สัญญาลดลง ส่งผลให้เอกชนคู่

สัญญาประหยัดค่าดอกเบี้ยลง 

โดยจะถูกส่งคืนกลับสู่

รัฐทั้งหมด ทำาให้รัฐประหยัด

งบประมาณไม่น้อยกว่า 1.7 

หมื่นล้านบาท จากการชำาระ

เงินร่วมลงทุนที่น้อยลง และ

ไม่ต้องจ่ายค่างานก่อสร้างส่วน

ที่เพิ่มขึ้นมา 9,207 ล้านบาท ที่

สำาคัญการแก้ปัญหาทับซ้อนช่วง

บางซื่อ-ดอนเมือง จะช่วยให้

ทั้ง 2 โครงการสามารถเดินหน้า

ก่อสร้างและเปิดให้บริการได้ตาม

กำาหนด ประชาชนได้ประโยชน์

จากบริการสาธารณะ และช่วยให้

รัฐบริหารงบประมาณได้อย่างเต็ม

ประสิทธิภาพ. 

 

นายฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์ 

รองประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย 

เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ค้า                                             

ปลีก Retail Sentiment Index 

(RSI) เดือน เม.ย.2565 เพิ่มขึ้น

จากเดือนก่อนหน้ามาอยู่ที่ 56.4 

ปรับเพิ่มขึ้น 9.9 จุด จากอานิสงส์

ช่วงวันหยุดยาวต่อเนื่อง รวมถึง                                        

การส่งเสริมการขายของร้านค้า                                       

และการเปิดประเทศ ขณะท่ีดัชนี 

ความเชื่อมั่นผู้ค้าปลีกในอีก 3 

เดือนข้างหน้าเพิ่มขึ้น 10.3 จุด 

จากระดับ 48.9 จุด ในเดือน มี.ค.

2565 มาท่ี 58.7 จุด สะท้อนความ 

เชื่อมั่นต่อการควบคุมโควิด-19 

สายพันธุ์ โอมิครอนซึ่งกำาลังเป็น

ช่วงขาลง

ขณะเดียวกันยังพบว่ายอด

ขายสาขาเดิมปรับเพ่ิมข้ึน 9.9 จุด 

และอยู่เหนือค่าเฉล่ียกลางท่ี 50 

จุดเป็นคร้ังแรกในรอบ 4 เดือนนับ                              

จากเดือน ธ.ค.2564 การเพ่ิมข้ึน                        

น้ีเป็นการเพ่ิมข้ึนในลักษณะ K-                               

Shape โดยห้างสรรพสินค้า แฟช่ัน                                               

ความงาม และภัตตาคาร-ร้าน

อาหาร มีแนวโน้มการฟื้นตัวที่ดี

จากนโยบายการเปิดประเทศเต็ม

รูปแบบ และการยกเลิก Test & Go                                                     

รวมท้ังการปลดล็อกมาตรการ

ควบคุมการแพร่ระบาดโควิดของ

ทุกจังหวัด เพื่อให้นักท่องเท่ียวได้

รับความสะดวกสบายในการเดิน

ทางมากข้ึน

ขณะท่ี ร้านค้าปลีกประ

เภทไฮเปอร์มาร์เก็ต ซูเปอร์มาร์ 

เก็ต ร้านสะดวกซ้ือ อยู่ในกลุ่ม 

K-Shape ขาลง และมีสัดส่วนกว่า 

65% ของภาคค้าปลีกท้ังประเทศ

กลับเติบโตน้อย เนื่องจากกำาลังซ้ือ

ในประเทศยังไม่ฟ้ืนตัวเต็มท่ี จาก

การจ้างงานท่ียังไม่เข้าสู่ภาวะปกติ 

และปัญหาหน้ีครัวเรือนท่ียังสูงอยู่

“ยังมีข้อเสนอต่อภาครัฐ                           

ไม่ว่าจะเป็นการคงมาตรการ

กระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเน่ือง 

ภาครัฐควรพิจารณากระตุ้นกำาลัง

ซ้ือของประชาชนเพ่ือให้เกิดการ

จับจ่าย สร้างการหมุนเวียนทาง

เศรษฐกิจ ผ่านโครงการของรัฐ 

อาทิ คนละคร่ึง ช้อปดีมีคืน และ

เราเท่ียวด้วยกัน ขณะเดียวกัน

ภาครัฐควรอนุมัติการลงทุนท้ัง

โครงการเล็กและใหญ่เพื่อเร่งเม็ด

เงินเข้าสู่ระบบ พิจารณาใช้ทุก

มาตรการแบ่งเบาภาระประชาชน

ผ่านการพยุงราคาพลังงาน เพื่อ

ไม่ให้ค่าครองชีพปรับตัวแบบก้าว

กระโดด” นายฉัตรชัยกล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนา 

คารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้

เปิดเผยผลสำารวจดัชนีความเช่ือ

ม่ันผู้ประกอบการท่ีพักแรม ประจำา

เดือน เม.ย.2565 โดยสมาคม

โรงแรมไทย ร่วมกับ ธปท. จากผล                                           

การสำารวจโรงแรมจำานวน 76 แห่ง                                             

(ไม่รวมโรงแรมท่ีเป็น AQ, Hospital 

และ Hotel Isolation) พบว่า 

อัตราการเข้าพักเพิ่มขึ้นจากเดือน                                           

ก่อน ตามการเดินทางท่องเที่ยว

ของชาวไทยในช่วงวันหยุดสง 

กรานต์ มาตรการกระตุ้นการท่อง

เที่ยวของภาครัฐ และการผ่อน

คลายการเดินทางเข้าประเทศ แต่

การฟ้ืนตัวของธุรกิจถูกกดดันจาก

ต้นทุนท่ีสูงข้ึน ขณะท่ีปรับข้ึนราคา

ห้องพักได้ยาก และประชาชนบาง

ส่วนยังลดกิจกรรมท่องเท่ียว

สำาหรับ อัตราการเข้าพัก

ในเดือน เม.ย.2565 เฉลี่ยอยู่ที่ 

34% เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า

และช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะ

ที่คาดการณ์อัตราการเข้าพักใน

เดือน พ.ค.2565 ลดลง โดยเฉลี่ย

อยู่ที่ 30% เนื่องจากเข้าสู่ช่วง 

Low season.

‘สรรพากร’ยัน

ไม่ไล่บี้เก็บภาษี

ร้านคนละครึ่ง

ลุยประมูลศูนย์ขนส่งฯเชียงของ

โ

ไทยโพสต์ • นายเอกนิติ นิติ

ทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร 

กล่าวว่า ภาพรวมการจัดเก็บราย

ได้ของกรมฯ ในช่วง 6 เดือนแรก

ของปีงบประมาณ 2565 อยู่ที่ 

101,695 ล้านบาท สูงกว่าเป้า

หมาย 14% นั้น ไม่ได้มาจากการ

เก็บภาษีจากร้านค้าในโครงการ

ของภาครัฐ โดยเฉพาะโครงการ

คนละครึ่งแต่อย่างใด โดยกรมฯ 

ยืนยันว่า ไม่ได้มุ่งเน้นและมีนโย                                              

บายในการตามเก็บภาษีจากร้านค้า 

ที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง แต่

หน้าที่ของกรมฯ คือ การสร้าง

ความเป็นธรรมให้กับประชาชน 

และผู้ประกอบการในระบบภาษี

ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์พ่อ 

ค้าแม่ค้าที่ เป็นบุคคลธรรมดา 

เมื่อมีเงินได้จากการค้าขายซึ่ง

เป็นรายได้ที่ ไม่ได้รับการยกเว้น 

หากมี เงินได้ถึงเกณฑ์การยื่น

แบบแสดงรายการตามกฎหมาย

กำ าหนดมีหน้ าที่ ต้ องยื่ นแบบ

แสดงรายการ ส่วนจะมีภาษีที่

ต้องชำาระหรือไม่ขึ้นอยู่กับรายได้ 

ค่าใช้จ่าย และค่าลดหย่อน

“พ่อค้าแม่ค้าเมื่อมีเงินได้

ตามเกณฑ์ถือเป็นหน้าที่ ในการ

ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษี

อยู่แล้ว โดยยืนยันว่ากรมสรร

พากรไมได้มีหน้าที่ ไม่มีนโยบาย 

และไม่ได้ต้องการไปไล่บี้เก็บภาษี

กับร้านค้าในโครงการคนละคร่ึง

แต่อย่างใด” นายเอกนิติกล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวัน

ท่ี 30 เม.ย.ท่ีผ่านมาได้ส้ินสุดโครง                                          

การคนละคร่ึง ระยะท่ี 4 พบมีผู้ใช้                                           

สิทธิท่ีเป็นประชาชนท่ีเข้าร่วม

โครงการคนละคร่ึง ระยะท่ี 3 (ประ                                                      

ชาชนกลุ่มเดิมฯ) จำานวน 25.46 

ล้านราย ซ่ึงมียอดใช้จ่าย 60,002.8 

ล้านบาท และมีผู้ใช้สิทธิท่ีเป็นประ                                                     

ชาชนท่ัวไปท่ีไม่ได้เข้าร่วมโครง                                                       

การคนละคร่ึง ระยะท่ี 3 (ประชาชน 

กลุ่มใหม่ฯ) จำานวน 8.06 แสนราย                                             

ซ่ึงมียอดใช้จ่าย 1,832.3 ล้านบาท                                                    

รวมมีผู้ใช้สิทธิท้ังหมดจำานวน 26.27 

ล้านราย และยอดการใช้จ่ายรวม 

61,835.1 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินท่ี

ประชาชนจ่าย 31,490.5 ล้านบาท 

และรัฐร่วมจ่าย 30,344.6 ล้านบาท.

จตุจักร • “ขนส่ง” ได้ฤกษ์

ขายซองประมูลศูนย์ขนส่ง

สินค้าเชียงของ จ.เชียงราย 

วงเงิน  2.864 ล้านบาท เปิด

ทางเอกชนร่วมลงทุน PPP 

ระยะเวลา 15 ปี เริ่ม 17 

พ.ค.-10 มิ.ย.นี้ หวังกระตุ้น

เศรษฐกิจภาคเหนือ 

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร                                               

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก 

(ขบ.) เปิดเผยว่า ได้ประกาศ

เชิญชวนภาคเอกชนท่ีสนใจเข้า                                       

ร่วมลงทุนโครงการศูนย์เปล่ียน

ถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้า

เชียงของ จ.เชียงราย ตามข้ัน                                                          

ตอนของพระราช บัญญั ติ                                                        

การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและ

เอกชน พ.ศ.2562 วงเงิน

โครงการรวมกว่า 2,864 ล้าน

บาท โดยให้เอกชนร่วมลงทุน

ในรูปแบบ PPP Net Cost 

ส่วนภาครัฐเป็นผู้ลงทุนค่าท่ี

ดินและค่าก่อสร้างโครงสร้าง

พระราม 6 • ‘สุริยะ’ สั่งการ 

สมอ. เร่งประกาศควบคุม “ท่อไอ

เสียรถ จยย.” อย่างต่อเนื่อง คุม

เข้มผู้ทำา ผู้นำาเข้า ต้องได้มาตร                                                

ฐาน ลดผลกระทบทางส่ิงแวดล้อม 

รวมถึงมลพิษทางเสียงที่เกิดจาก

การดัดแปลงท่อไอเสีย

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ                                     

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาห 

จนเพื่อเศรษฐกิจโดยรวมของ

ประเทศ 

สำาหรับ มาตรฐานชิ้นส่วน                                       

ท่อไอเสียรถ จยย.ก็เช่นเดียวกัน 

ที่ กมอ.มีมติเห็นชอบให้เป็นมาตร 

ฐานทั่วไปต่อไปนั้น ตัวเองได้

กำาชับให้ สมอ.กำาหนดมาตรการ

ในการกำากับดูแลและควบคุมการ

ผลิตให้ได้มาตรฐานด้วย โดยให้                                             

บูรณาการการทำางานร่วมกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไข

ปัญหาผู้ ป ระกอบการทำ าชิ้ น

ส่วนท่อไอเสียมาประกอบหรือ

ดัดแปลง รวมทั้งให้รายงานความ

คืบหน้าและความถี่ในการตรวจ

สอบ หากยังไม่สามารถแก้ไข

ปัญหาความเดือดร้อนรำาคาญ

จากท่อไอเสียได้ก็ให้นำากลับมา 

ทบทวนอีกครั้ง

ด้าน นายบรรจง สุกรีฑา 

เลขาธิการ สมอ. กล่าวว่า ขณะ

นี้ สมอ.อยู่ระหว่างการทบทวน

แก้ ไขปรับปรุงมาตรฐานท่อไอ

เสียรถจักรยานยนต์ เพื่ อ ให้มี

ความเหมาะสมในการนำาไปใช้ 

และคุ้มครองผู้บริโภคให้ปลอดภัย 

ตลอดจนลดผลกระทบต่อสิ่งแวด                                       

ล้อม โดยจะยังคงประกาศเป็น

สินค้าควบคุมอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง

คาดว่าจะประกาศบังคับใช้ภายใน 

ปี 2566.

พ้ืนฐาน ขณะท่ีเอกชนเป็นผู้ลงทุน

ค่าอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้า อุปกรณ์

สำานักงานและส่วนประกอบ และ

งานระบบท่ีเก่ียวข้องกับการบริหาร

ด้านการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์                       

และเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนของ

การดำาเนินงานและบำารุงรักษา

ท้ังหมด รวมท้ังผู้รับความเส่ียงทาง

ด้านรายได้และจ่ายค่าสัมปทานให้

ภาครัฐตลอดระยะเวลา 15 ปี  

สำาหรับ โครงการศูนย์เปล่ียน                                                           

ถ่าย รูปแบบการขนส่ง สิน ค้า

เชียงของ จัดเป็นหน่ึงในโครงการ

ตามแผนพัฒนาสถา นีขน ส่ง

สินค้า ต้ังอยู่ท่ี ต.เวียง อ.เชียงของ 

ประชิดด่านพรมแดนเชียงของ 

และสะพานมิตรภาพไทย-ลาว 

แห่งท่ี 4 (เชียงของ-ห้วยทราย) บน

เน้ือท่ีกว่า 335 ไร่ ทำาหน้าท่ีเป็น

โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่ง

สินค้าทางถนน เป็นสถานีปรับ

เปล่ียนการขนส่งระหว่างประเทศ

ไปสู่ภายในประเทศ รองรับการ

ขนส่งสินค้าทางถนนระหว่าง

ประเทศบนเส้นทางสาย R3A 

เช่ือมต่อการขนส่งระหว่าง

ไทย-สปป.ลาว-จีนฝ่ังตะวันตก 

(นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน)  

นอกจากน้ี ศูนย์เปล่ียน 

ถ่ายสินค้าฯ จะช่วยรองรับ

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

หน่วยงาน CIQ ซ่ึงจะช่วยสนับ                     

สนุนให้เป็นศูนย์ ให้บริการ

แบบเบ็ดเสร็จ (One Stop 

Service) สามารถดำาเนินพิธี                            

การที่เกี่ยวกับการนำาเข้าและ

ส่งออกได้ในจุดเดียว และยัง                             

รองรับการเปล่ียนรูปแบบการ                           

ขนส่งสินค้า (Modal Shift) 

ระหว่างทางถนนกับทางราง                           

ผ่ านโครงการรถไฟทางคู่                                       

สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียง                              

ของของการรถไฟแห่งประ 

เทศไทย (รฟท.) ซึ่งจะมีการ

ก่อสร้างแนวรางเข้ามายัง

พื้นที่โครงการอีกด้วย. 

บินไทยผนึก ‘สยามพิวรรธน์’ ผุดแพลตฟอร์ม

นายกิตติพงษ์ สารสมบูรณ์ ผู้อำานวยการฝ่ายบริการลูกค้า

และการตลาด บริษัท การบินไทย จำากัด (มหาชน) เปิดเผยว่า

ได้จับมือสยามพิวรรธน์ ร่วมระบบนิเวศธุรกิจพรีเมียมระดับโลก 

นำาสินค้าและบริการของการบินไทยเสนอผ่านแพลตฟอร์มทั้ง 

ONESIAM SuperApp และในทุกศูนย์การค้ากลุ่มวันสยาม ขึ้น

แท่นเป็น Luxury Lifestyle Destination เชื่อมโลกการเดินทาง

สู่ Customer Journey ในทุกที่ ทุกเวลา ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์

ของลูกค้าการบินไทยและวันสยาม พร้อมมอบสิทธิประโยชน์ที่

สร้างสรรค์เป็นพิเศษตลอดทั้งปี  

มอบตรา GI สินค้า ‘ผ้าไหมสาเกต’

นายสินิตย์ เลิศไกร รมช.พาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประ                                                                                     

ธานมอบหนังสือการข้ึนทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) สินค้า 

“ผ้าไหมสาเกต” แก่นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อย                                                                                      

เอ็ด ว่า กรมฯ ได้ขึ้นทะเบียน GI สินค้าดังกล่าวเมื่อวันที่ 7 มี.ค.

2565 ซึ่งถือเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงของจังหวัดอีกรายการหนึ่ง                                                                                     

โดยปัจจุบันมีการรวมกลุ่มผู้ประกอบการและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ในจังหวัด 19 กลุ่ม สามารถผลิตสินค้าพื้นบ้านกว่า 15,000 ผืน

ต่อปี มีราคาจำาหน่าย 1,800-2,500 บาทต่อผืน ช่วยสร้างรายได้

ให้กับชุมชนไม่น้อยกว่า 27 ล้านบาทต่อปี และมั่นใจว่าการขึ้น

ทะเบียน GI จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและเพิ่มรายได้ให้กับ

ชุมชนผู้ผลิตได้มากขึ้น อย่างไรก็ตามภาคอีสานมีสินค้า GI ไทย

หลายรายการที่มีคุณภาพ พร้อมเป็น Soft Power ของไทย 

ปลื้มรีเจ้นท์ โฮมบางนายอดจองทะลัก

นางสาวปรารถนา อยู่ภักดี รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท รีเจ้นท์ กรีน เพา

เวอร์ จำากัด เปิดเผยว่า ในช่วงต้นปีที่ผ่านมาบริษัทได้เปิดตัว

คอนโดมิเนียมโครงการใหม่ “รีเจ้นท์ โฮม บางนา” เป็นอา

คารไฮไรส์สูง 32 ชั้น ทั้งหมด 4 อาคาร จำานวนห้องชุดรวม 

5,000 ยูนิต ขนาด 1 ห้องนอน พื้นที่ใช้สอย 28 ตร.ม. มูลค่า

โครงการกว่า 6,000 ล้านบาท ได้รับความสนใจจากกลุ่มลูกค้า

ทั้งที่ซื้อเพื่ออยู่อาศัยเองและซื้อเพื่อลงทุน เข้ามาจับจองห้องชุด                                                                                

ไปแล้วกว่า 60-70% ภายในเวลาแค่ 2 เดือนเท่านั้น ซึ่งถือว่า

เกินกว่าเป้าหมายที่บริษัทคาดการณ์ไว้ และสวนทางกับภาวะ

เศรษฐกิจที่ยังอยู่ ในช่วงซบเซาจากผลกระทบของการแพร่

ระบาดของโควิด-19 และตลาดคอนโดฯ ที่อยู่ในช่วงขาลงต่อ

เนื่องมา 2-3 ปีแล้ว 

พร้อมเปิดใช้ถนนสายบ้านคูระ จ.ปัตตานี 

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) 

เปิดเผยว่า ได้ดำาเนินโครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวง

แผ่นดินหมายเลข 418-บ้านคูระ (ตอนที่ 1 และตอนที่ 2) อ.แม่

ลาน จ.ปัตตานี รวมระยะทาง 6.375 กม. งบประมาณรวม 90 

ล้านบาท แล้วเสร็จและเปิดให้ประชาชนสัญจรเรียบร้อย นอกจาก

น้ียังสามารถเดินทางเชื่อมต่อไปยัง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ซึ่งเป็น

ชุมชนอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร ดังนั้นเมื่อโครงการแล้ว

เสร็จจะช่วยสนับสนุนเส้นทางคมนาคมภายในจังหวัดให้มีความ

สะดวกปลอดภัยมากย่ิงข้ึน ส่งเสริมการพัฒนาโครงการพ้ืนท่ีทาง

ถนนในพื้นที่ชายแดนใต้ เพื่อนำาไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิต

ของประชาชนอย่างยั่งยืน 

เวิลด์แก๊สจัดแคมเปญรุกตลาดทั่วประเทศ

นางสาวชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บมจ.ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ เปิดเผยว่า บริษัทเดินหน้ากลยุทธ์

ขยายกลุ่มลูกค้าเจาะตลาดแก๊สหุงต้มทั่วประเทศ โดยเฉพาะ

ภาคเหนือและอีสานของไทย ล่าสุดจัดโรดโชว์แคมเปญ “วัน

นี้คุณใช้เวิลด์แก๊สแล้วหรือยัง” ลงพื้นที่ตลาด ร้านค้าสตรีทฟู้ด 

และแผงลอย เพื่อแนะนำาผลิตภัณฑ์ พร้อมจัดกิจกรรมส่งเสริม

การขายและโปรโมช่ันหลากหลายรูปแบบ เพื่อกระตุ้นให้กลุ่มพ่อ 

ค้าแม่ค้ารู้จักและจดจำาผลิตภัณฑ์แก๊สหุงต้มเวิลด์แก๊สมากข้ึน.

6/5/65

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

 5,438.95 5,924.89 -485.94
 5,926.80 7,298.66 -1,371.87
 35,910.54 36,438.63 -528.09
 25,365.81 22,979.92 +2,385.89

72,642.09
-13.72

1,629.58

 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 33.86 34.59
ยูโร 35.65 36.69
ปอนดสเตอรลิง 41.51 42.88
เยน (100 เยน) 25.78 26.73
หยวนจีน 4.27 4.42
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 30,500 30,600
ทองรูปพรรณ 29,956 31,100
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

บาทต่อเดือน และยังไม่มีแนวโน้มว่าผู้โดยสารจะกลับมาใช้บริการเช่นเดิม

จากสถานการณ์ดังกล่าว ส่งผลให้สถาบันการเงินไม่สามารถให้

เงินทุนกว่า 10,000 ล้านบาทแก่เอกชนคู่สัญญาเพื่อชำาระค่าสิทธิให้ 

รฟท.ได้ เพื่อไม่ให้กระทบกับประชาชน รฟท.และเอกชนคู่สัญญาตกลง

กัน ให้เอกชนคู่สัญญาสนับสนุนการเดินรถแอร์พอร์ตลิงก์เท่าน้ัน ไม่ได้

ให้สิทธิบริหารจัดการ และไม่ได้เป็นการส่งมอบให้เอกชนคู่สัญญาแต่

อย่างใด ปัจจุบันรายได้จากค่า

โดยสารยังเป็นของ รฟท. และ

เอกชนคู่สัญญาจะทยอยชำาระ

ค่าสิทธิให้รัฐไม่น้อยกว่า 1,067 

ล้านบาทต่อปี

เมื่อมาตรการควบคุม

การแพร่ระบาดและผลกระทบ

ต่อการดำาเนินงานของเอกชนคู่

สัญญาส้ินสุดลง รฟท.ก็จะได้รับ

ชำาระเงินค่าสิทธิแอร์พอร์ตลิงก์

ท้ังหมดพร้อมดอกเบ้ียและค่า

ธรรมเนียม ซ่ึงการแก้ไขปัญหา

ดังกล่าวจะส่งผลดีต่อผู้โดยสารท่ี

ใช้บริการ แอร์พอร์ตลิงก์ได้อย่าง

ต่อเนื่อง และ รฟท.ไม่ต้องแบก

ภาระการขาดทุนของ ARL ท้ังยังได้รับค่าสิทธิ ARL ครบจำานวนอีกด้วย

ส่วนอีกปัญหาท่ียังแก้กันไม่ตกคือ ปัญหาทับซ้อนกับโครงการรถไฟ

ความเร็วสูง (ไฮสปีด) ไทย-จีน สัญญา 4-1 ช่วงบางซื่อ-ดอนเมือง ขณะน้ี                                                                                    

รฟท.ได้เจรจาให้เอกชนคู่สัญญาเร่ิมก่อสร้างรถไฟไฮสปีดช่วงบางซื่อ-

ดอนเมือง ก่อนกำาหนดในสัญญา นอกจากน้ียังเพ่ิมงานก่อสร้างทางว่ิง

รถไฟไทย-จีน เพ่ิมความเร็วการเดินรถไฟ และเปล่ียนมาตรฐานการ

กรรม เปิดเผยภายหลังการประ                                                    

ชุมบอร์ด สมอ. เมื่อวันที่ 18 

เม.ย.ที่ผ่านมา ว่า บอร์ด สมอ.

มีมติเห็นชอบให้ “ชิ้นส่วนท่อไอ                                        

เสียรถ จยย.” เป็นสินค้าทั่วไป 

โดยไม่กำาหนดเป็นสินค้าควบคุม 

เนื่องจาก สมอ.ได้ประกาศให้ท่อ                                                

ไอเสียรถ จยย.เป็นสินค้าควบคุม

อยู่แล้ว ทั้งนี้เพื่ออำานวยความ

สะดวกให้ผู้ประกอบการในการ                                         

ดำาเนินธุรกิจ จึงกำาชับให้ สมอ.

เร่งรัดดำาเนินการทบทวนมาตร 

ฐานท่อไอเสียรถ จยย. พร้อม

ประกาศบังคับใช้โดยเร็ว เพื่อความ                                                   

ปลอดภัยของประชาชน และ                                                      

สร้างความเชื่อม่ันในอุตสาหกรรม 

ยานยนต์ของไทยให้เป็นที่ยอมรับ

และแข่งขันได้กับต่างประเทศ 

นายจุลพงษ์ ทวีศรี รอง

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ใน

ฐานะประธานคณะกรรมการ

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

(กมอ.) กล่าวว่า การกำาหนด

มาตรฐานของ สมอ.จะคำานึงถึง

ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งผู้ผลิต และ

ผู้บริโภค โดยจะเปิดรับข้อคิดเห็น

ของทุกฝ่ายเพื่อนำามาประกอบ

การพิจารณากำาหนดเป็นมาตร 

ฐาน เพื่อให้มีความเหมาะสมใน

การนำาไปใช้งาน และเพื่อความ

ปลอดภัยของประชาชน ตลอด

“การรถไฟฯ ยืนยันว่าการออก NTP เริ่มงานก่อสร้าง

โครงการไฮสปีดเทรนเชื่อมสามสนามบินนั้นมีความ

พร้อมอย่างมาก ติดปัญหาเพียงพื้นที่ลำารางสาธารณะ

ซึ่งถือเป็นพื้นที่ส่วนเล็กน้อย 1% ของพื้นที่ก่อสร้าง

โครงการทั้งหมด แต่เนื่องด้วยเอกชนยืนยันว่าหากไม่มี

การแก้ไขปัญหาส่วนนี้ ให้แล้วเสร็จ ก็ไม่สามารถเริ่มงาน

ก่อสร้างได้ เพราะอนาคตปัญหานี้อาจส่งผลกระทบต่อ

โครงการทั้งหมด จึงมีความจำาเป็นที่จะต้องแก้ไขปัญหา 

และทำาให้แผนส่งมอบพื้นที่จะล่าช้ากว่าแผนออกไปเล็ก

น้อยราว 2-3 เดือน”
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าตาลจะไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายหากกิน

ในปริมาณที่เหมาะสม แต่ในทางตรงกันข้าม 

หากไม่รู้จักบันยะบันยัง ความหวานๆ ก็จะ

กลายเป็นความขมให้กับสุขภาวะได้

การบริหารจัดการกินน้ำาตาลให้เป็นนั้น                             

ก่อนอื่นเราต้องรู้ว่า น้ำาตาลที่เรากินในแต่ละวัน

แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่  น้ำาตาลที่มีอยู่ในอาหาร                             

ตามธรรมชาติ (Natural Sugar) เช่น น้ำาตาลฟรุก

โตส (Fructose) ที่พบในผักผลไม้ และน้ำาตาลแลค

โตส (Lactose) ในผลิตภัณฑ์นม น้ำาตาลที่เติมเพิ่มลง                            

ไปในอาหารระหว่างการปรุงหรือการผลิต (Added 

Sugar) เช่น น้ำาตาลทราย น้ำาผึ้ง น้ำาเชื่อมชนิด                                                           

ต่างๆ

ฉะนั้น หากเรากินน้ำาตาลจากอาหารธรรมชาติ

ย่อมจะดีกว่าน้ำาตาลจากการปรุงแต่งแน่นอน แต่การ

กินน้ำาตาลในปริมาณมากต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน

อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคอ้วน ความผิดปกติของ

ระบบเผาผลาญ โรคเบาหวานชนิดที่ 2 โรคหัวใจและ

หลอดเลือด โรคมะเร็งบางชนิด และภาวะไขมันพอก

ตับที่ ไม่ได้เกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์ (Non Alcoholic 

Fatty Liver Disease) การลดน้ำาตาลจึงอาจช่วยลด

ความเสี่ยงของการเกิดโรคเหล่านี้ ได้ 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขได้แนะนำา

ปริมาณน้ำาตาลที่เหมาะสมต่อวันของแต่ละช่วงอายุ 

โดยเด็กและผู้สูงอายุที่อายุ 60 ปีขึ้นไป ไม่ควรกิน

น้ำาตาลเกินวันละ 4 ช้อนชา หรือ 16 กรัม สำาหรับวัย

รุ่นหญิงและชาย และวัยผู้ ใหญ่ ไม่ควรกินน้ำาตาลเกิน

วันละ 6 ช้อนชา หรือ 24 กรัม ทั้งนี้ อีกทางเลือก

หนึ่งที่สามารถนำามาใช้ลดน้ำาตาลคือการเปลี่ยนมาใช้

น้ำาตาลซอง ขนาดบรรจุไม่เกิน 4 กรัมต่อซองในการ

ปรุงอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งจะช่วยควบคุมปริมาณ

น้ำาตาลที่กินในแต่ละครั้งได้.

น้ํ

ผู้ชายแต่งตัว‘MOO 2022/1’ 

แคชชวลคลาสสิกสไตล์สนุก
กินน้ําตาลเป็น..ชีวิตหวานชื่น

นําร่องใช้มอเตอร์ ไซค์ ไฟฟ้า

อาวีมาศ สิริแสงทักษิณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สวอพ แอนด์ โก จำากัด (Swap & 

Go) พร้อมด้วย กิติพงษ์ เนียมนัด ผู้จัดการฝ่ายพัฒนางานวิศวกรรม บริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด 

(มหาชน) และ กันตินันท์ ตันวีนุกูล ผู้ก่อตั้งและกรรมการบริหาร (ประเทศไทย) บริษัท ซแว็ก 

อีวี จำากัด (SWAG EV)  ส่งมอบจักรยานยนต์ไฟฟ้าสลับ หรือ “สวอป” แบตเตอรี่ได้ แบบ

ไม่ต้องรอชาร์จ สำาหรับให้บริการส่งสินค้า Delivery ของร้าน 7-Eleven ซึ่งปัจจุบันได้นำาร่อง

ใช้งานไปแล้วกว่า 30 สาขาในกรุงเทพฯ โดย CP ALL ตั้งเป้าหมายการใช้รถจักรยานยนต์

ไฟฟ้าสำาหรับ 7-Delivery ให้ได้ถึง 1,000 สาขา ในปี 2566 ความร่วมมือนี้ เป็นการเตรียม

ความพร้อมในการเพิ่มจำานวนการใช้งานรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยผ่านการสร้าง

พันธมิตรทางธุรกิจ ร่วมขับเคลื่อนและเพิ่มศักยภาพการใช้พลังงานสะอาดของประเทศ สู่การ

สร้างสรรค์นวัตกรรมพลังงานอนาคตอย่างยั่งยืน.

โกลเด้น เพลซ สาขาสนามเสือป่า

นวลพรรณ ล่ําซํา, พิพิธ พิชัยศรทัต, วิชัย ชาญสาคร, สุเมธ ภิญโญสนิท, บุญชัย แสงจันทร์, 

เพ็ญพร จุลกะ และ ร.อ.หญิงชญาดา หนีพาล มาร่วมงานเปิดร้าน โกลเด้น เพลซ สาขาสนามเสือป่า 

ซึ่งย้ายสถานที่ตั้งมาอยู่ริมถนนศรีอยุธยา ตรงข้ามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม และรีโนเวตขยายพื้นที่

รองรับลูกค้ากลุ่มใหม่ ทั้งนักท่องเที่ยวและคนทั่วไป ณ โกลเด้น เพลซ สาขาสนามเสือป่า เมื่อวันก่อน

วัดสายตาผ่านระบบทางไกล

เอเว่น วู กรรมการผู้จัดการ บริษัท โอนเดส์ ประเทศไทย จำากัด พร้อมด้วย ทฤษฎี 

ตุลยอนุกิจ กรรมการผู้จัดการอินโดจีน ตัวแทนผู้บริหารจากเอสซีลอร์ (Essilor) ชวนคน

ไทยร่วมสัมผัสประการณ์ใหม่ของการวัดสายตาผ่านระบบทางไกล (Remote Eye Test 

System) เป็นครั้งแรกในเอเชียแปซิฟิก ผ่านนวัตกรรมเครื่องวัดสายตารุ่นใหม่ VISION-S 

700 เพื่อช่วยลดการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้วัดสายตา ลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อ                                                                                                       

โควิด-19 จากการพูดคุยใกล้ชิดขณะวัดสายตาได้ ที่ OWNDAYS (โอนเดส์) สาขา

เซ็นทรัลเวิลด์

สนับสนุนการคุ้มครองผู้บริโภค

อนุชา นาคาศัย รมต.สำานักนายกรัฐมนตรี มอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำาคุณประโยชน์

ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคแก่ สุธิดา เสียมหาญ ผู้อำานวยการสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อ

สังคม บริษัท โอสถสภา จำากัด (มหาชน) ในงานวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย 2565 โดยโอสถสภา

ได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพที่คนไทยให้การยอมรับในด้านคุณภาพและมาตรฐานมาเป็นเวลา

ยาวนานกว่า 100 ปี พร้อมเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

อย่างต่อเนื่อง มีการสื่อสารอย่างรับผิดชอบ แสดงฉลากสินค้าที่ถูกต้องและชัดเจน ตลอดจน

การบริการตอบคำาถามและให้คำาแนะนำาแก่ผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ

เฟ้นหาสุดยอด! เชฟระดับอุดมศึกษา

เส้นทางสู่การเป็นเชฟมาถึงแล้ว! นิตยสาร Gourmet & Cuisine ร่วม

กับศูนย์ฝึกปฏิบัติการ

อาหารนานาชาติ โรงเรียน

การเรือน มหาวิทยาลัย

สวนดุสิต ขอเชิญชวนนิสิต 

นักศึกษา ผู้ที่มีใจรักในการ

ทำาอาหาร ลงสนามประลอง

ฝีมือแข่งขันทำาอาหารใน

ระดับอุดมศึกษา “Gourmet 

& Cuisine Young Chef 

2022” ชิงรางวัลมูลค่า

รวมกว่า 150,000 บาท 

พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ 

ประกาศนียบัตรและรางวัล

อื่นๆ อีกมากมาย เปิดรับ

สมัครผู้เข้าร่วมแข่งขัน

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม-22 

กรกฎาคม 2565 ห้ามพลาด! เชฟหน้าใหม่ในวงการอาหารเมืองไทยอาจ    

เป็นคุณ

สามารถดาวน์ โหลดรายละเอียดโครงการได้ที่ https://bit.ly/3vptNbd 

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมทาง Facebook : Gourmet & Cuisine และ www.

gourmetandcuisine.com สอบถามโทร. คุณเบน 08-2341-4114 คุณอีฟ 08-

7001-3951

SCG Bangkok Business Challenge 

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Sasin School 

of Management) และบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำากัด (มหาชน) หรือเอสซีจีซี (SCGC) 

เฟ้นหาสุดยอดทีมพัฒนาแผนธุรกิจที่มุ่งเน้นความยั่งยืน SCG Bangkok Business 

Challenge @ Sasin 2022 ในรอบ Global Competition เปิดรับนิสิต นักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี โท เอก ทุกสาขาจากมหาวิทยาลัยทั่วโลก ที่มีไอเดียทางด้านนวัตกรรมและ

สุดยอดแผนธุรกิจเพื่อตอบโจทย์สังคมและความยั่งยืน ชิงถ้วยรางวัลเกียรติคุณ พร้อมทั้ง

รางวัลเงินสด รวม

ทุกรางวัลมูลค่ากว่า 

60,000 เหรียญสหรัฐ 

หรือกว่า 2,000,000 

บาท  

ผู้สนใจสามารถ

สมัครเข้าร่วมการ

แข่งขัน Global 

Competition ได้ตั้งแต่

วันนี้ถึง 20 พฤษภาคม 2565 สนใจข้อมูลเพิ่มเติม https://bbc.sasin.edu/2022/ หรือ 

Facebook page: bangkokbusinesschallenge

นฐานะของพุทธศาสนิกชนแล้ว  เชื่อมั่นได้อย่างเต็มร้อยว่า

ตระหนักรู้ถึงคุณค่าความสำาคัญของวันขึ้น 15 ค่ำา เดือน 6 

ได้เป็นอย่างดีว่า คือวันวิสาขบูชา 

แต่คงจะมีคนรู้แค่หยิบมือเดียวกระมังที่จะจำาได้ว่าวันแห่ง

การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้านี้ ได้

มีการกำาหนดให้เป็นวันต้นไม้ประจำาปีของชาติด้วย 

จะเป็นด้วยความบังเอิญ หรือเป็นความเหมาะสมในการ

ปลูกต้นไม้..ปลูกธรรมะ

เปลี่ยนแปลงวันต้นไม้ประจำาปีของชาติให้ตรงกับวันวิสาขบูชาของทุก

ปี ซึ่งมีมติของคณะรัฐมนตรีมาตั้งแต่ปี 2532 ก็ตาม นับเป็นกิจกรรม

ที่เกื้อต่อกันอย่างยอดเยี่ยม เพราะการปลูกต้นไม้เป็นอีกวิธีหนึ่งที่

สามารถบูชาคุณพระพุทธเจ้าได้เหมือนกัน

ทั้งนี้ สามารถหาข้อมูลได้จากเพจปลูกต้นไม้ปลูกธรรมะ ซึ่ง

ระบุว่า การบูชาคุณพระพุทธเจ้าที่หลายๆ คนคุ้นเคยมีด้วยกันหลาก

หลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการบูชาแบบ “อามิสบูชา” นั้นคือบูชาคุณด้วย 

ธูป เทียน เครื่องหอม หรือจะเป็น “ปฏิบัติบูชา” การนำาเอาคำาสั่ง

สอน หรือธรรมะของพระพุทธองค์ มาปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำาวันของ

เรา นอกจากนี้ก็ยังมีการบูชาคุณพระพุทธเจ้าอีกหลายรูปแบบที่ได้รับ

ความนิยม ทั้งการสร้างวัด ทำานุบำารุงอารามวิหาร หรือการปลูกต้นไม้

เพื่อสร้างถิ่นรมณีย์

“ถิ่นรมณีย์ คือที่ตั้งต้นของพระพุทธศาสนา” การร่วมกัน

เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสถานที่เขียวขจีร่มรื่น เงียบสงบ มักจะเกื้อ

หนุนกับความร่มเย็นในจิตใจของเรา สิ่งเหล่านี้ย่อมส่งผลให้ธรรมะ

ในจิตใจของทุกคนแผ่ขยายและเจริญงอกงาม ดั่งเงาของต้นไม้ใหญ่ 

การบูชาคุณพระพุทธเจ้าด้วยวิธีนี้ จึงถือว่าเป็นการทํานุบํารุง

พระพุทธศาสนาที่มีอานิสงส์มากเช่นกัน 

ว่าแล้วเพจนี้ก็ชักชวนให้ทุกท่านร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งใน

การสร้างถิ่นรมณีย์ เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ขยายไปในวงกว้าง ได้ด้วย

กิจกรรมง่ายๆ ใกล้ตัว นั้นคือ “การปลูกต้นไม้” กิจกรรมดีๆ ที่ใคร

บางคนอาจมองข้ามไป นอกจากจะได้บูชาคุณพระพุทธเจ้าแล้ว ยัง

เป็นการรักษาสมดุลระหว่างผู้คน สิ่งแวดล้อม และสัตว์น้อยใหญ่ 

ให้อยู่ด้วยกันอย่างเกื้อกูลกัน และไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันอีก

ด้วย 

ส่วนใครที่กำาลังมองหากิจกรรมปลูกต้นไม้แถมได้บุญ 

https://bit.ly/3vqAOY5 สามารถคลิกเข้าไปร่วมกิจกรรมต้อนรับวัน

วิสาขบูชาได้เลยนะ  

กิจกรรมปลูกต้นไม้แบบนี้เรียกว่าได้ประโยชน์สองสถาน

เลยคือ บูชาคุณพระพุทธเจ้าในวันวิสาขบูชา และได้ปลูกในวัน

ต้นไม้แห่งชาติด้วยนะคะ.

	 “ป้าเอง”	

ใ

M
OO (หมู) แบรนด์เสื้อผ้าผู้ชายและไลฟ์สไตล์ นํา

โดย หมู-พลพัฒน์ อัศวะประภา ดีไซเนอร์และ

ผู้ก่อตั้ง Asava Group เปิดตัวคอลเลกชันใหม่

ล่าสุด “MOO 2022/1” มาพร้อมกับไอเทมที่ผ่านการนำา

เสนอโดยรวบรวมความแปลกใหม่จากนวัตกรรมเชิงเทคนิค

ที่ผสมผสานกันได้อย่างลงตัวของกลิ่นอายสไตล์ Workwear, 

Streetwear และ American Preppy เข้ากับเสื้อผ้าในสไตล์ 

Urban Casual ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้ชายในยุคปัจจุบัน 

ซึ่งยังคงเน้นย้ำาถึงฟังก์ชันการ

ใช้งานที่สวมใส่สบายและความคลาสสิก

ที่เป็นหัวใจหลัก รวมไปถึงการสะท้อน

ให้เห็นถึงกลิ่นอายความวินเทจด้วยราย

ละเอียดและเทคนิคที่เป็นเอกลักษณ์

เฉพาะของแบรนด์ นำาเสนอการแต่งตัว

สไตล์แคชชวลที่แฝงไปด้วยเสน่ห์ และ

ความสนุกสนานในแบบที่ไม่ซ้ำาใคร

การออกแบบยังคงเน้นให้

สามารถใช้งานได้อย่างครอบคลุม 

ตั้งแต่ไอเทมดีไซน์คลาสสิกที่สวมใส่

ได้ง่ายและสบายในชีวิตประจำาวัน ไป

จนถึงไอเทมที่ให้กลิ่นอายความวินเทจ

และสตรีทซึ่งสอดแทรกเข้ามาให้ได้

เลือกแมตช์เข้ากับสไตล์ส่วนตัวและไลฟ์

สไตล์ที่หลากหลาย โดยคีย์ลุคส์ประจำา

คอลเลกชันนี้ประกอบไปด้วยลุคส์สนุกๆ 

สำาหรับสายสตรีทอย่างไอเทมลายริ้ว 

(Stripe Set) ที่มาพร้อม

รายละเอียดใหม่ๆ ที่มี

ความน่าสนใจ และไอ 

เทมลายเพสลีย์ โททัล

ลุคส์ (Paisley Set) ใน

ซิลูเอตซิกเนเจอร์ของ

แบรนด์อย่าง เวิร์กแวร์

แจ็กเกต พร้อมกับเส้ือ

เช้ิตแขนยาวลายเพสลีย์ 

(Classic Shirt) และกางเกงทรงคาร์ โกเข้าชุด (Cargo Pants) 

ที่ขาดไม่ได้คือ ไฮไลต์พิเศษต้อนรับซัมเมอร์ปีนี้อย่าง

เสื้อยืดแขนสั้น และเสื้อโปโล ไอเทมซิกเนเจอร์ของแบรนด์

ที่เพิ่มเติมความพิเศษด้วยลายมัดย้อม (Tie Dye) โดดเด่น

ด้วยสีสัน และวิธีการมัดที่

สร้างลวดลายไม่เหมือน

ใคร ซึ่งได้แรงบันดาลใจมา

จากลายทางในแบบฉบับ 

Rugby Shirt ไอเทมยอด

ฮิตของแบรนด์ และเสริมความ

คล่องตัวให้กับผู้สวมใส่ด้วยไอ

เทมใหม่อย่างกางเกงผ้าไนลอน 

(Nylon Pants) ที่มีทั้งขาสั้นและ

ขายาว เหมาะสำาหรับวันพักผ่อน

สบายๆ หรือไลฟ์สไตล์กลางแจ้ง

กับกิจกรรมเอาต์ดอร์ในหน้าร้อน สะท้อนลุคส์สนุกๆ แต่แฝง

ไปด้วยความคลาสสิกในสไตล์ MOO ได้อย่างชัดเจน.
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8 ท่องเที่ยว

สร้างเป็นแบบยุโรป ไม่มีช่อฟ้าใบระกา ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระ

ประธาน ได้รับอิทธิพลในการสร้างตามคติรัชกาลที่ 4-5 คือ พระมีความ

เป็นสามัญมนุษย์ จึงไม่มีเนื้อนูนตรงกระหม่อม ผนังโบสถ์มีการนำาหินมา

เขียนลายหินอ่อน ตัดกับกระเบื้องลายคราม ลวดลายสุริยมณฑล คล้ายกับ

ดวงอาทิตย์ที่ล้อมรอบด้วยดอกไม้ด้านล่าง บนเพดานประดับด้วยโคมไฟ

ระย้า หรือแชนเดอเลียร์สวยงาม

ในช่วงค่ำา พวกเราเดินทางข้ามอำาเภอไปดูกรรมวิธีการผลิตเต้าหู้ที่

โรงงานเต้าหู้วัดไทร อ.โพธาราม โดยมีพี่หนึ่ง ลูกเขยรุ่นที่ 3 มาบอกเล่าขั้น

ตอนการทำาเต้าหู้ที่สืบทอดมากว่า 70 ปี ซึ่งมีส่วนผสมเหมือนเดิมทุกอย่าง 

มีการปรับเพียงการนำาเครื่องจักรมาใช้แทนแรงงานคนในบางส่วน ที่นี่จะ

ทำาเต้าหู้ 3 ประเภท คือ เต้าหู้ขาว เต้าหู้เหลือง และเต้าหู้กระดาน โดยขั้น

ตอนแรกต้องทำาให้ได้น้ำาเต้าหู้เพื่อแยกไปทำาเต้าหู้ทั้ง 3 ประเภท

เต้าหู้ขาวมีส่วนผสมหลักคือ ดีเกลือ ส่วนเต้าหู้เหลืองใช้ส่วนผสม

หลักคือเจี๊ยะกอ และต้องนำาไปต้มด้วยขมิ้นเพื่อให้เกิดสีเหลือง สำาหรับเต้าหู้

กระดาน ใช้สวนผสมคือ เจี๊ยะกอเช่นกัน แต่จะแตกต่างกันที่อุณหภูมิและ

ปริมาณน้ำา และไม่ใช้ขมิ้น โดยทุกขั้นตอนมีความสะอาด ใส่ใจ และเบามือ 

เพื่อให้เต้าหู้ออกมาสวยและเนื้อสัมผัสที่ดี เราได้ลองลิ้มรสน้ำาเต้าหู้ ยอมรับ

เลยเป็นรสชาติแตกต่างจากที่เคยดื่มมา เป็นรสถั่วเหลืองที่กลมกล่อมไม่

ผ่านการแต่งกลิ่นใดๆ อีกทั้งตัวเนื้อเต้าหู้ก็นุ่มนิ่ม แถมรสสัมผัสยังละมุน

ละลายในปากเลย ใครอยากมาลองชิม มาได้ที่ตลาดเช้าโพธาราม ต้องรีบ

มาตั้งแต่ตี 3 เลย เพราะของเขาขายหมดไวมาก หรือโทร.จองล่วงหน้า 1 

วันได้ที่เบอร์ 08-2455-4509

อีกหนึ่งวันในราชบุรี คงไม่พลาดที่จะไปวัดช่องลม ซึ่งประดิษฐาน

หลวงพ่อแก่นจันทน์ ปางอุ้มบาตร อายุ 1,000 ปี โดยมีเรื่องเล่าว่าพบหลวง

พ่อลอยน้ำามา ตั้งแต่เศียรถึงพระอุระทำาด้วยเนื้อทองสำาริด สันนิษฐานว่า

เป็นพระพุทธรูปในยุคอู่ทองเพราะมีรัศมีเปลวเพลิง แต่โครงหน้าได้อิทธิพล

มาจากศิลปะแบบทวารวดี ส่วนองค์พระแกะสลักจากไม้แก่นจันทน์ สร้าง

ในสมัยรัตนโกสินทร์ จึงเรียกได้ว่าเป็นพระ 2 ยุค เดินไปด้านหน้าท่าน้ำา

ของวัดจะพบกับประตูท่าเรือจีนที่วิจิตรและประณีตมากๆ ยังคงอยู่ในข้อ

สันนิษฐานว่ามีอายุประมาณ 200 ปี ลวดลายยอดหลังคาที่เป็นปูนปั้นรูป

มังกรพ่นน้ำา มีดอกโบตั๋นตรงกลาง รอบๆ ประกอบด้วยสัตว์มงคล สีครามที่

ใช้ทายังคงหลงเหลือให้เห็นอยู่จางๆ จิตรกรรมยังหลงเหลือรอยปลายพู่กัน

ที่บรรจงวาดเขียน รวมไปถึงฝีมือในการปั้นปูนให้พลิ้วไหวดั่งของจริง ซึ่งนับ

ว่ามีความสมบูรณ์ที่สุด

ก่อนโบกมือลา เราไปสักการะอีกวัดที่เก่าแก่ คือ วัดมหาธาตุ

วรวิหาร  สร้างตั้งแต่สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 วัดจึงมีสถาปัตยกรรมแบบ

ขอมช่วงยุคบายน ที่มีการเปลี่ยนจากศาสนาฮินดูเป็นพุทธมหายาน โดย

มีสัญลักษณ์คือ พระชัยพุทธมหานาค ศิลปะแบบบายนที่ประดิษฐานอยู่

ด้านบนพระปรางค์ และด้านหลังมีหลวงพ่อพันปีปางรำาพึง ด้านหลังเป็น

จิตรกรรมพุทธประวัติสมัยอยุธยาที่หาชมได้ยาก ส่วนพระวิหารด้านหน้า

ประดิษฐานพระมงคลบุรี หันหน้าไปทางทิศตะวันออก เพื่อดูแลเมืองริมน้ำา

แม่กลอง และพระศรีนัคร์ หันหน้าไปทางตะวันตก ดูแลเมืองเก่า ประทับ

นั่งพระปฤษฎางค์ชนกัน ซึ่งมีองค์ใหญ่ บริเวณรอบๆ เรายังเดินชมซาก

ปรักหักพังของหินศิลาแลง และศิลปะปูนปั้นรอบพระปรางค์ที่ช่างได้สร้าง

ไว้อย่างวจิิตรงดงาม.

เที่ยวไทย 5 ภาค Amazing ยิ่งกว่าเดิม

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) แถลงข่าวเปิด

ตัวโครงการ “เที่ยวไทย 5 ภาค Amazing ยิ่งกว่าเดิม” พร้อม

ดึง ยืนยง โอภากุล หรือแอ๊ด คาราบาว ศิลปินนักร้องชื่อดังร่วม

ประชาสัมพันธ์ โดยขับร้องบทเพลงเที่ยวไทย 5 ภาค Amazing ยิ่ง

กว่าเดิม เพื่อกระตุ้นการเดิน

ทางในประเทศทั้ง 5 ภาค 

ที่จะมีกิจกรรมให้ร่วมสนุก

มากมาย

ฐาปนีย์ เกียรติ

ไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้าน

ตลาดในประเทศ การ

ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) แถลงถึงโครงการว่า จาก

สถานการณ์ โควิด-19 ในประเทศขณะนี้ รัฐบาลได้มีมาตรการ

ผ่อนคลายปรับระดับพื้นที่ควบคุม เหลือพื้นที่สีเหลืองและพื้นที่

นำาร่องท่องเที่ยวสีฟ้า ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กระบี่ กาญจนบุรี 

ชลบุรี เชียงใหม่ นนทบุรี ปทุมธานี พังงา เพชรบุรี ภูเก็ต ระยอง 

และสงขลา ที่ยังคงเคร่งครัดในมาตรฐานด้านสาธารณสุข และการ

ยกเลิกระบบระบบเทสต์แอนด์ โก เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้เกิด

การท่องเที่ยวในประเทศและขับเคลื่อนโครงการอย่างเห็นผล เพราะ

ปัจจุบันทุกภาคในประเทศไทยพร้อมกลับมาต้อนรับนักท่องเที่ยวหลัง

จากที่หยุดไปในช่วงโควิด ซึ่งนักท่องเที่ยวก็จะได้สัมผัสประสบการณ์

ใหม่ๆ ธรรมชาติที่ได้รับการฟื้นฟู ก่อให้เกิดการกระจายรายได้และ

เศรษฐกิจหมุนเวียนภายในประเทศ ตลอดจนยกระดับภาพลักษณ์

มาตรฐานสินค้าและ

การบริการทางการ

ท่องเที่ยว เพิ่มแรงส่ง

ให้คุณค่าของแหล่ง

ท่องเที่ยวของไทยเป็น

ที่ประจักษ์ยิ่งขึ้นต่อ

สายตานักท่องเที่ยว

“ทั้งนี้การ

สร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวแบบใหม่ให้ Amazing ยิ่งกว่าเดิม 

ซึ่งใช้ Music Marketing จากกระแสการใช้ของที่ผลิตในไทย Made 

in Thailand สู่กระแสการเที่ยวในเมืองไทย Travelling in Thailand 

เป็นอีกหนึ่ง soft power มาปลุกกระแสการเดินทางท่องเที่ยวใน

ประเทศ ก่อให้เกิดการกระจายรายได้แบบท่องเที่ยวข้ามภาค สร้าง

เมนูประสบการณ์ในมิติใหม่ๆ ที่แตกต่างกันออก

ไป โดยนำาเสนอผ่านบทเพลงที่มีชื่อว่า เที่ยวไทย 5 

ภาค Amazing ยิ่งกว่าเดิม ที่ขับร้องโดย แอ๊ด คา

ราบาว” ฐาปนีย์กล่าว

“เที่ยวไทย 5 ภาค 5 สไตล์” จึงขอเชิญ

ชวนคนไทยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสัมผัส

ประเทศไทยให้ Amazing ยิ่งกว่าเดิม โดยถ่ายเป็น

วิดีโอคลิปหรือรูปภาพสถานที่ท่องเที่ยวไทย 5 ภาค

ในสไตล์คุณ เผยแพร่ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียส่วนตัว พร้อมติด

แฮชแท็กที่กำาหนด จากนั้นตั้งค่าโพสต์เป็นสาธารณะ (Public) โดยมี

รายละเอียดวิธีการเข้าร่วมกิจกรรมดังนี้

1.ถ่ายวิดีโอคลิป หรือรูปภาพสถานที่ท่องเที่ยวไทย 5 ภาค 

เผยแพร่ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียส่วนตัว อาทิ TikTok, Facebook, 

Instagram, Twitter 2.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องติดแฮชแท็ก #เที่ยว

ไทย5ภาค 3.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องติดแฮชแท็กตามภูมิภาคที่ไปท่อง

เที่ยว ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวภาคเหนือ #เสน่ห์วันวานเมืองเหนือ, แหล่ง

ท่องเที่ยวภาคกลาง #เทรนดี้C2ภาคกลาง, แหล่งท่องเที่ยวภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือ #หลงรักแผ่นดินถิ่นอีสาน, แหล่งท่องเที่ยวภาคตะวัน

งหวัดราชบุรีอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ ในช่วงวันหยุดยาว เป็นหนึ่ง

ในตัวเลือกที่ดีเลยทีเดียวที่จะไปพักผ่อนหย่อนใจ เพราะนอกจาก

จะมีแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่ออย่างตลาดน้ำาดำาเนินสะดวก ใกล้ชิด

ธรรมชาติที่อำาเภอสวนผึ้ง แต่ในตัวเมืองราชบุรีก็มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่า

สนใจไม่น้อย บางสถานที่ไม่เคยรู้มาก่อนก็มี คราวนี้การท่องเที่ยวแห่ง

ประเทศไทย (ททท.) พาไปรู้จักเมืองราชบุรีที่ได้ชื่อว่าเมืองโอ่งให้ดียิ่งขึ้น

ในเส้นทางท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ ตามรอยสมเด็จเจ้าพระยาบรม

มหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) บุคคลสำาคัญในประวัติศาสตร์ ผู้สำาเร็จ

ราชการแผ่นดินก่อนที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้น

ครองราชย์ (พ.ศ.2411-2415) หลังจากที่ท่านสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรี

สุริยวงศ์พ้นตำาแหน่งผู้สำาเร็จราชการแผ่นดินแล้ว ท่านได้เข้ามาพำานักใน

บ้านที่จังหวัดราชบุรีและพัฒนาราชบุรีให้รุ่งเรือง นอกจากนี้เรายังได้ย้อน

เวลากลับไปสมัยทวารวดี เมืองโบราณต้นกำาเนิดศิลปะอันงดงามอีกด้วย

ล้อหมุนออกจากกรุงเทพฯ ตั้งแต่เช้าเพื่อเลี่ยงการจราจรที่ติดขัด 

มุ่งหน้าสู่ จ.ราชบุรี เริ่มจุดหมายแรกที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี 

อาคารสีชมพูเด่นตระหง่าน สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 6 เป็นศาลากลาง

จังหวัด และมีการบูรณะในปี พ.ศ.2534 ได้จัดให้เป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดง

ที่มาของ จ.ราชบุรี โดยด้านในแบ่งเป็น 5 ห้อง ได้แก่ ห้องสภาพภูมิศาสตร์

และธรรมชาติวิทยาของ จ.ราชบุรี ห้องถัดมาคือ ก่อนประวัติศาสตร์และ

โบราณคดีราชบุรี ตั้งแต่สมัยทวารวดี ไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับ เครื่องใช้ 

ภาชนะดินเผา โครงกระดูกมนุษย์จริง เศียรพระพุทธรูปศิลา ผอบทองคำา

ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ อัฐิธาตุ 5 องค์ ที่พบบริเวณโบราณสถาน

หมายเลข 1 ตำาบลคูบัว ซึ่งเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย

ราชบุรียังได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมเขมร ซึ่งในห้องจัดแสดงมีหลัก

ฐานแสดงให้เห็นคือ ซุ้มพระพุทธรูปบนกำาแพงแลง วัดมหาธาตุ รูปปูน

ปั้นพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรเปล่งรัศมี ซึ่งพบเพียงร่างท่อนกลาง ในสมัย

อยุธยามีหลักฐานชิ้นสำาคัญคือ ส่วนองค์พระพุทธรูปหินทราย ใบเสมา

หินทราย พระพุทธรูปทรงเครื่องปางมารวิชัย ถัดมายังห้องเผ่าชนชาติพันธุ์

วิทยา ที่มีเครื่องใช้ เครื่องนุ่งห่ม วิถีชีวิต ไม่ว่าจะเป็นชาวไทยภาคกลาง 

ไทยเชื้อสายจีน ไทยวน ไทยมอญ ไทยกะเหรี่ยง ไทยลาวโซ่ง ไทยลาว

เวียง และชาวไทยเขมรลาวเดิม เรายังได้เห็นพระแสงราชศัสตราประจำา

มณฑลราชบุรี ที่รัชกาลที่ 6 พระราชทาน ส่วนห้องมรดกดีเด่น จะเล่าเรื่อง

ประเพณีวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยว และบุคคลสำาคัญ ห้องสุดท้ายเป็นการ

จัดแสดงพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีต่อจังหวัดราชบุรี

บริเวณพื้นที่นี้จะเห็นว่ามีบ้านสีเหลือง 2 ชั้นตั้งอยู่ ปัจจุบันคือ

ที่ทำาการพิพิธภัณฑ์ฯ แต่ในอดีตนั้นคือทำาเนียบ หรือบ้านพักในช่วงบั้นปลาย

ชีวิตของท่านช่วง บุนนาค หลังพ้นจากการเป็นผู้สำาเร็จราชการแผ่นดิน รูป

แบบบ้านเป็นสถาปัตยกรรมในยุคโคโลเนียล เนื่่องจากในช่วงนั้นเป็นยุคล่า

อาณานิคม ศิลปะในการสร้างบ้านจึงมีการผสมผสานความเป็นยุโรปตะวัน

ตกกับตะวันออก ด้านล่างเป็นใต้ถุนสูง โดดเด่นด้วยสีเหลืองมัสตาร์ด ซึ่ง

ไฮไลต์ของบ้านหลังนี้คือป้ายสถิตดวงวิญญาณของท่านช่วง และบรรพบุรุษ

เชื้อสายตระกูลของท่าน รวมทั้งอัฐิของท่านก็ได้เชิญจากวัดบุปผาราม

จั

ออก #สบ๊ายสบายภาคตะวันออก, แหล่งท่องเที่ยวภาคใต้ #หรอย

แรงแหล่งใต้ 4.เมื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมโพสต์วิดีโอคลิปหรือรูปภาพ 

สถานที่ท่องเที่ยวไทยพร้อมติดแฮชแท็ก

ที่โครงการกำาหนดเรียบร้อยแล้ว จาก

นั้นตั้งค่าโพสต์เป็นสาธารณะ (Public)

ผู้ที่สนใจสามารถร่วมกิจกรรม

ได้ตั้งแต่วันที่ 22 เม.ย.-6 มิ.ย.2565 

และจะประกาศรายชื่อผู้ โชคดีในวันที่ 

8 มิ.ย.2565 ผ่านช่องทาง Facebook 

Fanpage: Amazing Thailand เพื่อลุ้น

รับรางวัลสุดพิเศษ มินิคอนเสิร์ต “ท่องเที่ยวสบ๊ายสบายภาคตะวัน

ออก” จากศิลปินชื่อดัง นนท์ ธนนท์ จำานวน 10 รางวัล รางวัลละ 

2 ท่าน รวม 20 รางวัล พร้อมลุ้นรับแพ็กเกจท่องเที่ยวฟรี จำานวน 

23 รางวัล และรางวัล Gift-Voucher จากเซ็นทรัล มูลค่า 100 

บาท จำานวน 30 รางวัล รวมมูลค่าของรางวัลกว่า 200,000 บาท 

โดยคัดเลือกผู้ โชคดีจากการสุ่มด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และการ

ตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 

FacebookFanpage: AmazingThailand หรือโทร. 1672 Travel 

Buddy.

วรวิหาร ซึ่งเป็นวัดประจำาตระกูลมาไว้ที่นี่

เดินเท้าไปทางด้านซ้ายของพิพิธภัณฑ์ เป็นที่ตั้งของศาลเจ้าพ่อ

กวนอู ที่คนไทยเชื้อสายจีนที่นี่ให้ความเคารพศรัทธาอย่างมาก โดยท่าน

ช่วงได้มอบที่ดินให้กว่า 2 ไร่ในการสร้างศาลเจ้า ซึ่งในอดีตเป็นเพียงศาล

เจ้าเล็กๆ เทพเจ้าที่เป็นประธานในศาลคือ เทพเจ้ากวนอู มีลักษณะแตก

ต่างจากที่อื่น มือขวาอยู่ในท่าจับเครา มือซ้ายถือคำาภีร์ เป็นงานแกะสลัก

จากไม้ มีอายุเก่าแก่ราวๆ 140 ปี ความวิจิตรงดงามที่ถูกซ่อนไว้หลังศาล

เจ้าพ่อกวนอูคือ ตู้ไม้เก็บป้ายวิญญาณขนาดใหญ่ที่สร้างด้วยความประณีต 

เยือนราชบุรีตามรอยบ้าน‘ท่านช่วง บุนนาค’

มีการแกะสลักลวดลาย ภาพจิตรกรรมบนฝาตู้ไม้มีการลงพื้นสีดำาเขียนลาย

ด้วยทอง ประกอบด้วยสัญลักษณ์มงคล วิวทิวทัศน์ วรรณกรรมจีน หรือ

เรื่องเล่าเกี่ยวกับเจ้าพ่อกวนอู นอกจากจะเป็นป้ายดวงวิญญาณของชาวจีน

แล้ว ตรงกลางด้านบนสุดยังเป็นป้ายดวงวิญญาณของท่านช่วง บุนนาค ที่

ได้สร้างขึ้นอีกแผ่นหนึ่งไว้ที่ศาลเจ้าแห่งนี้ด้วย

ส่วนวัดศรีสุริยวงศารามวรวิหาร เป็นวัดที่ท่านช่วงได้เป็นผู้สร้าง

ขึ้นในแบบเรียบง่าย สมัยรัชกาลที่ 5 นับเป็นวัดใหม่ในแถบนี้ พระอุโบสถ

จึงเป็นหลังเล็กๆ เพราะยังไม่มีพระมาจำาพรรษา สถาปัตยกรรมในการ

พระอุโบสถสไตล์ยุโรป วัดศรีสุริยวงศารามวรวิหาร
ภายในพระอุโบสถที่เรียบง่าย ตกแต่งด้วยหินเขียนลาย

หินอ่อนและโคมไฟแชนเดอเลียร์ หลวงพ่อแก่นจันทน์ (องค์กลาง) วัดช่องลม

ตู้ไม้เก็บป้ายวิญญาณที่สร้างด้วยความประณีต เจ้าพ่อกวนอู เทพเจ้าประธานที่มีอายุกว่า 140 ปี

บ้านท่านช่วง บุนนาค ที่ราชบุรี ซึ่งกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ฯ ของจังหวัด

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี

ผอบทองคำาที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ อัฐิธาตุ 5 องค์ 

แห่งเดียวในไทย
ป้ายสถิตดวงวิญญาณท่านช่วง บุนนาค ในบ้านพัก

ซุ้มประตูท่าเรือ งดงามด้วยปูนปั้นศิลปะจีน

ด้านในพิพิธภัณฑ์ฯ จัดแสดงโอ่ง เครื่องใช้เอกลักษณ์

ของชาวราชบุรี



วันอาทิตย์ที่ 8 พ.ค. เวลา 20.30 น. ศึกชิงท็อปเท็น แฟรงก์เฟิร์ต 

พบ มึนเชนกลัดบัค ปิดท้ายเวลา 22.30 น. ชมฟอร์ม “เสือใต้” บา

เยิร์น มิวนิก ไว้ลายแชมป์กับการลงเล่นแมตช์สุดท้ายในบ้านฤดูกาล

นี้ พบกับ “ม้าขาว” สตุ๊ตการ์ต ที่พร้อมสู้สุดกำาลัง เพื่ออยู่รอดบนเวที

บุนเดสลีกา ..••.. แบดมินตันประเภททีมชายและทีมหญิงชิงแชมป์

โลก “โททาลเอนเนอร์ยีส์ บีดับเบิลยูเอฟ โธมัส-อูเบอร์ คัพ ไฟนอลส์ 

2022” ที่อิมแพ็ค อารีนา เมืองทองธานี วันที่ 8-15 พฤษภาคม 2565 

ล่าสุดสหพันธ์แบดมินตันโลก หรือ BWF ยืนยันรายชื่อนักกีฬาจาก

ประเทศต่างๆ ส่งนักกีฬาระดับชั้นนำาของโลกและของประเทศมาร่วม

ชิงชัยกันเต็มที่ ซื้อบัตรได้ที่ “ไทยทิคเก็ตเมเจอร์” ทุกสาขา บัตรเข้า

ชมทุกที่นั่งจะได้รับการ์ดเป็น ภาพนักกีฬามือระดับโลกเป็นที่ระลึก

ฟรี ส่วนผู้ที่เข้าชมในสนามไม่ได้ก็ส่งกำาลังใจผ่านทาง ทรูวิชั่นส์ ที่จะ

ทำาการถ่ายทอดสดรายการนี้ตลอดการแข่งขัน และสามารถชมการ

ถ่ายทอดสดการแข่งขันของนักกีฬาทีมชาติไทย ทางทรูโฟร์ยู ช่อง 24 

และทาง https://true4u.com/live ..••

นายเหรียญ

Coins13@hotmail.com
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‘เคบียู สปอร์ตโพล’ ชู ‘ช้างศึก’ แชมป์ซีเกมส์

กรุงเทพฯ • การแข่งขันในกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ที่ประเทศเวียดนาม 

วันที่ 12-23 พฤษภาคม 2565 นี้ KBU SPORT POLL (เคบียู สปอร์ต

โพล) โดยศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

ได้ทำาการสำารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับทีมฟุตบอลทีมชาติไทย เรื่อง 

“ช้างศึกไทยกับโอกาสและความหวังสำาหรับการคว้าแชมป์ซีเกมส์ 

2021” ซึ่งผลการวิเคราะห์ในประเด็นต่างๆ มีดังนี้ เรื่องความสนใจที่

จะติดตามการแข่งขัน กลุ่มอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 81.01 สนใจ, ร้อย

ละ 15.91 ยังไม่ตัดสินใจ และร้อยละ 3.08 ไม่สนใจ/สื่อหรือช่อง

ทางการติดตาม ส่วนใหญ่ร้อยละ 36.55 โซเชียลมีเดีย, รองลงมา

ร้อยละ 34.19 วิทยุ-โทรทัศน์, ร้อยละ 18.97 หนังสือพิมพ์, ร้อยละ                                         

8.11 วิทยุกระจายเสียง และอื่นๆ ร้อยละ 2.18/โอกาสและความหวัง

กับการคว้าแชมป์ ส่วนใหญ่ร้อยละ 35.15 มีโอกาสค่อนข้างมาก, รอง

ลงมาร้อยละ 32.66 มีโอกาสมาก, ร้อยละ 17.06 ไม่แน่ใจ, ร้อยละ 

8.11 มีโอกาสน้อย, ร้อยละ 5.39 มีโอกาสค่อนข้างน้อย และร้อยละ                                                  

1.63 ไม่มีโอกาสเลย/ทีมคู่แข่งขันที่น่าเกรงขาม ส่วนใหญ่ร้อยละ 

38.02 เวียดนาม, รองลงมาร้อยละ 25.59 อินโดนีเซีย, ร้อยละ 15.88 

มาเลเซีย, ร้อยละ 12.10 สิงคโปร์, ร้อยละ 4.83 เมียนมา และอื่นๆ 

ร้อยละ 3.58/ปัจจัยที่คาดว่าจะส่งผลต่อความสำาเร็จ ส่วนใหญ่ร้อยละ                                                  

31.21 สมรรถนะและความสามารถของนักกีฬา, รองลงมาร้อยละ 

26.87 ระยะเวลาในการเตรียมทีม, ร้อยละ 22.60 สมรรถนะของผู้

ฝึกสอน, ร้อยละ 11.49 ผู้จัดการทีมและผู้สนับสนุนเบื้องหลัง, ร้อยละ 

6.10 แรงเชียร์จากแฟนกีฬา 

‘ทรูวิชั่นส์’ ยิงสดคู่ชิง FA คัพ ‘สิงห์บลูส์ชนหงส์’

กรุงเทพฯ • ศึกฟุตบอลเอฟเอคัพ 2021/22 รองชิงชนะเลิศวันเสาร์

ที่ 14 พฤษภาคมนี้ เป็นการพบกันของสองทีมยักษ์ใหญ่แห่งฟุตบอล

อังกฤษ “สิงโตน้ำาเงินคราม” เชลซี กับ “หงส์แดง” ลิเวอร์พูล มาครั้งนี้ 

เชลซีหวังล้างตาอย่างเต็มที่ ในขณะที่ “หงส์แดง” คงไม่ยอมง่ายๆ เมื่อ

พวกเขากำาลังลุ้นสร้างประวัติศาสตร์คว้า 4 แชมป์อยู่ในเวลานี้ รอบชิง

ชนะเลิศเอฟเอคัพ 2011/22 เป็นรอบชิงชนะเลิศนัดที่ 141 ของฟุตบอล

รายการนี้ และเป็นนัดชิงชนะเลิศครั้งที่ 2 ที่เชลซีพบกับลิเวอร์พูล โดย

ครั้งแรกเกิดขึ้นในปี 2012 ซึ่งเชลซีชนะ 2-1 นอกจากนี้ยังเป็นครั้งที่ 

2 ในประวัติศาสตร์ที่คู่ชิงเอฟเอคัพเป็นคู่เดียวกับคู่ชิงชนะเลิศลีกคัพใน

ฤดูกาลเดียวกัน ฝั่ง “สิงโตน้ำาเงินคราม” เชลซี ของกุนซือ โทมัส ทูเคิล 

เคยคว้าแชมป์รายการนี้มาแล้ว 8 ครั้ง และหมายมั่นปั้นมือเต็มที่กับ

การคว้าแชมป์สมัยที่ 9 เนื่องจากเป็นโทรฟีเดียวที่ยังมีลุ้นในซีซั่นนี้ ด้าน 

“หงส์แดง” ลิเวอร์พูล ของกุนซือ เจอร์เกน คล็อปป์ กำาลังมีฤดูกาลสุด

มหัศจรรย์ลุ้นคว้า 4 แชมป์เป็นทีมแรกในประวัติศาสตร์ฟุตบอลอังกฤษ 

สำาหรับเอฟเอคัพ พวกเขาคว้าแชมป์มาแล้วทั้งหมด 7 ครั้ง โดยเกมนี้

เป็นเกมเอฟเอคัพนัดชิงชนะเลิศครั้งแรกในยุคสมัยของคล็อปป์ แฟน

ฟุตบอลห้ามพลาด! ศึกเอฟเอคัพรอบชิงชนะเลิศ เชลซีปะทะลิเวอร์พูล 

ในวันเสาร์ที่ 14 พ.ค.นี้ เวลา 22.45 น. ชมสดๆ ติดขอบสนามที่ทรูวิชั่นส์                                                                                         

ช่อง beIN Sports 1 (ทรูวิชั่นส์ 607) พิเศษสำาหรับสมาชิกทรูวิชั่นส์ พริ

วิเลจ คลับ ชมถ่ายทอดสดบนจอยักษ์แบบเอ็กซ์คลูซีฟ โดยจะยิงสด

สัญญาณจากสนามเวมบลีย์มายังโรงภาพยนตร์ 13 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ 

รัชโยธิน สามารถติดตามรายละเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ 

Facebook Truevisions จำานวนจำากัด

ส.คนพิการ-เรือพายปั้นนักกีฬาไป อช.พาราฯ

กรุงเทพฯ • นายชูเกียรติ สิงห์สูง นายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่ง

ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และพลเรือเอกชัยณรงค์ เจริญ

รักษ์ นายกสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธี

ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือในการพัฒนากีฬาเรือพาย

สำาหรับคนพิการ ระหว่างสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ใน

พระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย เมื่อวัน

ที่ 6 พฤษภาคม 2565 ที่ห้องประชุมสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศ

ไทยฯ (สำานักงานเลขาธิการจัดการแข่งขัน IWAS World Games 2023) 

ใต้สนามราชมังคลากีฬาสถาน การกีฬาแห่งประเทศไทย โดยมีนาย

พิทักษ์ พลขันธ์ ตัวแทนของคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย 

และ ดร.สุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 

การกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นสักขีพยาน สำาหรับการลงนามบันทึก

ข้อตกลง (MOU) ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากีฬาเรือพายทุก

ประเภทสำาหรับคนพิการในประเทศไทย อาทิ เรือพายกรรเชียง เรือพาย

แคนู เป็นต้น โดยร่วมมือกันพัฒนาตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนสู่ความเป็น

เลิศ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 4 

ที่เมืองหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ในวันที่ 9-15 ต.ค. และตอน

นี้นักกีฬาคนพิการเรือแคนูได้ขอความอนุเคราะห์เข้าไปใช้ศูนย์ฝึกซ้อม

กีฬาเรือพายของสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย จ.ระยองแล้ว.

เมืองทองธานี • โรงเรียนฝึกทักษะลูกหนังที่ดีที่สุดของเมืองไทย!! 

MTUTD Soccer School เตรียมเปิดโอกาสให้เยาวชนอายุระหว่าง 6-15 

ปี ได้ร่วมฝึกทักษะลูกหนังระดับมาตรฐานอะคาเดมี่ “กิเลนผยอง” ซึ่ง

เป็นเวทีที่สร้างนักเตะชื่อดังไทยลีกยุคปัจจุบันไว้มากมาย โดยผู้ปกครอง

และเยาวชนสามารถเดินทางมาทดลองเรียนฟรี รวมถึงแจ้งความ

ประสงค์ลงคอร์สในราคา 5,000 หรือ 7,500 บาท ในวันเสาร์ที่ 7 และ

อาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565 ที่สนามหญ้าเทียมคุณภาพสูงแห่งใหม่ 

หน้าธันเดอร์ โดม สเตเดียม เมืองทองธานี 

โอกาสครั้งสำาคัญมาถึงแล้วกับที่สุดของโรงเรียนฟุตบอล MTUTD 

Soccer School กิจกรรมฝึกทักษะลูกหนังแบบมืออาชีพ ให้กับเยาวชนที่

มีความฝันก้าวสู่นักฟุตบอลอาชีพในอนาคต โดยสุดสัปดาห์นี้ทางสโมสร

เมืองทอง ยูไนเต็ด ได้เปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีอายุ 6-15 ปี ได้ทดลอง

เรียนฟรี ภายใต้การกำากับฝึกสอนระดับมาตรฐานอะคาเดมี่สโมสร นำา

กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ที่ประเทศเวียดนาม วันที่ 12-23                                                         

พฤษภาคม 2565 แต่กีฬาบางชนิดได้เริ ่มแข่งขันตั้งแต่วันที่ 6 

พฤษภาคม โดย “ดร.ก้อง” ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าฯ กกท.แจ้งว่า 

คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ, การกีฬาแห่งประเทศไทย, 

กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่ง

ประเทศไทย ร่วมดำาเนินการถ่ายทอดสดมาให้แฟนๆ กีฬาชาวไทยได้

ชมอย่างจุใจ รวมทั้งพิธีเปิด-ปิดการแข่งขัน รวมแล้วไม่ต่ำากว่า 150 

ชั่วโมง ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ดิจิทัล 8 ช่อง คือ ช่อง 3 (หมายเลข 

33), ททบ.5, ช่อง 7HD, ช่อง 9 อสมท, ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์, 

ช่อง GMM 25, ช่อง PPTV HD 36 และสถานีโทรทัศน์เพื่อการ

ท่องเที่ยวและกีฬา ช่อง T Sports 7 สำาหรับช่อง T Sports 7 จะ

เริ่มต้นถ่ายทอดสดด้วยการแข่งขันฟุตบอลทีมชาย รอบแรก กลุ่ม B 

สิงคโปร์ พบ สปป.ลาว ซึ่งทั้ง 2 ทีมอยู่ในกลุ่มเดียวกบั “ช้างศึก” ทีม

ชาติไทย ในเวลา 16.00-18.00 น. ..••.. พีพีทีวี เอชดี ช่อง 36 ก็

ไม่ตกขบวนกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 เหมือนกัน ชวนแฟนบอลชาวไทย

ชมการถ่ายทอดสดเชียร์ขุนพล “ช้างศึกไทย” พบกับ “เสือเหลือง” 

มาเลเซีย ที่สนามเธียน ตรวง สเตเดียม ในวันเสาร์ที่ 7 พ.ค.นี้ เวลา 

19.00 น. ..••.. นอกจากนี้แฟนๆ พีพีทีวี ช่อง 36 ยังจะได้มันส์กัน

ต่อเนื่องตลอดทั้งเสาร์-อาทิตย์ กับฟุตบอลลีกชั้นนำา ที่ถ่ายทอดสดให้

ได้ชมกัน เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 7 พ.ค.นี้ เวลา 12.00 น. ลุ้น “เจ ชนา

ธิป” สลัดอาการบาดเจ็บ เพื่อยกพล คาวาซากิ ฟรอนตาเล บุก ชิมิสุ 

เอส-พัลส์ ในศึกเจลีก ต่อด้วยเวลา 21.00 น. ศึกพรีเมียร์ลีก คู่เดือด 

“สิงห์บลูส์” เชลซี เปิดบ้านกู้ฟอร์มเก่งรับ “หมาป่า” วูล์ฟแฮมป์                                                                  

ตัน และ เวลา 23.30 น. ชมศึก บุนเดสลีกา นัดสำาคัญที่มีความหมาย

ถึงการอยู่รอดของ แฮร์ธา เบอร์ลิน จะเปิดบ้านพบ ไมนซ์ จากนั้น

แฟรงก์เฟิร์ต • ไอน์ทรัก แฟรงก์เฟิร์ต ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศฟุต

บอสโมสรฟุตบอลยุโรปเป็นครั้งแรกในรอบ 42 ปี หลังเปิดบ้านเฉือน

ชนะเวสต์แฮม ยูไนเต็ด 1-0 ในศึกยูโรปาลีก รอบรองชนะเลิศ เมื่อ

วันที่ 6 พ.ค.ที่ผ่านมา

แอรอน เครสเวลล์ แบ็กซ้ายของเวสต์แฮม ยูไนเต็ด ถูกไล่ออก

ตั้งแต่ช่วงต้นเกม ขณะที่เดวิด มอยส์ ผู้จัดการทีมขุนค้อนโดนไล่ออก

จากการคุมทีมข้างสนามเช่นกัน หลังไปเตะบอลไล่เด็กเก็บบอลในช่วง 

12 นาทีสุดท้ายของเกม

“มันเป็นเรื่องที่น่าผิดหวัง คืนนี้อะไรก็ไม่เข้าทางเรา”  มอยส์

กล่าวกับบีที สปอร์ต “สิ่งเล็กๆ อาจจะไม่ได้เกิดขึ้น แต่ผมภูมิใจมากๆ 

กับบรรดาผู้เล่นของผม สิ่งที่พวกเขาเล่นด้วยผู้เล่นเพียง 10 คนนั้นสุด

ยอดมาก”

ราฟาเอล บอร์เร กองหน้าชาวโคลอมเบีย ยิงประตูชัยในนาทีที่ 

26 พาไอน์ทรัก แฟรงก์เฟิร์ต คว้าตั๋วเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศยูโรปาลีกใน

วันที่ 18 พฤษภาคมนี้ที่เซบีญา โดยจะเข้าไปเจอกับเรนเจอร์ส ยักษ์

ใหญ่แห่งสกอตแลนด์

พวกเขาต้องการชัยชนะอีกเพียงแมตช์เดียวเพื่อจะคว้าสิทธิ์

เข้าไปเล่นในยูฟา แชมเปียนส์ลีก เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่พวกเขาเข้าไป

แพ้เรอัล มาดริด ในรอบชิงชนะเลิศยูโรเปียนคัพเมื่อปี 1960

“ในที่สุดความฝันก็เป็นความจริง” ปีเตอร์ ฟิสเชอร์ ประธาน

สโมสรไอน์ทรัก แฟรงก์เฟิร์ต กล่าว “นี่เป็นสิ่งที่เมืองนี้สมควรได้ครับ 

และตอนนี้เรากำาลังจะคว้าชัยชนะในรายการนี้”

เวสต์แฮม ยูไนเต็ด นั้นพลาดโอกาสที่จะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะ

เลิศรายการระดับสโมรยุโรปเป็นครั้งแรกนับจากปี 1976

บอร์เรยิงประตูหลังจากที่เครสเวลล์ โดนใบแดงไล่ออก ทำาให้

ทีมเยือนจากกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ต้องเล่นด้วยจำานวนผู้เล่น

ที่น้อยกว่ามากกว่าหนึ่งชั่วโมง แถมยังต้องการถึงสองประตูเพื่อที่จะ

ยืดเกมต่อไปถึงช่วงต่อเวลา

ส่วนเดวิด มอยส์ นั้นโดนไล่ออกจากสนามเนื่องจากอารมณ์

เสียเตะบอลใส่เด็กเก็บบอล ซึ่งอดีตผู้จัดการเอฟเวอร์ตันและแมนเชส

เตอร์ ยูไนเต็ด กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า “เขาโยนบอลมาเบาๆ ที่ผมและผม

ได้เตะกลับไปที่เขา ซึ่งผมได้ขอโทษในเรื่องนี้แล้ว”

สำาหรับไอน์ทรัก แฟรงก์เฟิร์ต ที่เคยแพ้เชลซีในการดวลลูกโทษ

ที่จุดโทษให้กับเชลซี ในรอบรองชนะเลิศยูโรปาลีกเมื่อปี 2019 จะ

เข้าไปเล่นในรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลสโมสรยุโรปเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่

คว้าแชมป์ยูฟาคัพ 1979/80

“นี่จะเป็นค่ำาคืนที่คุณจะไม่มีวันลืมเลือน”  โอลิเวอร์ กลาสเนอร์ 

โค้ชของแฟรงก์เฟิร์ต กล่าว “บรรดาผู้เล่นชุดนี้นั้นยอดเยี่ยมมาก”.

โดย “โค้ชโอ๊ต” ณัฐพร พันธุ์ฤทธิ์, “โค้ชเจษ” เจษฎา จิตสวัสดิ์ อดีต 2 ผู้

เล่นตำานานสโมสร, โค้ชอุทัย บุญเหมาะ ผช.ผู้ฝึกสอนทีมชุดใหญ่ รวมถึง

โค้ชอะคาเดมี่ในรุ่นอายุต่างๆ ทั้งรุ่นอายุ 6, 8, 10, 12 และ 15 ปี พร้อม

เปิดรับสมัครเรียนต่อเนื่องทันทีในราคา 5,000 และ 7,500 บาท พร้อม

รับสิทธิประโยชน์เพียบ โดยมีตารางการเรียนการสอน

รอบเช้า-เวลา 08.00-09.00 น. (รุ่นอายุ 6, 8 และ 10 ปี)/เวลา 

09.00-10.00 น. (รุ่นอายุ 12 และ 15 ปี) ส่วนรอบเย็น-เวลา 16.00-

17.00 น. (รุ่นอายุ 6, 8 และ 10 ปี) และเวลา 17.00-18.00 น. (รุ่นอายุ 

12 และ 15 ปี)

สำาหรับผู้ปกครองและเยาวชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถ

เดินทางมาที่บริเวณสนามหญ้าเทียม หน้าธันเดอร์ โดม สเตเดียม ในวัน

เสาร์ที่ 7 และอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565 ได้ในช่วงเช้าหรือช่วงเย็น 

สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์ 08-8617-5678 ด่วน.

เวียดนาม • มาโน โพลกิง ไม่เห็นด้วยที่แฟนบอลยก

ให้ไทยเป็น “เต็งหนึ่ง” เพราะอินโดนีเซียและเวียดนาม

พร้อมกว่าไทยมาก มีระยะเวลาเตรียมทีมนานกว่า อย่าง

อินโดนีเซียได้ไปเก็บตัวที่เกาหลีใต้ ส่วนเวียดนามได้ซ้อม

อย่างเต็มที่ มีนักเตะให้เลือก แน่นอนว่าทั้งเวียดนามและ

อินโดนีเซียเป็นต่อ สำาหรับตนเองจะนำาแนวทางการคุม

ทีมชาติไทยชุดใหญ่มาใช้กับชุดซีเกมส์ และไม่ลืมคว้าเสื้อ

สีดำานำาโชคติดตัวมาด้วย

ความเคลื่อนไหวการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 

31 ที่ประเทศเวียดนามเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่ 12-23 

พฤษภาคมนี้ แต่ว่าในส่วนของการแข่งขันฟุตบอลชายจะ

เริ่มแข่งขันตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคมนี้นั้น ล่าสุดเมื่อวันที่ 6 

พฤษภาคม 2565 เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุม โรงแรม 

นัม ควง เมืองนัม ดินห์ ประเทศเวียดนาม ฝ่ายจัดการ

แข่งขันฟุตบอลได้จัดงานแถลงข่าวความพร้อมก่อนการ

แข่งขัน คู่ระหว่าง “ช้างศึก” ทีมชาติไทย ที่จะประเดิมสนามพบกับ “เสือ

เหลือง” มาเลเซีย ในวันที่ 7 พฤษภาคมนี้ โดยเกมนี้ทีมชาติไทยจะสวม

ชุดน้ำาเงิน ผู้รักษาประตูสีขาว

การแถลงความพร้อมครั้งนี้ ทีมชาติไทยนำาโดย มาโน โพลกิง 

หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย ได้กล่าวว่า “วันนี้จะเป็นวันแรกที่นักเตะทั้ง 

20 คน จะได้ซ้อมร่วมกันอย่างเป็นทางการ เพราะไทยลีกเพิ่งจบไป และ

นักเตะก็เพิ่งเดินทางมาสมทบจนครบ 20 คน”

“ผมไม่เห็นด้วยที่จะยกเราเป็นเต็งหนึ่ง เพราะอินโดนีเซียและ

เวียดนามสามารถเรียกนักเตะมาได้พร้อม และระยะเวลาเตรียมทีมก็มี

เวลา อย่างอินโดนีเซียได้ไปเก็บตัวทีเกาหลีใต้ ส่วนเวียดนามได้ซ้อมอย่าง

เต็มที่ มีนักเตะให้เลือกเต็มชุด แน่นอนว่าทั้งเวียดนามและอินโดนีเซีย

เป็นต่อ และมีโอกาสมากกว่า เพราะมีเวลาเตรียมทีม ส่วนเรามาที่นี่ เรา

มีเป้าหมายชัดเจน เรามาเพื่อสู้และทำาให้ดีที่สุด เราไม่ได้มาด้วยคิดว่าเรา

เป็นทีมเต็ง แต่เราเชื่อว่าเราทำาได้ ถ้าเราทำาเต็มที่ สิ่งที่ผมเห็นในการซ้อม

ที่ผ่านมา เรามีคุณภาพที่ดีพอ และคิดว่าสามารถทำาผลงานได้ดี”

“เรื่องการเจอเวียดนาม ตอนนี้ ไม่ได้คิดถึงเลย เพราะเราต้องเจอ

กับอีกสี่ทีมที่แข็งแกร่งในรอบแบ่งกลุ่ม เราต้องมีสมาธิและโฟกัสไปที่สี่

‘กิเลนผยอง’จัด‘MTUTD Soccer School’

‘มาโน’นำาแนวทางชุดใหญ่มาใช้ซีเกมส์

เกมก่อนคิดถึงในรอบต่อไป”

“หน้าที่ของผม เมื่อได้รับโอกาสที่ยอดเยี่ยมอย่างการคุมทีมชาติไทยชุด

ใหญ่ การได้รับความไว้วางใจมาซีเกมส์ก็เป็นเกียรติสำาหรับตัวผม จะพยายาม

ทำาให้ดีที่สุดเพื่อทีมชาติไทย เราไม่ได้มีเวลาในการเตรียมทีม แต่ว่าเราพร้อม

ทำาให้ดีที่สุดเพื่อไปให้ถึงเป้าหมาย เพราะผมรับหน้าที่แล้วก็ต้องทำาให้ดีที่สุด 

ต้องพาทีมไปให้ไกลที่สุด และเน้นเรื่องรายละเอียดทุกอย่างให้สมบูรณ์แบบ”

“เรามีประวัติศาสตร์และสถิติที่ดีในซีเกมส์ หวังว่าสิ่งนี้จะช่วยเรา

อีกปัจจัยทำาให้เราลงแข่งด้วยความเคารพจากคู่แข่ง แนวทางฟุตบอลที่

เราเล่น จากการที่เราเตรียมทีมชุดใหญ่มา เราจะนำาแนวทางนั้นมาใช้ใน

ทีมชุดซีเกมส์ สไตล์เกมรุก นี่ไม่ใช่ปัญหา เรามีนักเตะที่มีคุณภาพ ส่วน

เสื้อนำาโชคสีดำาผมก็เอามาด้วย”

ขณะที่ “เสือเหลือง” มาเลเซีย กุนซือแบรด มาโลนีย์ ชาว

ออสเตรเลีย เตรียมใช้ทีเด็ดของ 2 นักเตะที่ค้าแข้งในต่างแดนทั้ง ฮาดี รา

ซัก ศูนย์หน้าจากสโมสรอะซูล คลาโร นูมะสึ ทีมในศึกเจลีก 3 ญี่ปุ่น และ

ลุกแมน ฮาคิม กองหน้าจากเควี คอร์ไทรจ์ ในเบลเยียม เล่นงานแนวรับ

ทีมชาติไทย รวมถึงหวังที่จะสร้างเซอร์ไพรส์เอาชนะไทยให้ได้เช่นกัน  

นอกจากนี้ฟุตบอลชายทีมชาติไทยเปิดเผยเบอร์เสื้อ 20 นักเตะ 

ประกอบด้วย

เบอร์ 1 กวินทร์ ธรรมสัจจานันท์, 2 นาคิน วิเศษชาติ, 3 เมธี 

สาระคำา, 4 โจนาธาร เข็มดี, 5 อนุศักดิ์ ใจเพชร, 6 อิร

ฟาน ดอเลาะ, 7 เอกนิษฐ์ ปัญญา, 8 กรวิชญ์ ทะสา, 

9 พาตริก กุสตาฟส์สัน, 10 วรชิต กนิตศรีบำาเพ็ญ, 

11 วิลเลียม กาเบรียล เวเดอร์เฌอ, 12 นรากร นุ่ม

จันทร์สกุล, 13 ธีรศักดิ์ เผยพิมาย, 14 จักรกริช 

พาละพล, 15 จตุรภัช สัทธรรม, 16 ชนภัช บัว

พันธ์, 17 เบน เดวิส, 18 วีระเทพ ป้อมพันธุ์, 19 

ชยพิพัฒน์ สุพรรณเภสัช และเบอร์ 20 ศุภณัฐ 

ทรวดทรง

สำาหรับทีมฟุตบอลชายทีม

ชาติไทยอยู่กลุ่มบี ร่วมกับมาเลเซีย 

กัมพูชา, สปป.ลาว และสิงคโปร์ 

โดยกลุ่มนี้จะแข่งขันที่เธียน               

ตรวง สเตเดียม ในเมืองนัม ดินห์                       

มีโปรแกรมการแข่งขัน ดังนี้ 

นัดแรกพบมาเลเซีย วันที่ 7 

พฤษภาคม 2565 เวลา 19.00 น. 

ถ่ายทอดช่อง PPTV HD. 

เวสต์แฮม10คนพ่ายชวดชิงยูโรปาลีก

ยูโรปาลีก • ราฟาเอล บอร์เร ยิงประตูโทนพาเจ้าบ้าน ไอน์ทรัก                                                                      

แฟรงก์เฟิร์ต เปิดบ้านเฉือนชนะเวสต์แฮม ยูไนเต็ด 1-0 ในศึก

ฟุตบอลยูโรปาลีก รอบรองชนะเลิศ เลกสอง ที่ดอยต์ช แบงก์               

ปาร์ก ในเมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี รวมผลสองแมตช์              

แฟรงก์เฟิร์ตชนะ 3-1.

เปิดตัวแอป • มร.จอร์ โจ ปอมปิลิ รอสซี ตัวแทนลาลีกาในประเทศ 

ไทย พร้อมสื่อมวลชนและแฟนคลับ ร่วมเปิดตัวแอปพลิเคชัน 

“LaLiga Pass” เป็นครั้งแรกในอาเซียน ณ ร้านรียูเนี่ยน วิภาวดีฯ 20. 

มาโน โพลกิง หัวหน้าผู้

ฝึกสอนทีมชาติไทย จับ

มือกับแบรด มาโลนีย์ 

ชาวออสเตรเลีย กุนซือ

มาเลเซีย

กรุงเทพฯ • นายวิเชียร จึงวิโรจน์ นายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่ง

ประเทศไทย, กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ.

ซีพี ออลล์ เป็นประธานในงานประชุมใหญ่ประจำาปี 2565 สมาคมกีฬา

หมากล้อมแห่งประเทศไทย โดยมีอุปนายกสมาคมฯ คณะกรรมการ

สมาคมฯ พร้อมด้วยผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมประชุม เพื่อ

รายงานผลการดำาเนินงานของสมาคมในรอบปี 2564 รวมถึงแผนการ

ดำาเนินงานในปี 2565 ณ อาคารเดอะ ธารา ถ.แจ้งวัฒนะ

นายวิเชียร จึงวิโรจน์ เผยว่า สำาหรับปี 2565 นี้ สมาคมได้

วางแผนในการส่งเสริมและผลักดันให้นักกีฬาหมากล้อมไทยได้เข้า

ร่วมการแข่งขันในเวทีระดับโลกมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นเรื่องน่ายินดีที่ใน

การแข่งขันเอเชียนเกมส์และเอเชียนพาราเกมส์ 2022 ณ เมืองหาง

โจว ประเทศจีน ช่วงเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ สมาคมเตรียมส่งนักกีฬา

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ใน 3 ประเภท ได้แก่ ประเภท

บุคคลชาย, ทีมชายและทีมหญิง รวม 10 คน โดยมีรายชื่อ ดังนี้ นาย

วิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช ฝีมือระดับ 6 ดั้ง, นายวรวัฒน์ ธนพัฒน์ โสภณ 

ระดับ 5 ดั้ง, นายกฤษฏิ์ แจ่มขจรเกียรติ ระดับ 5 ดั้ง, นายกมล สันติ

พจนา ระดับ 5 ดั้ง, นายปริวรรต สำาเภาแก้ว ระดับ 5 ดั้ง, นายพงศ

กานต์ ศรอารา ระดับ 5 ดั้ง, นางสาวณัฏฐนิช จันทโรจวงศ์ ระดับ 4 

ดั้ง, นางสาวภิญญาดา ศรอารา ระดับ 4 ดั้ง, เด็กหญิงวีรินทร์ ตัณ

พิสุทธิ์ ระดับ 4 ดั้ง, เด็กหญิงวรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย ระดับ 4 ดั้ง

และในปีนี้ทางประเทศจีนในฐานะเจ้าภาพกีฬาเอเชียนพา

ราเกมส์ ได้บรรจุกีฬาหมากล้อมเข้าแข่งขันเป็นครั้งแรก และทาง

สมาคมจึงได้เตรียมส่งนักกีฬาผู้พิการเข้าร่วมการแข่งขันใน 3 

ประเภท ได้แก่ ประเภทบุคคลชาย บุคคลหญิง และทีมชาย โดยมี

นักกีฬา 4 คน ดังนี้ นายกัมปนาท บุญรอด ฝีมือระดับ 4 ดั้ง, นายสม

พร กันภัย ระดับ 3 ดั้ง, นายชูศักดิ์ สุรัตนสัญญา ระดับ 2 ดั้ง และ

นางสาวสุมัตรา หมัดละ ระดับ 2 ดั้ง

นายกสมาคมกีฬาหมากล้อมฯ กล่าวว่า สมาคมยังคงดำาเนิน

นโยบายในการส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้เรียนรู้และฝึกฝนหมากล้อมเพิ่ม

มากขึ้น ด้วยการประสานความร่วมมือกับโรงเรียนในเครือข่ายครูผู้สอน

หมากล้อมจัดอบรมครูผู้สอนหมากล้อม และดำาเนินโครงการเผยแพร่

กีฬาหมากล้อมให้แก่นักเรียนระดับอนุบาล, ประถมศึกษา, มัธยมศึกษา, 

อาชีวะ และอุดมศึกษา รวมทั้งประชาชนทั่วไปอย่างต่อเนื่อง.

หมากล้อมเปิดตัวนักกีฬา

แข่งศึกเอเชียนเกมส์ที่จีน

หมากล้อม • นายวิเชียร จึงวิโรจน์ นายกสมาคมกีฬาหมากล้อม

แห่งประเทศไทย, กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส 

บมจ.ซีพี ออลล์ เป็นประธานในงานประชุมใหญ่ประจำาปี 2565 ณ 

ที่ทำาการสมาคมฯ ณ อาคารเดอะ ธารา ถ.แจ้งวัฒนะ.
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10 บันเทิงเทศ

คุณแววรัตน ชํานาญภักดี ผูอํานวยการสายงานทรัพยากร

บุคคลและส� อสารองคกรกลุมบริษัท ยิบอินซอย จํากัด ซึ่งเปน

บริษัทที่เกาแกของไทย มีช� อเสียงเปนที่รูจักกันดีมาชานาน ไดแจง

ขาวชักชวนใหผูที่รักสุขภาพไปเที่ยวงาน The Farm 2022#Farm 

in The City ที่หางสรรพสินคาเซ็นทรัล อิสตวิลล

ในฐานะที่ผมเปนคนรักตัวกลัวที่จะตายกอนเวลาอันสมควร 

จึงปลูกพืชผักสวนครัวแบบปลอดสารพิษดวยประการทั้งปวงไว

กินเองที่บาน เม� อไดทราบขาววามีงานนี้จากคุณแววรัตน จึงถือ

โอกาสวันหยุดฉัตรมงคลไปเดินเที่ยวงาน เพ� อที่จะไดรูวาการปลูก

พืชผักตางๆ นั้น เขามีวิวัฒนาการกาวหนาไปขนาดไหน จะได

จํานํามาทําเองที่บาน และถาพบพืชผักผลไมที่บานผมไมมี จะได

ซื้อหากลับมาอีกดวย

ถึงหางเซ็นทรัล อิสตวิลล มีที่จอดรถทั้งภายในอาคารและ

ลานจอดรถโลงๆ เราคนแกไมอยากที่จะขับรถวนหลายๆ ชั้น เลย

เลือกที่ลานจอดรถโลงๆ สบายๆ แลวเดินเขามาภายในหาง โดยไม

ยอมที่จะแวะรานตางๆ ที่ผาน เพราะสิ่งที่โชวของแตละรานชาง

เยายวนชวนน้ําลายสอออกมาทั้งสิ้น

งาน The Farm 2022 #Farm in The City น้ันจัดอยูท่ีช้ัน 1 

โซน INDOOR&OUTDOOR ของศูนยการคา ซ่ึงในงานน้ี ผูจัดได

ยกฟารมช� อดังๆ ของเมืองไทย เชน เจียไต ฟารม Beindy Country 

Farm LED FARM FARM CAB ฯลฯ มารวมงานอยางคับค่ัง

ภายในงานละลานตาไปดวยผักสดๆ ผลไมจากสวน อาหาร

ที่ปลอดภัยและเคร� องด� มตางๆ ที่แปรรูปจากผลผลิตทางการ

เกษตร มีทั้ง นางั่วโกโก จากจังหวัดเพชรบูรณ ขาวสังขหยด จาก

จังหวัดพัทลุง อโวคาโด จาก

จังหวัดนครราชสีมา ตาลโตนด

ไซรัปอามีน จากจังหวัดปตตานี 

เรียกวาสงตรงจากฟารมถึงผู

บริโภคโดยตรง สดใหม และ

ปลอดภัย ไมรวมทุเรียนจากสวน

ดังๆ ทั้งจากจังหวัดระยองและ

จังหวัดจันทบุรี ที่สําคัญคือ ราคา

ถูกกวาปกติทั่วไปดวย

ผมเดินเขาไปดูที่ราน 

FARM LAB ของคุณแววรัตน 

ชํานาญภักดี ที่มีของแปลกๆ ทั้ง

ผัก ผลไม และอาหารสําเร็จรูป

ที่สดปลอดภัยหลายอยาง ในราคาสมเหตุผล 

เพ� อใหผูผลิตอยูได คนซื้ออยูได ไมเอากําไร

เกินควร อยางที่หลายคนเคยพูดกันวาสินคา

อินทรียจะตองแพง อยางเชน ผักอินทรียสดๆ 

100% ของ ลุงเช็ค สุทธิพงษ ธรรมวุฒิ อดีต

พิธีกร ผูดําเนินรายการคน คน คน เจาของทีวี

บูรพาที่โดงดัง ที่ไดผันตัวเองมาเปนเกษตรกร 

ปลูกผักอินทรียจากที่ดินของตัวเองที่อยูตรงกัน

ขามกับหางเซ็นทรัล อิสตวิลล ทุกๆ เชา ก็นํา

ผักตางๆ จากสวนมาสงให ที่ราน FARM LAB 

ขายในราคาไมแพง เชน ผักกวางตุง ผักสลัด 

คะนา เห็ดหอม บ็อคฉอย ฯลฯ สับปะรดภูแล 

จังหวัดเชียงราย ที่เพียงแตขวั้นตาออกเทานั้น

ก็กินไดทั้งลูก ราคากิโลกรัมละ 50 

บาท ปลาแหงปนสําเร็จรูป สามารถ

เอาไปกินกับแตงโมเย็นๆ แกรอนได

อยางดี ปลากุเลาปน เอาไปใสใน

ขาวผัดจะเพิ่มรสชาติมากขึ้น รวม

ทั้ง งาขี้มอน น้ําสลัด ที่พลาดไมได

ตองซื้อกลับมาเก็บไวในตูเย็นที่บาน 

คือ กระเทียมโทนดองมัสตารดซอส 

หอมแดงดองมัสตารดซอส ฝมือ

ของ อาจารยทอรุง จรุงกิจอนันต 

ที่มีรสชาติแปลก อรอยมาก เมี่ยง

คํา ราคาชุดละ 70 บาท ที่สําคัญ

คือ ดอกเก็กฮวย ที่สวนมากของตาง

ประเทศจะมีเชื้อราขึ้น แตของ FARM LAB จะเปนดอกเก็กฮวย 

ออรแกนิค จากจังหวัดเชียงราย สะอาด ปลอดภัย ครับ ตองซื้อ

กลับไปชงน้ํากิน ช� นใจครับ

นอกจากราน FARM LAB ท่ีช้ัน 1 ของหางแลว คุณแววรัตน                                                                  

ในนามของบริษัท ยิบอินซอย จํากัด ไดรวมมือกับทางหาง รวม

ทั้ง ฟารม-เล็ก-เล็ก ลุงเช็คปลูกผัก สวนเกษตรแมนยํา INN 

ORCHARD กลุมใบไมในเมือง เกษตรพื้นถิ่น กลุมชาติพันธุ นัก

ออกแบบเพ� อสิ่งแวดลอม เครือขายขับเคล� อนโครงการเพ� อสังคม

และผลิตภัณฑออรแกนิกมาดีรักษ จัดโครงการพื้นที่สีเขียวแหง

ใหท บน SKY RUN ชั้นที่ 3 ของหาง (ขางๆ ลูวิ่ง) ใหนักทอง

เที่ยว ผูเขาชม ถายรูปเกๆ กับมุมตางๆ มีทั้งไมฟอกอากาศ พืชผัก

สวนครัว เรือนสลัด ดอกไมกินได ฯลฯ โดยพื้นที่นี้จะเปดใหบริการ

ตั้งแตเวลา 15.00-20.00 น.ทุกวัน และถาซื้อผลิตภัณฑของ 

FARM LAB ที่ชั้น 1 สามารถนํามานั่งกินทามกลางบรรยากาศ

สวยๆ บริเวณ FARM LAB ที่ชั้น 3 ไดดวยครับ

ไปเดินเที่ยวที่หางสรรพสินคาเซ็นทรัล อิสตวิลล นอกจาก

จะไดพบความยิ่งใหญหรูหรา มีรานคาแบรนดดังๆ ครบครัน ราน

อาหารแตละรานก็ตกแตง โชวตัวอยางอาหารชวนใหตองแวะชิม

แลว ที่ประทับใจผมมากที่สุดคือ ทางหางอนุญาตใหลูกคาสามารถ

พานองหมา นองแมว มาเที่ยวที่หางตามอัธยาศัยไดดวย โดยมีทั้ง

รถเข็นใหนองๆ นั่ง มีถุงสําหรับโกยอุจจาระของนอง บริการฟรี 

หาหางสรรพสินคาที่ใหบริการอยางนี้ยากมากครับ

อยาลืมนะครับวางาน The Farm 2022 #Farm in The 

City จะมีถึงเพียงแควันจันทรที่ 9 พฤษภาคมนี้เทานั้นครับ

เที่ยวชมงาน
The Farm 2022

#Farm In The City  
เซ็นทรัลอิสตวิลล

ใครแวะไปงานนี้มา หาชุดตรวจ ATK มาทดสอบตัวเองเช็กใหชัวรกันดวน เพราะมีขาว

ยืนยันแลววา จอน บาทิสต ตรวจเจอวาติดโควิด-19 แลวหลังจากไปรวมงาน Met Gala ใน

นิวยอรก ซิตี 

ศิลปนหนุมชาวอเมริกัน วัย 35 มีกําหนด

ไปเปดตัวรายการใหมของเขา Amer ican 

Symphony ที่คารเนกี ฮอลล วันเสารนี้ แตตอง

ถอนตัวหลังจากผลตรวจโคโรนาไวรัสออกมาเปน

บวก โดยทางสถานที่จัดงานไดมีประกาศออก

มาระบุวา เจาของรางวัลแกรมมีตองเล� อนการ

แสดงคอนเสิรตของเขาออกไปอยางน�าเสียดาย 

เนื่องจากตัวเขาและสมาชิกในทีมพากันติด

โควิด-19 กันหมด

บาทิสตยังพลาดโอกาสนําวงไปรวมรายการ 

The Late Show with Stephen Colbert อีกดวย

หลังการตรวจพบเชื้อ

บาทิสต์อยู่ในงาน Met Gala เมื่อวัน

จันทร ซึ่งเขาถายรูปรวมกับคนดังมาก

มากหลายคน อยางเชน ชาแนล มอเน, 

เคที เพอรรี และเจมส คอรเดน.

“IRONBOY” แรปเปอรหนุม ผูตกหลุมรักเสียงดนตรีตั้งแตอายุ

เพียง 9 ป มี “Michael Jackson” เปนไอดอลและแรงบันดาลใจ

จากการทําดนตรี โดยเริ่มฝกรองเพลงและเตน นอกจากนั้นยังมี 

Thaitanium, Southside และ Illslick เปนไอดอลเชนเดียวกัน กอน

มาเริ่มเขียนเพลงของตัวเองตั้งแตอายุ 13 ป

ลาสุด “IRONBOY” ดึง “NICECNX” มารวมแจมในซิงเกิล

ใหม “รักตัวเอง (Luv Yourself)” โดยเพลงนี้พูดถึงความรูสึกของ

คนที่เคยรักใครสักคนมากๆ แบบหมดหัวใจ ทั้งทุมเท ทั้งทุมใจ 

แตสุดทายกลับพบวาคนที่เขารักไมไดรักเขาแบบคนรัก เธอกลับ

มาเพียงเพ� อจากไปอีกครั้ง มันทําใหเขาคิดไดวา

“เรายังมีความรูสึกที่ดีใหกับเขา แตเราขอไมกลับไปเจ็บบน

ความสัมพันธแบบเดิมๆ อีก”

กับเพ� อนสนิทอยาง “NICECNX” “เรารูจักกันมานานตั้งแต

สมัยทําเพลง Underground เรามักจะพูดถึงการทําเพลงดวย

กันบอยครั้ง แตมันไมเคยเกิดขึ้นซักที เม� อผมเขียนเพลงนี้เสร็จ 

ผมรูเลยวานี่คือเพลงที่ผมตองรองกับ NICECNX เทานั้นครับ” 

IRONBOY กลาว

“รักตัวเอง (Luv Yourself)” เปนซิงเกิลที่ 4 ที่จะออกใน

เดบิวตอัลบั้มที่จะมาถึง และเพลงนี้โปรดิวซ โดย “Eco On Da 

Track” โดยเอ็มวีเพลงนี้ถายทําที่ราชบุรีซึ่งเปนบานเกิดของ 

“IRONBOY” ดวย พรอมไดนางแบบ/นักแสดงสาว “มาเรีย สกาย” 

มารับบทสําคัญ ถายโดย “DIRECTOR NET” ที่เคยทํางานใหกับ 

DABOYWAY, YOUNGOHM และอีกมากมายมาแลว.

‘IRONBOY’ชวน‘NICECNX’ 

ถายทอดอารมณในเพลงใหม

ายจัดการแขงขันกอลฟเลดีส ยูโรเปยนทัวร รายการ “อารามโก 

ทีม ซีรีส-แบงค็อก” เปดโอกาสใหนักกอลฟเยาวชนไดเรียนรู

เทคนิคจากโปรกอลฟระดับซูเปอรสตาร ดวยการจัดกิจกรรม

กอลฟคลินิกที่สนามไทยคันทรีคลับในสัปดาหหนา โดยมี “โปรเหมียว” 

หรือ “แพตตี้” ปภังกร ธวัชธนกิจ ดีกรีแชมปเมเจอรมืออันดับ 14 ของ

โลกชาวไทย มาเปนวิทยากรใหคําแนะนําและแบงปนประสบการณ 

ซึ่งเปนสวนหนึ่งในแผนพัฒนากีฬากอลฟในกลุมสตรี เด็กผูหญิง 

และนักกอลฟเยาวชนในละแวกใกลกับสถานที่จัดการแขงขันอาราม

โก ทีม ซีรีส ทั้ง 5 สนาม

“โปรเหมียว” ปภังกร ธวัชธนกิจ ซึ่งเตรียมพรอมเขาแขงขัน

กอลฟอารามโก ทีม ซีรีส ในรูปแบบทีมและบุคคล ณ สนามไทยคันทรี

‘โปรเหมียว’สรางแรงบันดาลใจ

เปดกอลฟคลินิกสําหรับเยาวชน

ในอารามโกทีมซีรีสสัปดาหหนา

‘จอน บาทิสต’ติดโควิด-19

หลังรวมงานMet Gala

เปดกอลฟคลินิกสําหรับเยาวชน

ในอารามโกทีมซีรีสสัปดาหหนา

‘จอน บาทิสต’ติดโควิด-19

คลับ ระหวางวันที่ 12-14 พฤษภาคมนี้ โดยระหวาง

สัปดาหการแขงขันจะมีกิจกรรมกอลฟคลินิกใหกับ

นักกอลฟเยาวชนอายุระหวาง 13-16 ป จากสมาคม

กอลฟสตรีสมัครเลนแหงประเทศไทย และสมาคม

กีฬากอลฟแหงประเทศไทย ซึ่งเปนโอกาสพิเศษที่

นักกอลฟเยาวชนจะไดเรียนรูเทคนิคและทักษะตางๆ 

เพ� อนําไปตอยอดสานฝนเปนนักกอลฟอาชีพตอไป

ในอนาคต

โปรกอลฟสาวมืออันดับ 14 ของโลกชาวไทย 

กลาวถึงการแขงขันครั้งนี้วา “รูสึกภูมิใจมากที่ ไดเปน

ตัวแทนของประเทศรวมแขงขันรายการ อารามโก ทีม 

ซีรีส ในสัปดาหหนา และมีความยินดีเปนอยางยิ่งที่จะได

มีโอกาสสอนนองๆ นักกอลฟเยาวชนรุนใหม และแชรประสบการณ

การเลนกอลฟซึ่งเปนกีฬาที่ตนรักมาก ขอขอบคุณการทํางานจากทุก

ภาคสวนที่ทําใหมีการแขงขันรายการนี้ในประเทศไทย ซึ่งปจจุบันมี

นักกอลฟฝมือดีมากมายทั่วประเทศและทําผลงานโดดเดนในเวที

ระดับโลก เช� อวาในอนาคตจะมีนักกอลฟเยาวชนกาวขึ้นไปควา

ชัยชนะในเวทีระดับโลกไดอีกแน�นอน”

สําหรับ ปภังกร วัย 22 ป สรางช� อกระหึ่มเวทีกอลฟ

โลกหลังผงาดควาแชมปเมเจอรรายการแรกเม� อปที่แลว 

และจบใน 10 อันดับแรกอีกหลายรายการ สงผลใหอันดับ

โลกพุงตอเน� องและสามารถควารางวัลดาวรุงยอดเยี่ยม

แหงป หรือรุกกี้ออฟเดอะเยียร ของแอลพีจีเอมาครอง

ทางดาน ทาลัล อัล-มารรี ผูจัดการทั่วไปฝาย

ประชาสัมพันธของอารามโก กลาววา “การแขงขันกอลฟ

อารามโก ทีม ซีรีส ออกแบบมาเพ� อสรางแรงบันดาลใจ

ใหนักกอลฟสตรี เรามีความมุงมั่นในการพัฒนากีฬากอลฟ

สตรี โดยใหการสนับสนุนนักกอลฟอาชีพในทัวรอยางตอ

เน� อง เชนเดียวกับการจัดกิจกรรมเพ� อสรางแรงบันดาลใจ

ใหนักกอลฟเยาวชนหญิงรุนใหม เพ� อตอยอดสานฝนสูการ

เปนนักกอลฟอาชีพระดับโลก เราจึงมีความยินดีที่ ไดแพตตี้ 

ธวัชธนกิจ มารวมกิจกรรมเปดคลินิกสอนกอลฟใหกับนักกอลฟ

เยาวชนจากสมาคมกอลฟสตรีสมัครเลนแหงประเทศไทย และ

สมาคมกีฬากอลฟแหงประเทศไทย และเปนแรงผลักดันในการสาน

ตอความฝนตอไป”.

interthaipost69@gmail.com
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11บันเทิงไทย

ในส่วนของการถ่ายทำาในซีนแอก

ชันค่อนข้างยากครับ เพราะต้องเก็บราย

ละเอียดของตัวละคร และมีทั้งบล็อกกิง 

ทั้งคิว ถ้าพลาดอาจจะเจ็บตัวกันได้ ดัง

นั้นทั้งตัวเราและพี่สตันท์เลยต้องใช้

สมาธิสูงมาก ด้วยความที่

เรากลัวผิดคิว กลัวทุก

อย่าง จนบางที

ลืมว่าสิ่งที่เกิด

ขึ้นบน

งจะเป็นนักแสดงหน้าใหม่ แต่ออ

ร่าความฮอตก็ไม่แพ้รุ่นพี่ สำาหรับ 

เจฟ ซาเตอร์ หนึ่งในนักแสดง

นำาจากซีรีส์วายแนวแอกชัน คินน์ พอร์ช 

เดอะซีรีส์ โดยเจ้าตัวได้ออกมาเปิดเผยถึง

การทำางานในครั้งนี้ว่า ต้องมาเล่นแอกชัน

ไม่ใช่งานง่าย แต่ดีที่มีพื้นฐานการเรียน

คาราเต้อยู่บ้างเลยช่วยได้เยอะ  

เจฟ ซาเตอร์ กล่าวว่า “ใน คินน์ 

พอร์ช เดอะซีรีส์ ผมรับบทคิม โดยคาแรก

เตอร์ของคิมเป็นคนที่มีหลากหลายมิติ มี

โลกหลายใบอยู่ เป็นตัวละครที่แสดงออกถึง

ความเป็นวัยรุ่นในยุคนี้ ที่มีความสามารถ

เยอะ มีแพชชันสูง แต่ในขณะเดียวกันคิ

มก็จะมีความย้อนแย้ง มีความอ่อนโยน

ลึกๆ ที่ไม่อยากแสดงให้ใครเห็น เพราะ

รู้สึกว่าความอ่อนโยนคือความอ่อนแอ ด้วย

ความที่ชอบทำาอะไรด้วยตัวเอง เลยทำาให้มี

โลกส่วนตัวอีกด้านที่ลึกลับที่ใครๆ ก็คาดไม่                                                       

ถึง   

ถึ

หน้า เกิดขึ้นวินาทีนี้เท่านั้น 

เราไม่ได้รู้ก่อน พี่ๆ เขาก็

แนะนำาว่าเราต้องไม่กังวล

จนเกินไป ว่าคู่ต่อสู้เขาจะ

เตะต่อยมาตอนไหน มัน

คือการป้องกันตัวเฉพาะ

หน้า ทุกอย่างต้องออก

มาด้วยความเรียล จะ

ได้ดูสมจริง  

บางทีเรา

ลืมตัวละครไปเลย

นะ ว่าเราต้อง

เป็นคิมที่ท่าเตะ

ต้องเท่ สิ่งนี้คือ

ความยากของ

มัน แต่ความ

ง่ายคือเรา

มีพื้นฐานการเรียนคาราเต้อยู่บ้าง ท่าทาง

ในการเตะต่อยเลยพอจำาได้ และด้วยความ

ที่เป็นคนออกกำาลังกาย ทำาให้ในบางท่า

สามารถทำาได้ อย่างเช่น การเตะสูง ซึ่ง

ถ้าไม่ออกกำาลังกาย หรือว่าไม่มีการยืด ก็

อาจจะลำาบากในส่วนนี้ ซึ่งพอมีการเตรียม

พร้อมตรงนี้มาเลยทำาให้มันง่ายขึ้น ซึ่งการ

ได้ร่วมงานกับนักแสดงทุกคนบอกเลยว่า

รู้สึกแฮปปี้มากครับ”.

สกายบ็อกซ์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ฯ 

บริษัทบริหารศิลปิน-นักแสดง จากการ

จับมือครั้งสำาคัญของ 2 บริษัทยักษ์ใหญ่

แห่งวงการเอนเตอร์เทนเมนต์เมืองไทย 

บริษัท เวิร์คพอยท์ฯ และบริษัท เอ็ม 

พิคเจอร์สฯ เปิดตัวนักแสดง-ศิลปิน 

พร้อมเกี่ยวก้อยชวนไปทำางานได้แบบ

ไม่จำากัดค่าย ไม่จำากัดช่อง ไม่จำากัด

แพลตฟอร์ม โดย วิรัตน์ เฮงคงดี หนึ่ง

ในผู้บริหาร เผยเสน่ห์ของนักแสดงใน

สังกัด

“จากประสบการณ์ที่เคยจัดการ 

ออดิชันมามากกว่า 10 ปีนั้น ทำาให้พบ

ว่าการลงพื้นที่ไปได้ลึกที่สุดเท่าไหร่ ก็

จะยิ่งพบคนที่เราตามหาและบ่อย

ครั้งมากกว่าที่คาดหวังไว้ ซึ่งการออดิ

ชันของสกายบ็อกซ์ฯ ก็มีความตั้งใจ                                      

โดยวางแผนที่จะจัดออดิชันทั่วทุก

ภูมิภาค เพราะมีคนสมัครเข้ามากว่า 

2,000 คนทั่วประเทศ เราเตรียมแผน

งานไว้หมดแล้ว แต่จนแล้วจนรอด

การระบาดก็กลับมาซีเรียสอีก จนต้อง

ปรับแผนเป็นเหลือเพียงการออดิชันแบบ

พบเจอตัวแค่เฉพาะที่กรุงเทพฯ และภาค

กลาง ส่วนภาคอื่นๆ เราใช้วิธีออดิชัน

ออนไลน์   

ซึ่งถ้ามีผู้ที่ผ่านการออดิชันออนไลน์

ก็จะถูกเชิญให้มาเจอตัวจริงที่กรุงเทพฯ 

ด้วย ซึ่งนั่นก็มีปริมาณมากกว่า 200 คน 

เรียกได้ว่าเป็นการคัดเลือกที่เข้มข้นที่สุด

ครั้งนึงที่เคยทำามา ซึ่งตอนนี้ที่อยู่ในสังกัด

เรามี น้องสตางค์ ประติภา, ซินเซียร์ สา

ธิดา, ขิม กนกลักษณ์, เคท คัทรียาฑ์, มาส 

อัทธ์, โบนัส ณัฐวัฒน์ , บัสซัม อัลฉับ

บาน, ฟาง วิรชา, แม็กซ์ ธภัทร และเนอฟ                                             

ณัฐวดี ซึ่งน้องๆ แต่ละคนมีความแตก

ต่างกันออกไป เราไม่ได้เลือกคนที่เก่งที่สุด 

สวยหล่อที่สุด แต่เราเลือกคนที่เรารู้สึกได้

ถึงเสน่ห์อะไรบางอย่างที่เหมาะจะเป็นนัก

แสดงและศิลปิน ซึ่งเสน่ห์เป็นเรื่องที่สร้าง

ไม่ได้  

เสน่ห์นั้นไม่ได้หมายถึงเฉพาะรูป

ร่างหน้าตา แต่รวมไปถึงบุคลิกภาพ วิธี

พูดจา น้ำาเสียง แววตา การเคลื่อนไหว 

ความสามารถด้านต่างๆ ที่เขามี รวมไป

ถึงทัศนคติ และแน่นอนว่าหลังจากถูกคัด

เลือกมาแล้ว ทุกคนต้องทำางานหนัก ทั้งใน

การเรียนและฝึกซ้อมการแสดงในระดับที่

เข้มข้น จนแน่ใจได้ว่าสามารถเป็นบุคลากร

ด้านการแสดงที่มีคุณภาพ ไม่ใช่แค่สวย

หล่อเท่านั้น 

และจี๋-สุทธิรักษ์ ทรัพย์วิจิตร หนุ่ม

ที่ทั้งหล่อทั้งเซอร์ ผู้มีประสบการณ์ ทั้งมิว                

สิกวิดีโอ ซีรีส์ และภาพยนตร์อย่างโชก 

โชน เรื่องฝีมือคงอธิบายได้จากคิวงานที่

แน่นและต่อเนื่อง รอแค่เวลาระเบิดฟอร์ม

ในไม่กี่วันข้างหน้า อยากให้จับตาดูชาย

หนุ่มคนนี้ให้ดี และแอบกระซิบไว้ว่าหนุ่ม

คนนี้ร้องเพลงได้ดีอีกด้วย ถือว่าภูมิใจ

มากๆ ที่ได้จี๋มาร่วมอยู่ในค่ายสกายบ็อกซ์ฯ 

ด้วยกันครับ”. 

ใครกำาลังคิดถึงละคร

จากค่ายมาสเตอร์วัน

เตรียมเฮได้เลย เพราะ

ล่าสุด แม่ก้อย ทาริกา 

พร้อมผู้จัดสุดเก่ง เอิน 

ณิธิภัทร์ และผู้กำากับ 

ศุภฌา ครุฑนาค ถือ

ฤกษ์ดี เวลา 09.54 น. 

จัดพิธีบวงสรวงละคร 

2 เรื่อง ละคร มาม้ีท่ีรัก และ

ละคร รักได้หรือ Young โดย

ภายในพิธีบวงสรวง พระเอกหนุ่ม 

มาร์ช จุฑาวุฒิ ได้ควง 2 นางเอก 

มาร์ก้ี ราศรี และน้ำาตาล พิจักขณา 

พร้อมกับทัพเหล่านักแสดงของ

ท้ังสองเรื่องเข้าร่วมพิธี อาทิ หญิง รฐา, 

เด่ียว สุริยนต์, จอย รินลณี, ณัฐ ศักดา

ทร, บอมบ์ ธนิน, สมิธ ภาสวิชญ์, ปีเตอร์

แพน ทัศน์พล, หนูเล็ก ก่อนบ่าย, วุตม์ 

สุรินทร, ก้อง จักรพันธ์, ก้อย นฤมล, ต๋ิว 

อรสา, ใบเฟิร์น ภัทราวดี, น้องแก้มใส, น้อง

ริวจิ และน้องเพลง จากละคร มาม้ีท่ีรัก 

ส่วนนักแสดงจากละคร รักได้หรือ 

Young นำาโดย เพ็ชร ฐกฤต, แจ็คกี้ ชา

เคอลีน, แคร์ ฉัตรฑริกา, ป๊อป ธัชทร, สกุล 

กัญญาภัค, ป้อ ปริญญ์, แจ็ค จักรพันธ์, เรน

เดียร์ ปฤสยา, น้องเอวา และน้องโอฟาห์ 

บอกเลยว่าบรรยากาศภายในงานเต็มไป

ด้วยความเป็นสิริมงคล นอกจากนี้ยังมีฟู้ด

ทรักจากแฟนคลับสาวน้ำาตาล พิจักขณา มา

ซัพพอร์ตให้กับทุกคนภายในงานอีกด้วย.

‘มาร์ช’นำาทีม‘มาร์กี้-น้ำาตาล’  

บวงสรวงละคร2เรื่อง2รส

‘สกายบ็อกซ์ฯ’ลุยปั้นดาวดวงใหม่

พร้อมเปิดตัวศิลปินกลุ่มแรกในค่าย

‘เจฟ ซาเตอร์’โอดเล่นแอกชันไม่ง่าย

รื้อฟื้นวิชาคาราเต้ช่วยอัปสกิลคิวบู๊!
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ยกกําลัง 2     วรลักษณ ตุลาภรณ ประธานเจาหนาที่บริหาร กลุมการตลาด บจก.

เดอะมอลล กรุป เปดงาน “Pay Day ยกกําลัง 2 Big Brand Sale” ลดไมยั้ง ปงทุกแบรนด 

แบรนดดังลดสูงสุด 80% โดยมี ศิริวรรณ มังกรกนก, ธนวรรณ เจียระนันท, วิภา อัมพุช, 

ไพลิน อัมพุช และ พลอยชมพู อัมพุช รวมงาน ที่ เดอะมอลลไลฟสโตร งามวงศวาน และ 

เดอะมอลล บางกะป

เสริมแกรง SME     รศ.ดร.วีระพงศ  มาลัย ผอ.สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอม (สสว.) วิทยากรบรรยายพิเศษ ในงานสัมมนา “SME 3ก แกรง เกง กลา” 

หัวขอ SME Unlock : ปลดล็อก SME ดวย Reskills & Upskills  โดยการขับเคล� อนของ 

บมจ. ซีพี ออลล รวมกับสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) และ

สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน (PIM) เพ� อชวยติดอาวุธดานความรูเสริมศักยภาพ SME 

ไทย ณ สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน

ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ

สังคม เปนประธานงานแถลงขาว โครงการ

สํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 

(งานแจงนับ) วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 

เวลา 09.00 - 11.30 น. ณ หอง BB 201 

ชั้น 2 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา 

ศูนยราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร  

แจงวัฒนะ กรุงเทพฯ

เปนองคกรที่ไมหยุดนิ่ง ลาสุด บูติค

นิวซิตี้ฯ ปลอยแคมเปญสําหรับคนรักสุนัข 

GSP Pet's Collection (จีเอสพี เพ็ท คอลเลกช่ัน) 

แฟชั่นเสื้อคูแนวใหมที่เจาของและเจาตูบ

จัดใสไดเหมือนกัน กับดีไซนและลายพิมพ 

Jungle Jaguar ลายริ้วแดง-ดํา รวมถึง

สไตลยีนสที่ใชเนื้อผาสุดนุมกับไซส S, M, L 

สนใจชอปออนไลน ไดที่ ไลนแอค @GSP 

pet lovers และ https://www.facebook.

com/Gspth 

บีเทรนด (BETREND) เดอะมอลล 

กรุป แหลงรวมสินคาไลฟสไตล ตอกย้ํา 

NO.1 ONE STOP SHOPPING FOR 

CREATIVE & LIFESTYLE STORE จัด

แคมเปญ “บีเทรนด อารต สเตชั่น 2022” 

ชวนหนุมสาวหัวใจศิลปะ มาปลดปลอย

โชว ไอเดียความคิดสรางสรรคแบบไรขีด

จํากัด ผานหลากหลายไอเทมสินคาอินเทรนด

สุดอารต ทั้งอุปกรณศิลปะ เคร� องเขียน 

อุปกรณสํานักงาน แก็ดเจ็ต หนังสือ รวมถึง

ของขวัญและอุปกรณตกแตงหลากสไตล 

ลดสูงสุด 80% พรอมโปรโมช่ันและกิจกรรม

จากแบรนดชั้นนํามากมายที่มารวมสราง

สีสันตลอดแคมเปญ ตอบโจทยทุกไลฟสไตล

นักชอปสายอารตนิสตา ตั้งแตวันที่ 22 

เมษายน – 19 มิถุนายน ที่ BETREND 

เดอะมอลล และเดอะมอลล ไลฟสโตร

ทุกสาขา, เอ็มโพเรียม และพารากอน 

ดีพารทเมนทสโตร  

วันนี้-31พฤษภาคม คาเฟ แคนทารี 

สาขาบางแสน, ศรีราชา, ระยอง และ

ระยองบายเดอะซี (หาดแสงจันทร) เปดตัว

เมนูพิเศษเอาใจเด็กเสน ขอเชิญชวนทุกทาน

มาลิ้มลองความอรอยใหมสไตลญี่ปุ น 

“อุดงอินานิ” ราคาสุทธิ 360 บาท เสนอุดง

อินานิในน้ําซุปกลมกลอมสูตรพิเศษเฉพาะ 

ผลิตจากเคร� องปรุงและวัตถุดิบสุดพรีเมี่ยม

สไตลคาเฟ แคนทารี โรยหนาดวยไขปลา

แซลมอน ปลาแซลมอนและเคร� องเคียงตางๆ

หลากหลายรสอรอยที่เขากันอยางลงตัว 

พรอมวาซาบิสุดจี๊ด และเพิ่มความกรุบกรอบ

จากเทมปุระ เคี้ยวเพลินเกินหามใจ พลาด

ไมไดกับเมนูสุดฟนเฉพาะเดือนพฤษภาคม

นี้เทานั้น สอบถามขอมูลเพิ่มเติมที่ Call 

Centre: 1627 หรือเยี่ยมชมเว็บไซต www.

cafekantary.com

ไดเวลาระเบิดความมันสรอบใหม 

ศูนยการคาเอ็ม บี เค เซ็นเตอร ชวนชม

และเชียรเยาวชนคนรุนใหมที่มี ใจรักใน

การเตน ทั้งรุน Junior และ Teen ในการ

ประกวด MBK COVER DANCE 2022 เวที

การแขงขัน Cover Dance ใหญที่สุดของ

เมืองไทย เฟนหานักเตนเทาไฟ ชิงทุนการ

ศึกษารวมมูลคากวา 400,000 บาท โดยจะ

เริ่มประชันฝมือกันตั้งแตเวลา  11.00 น.

เปนตนไป ซึ่งรอบแรก (AUDITION) จะจัด

ขึ้น 2 ครั้ง ในวันเสารที่ 7 - วันอาทิตยที่ 8 

พฤษภาคม และวันเสารที่ 21 - วันอาทิตย

ที่ 22 พฤษภาคม ณ ลานปทุมวัน ฮอลล 

รอบรองชนะเลิศ (SEMI-FINAL) จะจัดขึ้น

ระหวางวันเสารที่ 18 - วันอาทิตยที่ 19 

มิถุนายน ณ ลานเซ็นเตอร ฮอลล รอบชิง

ชนะเลิศ (FINAL) จะจัดขึ้นในวันเสารที่ 16 

กรกฏาคม ณ ลานอเวนิว โซน A

เอ็ม บี เค เซ็นเตอร (MBK CENTER) 

ศูนยกลางการใชชีวิตคูล ๆ แหลงรวมความ

พิเศษเขาถึงทุกไลฟสไตล และเตรียมพบ

ประสบการณใหม ๆ อยางตอเน� อง โดย

สามารถติดตามความเคลื่อนไหวราย

ละเอียดรานคาเปดใหม โปรโมชั่นตางๆ 

และกิจกรรมที่น�าสนใจไดที่ www.mbk-

center.co.th และ www.facebook.com/

mbkcenterth

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น

บริษัท ที โอเอ เพนท (ประเทศไทย) 

จํากัด (มหาชน) หรือ TOA ตอกย้ําความ

เปนผูนําตลาดสีตัวจริง ภายใตแนวคิด Living 

Care Innovation ท่ีมุงพัฒนาและสรางสรรค

ผลิตภัณฑที่ดีตอการอยูอาศัยและความ

ยั่งยืนของโลกใบนี้ ลาสุดสงนวัตกรรม

สีเทคโนโลยีใหม TOA Organic Care 

ควารางวัลชนะเลิศ Best Innovation Award

2022 จากเวทีงานสถาปนิก’65 (Architect’22) 

โชวความโดดเดนดานนวัตกรรมสีเทคโนโลยี 

Bio-Based ที่สุดแหงความปลอดภัยตอ

การอยูอาศัยของทุกชีวิตในบานและความ

ยั่งยืนของโลกและสิ่งแวดลอม รายแรก

และรายเดียวในประเทศไทย ตอบโจทย

ชีวิตวิถีใหมแบบ “Now Normal” ท่ีผูบริโภค

ใสใจเร� องสุขภาพ และความยั่งยืนของสิ่ง

แวดลอมเพิ่มมากขึ้น

TOA Organic Care ตอกย้ําความสําเร็จ ควารางวัลชนะเลิศ 

Best Innovation Award 2022 จากเวทีงานสถาปนิก’65

นายนันทพล บุญเหลือ ผูอํานวยการ

สายงานการตลาด TOA กลาววา “การที่ 

TOA ไดรับรางวัล Best Innovation Award 

2022 ในครั้งนี้ ถือเปนอีกหนึ่งความสําเร็จ

และเปนเคร� องยืนยันวา TOA มุงมั่นที่จะ

สรางสรรคนวัตกรรมใหมๆ เพ� อตอบโจทย

สิ่งที่ดีกวาใหกับผูบริโภคอยูเสมอ ปลายป 

2564 ที่ผานมา TOA ไดนําเสนอผลิตภัณฑ

สี TOA Organic Care เขาสูตลาด เพ� อ

รองรับพฤติกรรมผูบริโภคที่ใหความสําคัญ

กับสุขภาพ ความปลอดภัยของการอยูอาศัย

และความยั่งยืนตอสิ่งแวดลอมเพิ่มมากขึ้น 

ซึ่งผลตอบรับที่ไดถือวายอดเยี่ยม เกินกวา

ที่คาดไว สะทอนใหเห็นวาผูบริโภคใหความ

สําคัญกับคุณภาพสินคาที่สงผลตอความ

ยั่งยืนและคํานึงถึงประโยชน ความคุมคา

ในระยะยาวเพิ่มมากขึ้น”

ตลาดสี่มุมเมือง จัดสัมมนา “รถเร

ก็รวยได” สรางโอกาส ใหความรู เพิ่มรายได 

เพ� อชีวิตท่ีดีข้ึนอยางย่ังยืน พรอมฟงประสบการณ

ความสําเร็จกวา 10 ปจากรุนพี่สมาชิก

เครือขายรถเรสี่มุมเมืองที่มาเผยสูตรลับ

ความสําเร็จแบบหมดเปลือก ในวันศุกรที่ 

20 พฤษภาคม 2565 เวลาตั้งแต 13.00 น. 

เปนตนไป ท่ีอาคารสํานักงาน 2 ตลาดส่ีมุมเมือง 

ภายในงานนอกจากผูรวมงานจะไดรับ

ความรูกลับไป ยังไดรับสิทธิพิเศษ อาทิ

-เขารวมสมาชิกเครือขายรถเรสี่มุม

เมืองฟรี ซึ่งปจจุบันสี่มุมเมืองมีเครือขายรถ

เรมากกวา 1,000 คัน โดยสมาชิกจะไดรับ

สิทธิพิเศษจากตลาดมากมาย อาทิ สวนลด

การเติมน้ํามัน แนะนําเสนทางการคา ที่

จอดพิเศษสําหรับรถเร ฯลฯ

- สินเช� อเงินดวนสมัครงาย อนุมัติไว 

ตลาดสี่มุมเมือง คิกออฟโครงการ “รถเรก็รวยได” 

สัมมนาฟรีชวยเหลือคนตกงาน แนะไอเดียเริ่มตนธุรกิจรถเรฟรี พรอมรับสิทธิพิเศษสวนลดตางๆ มากมาย

ไดรับเงินทุนในอัตราดอกเบี้ยพิเศษจาก

ธนาคารกสิกรไทย และรถยนต Isuzu ที่จะ

มาใหคําปรึกษาอยางใกลชิดภายในงาน

-รับสวนลดพิเศษสําหรับมือใหม

ธุ รกิ จ รถ เร ที่ สน ใจต อ เติ มรถแบบถู ก

กฎหมายจากบริษัทที่มีประสบการณเปดมา

แลวกวา 15 ป

-ทัวรเสนทางสถานที่ซื้อสินคา วิธีซื้อ

สินคา สถานที่ตัดแตงสินคา สัมมนาจบเริ่ม

ขายไดเลย

สนใจเขารวมสัมมนา ลงทะเบียน

ไดที่ โทร.0-2995-0610 ตอ 215 หรือ 

06-4580-3792 ในเวลาทําการ จันทร-ศุกร 

8.00 - 17.00น. หรือลงทะเบียนไดทางเว็บไซต

ได 24 ชั่วโมงที่ www.simummuangmar-

ket.com ตั้งแตวันนี้ - 18 พฤษภาคม

ฉลอง Soft Opening โปรโมชั่น

บุฟเฟตปรุงสดพิเศษจานตอจานใหคุณ

ทานไดไมอั้น อาทิ สปาเกตตีคาโบนารา 

ไกทอดรสปาปริกา หมูอบสไตลฮังการี 

ตมยําปลากะพง พลาปลากะพง ไกผัดเม็ด

มะมวงติ่มซํา จาก 750 บาท เหลือ 450 

บาทถวน เฉพาะมื้อเที่ยง เวลา 11.30-

14.30 น. ท่ีหองอาหารสรัสวดี โรงแรม อัศวิน 

แกรนด คอนเวนชั่น พรอมมาตรการ

ปองกัน สอบถามรายละเอียดและสํารองที่ 

โทร.0-2159-5888

และพบกับอาหารจีนคัดสรรหลาก

หลายความอรอย อาทิ หมูกรอบมิราเคิล 

กุงทอดครีมสลัดรังผึ้ง กุงอบพริกเกลือ 

บะหมี่ผัดแหงทะเลซอสเอ็กซ โอ  กุงแมน้ํา

นึ่งกระเทียมวุนเสน และ ติ่มซําคําโตๆ ที่ 

หองอาหารจีนดรากอน โรงแรม มิราเคิล 

แกรนด คอนเวนชั่น อาหาร และ ติ่มซํา 

ลด 30% พิเศษสุดเปดปกกิ่งลด 50% 

พรอมมาตรการปองกัน สอบถามรายละเอียด

และสํารองที่ โทร.0-2575-5599

สูสุคติ    อรพรรณ วัชรพล เปนประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ วรเทพ ตั้งเรือนรัตน 

บิดา ปวริศ ตั้งเรือนรัตน โดยมี วราวุธ เลาหพงศชนะ, โสภณา เลวิจันทร, เพ็ญญาวดี อุนจิตติ, 

ชลรัศมี งามทวีสุข และ พ.ต.หญิง พญ.ญาณินสิริ งามทวีสุข มารวมในพิธีดวย ที่วัดเทพศิริ

นทราวาส

ฉลอง Soft Opening โปรโมชั่นบุฟเฟตปรุงสดพิเศษ 

โรงแรม อัศวิน แกรนด คอนเวนชั่น

พัฒนาคุณภาพชีวิตตํารวจ    พล.ต.อ.สุวัฒน แจงยอดสุข ผบ.ตร.และ รัตนาภรณ สีวลีพันธ 

นายกสมาคมแมบานตํารวจ เปนประธานเปดรานกาแฟ  “ปนรักษ คาเฟ” ดําเนินงานโดย

สมาคมแมบานตํารวจ รวมกับกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน โดยใชเมล็ดกาแฟ 

อาราบิกาจากดอยสามหม� น โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน เบญจมะ 1 จ.เชียงใหม 

โดยมี กิตติพงษ-ยุวดี เตรัตนชัย, พัชรา วีรบวรพงศ, สินชัย งามวงศมาศ, ไชยไว พูลลาภมงคล, 

จุรีรัตน เจนสถิตวงศ และ จารุณี - วิทวงศ ชินวงศวรกุล มารวมในพิธีดวย ที่กอง

บัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน กรุงเทพฯ

เพ� อคนไรบาน    ซูสุมุ อิโตะ ผูบริหารสายงานการขายและศูนยปฏิบัติการ บริษัท ไอรา 

แอนด ไอฟุล นําทีมพนักงานในองคกร รวมสงตอความดีผานกิจกรรม “A money บัดดี้

รวมสงตอความหวงใยสูคนไรบาน” โดยมอบเงินสนับสนุนใหกับมูลนิธิอิสรชน เพ� อชวย

เหลือและบรรเทาทุกขใหกับผู ใชชีวิตในที่สาธารณะและคนไรที่พักพิงในบริเวณพื้นที่โดย

รอบกรุงเทพฯ และจังหวัดใกลเคียง โดยมี วิไลพรรณ หลวงยา รักษาการประธานมูลนิธิ

อิสรชน ใหเกียรติตอนรับและเปนตัวแทนรับมอบ ณ มูลนิธิอิสรชน กรุงเทพฯ



13ยานยนต

นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

แปลงที่ 1 ที่ดินติดแมน้ำโขง เปนเนินสวยมากกก. 

ติดจุดผอนปรนบานแจมปอง อ.เวียงแกนเชียง

ของ จ.เชียงราย 9 ไร ขายต่ำกวาราคาซื้อมา

(ซื้อมา22ลาน) 5ปละ ขายตอนนี้เพียง 15 ลาน 

เหมาะทำบานพักตากอากาศ โรงแรมหรือรีสอรท 

ใกลสพานมิตรภาพไทย-ลาวและสถานีรถไฟที่กำลังจะถึง.

แปลงที่ 2 ที่ดิน 16 ไร. ต.สบเปง อ.แมแตง จ.เชียงใหม  

ตั้งอยูทามกลางภูเขา ลำธาร อยูระหวางพัฒนา

ทำเปนรีสอรท" แมแตงเดอะริเวอรฮิลล" ขายดวน

พรอมทำตอใหจนจบ. ขายยกเพียง 12 ลาน เทานั้น.  

ติดตอกอบลาภ 098 789 5229 ดวนครับ

ประกาศขายที่ดินลดราคาสุดๆ 2แปลง!!

รถเอสยูวีรุนเชอรี โอโมดา 5 (Chery 

OMODA 5) คันแรกของโลกไดเผยโฉมอยาง

เปนทางการจากสายการผลิตท่ีสํานักงานใหญ

ของเชอรี รถครอสโอเวอรเอสยูวีที่อัดแน�น

ดวยเทคโนโลยีโลกอนาคตรุนนี้ ไดรับการ

ออกแบบเพ� อเอาใจคนรุนใหมท่ัวโลก โอโมดา 5

แฝงดวยยีนที่มีความเปนสากล 5 ขอดวยกัน 

ไดแก การวิจัยและพัฒนาระดับสากล มาตรฐาน

ระดับสากล คุณภาพระดับสากล ช� อเสียง

ระดับสากล และการเปดตัวในระดับสากล 

ซ่ึงไดมาตรฐานระดับ 5 ดาวซ่ึงเปนมาตรฐาน

สูงสุดของโครงการประเมินรถใหมของยุโรป 

(E-NCAP) ออสเตรเลีย (A-NCAP) จีน 

(C-NCAP) เอเชียตะวันออกเฉียงใต (ASEAN-

NCAP) ไปจนถึงอเมริกากลางและอเมริกาใต 

(L-NCAP) สวนในแงของขนาดตัวรถนั้น 

โอโมดา 5 ยาว 4400 มม. กวาง 1830 มม. 

และสูง 1588 มม. และมีฐานลอกวาง 2630 

มม. จัดวาเปนรถเอสยูวีในกลุม B+

สําหรับตลาดไทย เชอรีจะเปดตัวรถรุนน้ี

ในเวอรชันรถยนตไฟฟาแบตเตอรี่พวงมาลัย

ขวา โดยวิ่งไดไกลกวา 500 กม. พรอม

ระบบขับขี่อัตโนมัติระดับ L2+ และระบบ

ชวยผูขับขี่ขั้นสูง (ADAS) เพ� อยกระดับความ

ปลอดภัย โอโมดาไมไดเปนเพียงแครถคันหน่ึง 

แตยังเปนสิ่งที่สะทอนใหเห็นวิถีชีวิตของ

ผู ใชงานดวย โดยหวังที่จะสรางโหมดการ

เดินทางที่เหนือกวาการเดินทางทั่วไป เชน 

“เชอรี” ดันเอสยูวี “โอโมดา 5” ลุยตลาดโลก

เมื่อถึงเวลาเลิกงานอันแสนเบื่อหน่ายแล้ว 

โอโมดา 5 ก็จะเปดโหมดไรคนขับเพ� อพา

คุณกลับบานอยางสบาย ๆ หรือถาคุณอยาก

ไปปารตี้กับเพ� อน คุณเพียงแตะเรียกรถครั้ง

เดียวพรอมระบุสถานที่และเวลาที่ตองการ 

และเริ่มปารตี้ ไดเลย นอกจากนี้ โอโมดา 5 

ยังเปนหองประชุมของคุณเองไดดวยเม� อคุณ

ตองการเรียกประชุมงานกะทันหัน โอโมดา

จะโฟกัสที่เหตุการณตาง ๆ ในชีวิตของผู ใช 

โดยขยับขยายออกจากการเปนรถธรรมดา ๆ 

คันหนึ่งใหครอบคลุมทุกมิติของชีวิต พรอม

ปรับผลิตภัณฑและบริการ

เมอรเซเดส-เบนซ สงแคมเปญพิเศษ

มอบความมั่นใจเตรียมพรอมกับการเดินทาง

ไดอยางสบายใจและสนุกสนานกับทริปที่กํา

ลังจะมาถึงตลอดชวงวันหยุดยาวใหกับลูกคา 

กับแคมเปญ “Enjoy the Trip Ahead” มอบ

โปรโมชันสุดเอ็กซคลูซีฟถึง 2 ขอเสนอ ที่

ศูนยบริการเมอรเซเดส-เบนซอยางเปน

ทางการทั่วประเทศ ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน – 

31 พฤษภาคม 2565 

นายพุทธิ ตุลยธัญ รองประธานบริหาร 

ฝายบริการลูกคา บริษัท เมอรเซเดส-เบนซ 

(ประเทศไทย) จํากัด เปดเผยวา ในชวงเดือน

เมษายนถึงพฤษภาคมเปนชวงเวลาที่มีวัน

หยุดยาวหลายวัน ลูกคาเมอรเซเดส-เบนซ

ที่ประสงคจะเดินทางในชวงเวลานี้ยอม

ตองการการดูแลและบํารุงรักษารถยนต

อยางดีที่สุดเพ� อความปลอดภัยในการเดินทาง 

เมอรเซเดส-เบนซจึงจัดแคมเปญโปรโมชัน

ครั้งนี้ขึ้น เพ� อดูแลรถยนตของลูกคาดวย 2 

ขอเสนอพิเศษที่มีทั้งสวนลดและสิทธิพิเศษ

ตางๆ เพ� อใหลูกคาสามารถสนุกกับทริป

เมอรเซเดส-เบนซ จัดแคมเปญ “Enjoy the Trip Ahead”
ที่กําลังจะมาถึงไดอยางเต็มที่แบบไมตอง

กังวลในทุกการเดินทางตลอดชวงวันหยุดยาว 

พรอมเปดรับประสบการณการขับขี่ที่ดีที่สุด

จากรถยนตเมอรเซเดส-เบนซไดอยางตอเน� อง

เหมือนเชนเคย และพิเศษสําหรับผูถือบัตร

เครดิต Citi Mercedes เลือกแบงชําระนาน 

6 หรือ 10 เดือน ดวยดอกเบี้ย 0% เม� อมี

ยอดคาใชจาย 20,000 บาทขึ้นไป พรอมลง

ทะเบียนรับสิทธิ์เครดิตเงินคืน 1,500 เม� อ

มียอดแบงชําระ 100,000 บาทและเครดิต

เงินคืน 4,500 บาทเม� อมียอดแบงชําระ 

250,000 บาท 

“เคทีซี” เดินหนานําทัพ “MAAI by 

KTC” ผนึกพันธมิตร ดึงจุดแข็งสรางการเติบโต

รวมกัน ลาสุดจับมือ “MAX Card” ผสาน

ความแข็งแกรง กาวสูการเปนลอยัลต้ี แพลตฟอรม 

ระบบสรางความสัมพันธกับสมาชิกในการ

สะสมคะแนนแบบพรอมใชครบวงจร ดวย

คอนเซ็ปตการตลาด “เม� อ 1+1 ไดมากกวา 

2” สมาชิกสามารถเลือกโอนคะแนนระหวาง 

MAX Point และ MAAI Point เพ� อแลกรับ

สิทธิประโยชนที่มากมายกวาเดิม ถือเปนการ

เพิ่มทางเลือกพรอมสรางประสบการณที่ดี

ในการแลกคะแนนใหกับสมาชิก และตอบโจทย

ไลฟสไตลในยุคดิจิทัล 

นางประณยา นิถานานนท ผูชวย

ประธานเจาหนาที่บริหาร – การตลาดบัตร

เครดิต "เคทีซี" หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย 

จํากัด (มหาชน) เปดเผยวา เคทีซียึดหลัก

กลยุทธการสรางความสัมพันธกับพันธมิตร 

(Partnership Marketing) มาอยางตอเน� อง 

ลาสุดเคทีซีไดเปดตัว “MAAI by KTC” ลอยัลตี้ 

แพลตฟอรม ระบบสรางความสัมพันธกับสมาชิก

ในการสะสมคะแนน เพ� อมุงเนนใหเปนเคร� องมือ

ชวยสนับสนุนพันธมิตรในการทํา CRM (Customer 

Relationship Management) ใหมีประสิทธิภาพ

มากย่ิงข้ึน ดวยการดึงจุดแข็งของระบบเทคโนโลยี

การจัดการคะแนน KTC FOREVER มา

เปนตนแบบ ประกอบกับจํานวนพันธมิตรที่

เคทีซีมีอยูในหลากหลายธุรกิจอุตสาหกรรม 

ชวยสงเสริมให MAAI by KTC สามารถ

ตอยอดใหการสรางความผูกพันผานคะแนน

สะสมของธุรกิจพันธมิตรแข็งแกรงขึ้น ดวย

การลงทุนที่คุ มคากวาทั้งดานตนทุน เวลา 

และการบริการจัดการ เพ� อใหความรวมมือ

ระหวางกันไมเพียงหนึ่งบวกหนึ่งเทากับสอง

เทานั้น แตเปนการขยายเครือขายพันธมิตร

ใหมีความ “มากมาย” ยิ่งขึ้น สําหรับความ

รวมมือระหวาง MAAI by KTC และ MAX Card 

เปนจุดเริ่มตนของการสรางความแข็งแกรง

ให Eco System ของทั้งสององคกร เคทีซี

และพีทีจีเปนพันธมิตรธุรกิจมาอยางยาวนาน 

เรารวมกันมอบสิทธิประโยชนผานแคมเปญ

การตลาดที่ประสบความสําเร็จอยางมาก 

และในวันนี้ การที่ MAX Card ไดเขามา

เปนสวนหนึ่งของ MAAI by KTC ถือเปนอีก

ความรวมมือที่เรามีเปาหมายรวมกัน คือมุง

ตอบโจทยความตองการของสมาชิกใหไดรับ

ประโยชนสูงสุดจากการทําการตลาดรวมกัน 

เปนการเพิ่มปฏิสัมพันธของฐานสมาชิกของ

เราทั้งคู เม� อสมาชิกสามารถแลกคะแนนกัน 

นั่นหมายความวาสมาชิกจะมีอิสระมากขึ้น 

สามารถสะสม โอน แลกรับสิทธิพิเศษไดจาก

ทั้ง 2 ฝาย ครอบคลุมแทบทุกกลุมไลฟสไตล 

ไมวาจะเปนหมวดรานอาหารท่ีเรามีพันธมิตร

ครอบคลุมหลากหลาย อาทิ บุฟเฟต หรือ 

คาเฟ หมวดโรงภาพยนตร อาทิ เมเจอร 

ซีนีเพล็กซ และ เอสเอฟ ซีเนมา หรือหมวด

ทองเท่ียว อาทิ การใหบริการจองต๋ัวเคร� องบิน 

หรือบริการการทองเที่ยวกับ KTC World 

Travel Service ซึ่งเราเช� อมั่นวา การรวม

มือกันในครั้งนี้จะชวยใหการดําเนินธุรกิจ

ของเราแข็งแกรงขึ้น และสมาชิกจะไดรับ

ผลประโยชนที่ตรงใจและสรางใหเกิดความ

MAAI by KTC ผนึก MAX Card เลือกโอนคะแนน แลกรับสิทธิประโยชน

ผูกพันกับองคกรในระยะยาว

นายพรอมศักด์ิ จรัญญากรณ กรรมการ

ผูจัดการ บริษัท แมกซ โซลูชัน เซอรวิส 

จํากัด บริษัทในเครือพีทีจี เอ็นเนอยี กลาววา 

การเปนพันธมิตรกับ MAAI by KTC ครั้งนี้ 

นับเปนปรากฏการณใหมครั้งแรกขององคกร

ช้ันนําระดับประเทศท่ีมารวมกันดวยเปาหมาย

เดียวกันเพ� อทลายขอจํากัดดานสิทธิประโยชน

แกสมาชิกอยางแทจริง มุงสรางทางเลือก

ที่หลากหลายและตอบโจทย ไลฟสไตลของ

ผูบริโภคในยุคดิจิทัล ซึ่งเราเช� อมั่นวาดวย

ศักยภาพและจุดแข็งของทั้งสององคกร โดย

เฉพาะอยางยิ่งสมาชิก Max Card ที่ปจจุบัน

มีกวา 17 ลานสมาชิกทั่วประเทศ และในป 

2565 นี้ เราตั้งเปาขยายฐานสมาชิกเพิ่มขึ้น

เปน 19 ลานสมาชิก ซึ่งจากสถิติที่ผานมา

พบวาสมาชิก Max Card สวนใหญมีการใช

บริการสวนลดและแลกคะแนนสะสมอยาง

สม่ําเสมอ เม� อผสานเขากับ MAAI by KTC 

ท่ีมีความโดดเดนดานการสรางสรรคแพลตฟอรม

แบบพรอมใชครบวงจรและมีฐานลูกคาลอยั

ลตี้ที่แข็งแกรงจะสามารถแบงปนและสราง

ประสบการณพิเศษไมสิ้นสุดแกลูกคาสมาชิก

ในการสะสม โอน แลกรับสิทธิพิเศษไดจาก

ทั้ง 2 ฝาย ครอบคลุมทุกกลุมไลฟสไตลอยาง

อิสระ ไมวาจะเปน แลกคะแนนสะสมใช

เปนสวนลดการเติมน้ํามันในสถานีบริการ

นํ้ามันพีที บริการ Max Service บริการชวยเหลือ

จัดสงน้ํามันฉุกเฉิน รวมไปถึงสวนลดจาก

พันธมิตร ในกลุมตางๆ ไมวาจะเปน อาหาร

และเคร� องด� ม สุขภาพและความงาม โรงแรม

และการทองเท่ียว ซ่ึงเช� อม่ันวาจะทําใหสมาชิก

ไดรับสิทธิประโยชนที่มากขึ้น และทําใหทั้ง

สององคกรเติบโตไปพรอมกันอยางยั่งยืน

นายณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ ประธาน 

บริษัท ไพรมมัส ออโตเฮาส จํากัด ผูจําหน�าย

รถยนต Mercedes-Benz, Mercedes-AMG, 

Mercedes-Maybach และ Mercedes-EQ 

อยางเปนทางการ เปดเผยถึงความสําเร็จ

ของ “เบนซ ไพรมมัส” ในงาน Bangkok 

International Motor Show 2022 โดยมียอด

จองสูงสุดเปนอันดับ 2 ของผูจําหน�าย “เมอร

เซเดส-เบนซ” ทั่วประเทศ ดวยตัวเลข 

206 คัน สงผลใหไตรมาสแรกของปนี้ ทํา

ยอดขายรถ Mercedes-AMG ไดสูงกวาเปาหมาย

ท่ีบริษัทแม “เมอรเซเดส-เบนซ (ประเทศไทย)” 

กําหนดไวถึง 50% ขณะที่ยอดขาย รถ Mer-

cedes-Benz ขยายตัวเพ่ิมข้ึน 10.9% ดานงาน

บริการหลังการขาย มีรถเขารับบริการรวม

ท้ังส้ิน 2,315 คัน หรือคิดเปนรายไดโดยประมาณ

กวา 66 ลานบาท เติบโตกวา 26% เม� อเทียบ

เบนซ ไพรมมัส เผยความสําเร็จ Q1 ยอดทะลุ 50% 

พรอมจัดโปร 0% 5 ป ลุนรับทอง 10 บ.
กับชวงเดียวกันของปท่ีแลว ในชวงไตรมาสแรก 

ตลาดรถหรูมีการแขงขันกันอยางรุนแรง 

และยังตองเผชิญกับปจจัยลบ อาทิ ราคา

สินคาเกษตรตกต่ํา การปรับตัวเพิ่มขึ้นของ

ราคาน้ํามัน และการขนสง ที่สงผลกระทบ

ต่อยอดขายรถยนต์โดยรวมอย่างต่อเนื่อง 

หาก “เบนซไพรมมัส” ยังคงเดินหนายกระดับ

มาตรฐานการบริการที่มอบความคุมคา และ

ความพึงพอใจสูงสุดใหแกลูกคาเปนหลัก 

ควบคูกับการสรางภาพลักษณใหรับรูในวงกวาง 

ทําใหไดรับการตอบรับเปนอยางดี และสงผล

ใหยอดขายเติบโตอยางตอเน� อง หลังจากนี้ 

“เบนซไพรมมัส” จะเพิ่มความเขมขนในการ

สรางความสัมพันธกับลูกคามากขึ้น ดวยการ

มอบสิทธิประโยชนแบบครบวงจร เพ� อสราง

ประสบการณ ใหมและตอบโจทยทุกความ

ตองการของลูกคาในทุกๆ ดาน

นายจิระพล รุจิวิพัฒน กรรมการ

ผูจัดการ บริษัท ไพรมมัส ออโตเฮาส จํากัด 

เปดเผยวา “เบนซไพรมมัส” ยังคงตอกย้ํา

แนวคิดลูกคาทุกคนเปนศูนยกลาง (Customer 

Centric) จึงใหความสําคัญกับการสรางความ

สัมพันธกับลูกคามากขึ้นและตอเน� อง โดย

รวบรวมความตองการของลูกคามาจัดสรร

กิจกรรม หรือสิทธิประโยชนตางๆ ที่ตรง

กับไลฟสไตลเฉพาะบุคคล เพ� อไดสัมผัส

ประสบการณสุดเอ็กซคลูซีพที่แตกตางและ

เหนือระดับตลอดท้ังป ลาสุด “เบนซไพรมมัส” 

ไดรวมสนับสนุนการจัดงานคอนเสิรตของ

ศิลปนแจสระดับโลก “KENNY G” งาน IN-

TERNATIONAL JAZZ & BLUES FESTIVAL 

2022 ที่จัดขึ้นในวันเสารที่ 7 พ.ค.65 ณ ทรู

อารีน�าหัวหิน ของ บริษัท หนีกรุง คอนเน็ค 

จํากัด โดยสนับสนุนรถยนต Mercedes-Benz 

สําหรับเปนพาหนะในการเดินทางของทีม

งานและศิลปนแจสระดับโลก “KENNY G” 

และนํารถยนตรุนลาสุดอวดโฉมในงานดังกลาว 

เพื่อสร้างกระแสการรับรู้ของแบรนด์สินค้า 

และเปดโอกาสใหผูสนใจไดสัมผัสรถยนต

อยางใกลชิด ท้ังเชิญชวนลูกคา “เบนซไพรมมัส” 

รวมเปดประสบการณใหมที่เหนือระดับกับ

การชมงานคอนเสิรตในครั้งนี้อยางใกลชิด 

พรอมมอบที่พักสุดหรู Holiday Inn Resort 

Vana Nava Hua Hin จํานวน 2 วัน 1 คืน 

ในชวงไตรมาส 2  “เบนซไพรมมัส” ไดเพิ่ม

สีสันดวยการจัดกิจกรรมตอนรับซัมเมอร 

ภายใตช� อ “ENJOY SUMMER” โดยตกแตง

โชวรูมในธีมสดใสกับบรรยากาศชายทะเล 

ท่ีใหความรูสึกสบายและเปนกันเองในการ

เลือกชมรถยนต พรอมมอบสิทธิพิเศษสําหรับ

ผูที่ตองการเปนเจาของรถยนต Mercedes-

Benz และ Mercedes-AMG เลือกรับขอเสนอ 

ฟรี! ดอกเบี้ย นานสูงสุด 5 ป หรือเลือกรับ 

ประกันภัยชั้น 1  MB Protection นานสูงสุด 

4 ป หรือเลือกรับ MBSP โปรแกรม Extra 

Guarantee นาน 5 ป ไมจํากัดระยะทาง

สําหรับลูกคา เมอรเซเดส-เบนซ ลีสซ่ิง 

รับเพ่ิมบัตรเติมนํ้ามัน มูลคา 5,000 บาท พรอม

รับสิทธิ์ลุนรับทองคํา หนัก 10 บาท จํานวน 

1 รางวัล ทองคํา หนัก 5 บาท 5 รางวัล 

รวมมูลคา 1 ลานบาท เฉพาะรถยนตที่รวม

รายการและเริ่มตนสัญญาทางการเงิน ตั้งแต 

21 มี.ค. ถึง 30 เม.ย.ศกนี้ ดานบริการหลัง

การขาย “เบนซไพรมมัส” ไดใหความสําคัญ

กับการดูแลรถยนตของลูกคา เพ� อมอบความ

หวงใยและความปลอดภัยในการขับขี่ ดวย

โปรโมชั่นสุดพิเศษ “Enjoy a trip ahead”  

รับสิทธิประโยชนดังนี้ 1.รับฟรี! MB Oil 1 ลิตร 

สําหรับลูกคาท่ีนํารถเขารับบริการ Maintenance 

Service และรับฟรี! MB Oil เพิ่มอีก 1 ลิตร 

เมื่อทําการนัดหมายรับบริการล่วงหน้า 

2.รับสวนลดพิเศษสูงสุด 20% เฉพาะอะไหล

ในการบํารุงรักษาและอะไหลสึกหรอที่รวม

รายการ 3.รับฟรี! คาแรงเปลี่ยนยาง, บริการ

สลับยาง 1 ครั้ง และชุดฝาปดที่เติมลมยาง 

Mercedes-Benz มูลคา 1,016 บาท เม� อ

เปลี่ยนยางรถยนต เมอรเซเดส-เบนซ ครบ

ทั้ง 4 เสน 4.รับ MB Car Care Set ชุด

น้ํ ายาดูแลรถยนตสําหรับภายนอกและ

ภายใน มูลคา 3,712 บาท เม� อมียอดคาใช

จาย 30,000 บาทขึ้นไป หรือเลือกรับเกาอี้ 

Director มูลคา 5,157 บาท เม� อมียอดคาใช

จาย 50,000 บาทขึ้นไป และเฉพาะผูถือบัตร

เครดิต Citi Mercedes เลือกแบงชําระ ฟรี! 

ดอกเบี้ย นานสูงสุด 10 เดือน เม� อมียอดคา

ใชจายตั้งแต 20,000 บาท ขึ้นไป เริ่มวันนี้ 

ถึง 31 พ.ค.65 
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14 บทความ-ต่างประเทศ

แต่งตั้งโฆษกทำ�เนียบข�วหญิงผิวสี 

วอชิงตัน • เมื่อวันพฤหัสบดีท่ีผ่านมา ประธานาธิบดีโจ ไบ

เดน ของสหรัฐ ประกาศชื่อ คารีน ฌอง-ปิแอร์ เป็นโฆษก

ทำาเนียบขาวคนต่อไป ซ่ึงจะทำาให้เธอกลายเป็นคนผิวสีคนแรก 

และเป็นชาว LGBTQ+ อย่างเปิดเผยคนแรกที่จะได้ดำารง

ตำาแหน่งสำาคัญตำาแหน่งนี้ ที่ผ่านมาเธอทำาหน้าที่รองโฆษก

ทำาเนียบขาว ได้รับการเลื่อนตำาแหน่งให้ทำาหน้าที่ต่อจาก

เจน ซากี ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคมนี้ ไบเดนในถ้อย แถลง

กล่าวยกย่องประสบการณ์, ความสามารถและความซื่อสัตย์

ของฌอง-ปิแอร์ ส่วนซากีโฆษกหญิงคนปัจจุบันที่กำาลังพ้น

ตำาแหน่งในอีกไม่กี่วันข้างหน้า พาฌอง-ปิแอร์ขึ้นมาหลังโพ

เดียมเพื่อสรุปงานตามธรรมเนียมปฏิบัติ พร้อมกล่าวชื่นชม

คุณสมบัติรองโฆษกของเธอด้วยน้ำาเสียงสั่นเครือปลาบปลื้ม 

โดยทั้งคู่มีการสวมกอดกันหลายครั้ง อย่างไรก็ตาม ซากีซึ่ง

ได้พูดตั้งแต่ตอนแรกว่า เธอจะลงจากตำาแหน่งระหว่างการ

ดำารงตำาแหน่งของไบเดน

สวิสจับโคเคน 500 กก.ที่ รง.เนสเพรสโซ

เจนีว� • เอเอฟพีรายงานว่า คนงานโรงงานในเมืองโรมงต์                                                                   

รัฐฟรีบูร์ก ทางตะวันตกของสวิตเซอร์แลนด์ แจ้งต่อเจ้า

หน้าที่เมื่อวันจันทร์ว่า พบผงสีขาวลึกลับในถุงเมล็ดกาแฟ 

ตำารวจฟรีบูร์กเผยเมื่อวันพฤหัสบดีว่า พนักงานของเนส

เพรสโซ บริษัทผลิตกาแฟแคปซูลซึ่งมีเนสต์เล่ บริษัทยักษ์

ใหญ่สัญชาติสวิสเป็นเจ้าของ พบสารสีขาวที่ไม่ทราบแน่ชัด

ตอนที่พวกเขาขนถ่ายถุงกระสอบเมล็ดกาแฟที่เพิ่งถูกส่งมา

ใหม่ “การวิเคราะห์ของตำารวจระบุได้ว่าสารดังกล่าวเป็น

โคเคน การค้นหาตู้คอนเทนเนอร์ 5 ตู้ที่ถูกส่งในวันเดียว 

กันทางรถไฟ ทำาให้สามารถยึดยาเสพติดนี้ ได้กว่า 500 

กิโลกรัม” ตำารวจกล่าวเสริม พร้อมกับยืนยันว่าถุงกระสอบ

ที่มีโคเคนบรรจุอยู่ถูกคัดแยกออกต่างหาก และสารตัวนี้ ไม่

ได้มีการปนเปื้อนในการผลิตที่โรงงาน การสอบสวนเบื้อง

ต้นระบุได้ว่า การขนส่งมีต้นกำาเนิดในบราซิล โดยโคเคนที่

ยึดได้มีความบริสุทธิ์มากกว่าร้อยละ 80 คิดเป็นมูลค่าตาม

ราคาในตลาดมืดกว่า 50 ล้านสวิสฟรังก์ หรือราว 51 ล้าน

ดอลลาร์สหรัฐ 

ตึกถล่มในจีนยอดผู้เสียชีวิต 53 ร�ย

ปักกิ่ง • เอเอฟพีรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิต 53 ราย จาก

เหตุตึกถล่มในเมืองฉางชา ตามการเปิดเผยของทางการจีน

เมื่อวันศุกร์ อาคารดังกล่าวเป็นอาคารพาณิชย์พังถล่มลง

มาเมื่อวันศุกร์ที่แล้ว ส่งผลให้ต้องระดมกู้ภัยเข้าค้นหาและ

ช่วยเหลือผู้รอดชีวิตออกมาจากเศษหินเศษอิฐและโลหะที่

บิดเบี้ยวต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 6 วัน ล่าสุดทางทีมค้นหาขอ

ประกาศยุติภารกิจ สถานีโทรทัศน์ซีซีทีวีรายงานโดยอ้างคำา

พูดของเจ้าหน้าที่ว่า ผู้ที่ติดอยู่ในซากตึกและที่ไม่สามารถ

ติดต่อได้ถูกพบทั้งหมดแล้ว โดยมี 10 รายที่ได้รับการช่วย

เหลือและรอดชีวิต มีผู้เสียชีวิต 53 ราย.

�วหล�ยกระแสบอกว่� วันจันทร์ท่ี 9 พฤษภ�คมน้ี 

จะมีความสำาคัญสำาหรับสงครามในยูเครน

เพราะเป็น “วันแห่งชัยชนะ” หรือ Victory Day 

ที่ประธานาธิบดีปูตินเตรียมประกาศเรื่องสำาคัญๆ เกี่ยวกับ

สงครามที่เข้าสู่วันที่ 75 ในวันนั้น

ส่วนคำาประกาศต่อหน้าการสวนสนามของกองทัพ

รัสเซีย ณ จัตุรัสแดงกลางกรุงมอสโกจะเป็นอย่างไร ยังเป็น

ประเด็นที่หลายฝ่ายกำาลังคาดเดากัน

ประเทศตะวันตกอ้างว่าปูตินอาจใช้จังหวะนี้ประกาศว่า 

“ปฏิบัติการพิเศษทางทหาร” ในยูเครนจะขยับเป็น “สงคราม” 

อย่างเป็นทางการ

แต่สันตะปาปาแห่งวาติกันให้สัมภาษณ์สื่ออิตาลีอ้างคำา

บอกเล่าของนายกฯ ฮังการี วิกเตอร์ โอเบิน ว่า วันนั้นปูติน

จะประกาศ “ยุติสงคราม”

โฆษกรัฐบาลรัสเซีย Dmitry Peskov ออกมาปฏิเสธข่าว

เรื่องปูตินจะประกาศสงครามในวันนั้น

เขาบอกว่า “เป็นข่าวไม่จริง, ไร้สาระ”

ความหมายที่แท้จริงจะเป็นอย่างไร ยังต้องมีการเฝ้ารอ

คอยกันจนถึงวันจันทร์ที่จะถึงนี้

9 พฤษภาคมคืออะไร?

9 พฤษภาคม หรือที่เรียกว่า “วันแห่งชัยชนะ” ใน

รัสเซีย เป็นการระลึกถึงความพ่ายแพ้ของพวกนาซีใน

ประเทศในปี ค.ศ.1945

สำาหรับสหภาพโซเวียตในอดีตแล้ว วันนี้มีความสำาคัญ

ต่อประเทศมาก เพราะเป็นความสำาเร็จด้านการสู้รบสำาคัญ

ที่สุดในประวัติศาสตร์

สะท้อนถึงความกล้าหาญ, เสียสละและความเหนือชั้น

ของกองทัพรัสเซียที่สามารถปราบนาซีเยอรมันได้จนปิดเกม

สงครามโลกครั้งที่ 2 ได้อย่างราบคาบ

ทุกปีกิจกรรมสำาคัญคือ การเดินสวนสนามและขบวน

พาเหรดทางทหารในมอสโก

เราจะเห็นผู้นำารัสเซียยืนบนหลุมฝังศพของวลาดิมีร์ 

เลนิน ผู้ก่อการปฏิวัติรัสเซียในจัตุรัสแดง

คำาประกาศใดๆ จากผู้นำารัสเซียวันนั้นถือเป็นแนวทาง

ของชาติที่กำาหนดชะตากรรมของตนกันเลยทีเดียว

ในความเห็นของนักวิเคราะห์ที่ติดตามการเมืองรัสเซียมา

ตลอดนั้น วันที่ 9 พฤษภาคม ออกแบบมาเพื่อกระตุ้นสำานึกแห่ง

ความรักชาติของคนรัสเซีย

ขณะเดียวกันสำาหรับผู้นำารัสเซียแล้ว การแสดงออกอย่าง

อลังการเพื่อสำาแดงแสนยานุภาพทางทหารประจำาปีนั้นก็มีจุด

ประสงค์เพื่อข่มขู่ฝ่ายค้าน 

และประกาศให้ชาวโลกได้เกรงขามความพร้อมของรัสเซีย

ที่จะสกัดความพยายามใดๆ ของตะวันตกที่จะกดดันและคุกคาม

รัสเซีย

ปูตินคงจะใช้ โอกาสนี้ปล่อยสัญลักษณ์ทางด้านทางทหาร

เพื่อรุกคืบในยูเครน

และเพื่อสกัดความพยายามใดๆ ของตะวันตกที่จะหยุด

ปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียในยูเครน

และผมจะไม่แปลกใจเลยหากปูตินจะใช้ โอกาสนี้ยืนยันว่า

มาตรการคว่ำาบาตรหลายระลอกของตะวันตกต่อรัสเซียนั้น

หากปูตินประกาศยกระดับจาก “ปฏิบัติการพิเศษทาง

ทหาร” เป็น “สงคราม” ในวันนั้นก็อาจจะหมายถึงการเดินหน้า

ระดมสรรพกำาลังเพื่อดำาเนินการกดดันยูเครนต่อไป

ทางเลือกหนึ่งสำาหรับปูตินคือ การออกกฎหมายการระดม

กำาลังของรัสเซีย 

นั่นหมายถึงการระดมกำาลังทางทหารทั่วไปหรือบางส่วน

โดยมีข้ออ้างว่าจำาเป็นต้องทำาเช่นนั้น เพราะมีภัยในกรณี

ที่มีการรุกรานสหพันธรัฐรัสเซีย หรือการคุกคามโดยตรงของ

การรุกราน การขยายวงของความขัดแย้งทางอาวุธที่มุ่งเป้าไปที่

สหพันธรัฐรัสเซีย

นอกจากนี้ หากมีการประกาศ “ภาวะสงคราม” ก็จะทำาให้

รัฐบาลของปูตินมีอำานาจในการบริหารประเทศที่รวมศูนย์มากขึ้น

คือไม่เพียงแต่จะสามารถระดมทหารหรือเกณฑ์นักรบเสริม

กองทัพเพิ่มเติมเท่านั้น แต่ยังสามารถประกาศบริหารเศรษฐกิจ

ของประเทศ “ในภาวะสงคราม” ได้อีกด้วย

ข่าวกรองตะวันตกอ้างว่า กองกำาลังรัสเซียสูญเสียทหาร

อย่างน้อย 15,000 นาย ตั้งแต่เริ่มสงครามเมื่อ 24 กุมภาพันธ์

หากมีการใช้คำาว่า “ระดมพล” อาจหมายถึง

การขยายการเกณฑ์ทหารที่ปัจจุบันอยู่ในกองทัพ 

หรือเปิดทางสร้าง “กองหนุน” หรือเกณฑ์ผู้ชายวัย

ต่อสู้ที่ได้รับการฝึกทหารเข้ามา

นักวิเคราะห์ตะวันตกอาจจะตีความว่าปูติน 

กำาลังจะ “เปลี่ยนเรื่องเล่าว่าด้วยการรุกยูเครน

เปลี่ยนจากการยึดครองมาเป็นการเปิด 

“สงครามกับ Neo-Nazis” ในยูเครน

ซึ่งอาจจะเท่ากับเป็นการยอมรับว่าการบุก

ยูเครนไม่ได้เป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้

แน่นอน หากปูตินประกาศ “สงคราม” กับ

ยูเครนอย่างเป็นทางการเพื่อจะได้บริหารกองทัพ

และเศรษฐกิจ รวมถึงสังคมรัสเซียในรูปแบบที่

เข้มข้นขึ้นอีกก็อาจจะกำาลังเข้าสู่ภาวะความเสี่ยง

ที่สูงขึ้น

 หรืออาจจะไปไกลกว่านั้น? 

เช่น การประกาศบังคับใช้กฎอัยการศึกในรัสเซีย ระงับการ

เลือกตั้งและรวมอำานาจไว้ในมือมากขึ้น 

แต่หากปูตินไม่ประกาศสงคราม เขาอาจมองหาที่อื่นเพื่อ

ออกแถลงการณ์เนื่องในวันแห่งชัยชนะ

เช่น อาจจะประกาศผนวกดินแดนลูฮันสก์และโดเนตสค์

ในยูเครนตะวันออกที่ประกาศแยกตัวออกมานานแล้ว

หรือประกาศควบเมืองท่าโอเดสซาทางตอนใต้ครั้งใหญ่ 

หรือประกาศควบคุมเมืองมาริอูโปล ซึ่งเป็นเมืองท่าทางตอน

ใต้อีกเมืองหนึ่ง

มีความเป็นไปได้เช่นกันว่ารัสเซียอาจวางแผนที่

จะประกาศและผนวก “สาธารณรัฐประชาชน” ในเมือง 

Kherson ทางตะวันออกเฉียงใต้

หรืออาจจะเป็นการรวบเอาหัวข้อทั้งหมดนี้เพื่อประกาศ 

“ชัยชนะ” ครั้งประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่ง

ปูตินจำาเป็นต้องยืนหยัดว่าการตัดสินใจบุกยูเครนยัง

ดำาเนินไปตามเป้าหมายเดิม

ขณะเดียวกันก็ต้องมีเรื่องราวที่ทำาให้ชาวรัสเซียที่เชื่อ

เขายังคงสนับสนุนเขาต่อไป

และสกัดไม่ให้ผู้ต่อต้านเขาในรัสเซียสามารถระดม

ประชามติที่ยืนคนละข้างกับเขามากไปกว่านี้

ในแง่หนึ่งการคาดเดาว่าปูตินจะพูดจะทำาอะไรเป็นเรื่อง

ที่ค่อนข้างยาก เพราะเขาพร้อมจะเปลี่ยนทิศทางการนำาเสนอ

ได้ตลอดเวลา

แต่ในอีกแง่หนึ่งก็ไม่ใช่เรื่องยากที่จะพยากรณ์ว่าปูติน

ต้องการจะบอกกล่าวให้คนรัสเซีย, ตะวันตกและชาวโลกได้

รับรู้อะไร

มันคือการผสมผสานของคำาว่า “สงคราม” กับ 

“ชัยชนะ” ที่ต้องมาวางเรียงกันไว้ต่อหน้าเขาเท่านั้น!.

ข่

เร่งอพยพจากรง.เหล็กมารีอูโปล
เคียฟ • เจ้�หน้�ท่ีระดับสูงของยูเครนเผยว่�มีคว�มพย�ย�มคร้ัง

ใหม่ในก�รอพยพพลเรือนออกจ�กโรงง�นเหล็กกล้�ในเมืองม�รีอู

โปลในวันศุกร์ หลังต้องหยุดชะงักเนื่องจ�กรัสเซียเปิดฉ�กโจมตีอีก

ครั้ง ด้�นประธ�น�ธิบดียูเครนเผยว่�สงคร�มครั้งนี้สร้�งคว�ม

เสียห�ยต่อโรงพย�บ�ลและสำ�นักก�รแพทย์ทั่วประเทศเกือบ 

400 แห่ง

รอยเตอร์รายงานเมื่อวัน

ศุกร์ท่ี 6 พฤษภาคม 2565 ถึง

การอพยพพลเรือนออกจาก

เมืองมารีอูโปล ซ่ึงเป็นเมืองยุทธ 

ศาสตร์สำาคัญของยูเครนริมทะ 

เลอาซอฟ ยูเอ็นเป็นคนกลาง

ในการประสานงานเพ่ืออพยพ

พลเรือนหลายร้อยชีวิตท่ียังติด

อยู่ในโรงงานเหล็กกล้าในเขตอุต                    

สาหกรรมอาซอฟสตัลในเมือง

แห่งน้ี พลเรือนและทหารยูเครน

หลบซ่อนอยู่ ในเครือข่ายของ

อุโมงค์และบังเกอร์ใต้ดินของโรง                                               

งาน การอพยพเริ่มเมื่อสุดสัป                               

ดาห์ที่ผ่านมา แต่ต้องหยุดชะ                               

งักลงใน 2-3 วันที่ผ่านมา เนื่อง  

จากทหารรัสเซียเปิดฉากโจมตี

โรงงานเหล็กกล้าแห่งนี้อีกครั้ง 

แอนดรี เยียร์มัก หัวหน้า

คณะทำางานของประธานาธิบดี

ยูเครนเผยเมื่อวันศุกร์ว่า ช่วง

เวลาต่อไปในการช่วยชีวิตคนของ

เราออกจากเขตอุตสาหกรรม

อาซอฟสตัลกำาลังเร่ิมต้นข้ึนใน

ขณะนี้ โดยจะแจ้งผลในเรื่อง

นี้ในเวลาต่อไป แต่ไม่ได้ให้ราย

ละเอียดเพิ่ม 

มีการประเมินว่า มีพล                                           

เรือนราว 200 คนที่ยังหลบ

ซ่อนอยู่บริเวณใต้ดินของโรงงาน

เหล็กกล้าในเขตอุตสาหกรรม

อาซอฟสตัล พวกเขามีอาหาร

และน้ำาเหลือเพียงเล็กน้อย 

ด้านคณะเสนาธิการทหาร

ของยูเครนเผยเมื่อวันศุกร์ว่า 

ทหารรัสเซียยังคงพยายามอย่าง

เต็มรูปแบบในการยึดภูมิภาคโด                                         

เนตสก์และลูฮันสก์ ในภาคตะ 

วันออกของประเทศ ซึ่งบาง

ส่วนของทั้ง 2 ภูมิภาคนี้อยู่ใน                                            

การยึดครองของกองกำาลังแบ่ง

แยกดินแดนท่ีได้รับการสนับ 

สนุนจากรัสเซียไปแล้วตั้งแต่ปี 

2557

กระทรวงกลาโหมรัสเซีย

แถลงว่า ได้ยิงมิสไซล์ทำาลาย

คลังสรรพาวุธขนาดใหญ่ในเมือง

ครามาทอร์สค์ของยูเครน และ

ระบบป้องกันภัยทางอากาศของ

ตน ยิงเครื่องบินรบของยูเครน

ตก 2 ลำาที่ภูมิภาคลูฮันสก์

เจ้าหน้าท่ียูเครนเผยว่า                                               

รัสเซียอาจเพ่ิมการโจมตียูเครน

ก่อนวันที่ 9 พฤษภาคม ซึ่งเป็น

วันรำาลึกชัยชนะของสหภาพโซ                                          

เวียตต่อนาซีเยอรมันในสงคราม 

โลกครั้งที่ 2 

ประธานาธิบดีโวโลดีมีร์ 

เซเลนสกี ของยูเครน กล่าวทาง

วิดี โอที่ส่งถึงองค์กรการกุศล

ทางการแพทย์แห่งหน่ึงเม่ือวัน

พฤหัสบดีเผยว่า ตั้งแต่รัสเซีย

รุกรานยูเครนโรงพยาบาลและ 

สำานักการแพทย์ทั่วประเทศถูก

ทำาลายไปแล้วเกือบ 400 แห่ง

ทำาให้ยูเครนประสบปัญหาใน

การรักษาผู้ป่วยมะเร็ง, ขาดแคลน                         

อินซูลินสำาหรับผู้ป่วยโรคเบา

หวาน และแพทย์ทำาการผ่าตัด

ไม่ได้ เนื่องจากขาดแคลนยาปฏิ 

ชีวนะ

ด้านนายกรัฐมนตรี วิกตอร์                                              

ออร์บัน ของฮังการี กล่าวเมื่อ

วันศุกร์ว่า ฮังการีไม่สามารถสนับ                                                      

สนุนข้อเสนอคว่ำาบาตรรอบท่ี                    

6 ของสหภาพยุโรป (อียู) ต่อรัส 

เซีย ซ่ึงรวมถึงให้ชาติสมาชิกอียู

ห้ามนำาเข้าน้ำามันจากรัสเซีย ผู้นำา                              

ฮังการรีระบุว่า ข้อเสนอคว่ำาบาตร         

รัสเซียล่าสุดของอียูเท่ากับเป็น 

การ “ท้ิงระเบิดปรมาณู” ถล่ม

เศรษฐกิจของฮังการี.

ส�ดโคลนโค้งสุดท้�ยเลือกตั้งปธน.ปินส์

มะนิล� • การเลือกตั้งประธา 

นาธิบดีฟิลิปปินส์เข้าสู่ โค้งสุด 

ท้ายเมื่อวันศุกร์ คู่แข่งที่สูสีคือ 

เฟอร์ดินานด์ มาร์กอส จูเนียร์ 

และเลนี โรเบรโด คู่แข่งเดิมใน

การเลือกตั้งรองประธานาธิบดี

ในการเลือกต้ังคราวก่อน ด้าน

โรเบรโดถูกกล่าวหาว่าเก่ียวข้อง

กับพรรคคอมมิวนิสต์ 

เอเอฟพีรายงานเม่ือวัน

ศุกร์ท่ี 6 พฤษภาคม 2565 ว่า 

การเลือกต้ังประธานาธิบดีฟิลิป 

ปินส์เข้าสู่โค้งสุดท้าย คู่แข่งสำา                              

คัญในการเลือกต้ังคร้ังน้ีคือ เฟอร์

ดินานด์ มาร์กอส จูเนียร์ ที่ผล                          

โพลของสำานักต่างๆ เขามีคะ                     

แนนนำามาโดยตลอด และคาดว่า

จะได้รับชัยชนะอย่างถล่มทลายใน

การเลือกตั้งวันจันทร์ที่ 9 พฤษ                                                      

ภาคมนี้ คู่แข่งสำาคัญคือ เลนี 

โรเบรโด รองประธานาธิบดีคน

ปัจจุบันของฟิลิปปินส์ 

มาร์กอส จูเนียร์ กล่าวใน

การหาเสียงเมื่อวันศุกร์ว่า ขอ

ให้ผู้สนับสนุนเขาปกป้องสิทธิใน

การลงคะแนนเลือกต้ังของตน 

เพื่อป้องกันการพยายามโกงการ

เลือกต้ัง บอกว่าเราชนะอยู่แล้ว 

แต่ต้องม่ันใจว่าพวกคุณจะไม่

นอนหลับทับสิทธิ์ในวันจันทร์นี้ 

ถ้าพวกคุณนอนหลับ จะมีสิ่งที่

ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นมากมาย 

ตลอดการหาเสียงเลือก

ต้ังประธานาธิบดีฟิลิปปินส์หลาย

เดือนท่ีผ่านมา มาร์กอส จูเนียร์ 

กล่าวหาโรเบรโดว่า เป็นพิษ, 

ทำาให้เกิดความแตกแยกและใช้

วาจารุนแรงและอยู่ใต้เงากลุ่ม

การเมือง

โรเบรโดหาเสียงโดยให้                                             

สัญญาว่า ถ้าได้เป็นประธานา 

ธิบดีจะทำาความสะอาดการเมือง

ที่มีการคอร์รัปชันที่เป็นเหมือน

โรคเรื้อรังของฟิลิปปินส์ เธอ

เป็นท่ีช่ืนชอบของคนหนุ่มสาวฟิ 

ลิปปินส์หัวก้าวหน้า แม้ผลโพล

ล่าสุด โรเบรโดมีคะแนนอยู่ที่ 

23% ขณะที่มาร์กอส จูเนียร์ 

นำาอยู่ที่ 56%

ทีมหาเสียงของโรเบรโด

ยื่นฟ้องต่อสำานักอัยการเมื่อวัน

ศุกร์ หลังจากสื่อท่ีเป็นพันธมิตร

กับมาร์กอสกล่าวหาว่า โฆเซ 

มาเรีย ซิซอน ผู้ก่อต้ังพรรคคอม                                                    

มิวนิสต์แห่งฟิลิปปินส์ ท่ีขณะน้ี

ล้ีภัยอยู่ท่ีเนเธอร์แลนด์ เป็นผู้

ให้คำาแนะนำาในการหาเสียงของ

โรเบรโด  

แบร์รี กูเตียเรซ โฆษก

ของโรเบรโดระบุในคำาร้องท่ียื่น

ต่ออัยการว่า ข้อกล่าวหาดัง

กล่าวเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นไม่ต่าง

จากนิยาย และกล่าวกับผู้สื่อข่าว

ว่าข้อกล่าวหานี้เป็นการล้ำาเส้น.

เร่งหาเสียง • ทีมหาเสียงของเลนี โรเบรโต ผู้สมัครประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ ปิดโปสเตอร์ของเธอระหว่างเดินหาเสียงตามบ้านในเมือง

เกซอนซิตี เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม แม้ผลโพลเฟอร์ดินานด์ มาร์กอส จูเนียร์ ยังมีคะแนนทิ้งห่าง

ปูตินจะประกาศอะไรวันที่ 9 พฤษภาคม?



‘อนุทิน’

แม้ว่าจะมีสถานการณ์ โควิด ผลิตภัณฑ์

กัญชา กัญชง เป็นที่ต้องการของตลาดใน

ประเทศอย่างมาก 

“ผลิตภัณฑ์จากกัญชา กัญชง สร้าง

รายได้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเป็นมูลค่า

สูงกว่า 7 พันล้านบาท ซึ่งนายยืนยง โอภากุล 

หรือ แอ๊ด คาราบาว แต่งเพลงหนูกัญชา ได้

เนื้อหาครบถ้วน บอกทั้งนําไปใช้ด้านสมุน 

ไพรและด้านเศรษฐกิจ เหมือนกับนโยบายที่

พวกเราขับเคลื่อนกัญชาทางการแพทย์และ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ” นายอนุทินกล่าว 

นายอนุทินกล่าวอีกว่า ได้แก้กฎหมาย

ทําให้พืชกัญชาหลุดจากการเป็นยาเสพติด

ให้ โทษ เมื่อวันที่ 8 ก.พ.2565 ได้ลงนามปลด

ล็อกพืชกัญชาจากการเป็นยาเสพติด เพื่อ

เปิดให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากกัญชา

อย่างเหมาะสม ไม่จํากัดแค่ 6 ต้น ซึ่งจะ

มีผลบังคับใช้หลังจากประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา 120 วัน คือวันที่ 9 มิ.ย.นี้ ขอเรียน

เน้นย้ําว่า กัญชา กัญชง มีประโยชน์มาก  

สามารถนํามาใช้ ในการรักษาอาการเจ็บ

ป่วยได้ เรากําลังเดินหน้าให้คนไทยสามารถ

ปลูกกัญชาเพื่อใช้รักษาโรคได้เช่นเดียวกับ

พืชสมุนไพรตัวอื่น แต่จะต้องมีกระบวนการ

ควบคุมที่เหมาะสม ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่าง

การเสนอร่างพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง 

ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร และประธาน

รัฐสภา เพื่อให้มีกฎหมายมาควบคุมเฉพาะ 

หลังจาก 120 วันที่กัญชาจะพ้นจากการเป็น

ยาเสพติด 

“ประชาชนที่ต้องการปลูกเพื่อใช้ใน

ครัวเรือน ไม่ต้องขออนุญาตแบบแต่ก่อน 

เปลี่ยนเป็นมาจดแจ้งให้รัฐทราบเพื่อให้ เป็น

ไปตามข้อกําหนดของสนธิสัญญาระหว่าง

ประเทศ เมื่อเราได้ทําตามความประสงค์

ของประชาชนคือ เอาต้นกัญชาออกจาก

ยาเสพติดแล้ว ขอให้ท่านได้ ใช้ประโยชน์

ในทางที่ถูกต้อง และช่วยกันสอดส่องดูแล

ไม่ให้เพื่อนร่วมสังคมนําไปใช้ในทางที่ผิด” 

นายอนุทินกล่าว 

นายอนุทินกล่าวอีกว่า ขอขอบคุณสํา

นักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 

ที่ทํางานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ในการปรับ

เปลี่ยนข้อกฎหมายเพื่อให้ประชาชนเข้า

ถึงการปลูกและต่อยอด ไปสู่ผลิตภัณฑ์

และบริการสุขภาพได้ง่ายขึ้น มีการจัดทํา

แนวทางการขึ้นทะเบียน ผลิตภัณฑ์กัญชา 

กัญชง อํานวยความสะดวกให้เกษตรกร

และผู้ประกอบการดําเนินการขึ้นทะเบียน

ผลิตภัณฑ์ ซึ่งปัจจุบันมีวิสาหกิจชุมชนปลูก

กัญชากว่า 400 แห่ง ปลูกกัญชงกว่า 1,800 

แห่งที่ ได้รับอนุญาต และมีผลิตภัณฑ์จาก

กัญชา กัญชงออกสู่ตลาดอย่างกว้างขวาง 

“ขอขอบคุณทุกกรมวิชาการที่เกี่ยว 

ข้อง เขตสุขภาพทุกแห่ง และสถาบัน กัญชา

ทางการแพทย์ ในการประสานและนํา

นโยบายกัญชาทางการแพทย์ไปสู่การปฏิบัติ 

การปลดล็อกกัญชา และนํากัญชามาใช้

ประโยชน์ เป็นการร่วมแรงร่วมใจของหน่วย

งาน ทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุข 

ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ สถาบันอาหาร กระทรวง

อุตสาหกรรม ที่มาช่วยเติมเต็มในส่วนที่

กระทรวงสาธารณสุขไม่สามารถทําได้” นาย

อนุทินกล่าว

นายอนุทินย้ําว่า เราต้องเข้าใจใน

การใช้กัญชาให้ถูกต้อง สามารถทําให้ทั้ง

สุขภาพก็ดี ทั้งกระเป๋าตังค์ก็ตุง ทั้งโอกาส

ในการทํามาหากิน เสริมสร้างรายได้ก็เพิ่ม

มากขึ้น และอีกอย่างหนึ่งก็คือประเทศไทย

ก็ยังเป็นประเทศเกษตรกรรม พี่น้องที่เป็น

ชาวเกษตรกรทําไมถึงไม่อยากมีพืชอีกหนึ่ง

ชนิดซึ่งเป็นที่ต้องการของทั่วโลกเป็นพืช

ชนิดใหม่ผู้คนให้ความสนใจสูง มีสรรพคุณ

ทางการแพทย์ มาเป็นพืชทางเลือกอีกทาง

หนึ่งในการปลูกเพื่อเสริมสร้างรายได้ นี่คือ

จุดที่เรามองเอาส่วนที่เป็นประโยชน์ของ

กัญชามามอบให้กับพี่น้องประชาชน ด้วย

ความมุ่งมั่น ด้วยความเต็มใจ ซึ่งกว่าจะ

มาถึงวันนี้ ไม่ง่ายเลย ต้องผ่านอุปสรรค

นานัปการ.

ปริญญ์

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 นาย

ปริญญ์ พานิชภักดิ์ อดีตรองหัวหน้าพรรค

ประชาธิปัตย์ พร้อมทนายความ เข้าพบ

พนักงานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหา

ฐานกระทําอนาจารต่อธารกํานัล ภายหลัง

มีผู้เสียหายหลายรายทยอยเข้าแจ้งความไว้

ในหลายท้องที่ นับตั้งแต่วันที่ 12 เม.ย.ที่

ผ่านมา

พล.ต.ต.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองผู้

บัญชาการตํารวจนครบาล (รอง ผบช.น.) 

เดินทางเข้าร่วมรับฟังการสอบสวนนายปริญญ์ 

เผยว่า คดีนี้มีผู้เสียหายได้ร้องทุกข์กล่าว 

โทษดําเนินคดีกับนายปริญญ์ เหตุเกิดวันที่ 

13 พ.ย.63 พนักงานสอบสวนได้รวบรวม

ข้อมูลที่เพียงพอ จึงได้ออกหมายเรียกมา

รับทราบข้อหากระทําอนาจารผู้อื่นต่อหน้า

ธารกํานัล ผู้เสียหายรายนี้เป็นรายที่ 4 ของ 

สน.ลุมพินี แต่เป็นผู้เสียหายรายที่ 5 ของ

นครบาล ถ้ารวมของเชียงใหม่และเพชรบุรี 

รวมเป็น 7 คดีที่มีการแจ้งข้อกล่าวหา

โดยคดีนี้สถานที่เกิดเหตุเกิดขึ้นภายใน

อาคารคอนโดฯ และภายในห้องคอนโดฯ ที่

เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ได้รวบรวมไว้ตั้งแต่ผู้เสีย

หายเข้ามาแจ้งความวันที่ 13 พ.ย.63 เมื่อ

รวบรวมพยานหลักฐานเพียงพอ จึงได้ออก

หมายเรียกมารับทราบข้อกล่าวหาในวันนี้ 

ส่วนคดีอื่นพนักงานสอบสวนกําลังรวบรวม

พยานหลักฐาน บางเคสเกิดขึ้นมานานการ

ตรวจสอบต้องทําอย่างรอบคอบ บางราย

จําวันเวลาเกิดเหตุไม่ได้ เพราะวันเวลาที่

เกิดเหตุนั้นเป็นประเด็นที่สําคัญ อย่างน้อย

ที่สุดต้องตรวจสอบว่ามีเหตุการณ์นั้น เช่น 

มีการมาพบกันจริง วันเวลาตามที่ผู้เสีย

หายให้การไว้ ส่วนที่มีข้อความแชตหลุดมา

ได้แจ้งให้ผู้ต้องหา ถ้ามีพยานหลักฐานใด

ก็สามารถนํามามอบให้พนักงานสอบสวน

เข้าสู่สํานวนได้ ส่วนจะหักล้างคําให้การ

หรือไม่ ตอบไม่ได้ เพราะการจะชั่งน้ําหนัก

พยาน พนักงานสอบสวนต้องมีหลักในการ

พิจารณาแหล่งที่มาของข้อมูลด้วย

เบื้องต้นในคดีนี้อยู่ระหว่างรอคําสั่ง

จากศาลว่าอนุญาตให้ฝากขังหรือไม่ ถ้า

ศาลอนุญาต ก็นําตัวผู้ต้องหาไปยังศาล

อาญากรุงเทพใต้ โดยทางผู้ต้องหาให้การ

ปฏิเสธ แต่ก็มีการให้ข้อมูลในส่วนอื่นๆ ใน

ชั้นสอบสวนด้วย

ที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ ถนนเจริญกรุง  

พนักงานสอบสวน สน.ลุมพินีได้ยื่นคําร้อง

ฝากขังผ่านระบบจอภาพทางไกลครั้งแรก

นายปริญญ์ โดยท้ายคําร้องพนักงานสอบ 

สวนขอคัดค้านการประกันตัวผู้ต้องหา เนื่อง 

จากคดีมีอัตราโทษสูง พฤติการณ์กระทํา

ผิดของผู้ต้องหามีลักษณะเป็นภัยสังคม ทั้ง

มีผู้เสียหายมาแจ้งความร้องทุกข์ผู้ต้องหา

อีกหลายราย ทั้งผู้ต้องหาเคยมีที่พํานักอยู่

ต่างประเทศ ประกอบกับผู้ต้องหามีฐานะ

ทางสังคม ซึ่งอาจจะไปข่มขู่พยานและไป

ยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน หากปล่อยตัวไป

เกรงผู้ต้องหาจะหลบหนี หรือก่อเหตุร้าย

ประการอื่น จึงขอคัดค้านการประกันตัวผู้

ต้องหานี้ แต่หากศาลอนุญาตให้ผู้ต้องหา

ประกันตัว ขอให้กําหนดเงื่อนไข ห้ามไม่ให้

ผู้ต้องหาไปข่มขู่พยาน ไปยุ่งเหยิงกับพยาน

หลักฐาน และเดินทางออกนอกประเทศ

ต่อมาศาลมีคําสั่งอนุญาตปล่อยตัว

ชั่วคราวนายปริญญ์ โดยตีราคาประกัน 

2 แสนบาท พร้อมกําหนดเงื่อนไขห้าม

เดินทางออกนอกประเทศ โดยภายหลังได้

ประกันนายปริญญ์ได้เดินทางกลับทันที

ด้านนายพีรนัทธ์ วงศ์สวัสดิ์ ทนาย 

ความของนายปริญญ์ กล่าวว่า เรื่องของ

บทสนทนาในแอปพลิเคชันไลน์ที่ปรากฏใน

ข่าวเป็นของจริง ขณะนี้ทีมทนายใช้ยื่นเป็น

หลักฐานให้พนักงานสอบสวนในคดีเพื่อใช้

เป็นหลักฐานในการฟ้องกลับและต่อสู้ทาง

คดีกับผู้เสียหายแล้ว

โดยหลักฐานการสนทนาในแอปพลิ

เคชันดังกล่าวยังมีมากกว่านี้ อีกทั้งขณะนี้

สามารถรวบรวมพยานบุคคลมาประกอบ

กับหลักฐานส่วนนี้ ได้ โดยเชื่อว่าหลักฐาน

การสนทนานี้สามารถหักล้างคําให้การของ

ผู้เสียหายก่อนหน้าได้

ทั้งนี้ มีรายงานว่าทีมทนายความ

ของนายปริญญ์ ได้ส่งมอบพยานหลักฐาน

บทสนทนาดังกล่าวให้กับ สภ.เมืองจังหวัด

เพชรบุรีแล้ว.

จ่อแก้ กม.

แต่ขออย่าเพิ่งไปคิดว่าวงการสงฆ์เสื่อมอะไร

ขนาดนั้น แค่นิดเดียวจะเสื่อมได้อย่างไร 

ก่อนหน้านี้มีตั้งเยอะแยะ” นายวิษณุกล่าว

ถามว่าเป็นห่วงจะกลายเป็นโดมิโน

ที่ลามไปในหลายๆ วัดหรือไม่ รองนายกฯ 

กล่าวว่า เป็นเรื่องที่น่าวิตกจริงๆ แต่จะทํา

อย่างไรเดี๋ยวลองคิดกันดู ซึ่งในอดีตปี 2500 

เราเคยมีกฎหมายที่มีการระบุว่า พระที่ทํา

ปาราชิกโดยเสพเมถุนกับผู้หญิง ไม่ว่าหญิง

ผู้นั้นจะสมัครใจหรือไม่ก็ตาม ถือว่าพระสงฆ์

มีความผิด และผู้หญิงก็มีความผิด แต่ต่อ

มาเห็นว่าควรยกเลิก ซึ่งปัจจุบันกฎหมาย

นี้ ไม่มีแล้ว 

“ก็ต้องไปดูว่าเหตุผลที่ยกเลิกกฎหมาย

ฉบับนี้ ไปเพราะอะไร การมาเรียกร้องให้

มีกฎหมายลงโทษแบบนี้ ต้องบอกว่าไม่ใช่

เรื่องใหม่ เคยมีมาแล้วแต่เราก็ยกเลิกไปแล้ว 

วันนี้ถ้าจะเอามาใช้อีกก็ไม่ขัดข้อง ถ้าเรา

คิดว่าสมควรก็เป็นหน้าที่ของสํานักพุทธฯ 

และอาจจะต้องมีกระทรวงวัฒนธรรม โดย

กรมการศาสนาและนักกฎหมายมาร่วมกัน

พิจารณาด้วยว่าสมควรที่จะเอากฎหมาย

ฉบับเก่ากลับมาใช้ใหม่หรือไม่ หรือจะเขียน

ใหม่ให้ดีกว่าเดิมอย่างไร เพราะถ้าไปดู

เหตุผลที่ทําไมยกเลิกในตอนนั้น ก็จะพบว่า

มันจําเป็นต้องยกเลิกในตอนนั้นจริงๆ วันนี้

เราพึ่งพาประชาชนและสื่อมวลชนดีที่สุด” 

รองนายกฯ กล่าว

นายวิษณุยืนยันว่า พศ.ไม่ได้นิ่งนอนใจ 

ทํางานอยู่ มีการติดต่อประสานกับเจ้าคณะ

จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อตรวจสอบอยู่ 

เพราะเมื่อยอมรับก็เท่ากับว่าปาราชิกโดย

เสพเมถุน และเมื่อต้องปาราชิก ก็เหมือน

ตาลยอดด้วนอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัส คือ

ไม่สามารถบวชได้อีกตลอดชีวิต และนี่คือ

เหตุผลว่าทําไมปี 2500 จึงมีการยกเลิก

กฎหมายฉบับนี้ เพราะถือว่ารับโทษทาง

วินัยของพระสงฆ์ไปแล้ว หากจะมาติดคุก

อีกก็อาจจะแปลกนี่คือตามกฎหมายในอดีต

“การจะเรียกศรัทธาคืนเราต้องช่วย

กันทั้งประเทศ โดยสํานักพุทธฯ อาจจะมี

บทบาทมากหน่อย ขอให้เขารวบรวมข้อมูล

ความชัดเจนให้ได้สักหน่อยก่อนแล้วค่อย

ออกโรงมาชี้แจง” นายวิษณุกล่าว 

ถามว่าปัญหาเรื่องของเงินทอนวัด

ยังคงมีอยู่อีกหรือไม่ นายวิษณุย้อนถามว่า 

“คุณไม่รู้หรือ” เมื่อถามว่ากรณีเงินทอนวัด

มีอีกหรือ นายวิษณุกล่าวว่า รอดูอีกสักพัก

แล้วกัน พอซักว่ารอดูใคร นายวิษณุ กล่าว

ว่า ก็รอดูแล้วกัน 

ขณะที่ พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว 

ผู้บังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบ (ผบก.ปปป.) กล่าวถึงคดี

นายพงศกร จันทร์แก้ว หรืออดีตพระกาโตะ 

กับสีกาตอง ที่มีการนําเงิน 600,000 บาท  

จากบัญชีของวัดเพ็ญญาติ จ.นครศรีธรรมราช

ไปใช้ว่ า  ขณะนี้ ชุดสืบสวนสอบสวน  

กก.5 บก.ปปป. อยู่ระหว่างการลงพื้นที่สอบ

ปากคําพยานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรรมการ

วัด, ไวยาวัจกร และพระลูกวัดเพ็ญญาติ 

จ.นครศรีธรรมราช และเจ้าหน้าที่สํานักงาน

พระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เพื่อดูข้อมูลรายละเอียดต่างๆ รวมถึงกฎข้อ

บังคับเกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินของวัด 

คาดว่าจะมีความชัดเจนภายใน 2 วันนี้ว่า

มีใครเข้าข่ายความผิดและผิดข้อหาใดบ้าง

“การเบิกจ่ายเงินวัดของอดีตพระ 

กาโตะถือเป็นความผิดที่สําเร็จแล้ว แม้จะ

มีการนําเงินมาคืนก็ตาม เพราะถือว่าเงิน

วัดเป็นของส่วนรวม ไม่สามารถให้ใครนํา

ไปใช้ส่วนตัวได้ เรื่องดังกล่าวเป็นคดีอาญา

แผ่นดิน เป็นการกระทําความผิดของเจ้า

พนักงานตาม พ.ร.บ.สงฆ์ เบื้องต้นเข้าข่าย

ความตามมาตรา 147 คือเจ้าพนักงาน

ยักยอกทรัพย์ นอกจากนี้ยังต้องตรวจ

สอบว่ามีใครให้การสนับสนุนอดีตพระกา

โตะในการนําเงินดังกล่าวออกมาหรือไม่” 

พล.ต.ต.จรูญเกียรติกล่าว

ผบก.ปปป.กล่าวว่า ในส่วนพระครู

วินัยธรสุวิจักขณ์ ปญญวโร หรือพระดอน 

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดวังตะวันออก ที่เป็น

ตัวกลางรับเงินไปจ่ายให้สีกาตองและนัก

ข่าว เป็นพยานสําคัญที่ต้องนําตัวมาสอบ

ปากคําด้วย ซึ่งอยู่ระหว่างการติดตามตัว 

รวมทั้งทราบว่าพระดอนยังมีหมายจับในคดี

ฉ้อโกงด้วย

วันเดียวกัน พ.ต.อ.สมศักดิ์ เนียม

เล็ก ผกก.5 ปปป. พร้อมเจ้าหน้าที่ตํารวจ 

ปปป. เข้าพบนางพัทยา ทองเสภี ผู้อํานวย

การสํานักงานพระพุทธศาสนา จ.นคร 

ศรีธรรมราช เพื่อสอบถามและตรวจ

สอบประวัติของอดีตพระกาโตะและเส้น

ทางการเงินของอดีตพระกาโตะ จากนั้น

เจ้าหน้าที่ตํารวจ ปปป.ได้เดินทางเข้าพบ 

เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่วัดพระ

มหาธาตุวรมหาวิหาร เพื่อกราบนมัสการ

และสอบถามรายละเอียดต่างๆ นอกจาก

นี้ยังเดินทางไปสอบปากคําพระและชาว

บ้านที่วัดเพ็ญญาติ ต.กะเปียด อ.ฉวาง 

จ.นครศรีธรรมราช และสอบปากคํานาย

บํารุง ยอดมณี นายก อบต.กะเปียด โดย

เน้นสอบสวนเรื่องเส้นทางการเงินของอดีต

พระกาโตะเป็นหลัก

ที่ สภ.เมืองนครศรีธรรมราช พระ 

ธวัฒน์พล หรือพระย้อย อายุ 35 ปี และนาย

ไพฑูรย์ อินทศิลา ผู้สื่อข่าวอาวุโสประจํา

จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าให้ปากคํากับ

ตํารวจ สภ.เมืองนครศรีธรรมราช ในคดีที่

นายยุทธนา แต่งวงศ์ นายกสมาคมสื่อมวลชน

นครศรีธรรมราช แจ้งความดําเนินคดีกับ

อดีตพระกาโตะที่กล่าวระบุผ่านรายการโหน 

กระแสว่า ได้จ่ายเงินให้นักข่าวเพื่อปิดการ

เปิดโปงคลิปฉาวกามกับสีกาตอง

ต่อมาเวลา 14.00 น. นายสุเมธ มาก

รักษ์ อายุ 45 ปี อาชีพรับเหมาก่อสร้าง ได้

เดินทางมาที่ สภ.นครศรีธรรมราช นําเอกสาร

หลักฐานสัญญารื้อหลังคาศาลาทรงไทย และ

ต่อเติมหลังคากุฏิของพระครูวินัยธรสุวิจักขณ์ 

หรือหลวงพี่ดอน ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดวังตะวัน

ออก ภายในวัดวังตะวันออก ต.คลัง อ.เมืองฯ 

จ.นครศรีธรรมราช พร้อมกับนําบันทึกแจ้ง

ความที่ลงวันที่ 29 มิ.ย.63 เข้าแจ้งความเพิ่ม

เติมกับ พ.ต.ท.สมเชิญ ทองใหญ่ รอง ผกก.

สอบสวน สภ.เมืองนครศรีธรรมราช

นายสุเมธกล่าวว่า เมื่อปี 2563 หลวง

พี่ดอน พระคนกลางของอดีตพระกาโตะได้

ว่าจ้างรับเหมารื้อต่อเติมหลังคาทรงไทย

ภายในวัดวังตะวันออก ด้วยเงินค่ารับเหมา

ก่อสร้างจํานวน 2 แสนบาท โดยมีการตกลง

ทําสัญญาเมื่อวันที่ 27 ก.พ.63 กระทั่งงาน

รับเหมารื้อต่อเติมศาลาทรงไทยแล้วเสร็จ 

แต่ทางพระอาจารย์ดอนยังคงค้างเงินเหมา

งานอีก 1 แสนบาท จนถึงวันนี้พระอาจารย์

ดอนยังไม่จ่ายเงินค่ารับเหมาที่ค้างอีก 1 

แสนบาท ซึ่งที่ผ่านมาตนพยายามทวงถาม 

แต่กลับถูกพระอาจารย์ดอนบ่ายเบี่ยงเรื่อย

มา กระทั่งพบว่าพระอาจารย์ดอนตกเป็น

ข่าวฉาวเป็นพระคนกลางกรณีอดีตพระกา

โตะ จึงตัดสินใจเดินทางมาแจ้งความเพิ่ม

เติมเพื่อทวงเงินที่เหลืออีก 1 แสน

อย่างไรก็ตาม ทางพนักงานสอบสวน 

สภ.เมืองนครศรีธรรมราช ได้พิจารณาแล้ว

เห็นว่าเป็นคดีนี้เกี่ยวกับทางแพ่งที่ ไม่จ่าย

ค่าจ้างกันตามสัญญา ไม่สามารถแจ้งความ

ได้ แค่ลงบันทึกประจําวันไว้เท่านั้น และ

แนะนําให้ทางผู้เสียหายไปฟ้องเรียกค่าเสีย

หายจากพระครูวินัยธรสุวิจักขณ์ หรือหลวง

พี่ดอนกันเอง.
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15ภูมิภาค-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

ขาว

12

จับอีกกว่า 100 แรงงานเมียนมา 

ตาก • ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทหารกองกําลังนเรศวร ชุดปฏิบัติ

การลาดตระเวนไกล ที่ 1 และชุดที่ 2 บูรณาการร่วมกับนาย

เอกสิฏฐ์ วิไลศิลป์ นายอําเภอวังเจ้า พร้อมกําลังฝ่ายปกครอง

อําเภอวังเจ้า จังหวัดตาก และตํารวจสถานีภูธรวังเจ้า ร่วมกัน

จับกุมแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิด

กฎหมายได้ 156 คน เป็นชาย 83 คน หญิง 73 คน จากการ

ตรวจสอบไม่มีเอกสารหลักฐานใดมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ โดย

หลังที่ทหาร ตํารวจ ปกครอง ได้รับแจ้งจากสายข่าวว่าจะมี

การลักลอบขนแรงงานต่างด้าวผ่านเข้ามาทางเทือกเขาถนน

ธงชัย อ.วังเจ้า จึงแกะรอยติดตาม ตั้งด่านตรวจ จุดสกัด และ

เห็นกําลังเดินเกาะกลุ่มมุ่งหน้าไปทางเขากระเปาะ บ้านเด่นวัว 

ม.4 ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จึงเข้าตรวจสอบ เมื่อกลุ่มแรงงาน

ต่างด้าวเห็นเจ้าหน้าที่ได้วิ่งหนี เจ้าหน้าที่วิ่งสกัดจับกุมเอาไว้ได้ 

156 คน จากนั้นตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยเจ้าหน้าที่ใช้รถ

กระบะ 12 คันคุมตัวทั้งหมดไปที่ว่าการอําเภอวังเจ้า ซึ่งเป็นรถ

กระบะของฝ่ายปกครอง 2 คัน และรถกระบะของกํานัน-ผู้ใหญ่

บ้านในพื้นที่ เพื่อทําบันทึกและนําตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.วัง

เจ้าดําเนินคดีต่อไป 

แจงงบทำาซุ้มสะพานลอย 35 ล้าน

สมุทรปราการ • จากกรณีที่มีผู้ โพสต์แฉโครงการตกแต่งซุ้ม

สะพานลอยในพื้นที่ อบต.ราชาเทวะ จ.สมุทรปราการ ใช้งบกว่า 

35 ล้านบาท แต่กลับถูกทิ้งกองไว้ที่บริเวณกิ่งแก้ว ซอย 2 ซึ่ง

เป็นซุ้มในโครงการทําซุ้มลายไทยตามสะพานลอยคนข้ามถนน

กิ่งแก้ว ประมาณ 11 สะพานลอย เป็นโครงการของอดีตนายก 

อบต.ราชาเทวะ ที่ถูกคําสั่ง ผวจ.ปลดออก และตามรายงานข่าว

เป็นอดีตนายก อบต.คนเดียวกันกับที่เกิดกระแสของเสาไฟกินรี 

ล่าสุด น.ส.วันทนา สิงหาพันธุ์ ปลัด อบต.ราชาเทวะ รักษา

ราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบลราชาเทวะ ได้ออก

มาชี้แจงในเรื่องนี้ว่า ตนเพิ่งเข้ามารับตําแหน่งปลัด อบต.แห่งนี้

ยังไม่ถึงสัปดาห์ จากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นทราบว่า เป็น

โครงการของผู้บริหารเดิมในงบประมาณปี 2564 ชื่อโครงการ 

จัดทําซุ้มสะพานลอยเฉลิมพระเกียรติพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้า 

พร้อมติดตั้ง จํานวน 11 จุด โดยติดตั้งสะพานลอยละ 2 ด้าน 

งบประมาณ 35,300,000 บาท ราคากลาง 35,508,550 บาท  

โดยมีผู้รับจ้างคือ บริษัท โอลี่ กรุ๊ป จํากัด (จากผู้ซื้อซอง 33 ราย 

และเข้าเสนอราคาเพียง 4 ราย) วงเงินสัญญา 35,100,000 บาท 

ที่ผ่านพบว่าบริษัทผิดสัญญาและไม่เข้าดําเนินการให้แล้วเสร็จ

ตามระเบียบของราชการ ทําให้มีคําสั่งให้ยกเลิกสัญญาและยึด

เงินประกันสัญญาจากผู้รับเหมาเป็นเงินกว่า 1.7 ล้านบาท และ

จากการตรวจสอบพบว่า อบต.ราชาเทวะยังไม่ได้ดําเนินการเบิก

เงินงบประมาณดังกล่าวแต่อย่างใด.

กรุงเทพฯ • เมื่อวันที่ 6 พ.ค.65 

พล.ต.ท.กรไชย คล้ายคลึง ผู้

บัญชาการตํารวจสืบสวนสอบ 

สวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 

(ผบช.สอท.) สั่งการให้หน่วย

งานในสังกัดปูพรมตรวจค้น 

กวาดล้ าง จับกุมการพนัน

ออนไลน์ทุกรูปแบบพร้อมกัน

ทั่วประเทศ จากการลงพื้น

ที่ 10 จังหวัด ประกอบด้วย 

กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี , 

จันทบุรี, ชลบุรี, นครราชสีมา, 

มหาสารคาม, เชียงใหม่, ลําปาง, 

ตาก และสุราษฎร์ธานี โดย

สามารถจบักมุ 1.ผูต้อ้งหาลกัลอบ 

จัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์ 

จํานวน 15 คน ซึ่งเปิดเว็บพนัน

ออนไลน์จํานวน 7 เว็บ ได้แก่ 

www.kingroyal333.net, www.

mc911.bet, www.squid899.

com, www.789coinbet.net,  

https://slottt888.com/, http://

เศรษฐีหวย888.com และ 

Tode352.com 2.ผู้ต้องหาจัด 

ให้มีการพนันสลากกินรวบทาง

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ผ่าน

แอปพลิเคชัน Facebook จํานวน 

2 คน 

3.ผู้ต้องหาจัดให้มีการเล่น 

พนันออนไลน์ ผ่านแอปพลิเค

ชัน Line Official บัญชีผู้ ใช้ชื่อ 

“ห้องซื้อดาราเฮง23”, “บ้าน

เถ้าแก่น้อย”, “ห้องซื้อleiv’899” 

และ “ห้องซื้อ เถ้าแก่น้อย” 

จํานวน 7 คน และ 4.ผู้ต้องหา 

โฆษณา ชักชวนให้เข้าเล่นการ

พนันออนไลน์ฯ ได้แก่ Aqua888 

Thailand, www.mallo888.com 

จํานวน 4 คน 5.ผู้ต้องหาลักลอบ

เล่นการพนันออนไลน์ฯ จํานวน  

5 คน ตรวจยึดของกลาง รถยนต์

กระบะ 1 คัน, รถจักรยานยนต์ 

2 คัน, คอมพิวเตอร์ 22 เครื่อง, 

โทรศัพท์มือถือ 33 เครื่อง  และ

พบยอดเงินหมุนเวียนกว่า 240 

ล้านบาท

พล.ต.ท.กรไชยเปิดเผย

ว่า นอกจากผู้ต้องหาจะต้องถูก

ดําเนินคดีการพนันออนไลน์ตาม

ฐานความผิด พ.ร.บ.การพนัน 

พ.ศ.2478 แล้ว ยังถูกดําเนินคดี

ในความผิดฐานฟอกเงินเพิ่มเติม 

เนื่องจากคดีพนันถือเป็นความ

ผิดมูลฐานตาม พ.ร.บ.ป้องกัน

และปราบปรามการฟอกเงิน 

พ.ศ.2542 โดยหลังจากนี้จะ

ได้แจ้ง ปปง.เพื่อยึดทรัพย์ที่

เกี่ยวข้องกับคดี ทั้งผู้ต้องหาหรือ

ผู้ที่เกี่ยวข้องและดําเนินคดีฐาน

ฟอกเงินต่อไป.

บุกทลายเว็บพนัน10จว.เงินสะพัด240ล.

ภูเก็ต • “บิ๊กโจ๊ก” ประสาน 

ตร.ภ.8 ตรวจค้น 409 จุดใน 7 

จว. กวาดล้างอาวุธปืน ระเบิด 

และยาเสพติด รองรับเปิด

ประเทศรับนักท่องเที่ยว

เมื่ อวันที่  6 พ .ค .65 

พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้ช่วย 

ผบ.ตร. แถลงข่าวปฏิบัติการปิด

ล้อมตรวจค้น 409 จุด กวาดล้าง

อาวุธในภาค 8 เตรียมพร้อมเปิด

ประเทศรองรับนักท่องเที่ยว 2 

ชายฝั่งอันดามันและอ่าวไทย 

โดยมี พล.ต.ต.พนัญชัย ชื่นใจ

ธรรม รอง ผบช.ภ.1, พล.ต.ต.ศุภ

เศรษฐ์ โชคชัย  รอง ผบช.ทท., 

พล.ต.ต.ภพพล จักกะพาก ผบก.

ผค.,  พล.ต.ต.เสริมพันธุ์ ศิริคง 

ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต พร้อมตํารวจ

ภูธรภาค 8 เข้าร่วม ณ ห้อง

ประชุมชั้น 3 กองบังคับการ

ตํารวจภูธรจังหวัดภูเก็ต 

พล.ต.ท.สุรเชษฐ์กล่าว

ว่า ปัจจุบันการแพร่ระบาดโรค

โควิดลดน้อยลง และจากการ

เปิดประเทศทําให้พื้นที่ชายฝั่ง

ทะเลอันดามันและอ่าวไทย 

เช่น ภูเก็ต, พัทลุง และกระบี่ 

จะมีชาวต่างชาติเดินทางมาท่อง

เที่ยวมากขึ้น ในการนี้ ผบ.ตร.

ภ.8ปิดล้อม409จุดกวาดล้างอาวุธ

ให้ความสําคัญในการดูแลนัก

ท่องเที่ยว จึงให้ดําเนินการตาม

มาตรการลดอาชญากรรมใน

พื้นที่ที่กําหนดโดยเร่งด่วน

ที่ผ่านมา ตร.ภาค 8 ได้

วางแผนปิดล้อมตรวจค้นเพื่อ

ลดเหตุอาชญากรรม ผู้มีอิทธิพล 

อาวุธปืน ยาเสพติด วัตถุระเบิด 

ค้าประเวณี โจรกรรมรถ โดย

ให้ทุ กหน่ วยรวบรวมพยาน

หลักฐานขออนุมัติหมายค้นเป้า

หมาย ทั้งห้องเช่า,  เกสต์เฮาส์, 

บ้านพัก, รีสอร์ต แหล่งมั่วสุม

อาชญากรรมทุกรูปแบบที่อาจส่ง

ผลกระทบต่อนักท่องเที่ยวหรือ

พื้นที่ท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 25-

29 เม.ย.65 กว่า 409 เป้าหมาย

ใน 7  จังหวัด ประกอบด้วย

ภ .จว .กระบี่  จํ านวน 

47 เป้าหมาย ภ.จว.ชุมพร 

จํานวน  45 เป้าหมาย ภ.จว.

นครศรีธรรมราช จํานวน 77 เป้า

หมาย  ภ.จว.พังงา จํานวน 54 

เป้าหมาย ภ.จว.ภูเก็ต จํานวน 75  

เป้าหมาย ภ.จว.ระนอง จํานวน 

43 เป้าหมาย ภ.จว.สุราษฎร์ธานี 

จํานวน 68 เป้าหมาย

โดยผลปฏิบัติการสามารถ

ตรวจเก็บ DNA บุคคลพ้น

โทษ 305 ราย จับกุมอาวุธปืน

สงคราม 1 กระบอก อาวุธปืน  

66 กระบอก ระเบิดทําเอง 3 

ถูก ยาเสพติด 267 ราย (ยาบ้า  

127,471 เม็ด และยาไอซ์ 9,433 

กรัม) โดยมีการจับกุมอาวุธปืน

มากสุดในจังหวัดชุมพร จํานวน 

16 กระบอก นครศรีธรรมราช 

จํานวน 14 กระบอก

พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ยังกล่าว

อีกว่า “การปิดล้อมตรวจค้น  

409 เป้าหมายใน ภ.8 เป็น

นโยบายที่ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้ง

ยอดสุข ผบ.ตร.สั่งให้ดําเนินการ 

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้

แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว

รองรับการเปิดประเทศ โดย

เฉพาะพื้นที่ท่องเที่ยวที่สําคัญซึ่ง

ชาวต่างชาติและชาวไทยนิยม

เดินทางมาท่องเที่ยว  ในช่วง 

3 เดือนที่ผ่านมามีการระดมปิด

ล้อมตรวจค้นในพื้นที่  ภ.8 อย่าง

จริงจังมาโดยตลอด รวมเป้า

หมายตรวจค้นมากกว่า 1,082 

จุด จับกุมอาวุธปืนได้มากกว่า 

193 ราย  เพื่อทําให้พื้นที่ท่อง

เที่ยวภาคใต้ของประเทศไทย

ปลอดภัยจากอาชญากรรมต่างๆ 

พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว และ

ลดปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่ 

ให้ประชาชนอยู่กันอย่างสงบ

สุข”

ปัตตานี • เมื่อวันศุกร์ ผู้สื่อ

ข่าวรายงานว่า สืบเนื่องจากเมื่อ

วันที่ 4 พ.ค.65 เวลา 12.30 น. 

ผอ.สํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา

ปัตตานีได้มอบหมายให้นายอารีฟ  

สารอเอ็ง เจ้าพนักงานตรวจท่า

ชํานาญการ พร้อมด้วยเจ้าพนัก 

งานขนส่งชํานาญงาน เจ้าพนักงาน

ตรวจเรือปฏิบัติการ ลงพื้นที่

ประสานงานร่วมกับ สรรพสามิต

ปัตตานี, ศรชล., ตํารวจน้ํา ตรวจ

เรือต้องสงสัย ชื่อ ช.เพชรรุ่งโรจน์ 

หมายเลขทะเบียน 258027228 

ขนาด 39.46 ตันกรอส โดยกําลัง

นําขึ้นคานเพื่อทําการซ่อม 

จากผลการตรวจสอบพบ

ว่า มีการดัดแปลงตัวเรือจากเรือ

บรรทุกสินค้าทั่วไปเป็นเรือบรรทุก

น้ํามัน จึงทําการยึดเรือชั่วคราว 

พร้อมนําน้ํามันไปตรวจสอบว่าเป็น

น้ํามันชนิดใด ซึ่งก่อนที่เรือจะเข้า

มาซ่อมแซมได้รับแจ้งว่าในเรือมี

น้ํามันเถื่อนอยู่ 3,000 ลิตร ซึ่งต้อง

ทําการขยายผลต่อว่าน้ํามันที่หาย

ไป 3,000 ลิตร นําไปขายให้ใคร

นายอารีฟกล่าวว่า จาก

การตรวจสอบในบัญชีทราบว่า 

เรือลํานี้เป็นเรือที่กรมเจ้าท่าได้

ติดตามอยู่แล้ว เนื่องจากก่อน

หน้านี้มีสายรายงานว่า เรือดัง

กล่าวอาจจะมีการดัดแปลงเป็น

เรือบรรทุกน้ํามันเถื่อน จึงทําการ

ตรวจสอบทันที ปรากฏว่ามีน้ํามัน

สําหรับใช้กับเรือเป็นจํานวนมาก 

แต่ไม่ทราบที่มาที่ ไปของน้ํามัน 

อีกทั้งยังพบเรือมีการดัดแปลง 

โดยมีช่องที่อยู่กลางเรือจํานวน 

6 ช่อง มีคราบน้ํามันอยู่ จึงนํา

ตัวอย่างน้ํามันไปตรวจสอบว่า

เป็นชนิดใด และหาที่มาที่ไปของ

น้ํามัน นอกจากนี้ยังพบเครื่องสูบ

น้ําไดโวอีก 1 ตัวภายในเรืออีก

ด้วย หลังจากนี้จะมีการขยายผล

ว่าเรือดังกล่าวไปซื้อน้ํามันมาจาก

ไหน และนําไปขายให้ใครบ้าง.

เจ้าท่าปัตตานียึด

เรือขนน้ํามันเถื่อน

เร่งหาผู้กระทําผิด



บ๊ิกตู่โว

ขอยืนยันอีกคร้ังว่าไม่มีประเด็นอะไรอย่างท่ีสื่อ

บางแขนงไปพาดหัวข่าว ผมรู้ดีว่าบทบาทของ

ประเทศของเราอยู่ตรงไหน ขอร้องอย่าไปฟังมาก

นักเลย เพราะคนบางคนแสดงความคิดเห็นออก

มาบางทีก็ไม่ค่อยรู้เรื่อง แต่ก็พูดออกมา อาจจะ

เป็นด้วยความห่วงใย แต่คนท่ีควรจะห่วงใยมาก

ท่ีสุดคือตัวนายกฯ ไม่ใช่หรือ” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

ต่อมา พล.อ.ประยุทธ์ยังกล่าวถึงการนัด

พรรคร่วมรัฐบาลทานข้าวก่อนเปิดประชุมสภา

หรือไม่ว่า อย่าให้ความสำาคัญกับเรื่องการต้องรับ

ประทานข้าวถึงคุยรู้เรื่อง เพราะได้คุยหลายวิธี

การหลายทางอยู่แล้ว ทุกกลุ่มทุกฝ่ายมีแกนนำา 

มีหัวหน้ากันอยู่แล้วก็คุยกัน แต่บางทีหลายอย่าง

ไม่เข้าใจกัน แต่ตอนน้ีก็รู้สึกเข้าใจกันมากข้ึนแล้ว 

เข้าใจในตัวตนเอง เข้าใจในตัวนายกฯ เข้าใจ

นโยบายนายกฯ ว่าทำางานอย่างไร เขาก็ยินดีจะ

ร่วมมือกับเรา ไม่ว่าจะพรรคไหนก็ตาม พรรคร่วม

รัฐบาล พรรคเล็กก็โอเคหมด เข้าใจนายกฯ 

ผู้สื่อข่าวถามว่า ได้กำาชับเรื่องการเล่นเกม

ในสภาหรือไม่ โดยเฉพาะกระแสข่าวท่ีจะมีการ

ล้มนายกฯ พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า “เอาเถอะ เขา

จะล้ม ถ้าล้มได้ก็ล้มไปเถอะ ถ้าล้มก็ล้ม ผมก็ไม่

ต้องทำางาน ก็แค่น้ันเอง ถ้าล้มแล้วมันมีอะไรดีข้ึน

มา ถ้าล้มได้ก็ล้มไป แต่กลัวว่ามันจะไม่ดีกว่าเดิม” 

เมื่อถามว่า ในเรื่องน้ีได้สอบถามพรรค

ร่วมรัฐบาลหรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ถาม

มาตลอด ก็ไม่เห็นมีใครจะล้ม เขาก็ยืนยันจะอยู่

ร่วมกับรัฐบาลต่อไป เพราะกำาลังอยู่ในข้ันตอนท่ี

กำาลังจะเปล่ียนแปลงประเทศของเราในทางท่ีดี

ข้ึน เขาก็ยินดีท่ีจะร่วมมือท้ังน้ันแหละ อย่าเห็นแก่

ประโยชน์เล็กน้อย ประเทศชาติสำาคัญท่ีสุด สำาคัญ

กว่าอย่างอื่น ช่วงน้ีขอร้องก็แล้วกัน 

ถามว่าทำาให้เสียสมาธิคนทำางานหรือไม่ 

นายกฯ กล่าวว่า แล้วคุณเสียหรือไม่เวลาคุณจะ

เขียนอะไรจะพูดอะไรแล้วมีคนมาทักนู่นทักน่ีจน

คุณเขียนข่าวไม่ได้ คุณจะเสียสมาธิไหม เอาให้มี

สมาธิแก้ปัญหาดีกว่าให้ต้องมาหงุดหงิดกับเรื่อง

ไม่เป็นเรื่อง ฉะน้ันจะเห็นได้ว่าพยายามไม่ยุ่งไม่

ตอบ ไม่พูดถึง มันเป็นปัญหาคนบางคนบางพวก 

ก็ต้องดูว่าส่วนใหญ่เขาว่าอย่างไร เพราะวันน้ีเรา

ไม่สามารถห้ามคนคิดอะไรได้ แต่เราต้องสามารถ

ตอบคำาถามได้ทุกอัน

อยากกลับสู่ท่ีเก่าเวลาเดิมหรือ

เมื่อถามว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ 

รองนายกฯ ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ 

(พปชร.) ได้เคลียร์กับพรรคเล็กแล้วทำาให้นายกฯ 

สบายใจข้ึนหรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ใคร

สบายใจ ตนเองสบายใจทุกวันอยู่แล้ว แล้วก็คุยกับ

เขาด้วย เจอใครก็คุยกับเขาหมด เพื่อให้เขาเข้าใจ

ว่าสถานการณ์เป็นอย่างไร และเราควรจะเดิน

หน้าประเทศกันอย่างไร มันไม่ใช่ว่าวันน้ีทุกคนจะ

มุ่งม่ันแต่การหาเสียงทางการเมืองกันอย่างเดียว 

และประเทศชาติมันไปได้หรือไม่ หลายอย่างท่ีพูด

กันออกมาทำาได้จริงหรือเปล่า ไม่อยากจะไปด้อย

ค่าใคร ประชาชนก็ต้องเรียนรู้ว่าจะอยู่ทางการ

เมืองอย่างไร แล้วเปรียบเทียบดูว่าจากท่ีผ่านมา

จนถึงวันน้ีแก้ปัญหาอะไรไปได้แล้วบ้าง หรือจะ

กลับสู่ท่ีเก่าเวลาเดิมก็เอาสิ ตามใจก็เรื่องของท่าน

เม่ือถามว่า เวลาน้ีดูเหมือนพรรคการ

เมืองใหญ่ๆ จะน่ิง แต่พรรคเล็กว่ิงกันวุ่นวาย 

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ก็ให้เขาว่ิงไป เด๋ียวเขา

ก็เหนื่อยเองละม้ัง ไม่มีอะไรหรอก เขาคุยกัน

แล้ว กับ พล.อ.ประวิตรท่านก็คุยแล้ว เจอหน้า

กับทุกคนก็คุยให้เข้าใจว่ากำาลังทำาอะไรอยู่ แค่น้ัน

เอง เอาความต้องการและความเดือดร้อนของ

ประชาชนเป็นท่ีต้ัง จะทำาอะไรก็ตามต้องมองตรง

โน้นมากกว่า เรื่องอื่นค่อยว่ากันทีหลัง เรื่องเลือก

ต้ังยังไม่ใช่เวลาน้ี 

ผู้ส่ือข่าวรายงานว่า ระหว่างการให้

สัมภาษณ์ประเด็นทางการเมือง เป็นท่ีน่าสังเกต

ว่านายกฯ มีน้ำาเสียงเหนื่อยหน่าย แต่ก็ตอบทุก

คำาถาม

ขณะท่ี พล.อ.ประวิตรกล่าวถึงขบวนการ

ล้ม พล.อ.ประยุทธ์ ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจว่า 

“ไม่มี ไม่มีใครล้มหรอก ไม่ต้องคุย ไม่มีใครล้ม

หรอก นายกฯ ก็เป็นนายกฯ อยู่แบบน้ีแหละ อยู่

จนกระท่ังเขาจบน่ันแหละ”

เม่ือถามว่า พล.อ.ประวิตรน้อยใจหรือ

ไม่ เพราะก่อนหน้าน้ีมีข่าวออกมาว่าจะเป็นนา

ยกฯ แทนบ้าง หรือรักษาการบ้าง พล.อ.ประวิตร

กล่าวว่า “จะน้อยใจเรื่องอะไร ไม่มีอะไรเลย พวก

คุณก็ไปพูดกันเองท้ังน้ัน ไปว่ากันเองท้ังน้ัน ไม่มี

อะไรหรอก” 

ถามย้ำาว่า ส่วนตัวไม่คิดป็นนายกฯ และ

จะอยู่ช่วยนายกฯ ต่อไปใช่หรือไม่ พล.อ.ประวิตร

กล่าวว่า “เออ”

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ กล่าว

ถึงนายกฯ รักษาการว่า หากสภายังเลือกนายกฯ 

ใหม่ไม่ได้ นายกฯ รักษาการ และคณะรัฐมนตรี 

(ครม.) รักษาการ ก็ยังคงอยู่ตราบเท่าท่ีจะมีนา

ยกฯ ใหม่ และถึงแม้ว่าจะมีนายกฯ ใหม่แล้ว นา

ยกฯ รักษาการก็ยังต้องอยู่จนกระท่ังนายกฯ ใหม่

ฟอร์ม ครม.ใหม่ ซ่ึงอาจต้องใช้เวลาหลายวัน และ

อยู่จนกว่า ครม.ใหม่จะเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณ

ตน ซ่ึงอำานาจของนายกฯ รักษาการน้ันสามารถ

ทำาได้ทุกอย่าง สามารถปรับ ครม.ได้ และเคย

มีมาแล้ว ส่วนกรณีนายกฯ กำาลังจะเดินทางไป

สหรัฐน้ี ก็ให้ พล.อ.ประวิตรเป็นผู้รักษาการ แต่ถ้า 

พล.อ.ประวิตรก็จะเป็นตนเองรักษาการ

ขณะท่ีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนา

ยกฯ และ รมว.พาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรค

ประชาธิปัตย์ (ปชป.) ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าว

การจ่ายเงินให้ ส.ส.คนละประมาณ 5-30 ล้าน

บาท เพื่อโหวตล้ม พล.อ.ประยุทธ์ว่า ไม่ทราบข้อ

เท็จจริงของเรื่องน้ี แต่ถือเป็นเรื่องท่ีไม่ถูกต้องใน

ทางการเมือง เพราะการลงมติของ ส.ส.ต้องทำา

อย่างถูกต้องตามวิถีในระบอบประชาธิปไตย โดย

ต้องข้ึนอยู่กับเหตุผลและการทำาหน้าท่ีของแต่ละ

ฝ่ายตามรัฐธรรมนูญและตามระบบรัฐสภา ไม่ใช่

ใช้เงินไปบิดเบือน

สำาหรับปัญหานายพิเชษฐ สถิรชวาล 

ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค พปชร. ท่ีไปเคลื่อนไหว

ร่วมกับพรรคฝ่ายค้าน ซ่ึงล่าสุดพรรคมีหนังสือ

เรียกนายพิเชษฐไปช้ีแจงน้ัน พล.อ.ประวิตรกล่าว

ว่า เป็นเรื่องของพรรคท่ีจะดำาเนินการ พรรคมี

คณะกรรมการบริหาร (กก.บห.) พรรคอยู่แล้ว 

ส่วนท่ีนายพิเชษฐอยากให้พรรคขับออกหรือไม่

น้ัน ต้องไปสอบดูก่อน เขาทำาผิดหรือทำาถูก เด๋ียว

ค่อยมาว่ากัน

สำาหรับหนังสือเรียกช้ีแจงน้ัน นายไพบูลย์ 

นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ ในฐานะประธานคณะ

กรรมการกฎหมายและข้อบังคับพรรคพลังประชา

รัฐ เป็นผู้ทำาถึงนายพิเชษฐ มาช้ีแจงข้อเท็จจริง

และให้ถ้อยคำาเพื่อประกอบการพิจารณาของ

คณะกรรมการฯ ในวันท่ี 11 พ.ค.น้ี เวลา 14.00 น.  

ท่ีห้องประชุม ช้ัน 4 ท่ีทำาการพรรคพลังประชารัฐ 

แต่หากไม่มา คณะกรรมการฯ จะพิจารณาดำาเนิน

การตามอำานาจหน้าท่ีต่อไป

ซัดสายลับ 3 หน้า

นายนิโรธ สุนทรเลขา ส.ส.นครสวรรค์ 

พรรค พปชร. ในฐานะประธานคณะกรรมการ

พรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) ยอมรับว่า เรื่องน้ี

มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของพรรคอย่างมาก ท่ี

มีคนของพรรคไปร่วมมือกับฝ่ายค้านมาดิสเครดิต

รัฐบาลเช่นน้ี และท่ีน่าเป็นห่วงในการเคลื่อนไหว

เรื่องท่อส่งน้ำาในโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาค

ตะวันออก (อีอีซี) น้ัน ถามว่าทำาไปเพื่อปกป้องผล

ประโยชน์ของบริษัทหรือของใครกันแน่ ท่ีสำาคัญ

กรณีน้ีนายกฯ ส่ังให้มีการตรวจสอบ เพราะรับฟัง

คำาท้วงติงของทุกฝ่ายแล้ว

“การท่ีนายพิเชษฐบอกว่าเข้าไปในพรรค

แล้วเหมือนคนแปลกหน้า ก็อยากบอกท่านว่า

เพราะท่านทำาตัวแปลกแยก มีเรื่องอะไรในพรรค

ควรคุยกันภายใน ไม่ใช่ให้ข่าวกล่าวหารัฐมนตรี 

ซ่ึงเป็นเลขาธิการพรรค ถามว่าทำาเช่นน้ีถูกต้อง

หรือไม่ ก็เพราะพฤติกรรมของท่านเอง คนใน

พรรคจึงมองท่านเป็นวัตถุโปร่งแสง ย่ิงท่านเป็น 

ส.ส.อาวุโสหลายสมัย แต่กลับมีพฤติกรรมเช่นน้ี 

ทำาตัวเหมือนสายลับ 3 หน้า วันหน่ึงอยู่ฝ่ายหน่ึง 

อีกวันอยู่อีกฝ่าย กลับกลอกไปมา”

ส่วนนายพิเชษฐกล่าวว่า ยังไม่ได้รับ

หนังสือดังกล่าว แต่ทราบมาว่ามีคนพยายามจะ

ขับออกจากพรรค แต่ต้องมีกระบวนการสอบสวน

ไต่สวนก่อน เป็นความพยายามปิดปากต่อการ

พิทักษ์ผลประโยชน์ของประเทศ ซ่ึงไม่เป็นไร 

หากมีหนังสือมาก็พร้อมช้ีแจง ส่วนถ้าสุดท้าย

แล้วพรรคมีมติขับออก จะไปสังกัดกลุ่ม ร.อ.                             

ธรรมนัสหรือไม่น้ัน พล.อ.ประวิตรก็คุมกลุ่มของ 

ร.อ.ธรรมนัสอยู่ หากจะย้ายพรรค ย้ายไปอยู่กับ 

พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ส.ส.บัญชีรายชื่อ

และหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยไม่ดีกว่าหรือ จะได้

เป็นฝ่ายค้านเต็มตัว 

วันเดียวกัน ยังมีความเคล่ือนไหวของ

การย้ายสังกัดและการเปิดตัว ส.ส. โดยเฉพาะ

กรณีพรรคเพื่อไทย (พท.) เปิดตัวว่าท่ีผู้สมัคร 

ส.ส.นครราชสีมา และ ส.ส.บุรีรัมย์ 9 คน โดยมีชื่อ

นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ อดีต ส.ส.นครราชสีมา 

พรรคไทยรักไทย และพรรคพลังประชาชนท่ีเคย

ย้ายข้ัวพร้อมกับพรรคภูมิใจไทย และล่าสุดไปลง

สมัคร ส.ส.นครราชสีมา ในนามพรรค พปชร. แต่

สอบตก โดยหลังเปิดตัวนายบุญจง ได้เกิดกระแส

วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในสังคมออนไลน์

ของแนวร่วมท่ีสนับสนุนพรรค พท. เช่นเดียวกับ

กลุ่มไลน์ ส.ส.พรรคเพื่อไทย ก็ได้ ส.ส.หลายคน

ต้ังคำาถามถึงการวางตัวนายบุญจง ในฐานะว่าท่ี

ผู้สมัคร ส.ส.นครราชสีมา โดยส่วนใหญ่เป็นการ

ต่อว่าถึงการดึงงูเห่าคืนถ่ิน เอาคนทรยศคนเส้ือ

แดงกลับมา 

ล่าสุด นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส. 

นครราชสีมา และเลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าว

ว่า ขอขอบคุณในความห่วงใยของสมาชิกพรรค

และพ่ีน้องประชาชนทุกคนท่ีได้แสดงความคิด

เห็นอย่างหลากหลาย แต่ข้ันตอนในการสรรหาผู้

สมัครอีกหลายข้ัน ซ่ึงนายบุญจงยังต้องผ่านการ

พิจารณาของกรรมการสรรหาผู้สมัคร ส.ส.และ

กรรมการบริหารพรรคอีกคร้ังหน่ึง แต่ล่าสุดนาย

บุญจงได้แสดงเจตนาว่า เมื่อสมาชิกยังมีข้อคิด

เห็นท่ีหลากหลาย และเพื่อความสบายใจของทุก

ฝ่าย จึงขอถอนตัวไปก่อน 

ท่ีห้องประชุมวันวาน บายพาโค่ เขาใหญ่ 

อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา พรรคร่วมฝ่ายค้าน

จัดประชุมหัวข้อ “ผนึกกำาลัง ขีดเส้นใต้ความล้ม

เหลว ขีดเส้นตายรัฐบาล” มีแกนนำาและตัวแทน

พรรคร่วมฝ่ายค้านเข้าร่วม โดย นพ.ชลน่าน ศรี

แก้ว ส.ส.น่าน และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย (พท.) 

ในฐานะผู้นำาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร อ่าน

แถลงการณ์พรรคร่วมฝ่ายค้านว่า วันน้ีเรารวม

พลังเพื่อยุติรัฐบาลท่ีส้ินสภาพ โดยการขีดเส้น

ตายการทำางานของรัฐบาลน้ี ทำาหน้าท่ีได้ไม่เกิน

เดือน ส.ค.ท่ีจะถึง ถึงเวลาแล้วท่ีต้องคืนอำานาจ 

คืนชีวิต คืนความกินดีอยู่ดี คืนประชาธิปไตยให้

กับประชาชนทุกคน

เมื่อถามว่า การยื่นตีความวาระ 8 ปี นา

ยกฯ จะยื่นวันใด นพ.ชลน่านกล่าวว่า จากการ

หารือท้ังในส่วนของพรรคฝ่ายค้าน เห็นตรงกัน

ว่าจะยื่นช่วงกลางเดือน ก.ค.เป็นเวลาท่ีเหมาะสม 

เพราะถ้าช้าเกินไป ศาลรัฐธรรมนูญอาจวินิจฉัย

หลังวันท่ี 23 ส.ค. จะเกิดความเสียหาย. 

คนละคร่ึง

เสียชีวิตสะสม  6,272,172 ราย 

สำาหรับ  10  จังหวัดท่ีมีผู้ติดเช้ือสูงสุด  ได้แก่  

กทม.  2,174 ราย,  บุรีรัมย์  294 ราย,  สมุทรปราการ  

268 ราย, ศรีสะเกษ  246 ราย,  ขอนแก่น  224 ราย,  

ชลบุรี  203 ราย, นครราชสีมา 199 ราย, ร้อยเอ็ด  

185 ราย, สุรินทร์ 176 ราย และอุบลราชธานี  

155 ราย

ช่วงเช้า ท่ีตึกภักดีบดินทร์ ทำาเนียบรัฐบาล 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ 

รมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะ

กรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผล 

กระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส

โคโรนา 2019 (ศบศ.) คร้ังท่ี 2/2565 พร้อมกับ

ระบุตอนหน่ึงว่า ประเทศไทยถือว่าประสบความ

สำาเร็จในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค                                                                        

โควิด-19 เห็นได้ว่าสถานการณ์มีแนวโน้ม

คล่ีคลายลงอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นผลมาจากการ

ทำางานในการบริหารจัดการควบคุมการระบาด

ของฝ่ายสาธารณสุข เจ้าหน้าท่ีภาครัฐ เอกชน 

รวมท้ังประชาชนท่ีร่วมมือกันปฏิบัติตามมาตรการ

ป้องกันและควบคุมโรคอย่างดี ขณะท่ีองค์การ

อนามัยโลก (WHO) ได้ยกย่องให้ประเทศไทยเป็น

ประเทศต้นแบบท่ีมีการบริหารจัดการและการ

รับมือของการแพร่ระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ยังคงต้อง

ระมัดระวังและติดตามสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโอมิครอน และสายพันธ์ุใหม่ท่ีอาจเกิด

ข้ึนในอนาคตอย่างใกล้ชิดต่อไป ต้องเตรียมแผน

รับมือ ปรับมาตรการให้เหมาะสมและทันท่วงที 

จากข้อมูลฝ่ายสาธารณสุขรายงานว่า การเปิดรับ

ผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักร เพื่อประโยชน์ด้าน

เศรษฐกิจ หรือเดินทางเข้ามาในโครงการนำาร่อง

ด้านการท่องเท่ียวและบริการ แม้จะตรวจพบผู้

ติดเช้ืออยู่บ้าง แต่เป็นจำานวนน้อย และสามารถ

ควบคุมได้ จึงอาจไม่ใช่ปัจจัยท่ีมีผลทำาให้การติด

เช้ือในประเทศเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยสำาคัญ

จากน้ันนายกฯ แถลงภายหลังการประชุม

ว่า จำาเป็นต้องมีการติดตามสถานการณ์ ท่ีเรามี

ความสบายใจข้ึนในเรื่องของการท่องเท่ียวท่ีมีเพ่ิม

ข้ึนอย่างมีนัยสำาคัญในช่วงเวลาน้ี และคาดการณ์

ว่าปลายปีน้ี ในไตรมาสท่ี 4 ท่ีจะเป็นช่วงการท่อง

เท่ียวต่อเนื่องไตรมาส 1 ปี 2566 ถ้าเราสามารถ

รักษาสถานภาพตรงน้ีไว้ได้จะเป็นการดี จึงขอ

ความร่วมมือภาคเอกชน และประชาชนทุกคน 

ช่วยกันระมัดระวังทำาให้บ้านเมืองสงบสุขและมี

ความปลอดภัยในด้านโควิด-19 

“จะเห็นว่ายอดนักท่องเท่ียวแต่ละวันท่ีเข้า

มาจะมากพอสมควร และมากข้ึนเรื่อยๆ อย่างมี

นัยสำาคัญ คนอยากจะมาท่องเท่ียวในประเทศไทย 

ฉะน้ันส่ิงสำาคัญคือความเรียบร้อย ความสงบ 

ในทุกๆ ด้าน ความขัดแย้งต่างๆ ต้องลดลง ไม่

อย่างน้ันคนท่ีเดือดร้อนท่ีสุดคือประชาชน ผู้

ประกอบการท้ังหลาย ก็ไม่สามารถจะฟ้ืนตัวได้” 

พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

นายกฯ ระบุว่า นอกจากน้ีท่ีประชุมยัง

มีการหารือในเรื่องการท่องเท่ียว การจัดงาน 

Specialised Expo 2028 ท่ีจังหวัดภูเก็ต ใน

ปี พ.ศ.2571 ท่ีต้องมีการวางแผนล่วงหน้า มี

การเตรียมการเพื่อรับฉันทานุมัติในการจัดงาน

ในประเทศไทย นอกจากน้ี ในท่ีประชุมยังพูด

หลายเรื่อง โดยได้ให้แนวทางไปแล้ว ซ่ึงคณะ

กรรมการจะไปศึกษาเพ่ิมเติมเพื่อจะนำาไปสู่การ

ปฏิบัติให้ได้โดยเร็วท่ีสุดหลายเรื่อง แล้วต้องทำา

งานใหม่ๆ ข้ึนมา 

พล.อ.ประยุทธ์ยังเปิดเผยด้วยว่า รัฐบาล

ใช้เงินทุกประเภทอย่างระมัดระวัง ส่ิงสำาคัญ

ท่ีสุดขอย้ำาว่าทุกโครงการท่ีรัฐบาลทำาไปมีเจตนา

มุ่งหวังท่ีจะให้ถึงมือพ่ีน้องประชาชนจริงๆ ด้วย

ความซื่อสัตย์ต่อกัน มาตรการท่ีรัฐบาลออกไปขอ

ให้ศึกษาในรายละเอียด เราพยายามท่ีจะอุดรอย

ร่ัว อุดช่องว่างต่างๆ ให้ได้มากท่ีสุด ฉะน้ันอย่าไป

เชื่อคำาบิดเบือนอะไรต่างๆ วันน้ีมีข่าวไม่สนับสนุน

ให้ร้านค้าสมัครโครงการคนละคร่ึง เพราะจะถูก

เก็บภาษีย้อนหลัง ซ่ึงไม่ใช่ข้อเท็จจริง เรื่องภาษี 

ถ้ารายได้ไม่ถึงเราจะเก็บได้อย่างไร จะเก็บภาษี

ย้อนหลังได้หรือเปล่า ก็เก็บไม่ได้อยู่ดี 

เมื่อถามว่า โครงการคนละคร่ึงเฟส 5 

รัฐบาลเดินต่อหรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์ตอบว่า เท่า

ท่ีศึกษาดูจะหาทางเดินท่ีจะทำาให้ท่ัวถึง ส่วนได้

ท้ังหมดเหมือนเดิมหรือไม่ต้องไปดูความเดือด

ร้อน เพราะทุกคร้ังท่ีเราให้ไปเราให้กว้างให้เต็ม

ทุกกลุ่มทุกพวก ซ่ึงเราใช้เงินประมาณ 4-5 หมื่น

ล้านบาททุกคร้ัง ทุกคนทราบดี เงินงบประมาณก็

ร่อยหรอ จะต้องไปดูว่าทำาได้มากแค่ไหนอย่างไร 

กำาลังจะพิจารณาอยู่

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำา

สำานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลประชุม ศบศ.

ว่า รัฐบาลเร่งพิจารณามาตรการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ

ให้สามารถขยายตัว ท้ังการดึงดูดชาวต่างชาติท่ี

มีกำาลังซ้ือสูง และผู้เช่ียวชาญชาวต่างชาติเข้า

มาพำานักระยะยาว การอำานวยความสะดวก

ให้กับกิจการกองถ่ายทำาภาพยนตร์ต่างชาติใน

ประเทศไทย ท่ีถือว่าเป็นซอฟต์เพาเวอร์ นายกฯ 

ย้ำาให้แต่ละจังหวัดสำารวจสถานท่ีท่องเท่ียว จัด

ทำาข้อมูลนักท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีว่ามีจำานวนเพ่ิมข้ึน

หรือลดลง เพื่อประเมินการให้ความช่วยเหลือท้ัง

ผู้ประกอบการ ปรับปรุงสถานท่ีท่องเท่ียว ความ

ปลอดภัย รวมท้ังการรักษาคุณภาพการบริการ 

ป้องกันการฉวยโอกาสเอาเปรียบนักท่องเท่ียว

และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโควิด-19 

นายธนกรกล่าวว่า นายกฯ ยังแสดงความ

เป็นห่วงโรงแรมขนาดกลางและขนาดเล็ก โดย

แนะให้รักษาธุรกิจให้รอดก่อน อย่าฉวยโอกาส

ข้ึนราคา พร้อมส่ังการให้เฝ้าระวังการทุจริตจาก

โครงการภาครัฐอย่างเข้มงวด ท้ังโครงการคนละ

คร่ึง ทัวร์เท่ียวไทย หากพบการทุจริตให้ดำาเนิน

การตามกฎหมาย 

โฆษกประจำาสำานักนายกฯ กล่าวว่า ท่ี

ประชุมได้รับทราบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ

และการลงทุนโดยการดึงดูดชาวต่างชาติ

ท่ีมีศักยภาพสูงเข้าสู่ประเทศไทย โดยมีคณะ

กรรมการสนับสนุนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ

และการลงทุนโดยการดึงดูดชาวต่างชาติท่ีมี

ศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย (คสดช.) ข้ึนมาเพื่อ

ผลักดันมาตรการดึงดูดชาวต่างชาติท่ีมีศักยภาพ

สูงสู่ประเทศไทย โดย คสดช.จะเป็นการจัดต้ัง

ข้ึนตามระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ 

กระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูด

ชาวต่างชาติท่ีมีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย พ.ศ..... 

โดยท่ีประชุมเห็นชอบมอบหมายให้หน่วยงานท่ี

เก่ียวข้องเร่งดำาเนินการเพื่อให้มาตรการกระตุ้น

เศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดชาวต่าง

ชาติท่ีมีศักยภาพสูงเข้าสู่ประเทศไทย มีความ

พร้อมและสามารถมีผลบังคับใช้โดยเร็ว

นายสน่ัน อังอุบลกุล ประธานกรรมการ

หอการ ค้าไทยและสภาหอการ ค้าแห่ง

ประเทศไทย กล่าวว่า จากการท่ีภาคเอกชนเคย

เสนอเรื่องการขยายโครงการเราเท่ียวด้วยกัน 

เฟส 4 ท่ีประชุม ศบศ.ได้เห็นชอบและอนุมัติ

เพ่ิมอีก 1 ล้านสิทธ์ิ รวมถึงโครงการทัวร์เท่ียว

ไทย โดยจะขยายเวลาถึงเดือน ก.ย.น้ี นอกจาก

น้ี หอการค้าไทยยังได้นำาเสนอต่อนายกฯ และ

รัฐมนตรีท่ีเก่ียวข้อง ขอให้รัฐบาลพิจารณาขยาย

โครงการคนละคร่ึง เฟส 5 ซ่ึงหอการค้าไทย

ทราบถึงความจำาเป็นของงบประมาณภาครัฐท่ีมี

อยู่อย่างจำากัด แต่เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจ

ประเทศยังไม่เข้าสู่ภาวะปกติ แม้จะมีการเปิด

เกือบเต็มรูปแบบไปเมื่อวันท่ี 1 พ.ค.ท่ีผ่านมา แต่

เม็ดเงินจากการท่องเท่ียวยังไม่กลับมาทันที กำาลัง

ซ้ือของประชาชนและสภาพคล่องของภาคธุรกิจ

ยังคงมีปัญหาอยู่ ตลอดจนยังถูกซ้ำาเติมจากปัญหา

ราคาพลังงานท่ีเพ่ิมสูง และราคาสินค้าท่ีปรับข้ึน

ในช่วงท่ีผ่านมา

“หอการค้าไทยจึงได้เสนอให้รัฐบาล

พิจารณาขยายมาตรการดังกล่าว เพื่อกระตุ้น

เศรษฐกิจเพ่ิมเติม โดยเสนอให้พิจารณาวงเงิน 

1,000-1,500 บาทต่อคน (30 ล้านคน) ก็จะช่วย

ให้มีการหมุนเวียนของเม็ดเงินมากข้ึน ซ่ึงรัฐบาล

จะใช้งบประมาณราว 30,000-45,000 ล้านบาท 

แต่จะทำาให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยและมีเงินเข้า

ระบบเศรษฐกิจ 60,000-90,000 ล้านบาท เมื่อ

คำานวณแล้วจะทำาให้ GDP มีตัวเลขดีข้ึนได้ถึง 

0.63-0.65% ซ่ึงนายกฯ และท่ีประชุมรับข้อเสนอ

ดังกล่าว”ประธานหอการค้าไทยระบุ 

ประธานหอการค้าไทยยังกล่าวว่า ปัจจุบัน

กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณาราย

ละเอียดงบประมาณเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

ถือเป็นสัญญาณท่ีดีท่ีมาตรการดังกล่าวอาจได้รับ

การตอบรับในเร็ววันน้ี และท่ีประชุมมีข้อสังเกต

ในประเด็นท่ีผู้ประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการ

คนละคร่ึง มีความกังวลเรื่องการถูกเก็บภาษีย้อน

หลัง โดยหอการค้าไทยเห็นว่ามีความจำาเป็นต้อง

ทำาความเข้าใจกับผู้ประกอบการและประชาชน

ท่ัวไปให้รับทราบ

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายก

รัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ ในฐานะหัวหน้า

พรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์

จะพยายามเข้าไปดูเรื่องราคาสินค้าให้เป็นภาระ

น้อยท่ีสุดกับผู้บริโภค ถึงต้นทุนจะสูงข้ึนเพราะ

ราคาน้ำามันและพลังงานท่ีสูงข้ึนมาก หากมีความ

จำาเป็นท่ีจะต้องปรับราคาข้ึนจะทำาเท่าท่ีจำาเป็นท่ี

จะต้องปรับราคาข้ึน และจะอนุญาตเท่าท่ีจำาเป็น 

ตามต้นทุนท่ีสูงข้ึนจริงเท่าน้ัน ขณะเดียวกัน จะ

ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการให้แค่พออยู่

ได้ในช่วงสถานการณ์ท่ีวิกฤตอยู่ในปัจจุบัน ซ่ึง

เป็นกันท้ังโลก 

ช่วงบ่าย นายธนกรเปิดเผยภายหลังการ

ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ 

(กพช.) คร้ังท่ี 3/2565 ท่ีมีนายกฯ เป็นประธาน

ว่า นายกฯ กล่าวถึงสถานการณ์พลังงานขณะน้ี

ท่ีได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ ว่ายังมีความไม่

แน่นอนอยู่สูง จึงขอให้ทุกคนร่วมมือกันประหยัด

พลังงานควบคู่กับการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้

พลังงานให้มากข้ึน. 

นายกฯ

และเพื่อให้ประชาชนม่ันใจมากข้ึน ได้มีคำาส่ังต้ัง

คณะทำางานสืบสวนข้อเท็จจริง ซ่ึงมีปลัด พม.เป็น

ประธาน และเชิญภาคประชาชนมาร่วมด้วย 

“ปลัด พม.ได้มีคำาส่ังให้เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง

ท้ังหมดออกมาปฏิบัติหน้าท่ีนอกพ้ืนท่ีแล้ว คำาส่ังมี

ผลต้ังแต่วันน้ีเป็นต้นไป ขอให้ม่ันใจว่าเรื่องน้ีเกิด

ข้ึนมาต้ังแต่เดือนธันวาคม 2564 มีการสอบสวน

เรื่อยมา ขอยอมรับตรงๆ ว่าส่วนกลางไม่ค่อยรับ

ทราบเรื่อง เพราะไม่มีการรายงานมาจากพ้ืนท่ี 

จนมีเรื่องเกิดข้ึนถึงรายงานเข้ามา แต่ขอให้ม่ันใจ

ว่า พม.น้ันไม่ได้น่ิงนอนใจ”นายจุติกล่าว

ผู้สื่อข่าวสอบถามกรณีรองอธิบดีท่ีเป็นข่าว

เก่ียวข้องน้ัน นายจุติกล่าวว่า ไม่มีละเว้นใคร ต้อง

มีการสอบสวนข้อเท็จจริงหมดทุกคน และมีคำา

ส่ังให้มาปฏิบัติหน้าท่ี ทุกคนก็ต้องมาปฏิบัติหน้าท่ี

เพื่อให้โอกาสคนท่ีเขาไปสอบสวนข้อเท็จจริง ได้

ทำางานได้อย่างเต็มท่ีและรวดเร็ว การท่ี พม.เชิญ

ภาคเอกชนเข้ามาร่วมเป็นคณะทำางานเพื่อให้เกิด

ความโปร่งใสและความม่ันใจว่าสมาคมบัณฑิต
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ฮึ่มขวางธนาธรชงยุบกำานัน-ผญบ. 

กรุงเทพฯ • นายยงยศ แก้วเขียว นายกสมาคมกำานันผู้ใหญ่บ้านแห่ง

ประเทศไทย  ให้สัมภาษณ์กรณีนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะ

ก้าวหน้า เสนอยกเลิกระบบรัฐราชการรวมศูนย์ โดยให้ยุบนายอำาเภอ กำานัน 

ผู้ใหญ่บ้าน เนื่องจากเป็นการซับซ้อนกับการทำาหน้าท่ีของเทศบาล และ

องค์การบริหารส่วนตำาบล (อบต.) ว่า ในฐานะท่ีผมเป็นกำานัน หากจะยกเลิก

หน้าท่ีของกำานัน ผู้ใหญ่บ้าน ก็ถือเป็นเรื่องของการยกเลิกรูปแบบของการ

ปกครองส่วนภูมิภาคด้วย ถ้ายกเลิกจะให้เราเป็นหรือทำาอะไรก็ได้ แต่ต้องถาม

ว่าจะทำาให้การบริหารราชการแผ่นดินเกิดความยุ่งยากและวุ่นวายในเรื่อง

ของการกำากับดูแลประชาชนให้ปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมายหรือไม่ และเราคือ

ผู้ท่ีรวบรวมความต้องการและความเดือดร้อนของประชาชนสู่ราชการและ

รัฐบาล เปรียบเสมือนคนตรงกลาง จะยกเลิกหน้าท่ีน้ีเป็นไปไม่ได้ แนวคิดดัง

กล่าวเป็นไปไม่ได้ อาจมีแค่การลงชื่อ และคิดว่าประชาชนส่วนใหญ่ไม่เห็น

ด้วย หรือหากได้รับการยอมรับจริงอาจมีการระดมเรียกร้องความต้องการของ

บุคลากรท้ังในชมรมและสมาคมกำานันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย ว่าเราไม่

เห็นด้วยกับความคิดของนายธนาธร เนื่องจากส่ิงท่ีนายธนาธรคิดไม่ได้อยู่ใน

รูปแบบของการบริหารราชการแผ่นดิน การจะยกเลิกเป็นความคิดท่ีง่ายเกิน

ไป ทางสมาคมต้องมีการแสดงตรงข้ามกับนายธนาธรอย่างแน่นอน แนวคิด

น้ีเป็นการสร้างกระแสในการเมืองท่ีโดนใจฝ่ายตรงข้าม เขาอาจจะได้แค่กลุ่ม

มวลชนกลุ่มหน่ึงเท่าน้ัน แต่จะเกิดการแตกแยกท้ังสังคม 

กำาชับมท.เร่งงานขจัดความยากจน

ทำาเนียบฯ • นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี 

เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงกลาโหม ให้ความสำาคัญและติดตามการดำาเนินงานขจัดความยากจน

และพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีและรัฐบาล โดย

ล่าสุดในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 3 พฤษภาคมท่ีผ่านมา กระทรวง

มหาดไทยได้รายงานความคืบหน้าการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนท่ี

ดำาเนินการโดยศูนย์อำานวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย

อย่างย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) โดยกรมการพัฒนา

ชุมชนได้รายงานความก้าวหน้าของ ศพจ. ในระดับพ้ืนท่ีจากข้อมูลในระบบ

บริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบช้ีเป้า จำาเป็นต้องบูรณาการร่วมกันทุก

ส่วนราชการเพื่อแก้ไขปัญหาแบบพุ่งเป้าเดียวกันให้แล้วเสร็จในระดับอำาเภอ

ภายในวันท่ี 30 กันยายน 2565 โดยในการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุก

ช่วงวัยอย่างย่ังยืนในระดับพ้ืนท่ี นายกรัฐมนตรีกำาชับให้กระทรวงมหาดไทยนำา

ข้อมูลจากระบบ TPMAP มาบูรณาการหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับสภาพปัญหา 

พุ่งเป้าร่วมแก้ปัญหากับครัวเรือนเป้าหมาย

บิ๊กตู่ห่วงปชช.เสี่ยงไข้มาลาเรียโนวไซ

กรุงเทพฯ • ที่ทำาเนียบรัฐบาล นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำาสำานัก

นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ห่วงใยพี่น้องประชาชนเนื่องจากสภาพ

อากาศที่เปลี่ยนแปลงมีฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่ เป็นตัวแปรสำาคัญใน

การขยายพันธุ์ยุงซึ่งเป็นพาหะนำาโรค โดยเฉพาะไข้มาลาเรียสายพันธุ์ “โนว

ไซ” (Plasmodium knowlesi) ที่เป็นเชื้อติดต่อจากลิงสู่คนโดยมียุงก้นปล่อง

ที่มีแหล่งอาศัยตามป่าเขาเป็นพาหะ โดยกระทรวงสาธารณสุขรายงานสถิติ

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564- 31 มีนาคม 2565 พบผู้ป่วยไข้มาลาเรีย

ชนิดดังกล่าวแล้วกว่า 70 ราย มีจำานวนสูงสุดในพื้นที่ภาคใต้ ได้แก่ ระนอง 

สงขลา และตราด นายกรัฐมนตรีห่วงใยและติดตามสถานการณ์การระบาด

ของโรคไข้มาลาเรียสายพันธุ์ โนวไซอย่างต่อเนื่อง เร่งสั่งการหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องร่วมหารือแนวทางการป้องกันและรักษาโรคเพื่อลดความเสี่ยงใน

การแพร่ระบาด พร้อมกำาชับทุกฝ่ายประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนประชาชน

ในทุกช่องทางเพื่อลดความเสี่ยง โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่อาศัยหรือทำางานอยู่

ภายในป่า ชานป่า ในชุมชนติดภูเขา หรือเป็นผู้ที่ทำางานใกล้ชิดกับลิง รวม

ถึงนักท่องเที่ยว ให้ป้องกันตนเองไม่ให้ยุงกัด ด้วยการสวมเสื้อผ้าให้มิดชิด 

ทายากันยุง และนอนในมุ้ง และตรวจสอบอาการของตนเองหลังกลับจาก

พื้นที่เสี่ยงอยู่เสมอ รวมทั้งขอบคุณเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ช่วยกันดูแล

สุขภาพของประชาชนในทุกช่วงสถานการณ์.

ขาว

สตรีทางกฎหมาย ซ่ึงมีนักกฎหมายสตรี

ท้ังน้ัน ผู้เสียหายทุกคนสามารถม่ันใจได้

ว่าจะได้รับความคุ้มครองและได้รับความ

เป็นธรรมอย่างแน่นอน และเรื่องน้ีจะไม่มี

มวยล้มแน่ๆ ขอยืนยัน

น.ส.สุเพ็ญศรี พ่ึงโคกสูง ผู้อำานวย

การมูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทาง

สังคม ซ่ึงเป็นหน่ึงในองค์กรเอกชน (เอ็น

จีโอ) ท่ีร่วมในคณะทำางาน กล่าวว่า ถือว่า

ดีท่ีต้ังคนนอกไปร่วมในคณะทำางาน แต่

ต้องพูดคุยถึงขอบเขตอำานาจหน้าท่ีคณะ

ทำางานก่อน ซ่ึงจากคำาให้สัมภาษณ์ของ 

รมว.พม.และคำาในเอกสารคำาส่ังก็ยัง

กว้างๆ และไม่ตรงกัน เพราะส่วนตัวอยาก

เสนอให้ พม.ตระหนักถึงความสำาคัญ

การมีประมวลจริยธรรมทางเพศ ในการ

คัดเลือกข้าราชการข้ึนสู่ตำาแหน่งบริหาร 

อย่างการคัดเลือกผู้ท่ีจะมาตำาแหน่งผู้

อำานวยการกองข้ึนไป ต้องคัดอาทิไม่ทำาผิด

คดีเก่ียวกับเพศ ต้องไม่ช่วยเหลือผู้กระทำา

ผิดคดีทางเพศให้พ้นผิด เป็นต้น

“ได้โทรศัพท์ไปพูดคุยกับเจ้าหน้าท่ี

ตำารวจระดับสูงท่านหน่ึงท่ีเคยทำางานร่วม

กัน และคร้ังน้ีเข้าไปร่วมสอบสวนในคดี

ดังกล่าว เขายอมรับว่าแม้มีพยานหลัก

ฐานชัดมัดแน่น มีตำารวจส่วนกลางเข้าไป

ร่วมสอบสวนด้วย แต่ก็มีความเป็นห่วงไม่

น้อยว่าจะมีการตัดตอน เพราะผู้เก่ียวข้อง

ในคดีมีตำาแหน่งใหญ่โตและหลายระดับ” 

น.ส.สุเพ็ญศรีระบุ

ด้าน พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้

ช่วย ผบ.ตร. กล่าวถึงคดีน้ีว่า ก่อนหน้า

น้ีประมาณกว่า 2 เดือน มีการสืบสวน

จับกุมผู้ต้องหาท่ีเป็นผู้ใช้บริการท้ังทหาร 

หมอ และลูกอดีตนักการเมือง ท้ังส้ิน 

11 ราย และจับกุมขบวนการท่ีเป็นเอ

เยนต์ ธุระจัดหาและค้ามนุษย์อีก 6 

ราย ในส่วนผู้ต้องหากลุ่มน้ีมีการจับกุม

ดำาเนินคดีและพนักงานสอบสวนส่ังฟ้อง

ไปยังช้ันอัยการแล้ว แต่หลังดำาเนินคดี

แล้วมีข้อมูลเพ่ิมเติมว่ามีการแทรกแซง

กระบวนการยุติธรรม มีการพยายามช่วย

เหลือบุคคลบางส่วนในพ้ืนถ่ิน มีการกดดัน

เด็ก การทำาร้ายร่างกายเด็ก รวมถึงกดดัน

หัวหน้าบ้านพักเด็ก ซ่ึงรับผิดชอบดูแล

เด็ก รวมถึงข้อมูลจากเอ็นจีโอต่างๆ ซ่ึง

ได้ส่งชุดทำางานลงตรวจสอบพบว่ามีการ

แทรกแซงกระบวนการสอบสวนจริงโดย

รองอธิบดี ดย. จึงได้ต้ังข้อกล่าวหาความ

ผิดฐาน 157 ละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี 

พร้อมท้ังขัดขวางการสืบสวนสอบสวนคดี

ความฐานค้ามนุษย์ มีความผิดอัตราโทษ

บทหนักพอสมควร

“กลุ่มผู้ต้องหากลุ่มแรก มีบาง

ส่วนเข้าไปยุ่งเหยิงพยานหลักฐานท่ีเป็น

ผู้ต้องหา ได้ส่ังให้พนักงานสอบสวนมี

หนังสือเรียนขออำานาจศาลเพื่อให้เพิก

ถอนการประกัน เพื่อให้กลับเข้าสู่เรือนจำา

อีกคร้ังหน่ึง อยู่ระหว่างศาลไต่สวนของ

ศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี” พล.ต.ท.สุร

เชษฐ์กล่าว และว่า ได้รายงานเรื่องดัง

กล่าวถึงนายกฯ, พล.อ.ประวิตร วงษ์

สุวรรณ รองนายกฯ และ ผบ.ตร.แล้ว 

โดยเฉพาะ ผบ.ตร. ได้เน้นย้ำาให้ดำาเนิน

คดีอย่างชัดเจน และให้ความเป็นธรรมกับ

ทุกส่วน มีการบังคับใช้กฎหมายเหมือนกัน

หมด ไม่มีอะไรท่ีน่าหนักใจ

พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ระบุว่า ตอนน้ีเด็ก

อยู่ท่ี กทม.แล้วในการคุ้มครองพยาน ซ่ึง

เด็กเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม ยัง

ยืนยันคำาให้การเดิม และม่ันใจในการ

ดำาเนินการของเจ้าหน้าท่ี รวมท้ังพ่อ

แม่เด็กก็เชื่อม่ัน ทำาให้มีเบาะแสเข้ามา

จำานวนมาก.


